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डॉ.सिनय कोिे (शाहिुाडी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािवजसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

ग्रामसिकास मंत्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्यांनी सनिेदन किािे, अशी 

सिनंती कितो. 

"शाहुिाडी तालकु्यामधील २६८ पैकी ३४ प्राथसमक शाळा अत्यंत दरु्वम ि 

डोंर्िाळ क्षेत्रात ज्ञानदानाचे कायव कित असिे, दरु्वम ि डोंर्िाळ के्षत्र असल्याने सदि 

शाळेतील सशक्षक पद ेनेहमी रिक्त िाहिे, सरु्म शाळेतील सशक्षकांची दहा िर्षे बदली 

होत नसिे, सशक्षक या शाळा स्िीकािण्यास नकाि दिेे याउलट दरु्वम शाळेतील 

सशक्षकांची तीन िर्षावनंति सिनंती बदली होत असल्याने अनेक सशक्षक दरु्वम शाळा 

स्िीकािण्याची शक्यता असिे, सध्या तालकु्यात २६८ प्राथसमक शाळेत मंजिू 

सशक्षकांची ९०० इतकी पद ेअसनू त्यापैकी २३० इतकी पद ेरिक्त असिे, त्यामळेु 

सिद्यार्थयाांचे शैक्षसिक नकुसान होिे, शासनाने शाहूिाडी तालकु्यातील दरु्वम शाळा 

सनकर्षांमध्ये बसिाऱ्या १६६ र्ािातील शाळा दरु्वम ि अिघड के्षत्र म्हिनू घोसर्षत 

केल्यास असधकासधक रिक्त पद ेभिण्यास मदत होिे ि त्यामळेु रिक्त पदाचा प्रश्न समटेल 

ि सिद्यार्थयाांचे शैक्षसिक नकुसान होिाि नसनू तालकु्याचा शैक्षसिक दजाव उंचािले 

याकडे शासनाने प्राधान्याने लक्ष घालण्याची र्िज, याबाबत शासनाने तातडीने 

किाियाची कायविाही ि उपाययोजना." 

पृ.शी.: शाहुिाडी तालकु्यातील प्राथसमक शाळांमधील रिक्त पद े

ि इति प्रश्नांबाबत. 

मु.शी.: शाहुिाडी तालकु्यातील प्राथसमक शाळांमधील रिक्त पद े

ि इति प्रश्नांबाबत डॉ. सिनय कोिे, श्री. िईस शेख, 

सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिेधी सचूना. 
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श्री.हसन मशु्रीफ (ग्रामसिकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने 

संबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलािि ठेितो. 

उपाध्यक्ष : सनिेदन सभार्हृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 डॉ.सिनय कोिे : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्यात आसि दशेभिामध्य े

सशक्षिाचा आग्रह धििािे संस्थान म्हिनू िाजर्षी शाहू महािाज यांनी कोल्हापिू 

संस्थानाची ओळख सनमावि केली होती.  िाजर्षी शाहू महािाज यांच्या नािाने सनमावि 

झालेल्या शाहिुाडी तालकु्याचे मी प्रसतसनधीत्ि कितो.  या तालकु्यातील सशक्षिाची 

काय अिस्था किण्यात आली आह ेयाचे िास्ति मी आज या लक्षिधेी सचूनेच्या 

माध्यमातनू सभार्हृाच्या सनदशवनास आिनू दऊे इसच्ितो.  या दरु्वम आसि डोंर्िाळ 

तालकु्यातील शाळांमधील सशक्षकांची २३० पद ेर्ेल्या चाि िर्षाांपासनू रिक्त होती.  

सदर लक्षवेधी सचूना ददल्यानंतर त्यातील काही पद ेभरण्यात आली आहते.  तरीही 

आज रोजी माझ्या तालकु्यामध्ये समुारे १६६ पद े ररक्त असल्याचे मंत्री महोदयांनी 

उत्तिामध्ये सांसर्तले आह.े  एकूण मंजरू पदांचा व ररक्त पदांचा आढावा घतेला असता 

असे ददसनू येत ेकी, या तालकु्यामधील तब्बल ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त पद े ररक्त 

आहते.  मी याच संदभााने कोल्हापरू दजल्हयातील इतर तालकु्यांमधील ररक्त पदांचा 

दखेील आढावा घेतला.  त्यावेळी असे दनदर्ानास आले की, मंत्री महोदयांच्या 

कागल तालकु्यामध्ये ४ टक्के, करवीर तालकु्यामध्ये २ टक्के आदण हातकणंगले 

तालकु्यामध्ये ४ टक्क्यांपेक्षा कमी पद ेररक्त आहते.  एकाच दजल्हयातील वेगवेगळया 

तालकु्यांमधील प्राथदमक दर्क्षकांच्या पदांमध्ये एवढी तफावत आह.े  त्यामळेु केवळ 

आमच्या तालकु्यातील दवद्यार्थयाांबाबत प्राथदमक दर्क्षण दवभागाने नेमके काय 

ठरदवले आह,े असा गभंीर प्रश्न माझ्यासारख्या कायाकत्यााला पडतो.   

 अध्यक्ष महोदय, सदर लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुंगाने माझे दोन-तीन 

स्पेदसदफक प्रश्न आहते.  पदहला प्रश्न आह ेकी, र्ाहुवाडी तालकु्यातील दर्क्षकांच्या 

पदांचा हा बॅकलॉग कसा दरू केला जाणार आह े?  तसेच आमच्या तालकु्यािि हा 

अन्याय सशक्षक संघटनांनी केला की सशक्षि सिभार्ातील असधकाऱ्यांनी ठििनू केला 

आह ेयाबाबत शासन सिचाि कििाि आह ेका ?  तसेच भसिष्ट्यात कुठल्याही दरु्वम 

ि डोंर्िी तालकु्यांच्या बाबतीत अशा घटना घडू नयेत यासाठी काही उपाययोजना 

केल्या जािाि आहते का ?   
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डॉ.सिनय कोिे..... 

 अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तिामध्ये मोघमपिे म्हटले आह ेकी, १५ 

पेक्षा कमी पट असलेल्या ि २ सशक्षक कायवित असलेल्या शाळांमधील सशक्षक 

तात्पिुत्या स्िरुपात रिक्त सठकािी िापिले जातात.  मी मंत्री महोदयांच्या सनदशवनास 

आिनू दतेो की, आमच्याकडे अशा केिळ ४२ शाळा असनू तेथे ५७ सशक्षक कायवित 

आहते.  म्हिजेच १६६ पैकी १५ रिक्त सशक्षकांच्या जार्ा त्यांच्यातनू भरुन सनघ ू

शकतात.  उिवरित शाळांमधील सिद्याथी दिेाच्या भिोशाििच बसलेले आहते, अशी 

अिस्था उत्तिातनू समोि येत आह.े  आजही आपला सिभार् झालेली चकू कबलू न 

करता आम्ही कसा प्रयत्न करीत आहोत ह ेखोटे-खोटे सभागहृाला सांगत असेल तर 

दगुाम आदण डोंगरी तालकु्यांवर आपण अजनू दकती अन्याय करणार आहोत, याचाही 

दवचार होण्याची गरज आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अर्ा तालकु्यांसाठी सगुम आदण दगुाम असे दोन दवभाग केले 

आहते. कोल्हापरू दजल्हयातील गगनबावडा तालकुा हा माझा पवूीचा मतदारसंघ 

आह.े  आता मी र्ाहुवाडी तालकु्यामध्ये आमदार म्हणनू कायारत आह.े  गगनबावडा 

तालकु्यातील सवाच्या सवा र्ाळा दजल्हा प्रर्ासनाने दगुाम म्हणनू जाहीर केल्या 

आहते.  र्ाहवुाडी तालकु्यात राज्य स्तरावरील दगुाम र्ाळांच्या दनकषांप्रमाणे १६६ 

र्ाळा दगुाम आहते असे सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.  परंत ु दर्क्षकांच्या 

सोयीसाठी दजल्हा पररषदमेध्य ेबसनू जे-जे दनयम लाग ूकरता येतील ते लावनू १६६ 

पैकी केवळ ७७ र्ाळा दगुाम असल्याचे मान्य करण्यात आले.   

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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डॉ. सिनय कोिे... 

मला प्रामखु्याने सिधान भिनाच्या या व्यासपीठािि मंत्री महोदयांना सिचािाियाच े

आह े की, असा कोिता फिक या दोन तालकु्यात झाला.  खिं ति र्र्नबािडा 

तालकु्यात १० टक्के सधु्दा र्ािे अशी नाहीत की जेथे एस.टी. जात नाही.  पि 

शाहूिाडी तालकु्यातील जिळ जिळ १२० पेक्षा असधक र्ािांमध्ये आजही एस.टी. 

महामंडळाची सेिा आपि दऊे शकलो नाही. २ हजाि समलीसमटिपेक्षा जास्त पाऊस 

तेथे पडतो.  प्रामखु्याने जिळ जिळ ८० ते ९० टक्के क्षेत्र िन सिभार्ाने व्यापलेले 

आह.े  अशा सर्ळ्या दरु्वमचे सनकर्ष पात्र असताना सधु्दा फक्त पैसे घऊेन सशक्षकांच्या 

बदल्या होऊ नयेत म्हिनू दरु्वम आसि सरु्मचे सनकर्ष बदलायचे आसि त्या 

तालकु्यातील र्िीब मलुांिि अन्याय किायचा ह ेजे धोिि आह ेया माध्यमातनू घडले 

आह ेत् याच्यािि कुठे तिी योग्य सनिवय मंत्री महोदयांनी घ्यािा, एिढीच अपेक्षा मी या 

लक्षिेधीच्या सनसमत्ताने मी व्यक्त कितो. 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ. सिनय कोिे यांनी 

आता ज्या समस्या मांडल्या आहते, ती िस्तसुस्थती आह.े  पिंत ुर्ेल्या २ िर्षावपासनू 

जेव्हा हा सिभार् माझ्याकडे आला तशी कोिोना महामािीला सरुूिात झाली.  त्यामळेु 

या २ िर्षावत आपि ऑनलाईन पध्दतीने किाियाच्या बदल्या थांबसिल्या होत्या.  

कािि र्ेल्या २ िर्षावत शाळाच भिल्या नाहीत.  त्यानंति आपि असे केले की, सरु्म 

आसि दरु्वम या सनकर्षांमध्ये बिीच तफाित होती.  एकंदिीत िाज्यात २,२७,५९१ 

सशक्षकांची पद ेरिक्त आहते आसि कोल्हापिू सजल्यामध्ये १३०४ पद ेरिक्त आहते.  

निीन आिटीआय ॲक्टप्रमािे िास्तसिक सामान्यीकिि हा महत्त्िाचा कायदा आह.े  

िाज्यातील सर्ळ्या शाळांमध्ये समान सशक्षक पासहजेत.  मार्च्या कालािधीत ह े

प्रमाि सन्माननीय सदस्यांनी सांसर्तल्यानसुाि व्यस्त झाले.  म्हिनू आपि पणु्याच्या 

मखु्य कायवकािी असधकािी यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ लोकांची एक ससमती नेमली 

आह.े  सरु्म आसि दरु्वम ह ेआपि कशासाठी सनिडले आह ेति आपल्याकडे तेिढी 

सशक्षकांची संख्या नाही. बदल्या ऑनलाईन किायचे म्हटले ति त्याला काही अटी ि 

शती असल्या पासहजेत.  म्हिनू आम्ही नक्षलके्षत्र आसि आसदिासी, िासर्षवक  
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श्री. हसन मशु्रीफ.. 

पजवन्यमान २ हजाि मी.मी.पेक्षा जास्त, नैससर्वक आपत्ती सकंिा सातत्त्याने संपकव  तटुतो 

अशी र्ािे, सहसं्त्र पशुचंा उपद्रि असिािा जंर्ल व्याप्त प्रदशे, िाहतकुीच्या ससुिधेचा 

अभाि, नेटिकव  नसलेले के्षत्र, डोंर्िी भार्ाचा प्रदशे आसि िाष्ट्रीय िाजमार्ावपासनू १० 

सक.मी.पेक्षा जादा दिू अतंि असलेले र्ांि.  या ७ अटींपैकी ३ अटी बसत असतील 

ति सरु्म आसि दरु्वम अशी आपि व्याख्या केली आह.े  आता सन्माननीय सदस्यांनी 

जो उल्लेख केला की, शाहूिाडी तालकु्यािि फाि मोठा अन्याय झाला.  ह ेखिे आह े

की, दरु्वममध्ये जास्त र्ािे असल्याने आसि ३ िर्षावत बदली किायची असल्याने 

सशक्षक तेथे जादा जाण्याचे टाळतात.  आपल्याकडे दरु्वम ४४ ते ४७ र्ािे असताना 

सधु्दा अजनू १५ जार्ा भिलेल्या र्ले्या नाहीत.  ही िस्तसुस्थती आह ेकी, सशक्षकांचा 

ओढा चांर्ली तालकेु आसि मोठी शहिे यांकडे असतो.  डोंर्िी भार्ामध्ये नसतो.  

म्हिनू आम्हाला सनयम किािा लार्ेल की, डोंर्िी भार्ातील शाळेमध्ये सशक्षकांनी 

जाण्यासाठी प्रयत्न किािे लार्तील.  या शैक्षसिक िर्षावत आमचे सॉफ्टिेअि तयाि 

झालेले आह ेआसि या सॉफ्टिेअिच्या माध्यमातनू ऑनलाईन पध्दतीने बदल्या करुन 

शाहूिाडीमध्ये जो सशक्षकांचा बॅकलॉर् िासहला आह ेतो आम्ही भरुन काढू. 

 डॉ. सिनय कोिे : अध्यक्ष महोदय, माझ्या २ प्रश्नांचे उत्ति समळाले नाही.  मी 

मंत्री महोदयांना म्हिालो की, कार्ल तालकु्यामध्ये फक्त ४ टक्के रिक्त जार्ा आहते.  

संपिूव कोल्हापिू सजल्यातील १२ तालकु्यात १ हजािहून असधक पद ेरिक्त असल्याच े

त्यांनी सांसर्तले.  त्या हजाि पदांपैकी २०० ते २५० पद ेएका तालकु्यात आहते.  

त्यामळेु सजल्हा पातळीिि हा जो अन्याय आपल्याला स्पष्ट सदसतो तो आपि 

संपसििाि आहात की नाही.  सशक्षिाच्या बाबतीत एक तालकुा मार्े िासहला पासहजे 

असे सजल्यातील धोिि अस ूशकते काय, हा माझा त्यांना स्पेसससफक प्रश्न आह.े  

दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, त्यांनी जे सनकर्ष सांसर्तले.  त्यात २ हजाि मी.मी. पेक्षा 

जास्त पाऊस पडला पासहजे ति या तालकु्यात सततका पाऊस पडतो.  १२० र्ािांमध्ये 

एस.टी. जात नाही.  िाहतकुीच्या समस्या आहते.   

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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डॉ. सिनय कोिे.... 

त्यामळेु दनकष बदलण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे दवचार मांडायचा प्रयत्न केला आह.े 

ते म्हिज ेशालेय पोर्षि आहाि दिेािी र्ाडी िर्षावतनू चाि िेळा जाते. तसेच ती र्ाडी 

ज्या र्ािात पोहोचते त्या र्ािात िाहतकुीची ससुिधा आह ेअसे र्हृीत धिायचे. त्या 

सशक्षकाने त्या र्ाडीतनू तेथील र्ािात सशकिायला जािे, अशी शासनाची इच्िा 

आह ेकाय ? ज्या र्ािात आपि बसची ससुिधा पोहोच ूशकलो नाही, त्या र्ािात 

सशक्षकांनी कसे जायच े आह?े दिूसंचािच्या बाबतीत त्यांनी सतथे िेंजचा सिर्षय 

सांसर्तला, बीएसएनएलने दाखला सदला की, ४५ टक्के र्ािांमध्ये आमची िेंज नाही. 

यांच्या असधकाऱ्यांनी बसनू असा सनिवय घेतला की, बीएसएनएलचा हा सनकर्ष मान्य 

किण्यात येऊ नये. आपि सिव खाजर्ी कंपन्यांना पत्र दऊेन त्यांची िेंज आह ेकाय 

याची चौकशी करुया. याचा अथव काहीही किण्यात येईल. पिंत ुह ेसिव किताना मी 

र्ांभीयावने सांर्तो की, सशक्षकांच्या संघटना आसि आपले असधकािी यांच्या पैशाच्या 

व्यिहािातनू ह ेसिव किण्यात आले आह.े आज आपि काहीही सांसर्तले असले तिी 

दखेील आज त्या तालकु्यातील सिद्यार्थयाांची काय दशा केली  आह े यासाठी मी 

पसहल्यांदा माझ्या मनोर्तातनू सांसर्तले की, हा तालकुा शाहू महािाजांच्या नािाने 

सनमावि झालेला आह.े त्यामळेु आपला सजल्हा सशकला, त्या काळात मसुस्लम 

बोसडांर्, मिाठा बोसडांर् आसि सलंर्ायत बोसडांर् काढले. अशा मािसाच्या नािाने 

असिाऱ्या तालकु्यात आपि त्यांच्या नािाने मत मार्तो. शाहु-फुले-आबेंडकि यांच े

सिचाि मांडतो. खिे म्हिजे, आपि कोल्हापिू सजल्याचे माननीय ग्रामसिकास मंत्री 

आहात. आपल्याला स्ित:ला ही बाब पटिािी आह ेकाय, याचा सिचाि करुन खास 

बाब म्हिनू हा तालकुा  १०० टक्के दरु्वम म्हिनू जाहीि कििे आसि सकमान 

िाज्यातील सशक्षकांची पद े जोपयांत भिली जात तोपयांत कोल्हापिू सजल्यातील 

सिासिी रिक्त जार्ांपयांत त्या प्रसियेला आिनू  ठेििे याबाबत आपि तातडीचा 

सनिवय घेिाि आहात काय ? 

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी सरुुिातीलाच मान्य केले होते की, या 

दोन िर्षावत कोिोनाच्या कालािधीत आपि प्राथसमक सशक्षकांच्या बदल्या करु  
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श्री. हसन मशु्रीफ... 

शकलेलो नाही. कािि शाळाच बंद होत्या. त्यांनी जेव्हा ही िस्तसुस्थती मांडली तेव्ही 

ही त्रटुी माझ्याही नजिेसमोि आली होती. एका तालकु्यामध्ये सशक्षकांची संख्या 

खपूच कमी आह ेआसि दसुिीकडे चांर्ल्या शहिी भार्ातील तालकु्यात खपू कमी 

त्रटुी आहते. या समस्या दिू किण्यासाठी आपि ससमती नेमली. याचा उल्लेख 

सन्माननीय सदस्यांनी केला की, शाहूिाडी तालकु्यािि अशा प्रकािचा अन्याय झाला 

असेल ति आपि सनसितपिे तो दिू किण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कािि शाहू 

महािाजांनी सन १९०२ साली सक्तीच ेप्राथसमक सशक्षि मोफत केले. त्या काळात 

सस्त्रयांना सशक्षिाची सक्ती केली. नंति आपला दशे स्ितंत्र होऊन सशक्षिाचा कायदा 

केला. सन १९०२ साली कोल्हापिू संस्थांनात सक्तीचे आसि मोफत सशक्षि कििािा 

हा िाजा होता. त्यामळेु त्यांच्या नािाने जो तालकुा तयाि झाला आह ेत्यािि अन्याय 

होिाि नाही याची खबिदािी मी स्ित: घेईल. आम्ही असजबात सशक्षकांच्या बदल्या 

केलेल्या नव्हत्या. या त्रटुी मार्च्या काळातील आहते आसि त्या दरुुस्त किण्याचा 

प्रयत्न केला जाईल. शाहूिाडी तालकुात सरु्म-दरु्वम भार्ात जो अन्याय झाला आह े

तो दिू किण्याचा प्रयत्न केला जाईल.   

डॉ. सिनय कोिे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रयांनी जे उत्ति सदले आह ेत्या 

माध्यमातनू माझी अपेक्षा आह ेकी, हा लहान मलुांच्या सशक्षिाचा प्रश्न आह.े त्यामळेु 

आपि जे सांसर्तले आह े त्यासाठी काहीतिी कालमयावदा ठििा. ४ िर्षावपासनू 

सातत्याने हा अन्याय सरुु आह.े दोन िर्षावचा कालािधी कोिोनाच्या परिसस्थतीत र्ेला, 

ह ेमला मान्य आह.े हा प्रश्न तातडीने संपसिण्यासाठी आपि सनिवय घ्यािा, अशी 

माझी सिनंती आह.े  

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, या शैक्षसिक िर्षावपिूी आपि ऑनलाईन 

बदल्या कििाि आहोत. त्यामळेु सनसितपिे हा अन्याय दिू किण्यात येईल.  

श्री. शेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ. सिनय कोिे यांनी 

ज्या पद्धतीने हा सिर्षय मांडला त्याचप्रमािे हा सिर्षय तंतोतंत सचपळूि-संर्मेश्वि 

मतदािसंघासाठी सदु्धा लार् ूआह.े सतथे अनेक सशक्षकांची पद ेरिक्त आहते त्यामळेु  
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श्री. शेखि सनकम.... 

माननीय ग्रामसिकास मंत्री श्री. हसन मशु्रीफ यांना माझी अशी सिनंती आह ेकी,  सन 

२०१४ साली माननीय मंत्री श्री. जयंत पाटील यांच्या कालखडंात बदल्यांसंबधी जो 

शासन सनिवय झाला होता तो आपि सिचािाधीन कििाि आहात काय ? त्याचबिोबि 

ग्रामीि भार्ातील शाळा सशक्षकांसिना रिकाम्या आहतेसतथे तातडीने सशक्षक सदले 

जातील काय ? असे माझे दोन प्रमखु प्रश्न आहते.  

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, कोकि सिभार्ाची ति दसुिची फाि मोठी 

समस्या आह.े सतथे जिळपास ५० ते ६० टक्के सशक्षक ह ेकोल्हापिू,सांर्ली आसि 

सातािा सजल्यातील आहते. त्यांची २० िर्षावपासनू मार्िी आह े की, आम्हाला 

आमच्या र्ािी पित पाठिा. आता कोकिसाठी सशक्षक भिती किीत असताना 

आम्हाला एक िेर्ळी मोहीम काढािी लार्ले आसि त्यानसुाि तेथील सिव भसूमपतू्र 

घ्यािे लार्तील. या बाबतीत मी माननीय सशक्षि मंत्रयांशी बोललो आह.े मला िाटत े

की, लिकिात लिकि सशक्षक भिती झाली ति हा प्रश्न सटेुल. एिढ्या मोठया 

प्रमािात सशक्षकांची पद े रिक्त असताना आपि लहान मलुांच्या सशक्षिासाठी 

असिाऱ्या कायद्याचे उल्लंघन होत असे मला िाटते. त्यामळेु तात्काळ सशक्षक भिती 

किण्याची आिश्यकता आह.े  

      यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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 डॉ. दिेिाि होळी : अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न स्कोपच्या बाहिेचा असला 

तिी तो िाज्याचा प्रश्न आह.े माझा र्डसचिोली हा सजल्हा डोंर्िाळ आह.े  माझा 

स्पेसससफक प्रश्न आह ेकी, र्डसचिोली सजल्यातील रिक्त पद ेकेव्हा भििाि ? या िर्षी 

तिी कमीत कमी दरु्वम भार्ात सशक्षकांची बदली होिाि की नाही ? र्डसचिोली 

सजल्यासाठी खास बाब म्हिनू सशक्षकांची पद ेभिली जािाि काय ? 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी सांसर्तले की, कोित्याही 

परिसस्थतीत सशक्षकांची पद ेभिािी लार्तील. माननीय सशक्षि मंत्री यांच्याशी बोलनू 

तत्काळ कायविाही सरुु केली जाईल. र्डसचिोली सजल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. 

डोंर्िी भार्ातील समस्या दिू किण्याकरिता मी सिशेर्ष लक्ष दईेन. 

 उपाध्यक्ष :  थोडक्यात प्रश्न सिचािािा. 

श्री. असभमन्य ूपिाि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघात अनेक सशक्षकाची 

पद ेरिक्त आहते. सजल्हा परिर्षद शाळांमध्ये सशपाईची पद ेरिक्त आहते. एक सशक्षकी 

शाळेमध्ये सशक्षकांनाच झाडलोट किािी लार्ते. तसेच इति सिव कामे किािी 

लार्तात. माझ्या मतदािसंघातील धापेर्ािातील एक सशक्षकी शाळेतील सशक्षक दारु 

सपऊन येतो. त्याची िैद्यकीय चाचिी झालेली आह.े ६ मसहने होऊन दखेील या बाबत 

काििाई होत नाही.  

श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,  हा िेर्ळा प्रश्न आह.े दोन िर्षावमध्ये 

महासिकास आघाडीच े सिकाि आल्यापासनू आम्ही एकाही सशक्षकाची बदली 

केलेली नाही. िाज्यात कोिोना सरुु झालेला होता. ह ेसिव पिूी झालेले आह.े ते दरुुस्त 

किण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े ७ सीईओ यांची ससमती तयाि केली आह.े सशक्षक 

भिती कशी होईल ि सिव सठकािी समान सशक्षक जातील या करिता  प्रयत्न केला 

जात आह.े या सशिाय हा प्रश्न समटिाि नाही. 
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 श्रीमती मसनर्षा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री यांनी सकािात्मक 

उत्ति सदलेले आह.े पालघि सजल्यातील सशक्षकांची सेिा ज्येष्ठतचेी यादी एक  

िर्षाांपिूी प्रससध्द झाली आह.े या सशक्षकांचे प्रमोशन का केले जात नाही, ते कधी 

केले जािाि ? जि प्रमोशन झाले नाही ति सशक्षकांची रिक्त पद ेकशी भिली जािाि ? 

ही रिक्त पद ेभिण्यासाठी प्रमोशनची यादी कधी जाहीि करुन प्रमोशन      दिेाि ? 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,  पालघि सजल्याची माझ्याकडे मासहती 

नाही. सन्माननीय सदस्यांना मासहती घेऊन मी कळिेन. 

 श्री. असभमन्य ूपिाि : अध्यक्ष महोदय,..... 

 उपाध्यक्ष : मंत्री महोदयांनी पिूव िाज्याला अनसुरून उत्ति सदलेले आह.े  

  श्री. असभमन्य ू पिाि : अध्यक्ष महोदय, या एकसशक्षकी शाळेत सिव कामे 

सशक्षकांना किािी लार्तात. बीडीओ यांनी अहिाल सदला आह ेकी, सदि सशक्षक 

दारु सपऊन डयटुीिि आह.े ही एक सशक्षकी शाळा आह.े दारु सपऊन  तो मलुांना काय 

सशकििाि आह े?. 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,  या संदभावत आपि माझ्याकडे तिाि 

किािी. या बाबत चौकशी केली जाईल. 

      -------- 

    लक्षिेधी सचूना िमांक २ बाबत 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,  महसलू सिभार्ाकडून आजच हा सिर्षय 

आमच्याकडे िर्व झालेला आह.े यामळेु लक्षिधेी ि. २ च्या उत्तिाच्या प्रती सितरित 

झालेल्या नाहीत. मी या संबंधी उत्ति दणे्यास तयाि आह.े  मात्र सनिेदनाच्या प्रती 

आलेल्या नाहीत. आपि ही लक्षिेधी सचूना नंति घ्यािी. 
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   पृ. शी. : सज. पिुे, लोिािळा नर्िपरिर्षद ( ता. मािळ )  

      प्रशासनाने नर्िपरिर्षदचेा ठिाि न किताच  

       कंत्राटदािास    िक्कम अदा कििे  

   मु. शी. : सज. पिुे, लोिािळा नर्िपरिर्षद ( ता. मािळ )  

      प्रशासनाने नर्िपरिर्षदचेा ठिाि न किताच  

       कंत्राटदािास    िक्कम अदा कििे,या संबंधी  

      श्री. सनुील शेळके सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिेधी 

       सचूना 

 श्री.  सनुील शेळके ( मािळ    ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािवजसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय  नर्िसिकास मंत्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्यांनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनंती कितो.  

 "पुणे जिल्हयातील लोणावळा नगरपररषद (ता.मावळ) प्रशासनाने 
नगरपररषदेचा कोणताही ठराव पारीत न करताच संबंधित कंत्राटदारास माहे मे, 
२०१२ मध्ये रुपये १.५० कोटी अदा केले असल्याचे ननदशशनास येणे, सदर 
नगरपररषदेने कोणतीही कामे वा साहहत्य लोणावळा नगरपररषदेकडे उपलब्ि न 
केल्यामुळे सन २०१६ सालापयतं सुमारे रुपये ८ कोटीहून अधिक रक्कमेचे आधथशक 
नुकसान झाल्याचे ननदशशनास येणे तसेच त्याबाबत माहहतीचा अधिकार 
अधिननयम, २००५ अतंगशत मागववण्यात आलेल्या माहहतीव्दारे ही बाब उघडकीस 
येणे, मा.स्थाननक लोकप्रनतननिी यांनी त्यांचे हदनांक २९ िानेवारी, २०२० रोिीच्या 
पत्रान्वये तसेच मा.लोकआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचेकड ेतक्रारी दाखल केल्या 
असल्याचेही ननदशशनास येणे, सदर प्रकरणी मोठया प्रमाणात आधथशक गैरव्यवहार 
झाल्याप्रकरणी व त्याबाबत तक्रारी दाखल करुनही १ वषाशपेक्षा अधिक कालाविी 
होऊनही कायशवाही न होणे व त्यामुळे मा.लोकप्रनतननिींंसह सवशसामान्य 
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िनतेमध्ये ननमाशण झालेले असंतोषाचे वातावरण व नारािीची भावना, याबाबत 
शासनाने तातडीने केलेली कायशवाही व उपाययोिना." 

 

 

श्री. प्राजक्त तनपिेु ( नर्िसिकास िाज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूनेसंबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलािि ठेितो. * 

उपाध्यक्ष : सनिेदन सभार्हृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े  

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 

  

           

        यानंति श्रीमती सर्िप...  
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 श्री.सनुील शेळके : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मािळ सिधानसभा क्षेत्रामध्य े

लोिािळा नर्ि परिर्षद अंतर्वत भयुािी र्टाि योजनेच्या संदभावमध्ये भाितीय जनता 

पाटीचे तत्कालीन नर्िसेिक सन्माननीय श्री.संजयजी खडेंिाि र्ायकिाड यांनी एक 

तिाि दाखल केली होती. लोिािळा नर्िपरिर्षदमेध्ये सन २००९-२०१० मध्ये 

महािाष्ट्र सिुिव जयंती नर्िोत्थान उत्सि महाअसभयानांतर्वत भयुािी र्टाि योजना 

मंजिू झाली होती. त्या योजनेला शासनाकडून ८ कोटी, ६० लक्ष रुपय ेइतका सनधी 

दखेील उपलब्ध झाला. ह ेकाम सनुील फामाव इसंजसनरिंर् कंपनी यांना २६ टक्के ज्यादा 

दिाने दणे्यात आले. या कामाची िकव ऑडवि झाल्यानंति संबंसधत ठेकेदािाने ६५ लाख 

रुपयांच्या सडपॉसझट पाित्या नर्िपरिर्षदकेडे जमा केल्या. त्या आधािे त्यांनी 

जिळपास दीड कोटी रुपयांची ॲडव्हान्स िक्कम नर्िपरिर्षदकेडून उचललेली आह.े 

   अध्यक्ष महोदय, या सनुील फामाव इसंजसनअरिंर्चा ठेकेदाि कोि आह,े या 

ठेकेदािाला दीड कोटी रुपयांचा ॲडव्हान्स कशाच्या आधािे सदला, तो ॲडव्हान्स 

दते असताना त्यांनी ६५ लाख रुपयांच्या बोर्स सडपॉसझट पाित्या जमा केल्या. 

याबाबतची तिाि भाजपाचे नर्िसेिक तत्कालीन श्री.संजयजी र्ायकिाड यांनी १० 

िर्षाांपिूी दाखल केली. याबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपिुािा करुन दखेील त्यांना 

न्याय समळत नव्हता. त्यामळेु त्यांनी माझ्याकडे सद.२६ जानेिािी, २०२० िोजी तिाि 

दाखल केली. 

  अध्यक्ष महोदय, त्यांनी मला सिव िस्तसुस्थती सांसर्तली. त्यांच्या 

म्हिण्यानसुाि असे सनदशवनास आले की, त्यांनी प्रशासनाकडे सिव कार्दपते्र 

पिुाव्यासनशी सादि केली. पिंत,ु जो भ्रष्टाचाि झाला आह,े त्या असधकाऱ्याला पाठीशी 

घातले जात आह,े त्याबाबतची रितसि मासहती दखेील आम्ही सदली. 

लोकआयकु्तालयामध्ये दखेील त्यािि सनुाििी झाली. ते प्रकिि सनकाली काढण्यात 

आले.  

 अध्यक्ष महोदय, सदि बाबत सद.१५.७.२०१६ िोजी लोकआयकु्तालयामध्ये 

सनुाििी झाली. त्यािेळेस ते प्रकिि सनकाली काढत असताना असे सांर्ण्यात आले 

की, श्री.संजय र्ायकिाड यांनी या प्रकििामध्ये सनुाििी संचालक, नर्िपरिर्षद,  
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श्री.सनुील शेळके ... 

प्रशासन यांना सांसर्तले की, नर्िपरिर्षदनेे संबंसधत ठेकेदािाच्या सिरुध्द बोर्स 

कार्दपते्र दाखल केल्यामळेु एफ.आय.आि. दाखल केला. पिंत,ु अद्याप तसे 

कोितेही प्रकिि सकंिा तशी कोितीही काििाई झालेली नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, त्या पलीकडे असे सांर्ण्यात आले की, संबंसधत 

ठेकेदािाकडून २ कोटी रुपयांचे पाईप नर्िपासलकेमध्ये जमा करुन घेण्यात आले. तसा 

नर्िपासलकेचा अहिाल सदला. दसुिीकडे नर्िपासलकेने श्री.संजय र्ायकिाड यांना 

लेखी मासहती सदली की, असे कुठल्याही प्रकािच ेपाईप नर्िपरिर्षदमेध्ये जमा केलेले 

नाहीत.  

  अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझे स्पेसससफक प्रश्न आहते की, तत्कालीन 

नर्िाध्यक्ष, मखु्यासधकािी यांनी संर्नमताने पदाचा र्ैििापि करुन जो काही भ्रष्टाचाि 

केला आह,े त्यािि शासन सनिवय घेिाि आह े काय, १० िर्षाांपिूी दीड कोटी 

रुपयांतील ६०-६५ लाख रुपये जमा झाले. पिंत,ु १२ िर्षाांपिूीची ८५ लाख रुपये ही 

िक्कम अजनूही त्या ठेकेदािाकडे जमा आह.े ती िक्कम ि त्याचे व्याज ह ेदोन्ही िसलू 

कििाि आहात काय? १० िर्षाांपासनू एक नर्िसेिक, एक लोकप्रसतसनधी सातत्याने 

पाठपिुािा करुन दखेील कोित्या तिी िाजकीय ििदहस्ताखाली दबला जात आह,े 

कोिीतिी या भ्रष्टाचािाला आळा घालण्याऐिजी सपोटव किण्याचे काम किीत आहते. 

त्यामळेु माझी सिनंती आह ेकी, ह ेसंपिूव प्रकिि आपि लिकिात लिकि सनकाली 

काढिाि काय? 

  श्री.प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी ज्या ज्या बाबी 

सभार्हृाच्या सनदशवनास आिनू सदल्या त्या अनरु्षरं्ाने मला ह ेसांर्ाियाच ेआह ेकी, 

महािाष्ट्र सिुिव जयंती नर्िोत्थान असभयान योजेनेंतर्वत या भमूीर्त र्टाि योजनेच्या 

समुािे २१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तािाला शासनाने मंजिुी सदली होती. त्यामध् ये 

जिळपास ८ कोटी रुपये नर्िपासलकेला िर्व केले होते. सनुील फामाव इसंजसनअरिंर् 

कंपनी, मुंबई यांना तेथे िकव  ऑडवि सदली र्ेली होती.  

नंति श्री.सशंद े... 
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श्री.प्राजक्त तनपिेु... 

mobilisation advance दीड कोटी रुपये दणे्यात आला होता, यासंदभावत प्रश्न 

उपसस्थत झाले आहते ि त्याबाबत िेर्िेर्ळ्या स्तिािि िेर्िेर्ळ्या तिािी दाखल 

झाल्या. श्री.जर्न्नाथ नायडू यांच्या तिािीिरुन संबंसधत मखु्यासधकािी ि नर्ि 

असभयंता यांची DMA ने प्राथसमक चौकशी केली. त्यामध्ये काही तिी असनयसमता 

आह,े असे िाटल्याने महािाष्ट्र नार्िी सेिा सनयम १९७९ मधील सनयम ८ ि १२ 

अंतर्वत तत्कालीन मखु्यासधकािी ि नर्ि असभयंता यांची चौकशी किण्यात आली 

आह.े त्यामध्ये मखु्यासधकािी यांचेिि आिोप ससद्ध झाले नाही. पिंत ुनर्ि असभयंता 

यांच्यािि अशंत: आिोप ससद्ध झाल्याने त्यांची १ िर्षव िेतन िाढ िोखण्याची काििाई 

किण्यात आली आह.े मखु्यासधकािी यांना दोर्षमकु्त किण्यात आले. या प्रकििी लोक 

आयकु्त यांचेकडेही तिाि किण्यात आली होती. त्यांनी सदनांक १५ जलैु, २०१६ 

िोजी सनुाििी घेतली ि याप्रकििी चौकशी किण्याची आिश्यकता नाही, अस े

आदशे पारित करुन प्रकिि बंद केले.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य यांनी त्यािेळी २ कोटी रुपयांचे पाईप 

पडले असे त्यािेळी सांसर्तले. त्यामळेु लोक आयकु्त यांचेकडे उक्त प्रकििाचा 

पनुसिवचाि सरुु असनू त्याबाबत सनुाििी सरुु आह.े त्यांचेकडून यासंदभावत पढुील 

कायविाही झाल्यानंति त्यानसुाि उसचत कायविाही किण्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय, मखु्यासधकािी ि नर्ि असभयंता यांची चौकशी किण्यात 

आली आह.े पिंत ुनर्िाध्यक्षांची या प्रकििी कोितीही चौकशी किण्यात आलेली 

नाही. सजल्हासधकािी यांचेकडे नर्िाध्यक्षांचा अहिाल १ मसहन्यात मार्सिण्यात 

येईल ि उसचत कायविाही किण्यात येईल. 

श्री.ससुनल शेळके : अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रकिि तपासल्यानंति कमवचािी 

अथिा नर्ि असभयंता यांचेिि काििाई किण्यात आली आह.े पिंत ुमखु्यासधकािी ि 

नर्िाध्यक्ष यांच्या चेक ि व्हाऊचिििील स्िाक्षिीद्वािे ठेकेदािाला िक्कम अदा 

किण्यात आली आह.े याप्रिकिी नर्ि असभयंता ि कमवचािी यांच्या स्िाक्षिीने िक्कम  
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श्री.ससुनल शेळके... 

अदा केलेली नसताना त्यांना दोर्षी का धिण्यात येत आह े? याप्रकििातील खिे दोर्षी 

मखु्यासधकािी ि नर्िाध्यक्ष आहते, त्यांना या प्रकििातनू िर्ळण्यात आले. कमवचािी 

ि नर्ि असभयंता यांचेिि सकिकोळ काििाई करुन प्रकिि दडपण्यात आले आह.े उप 

सिभार्ीय असधकािी, मािळ यांनी लेखी चौकशी अहिाल सदला असनू त्यामध्ये नमदू 

केले आह ेकी, नर्िाध्यक्ष ि मखु्यासधकािी यांनी कतवव्यात कसिू केला आह.े या 

प्रकििातील दोर्षींिि काििाई किण्यात यािी. ज्यांनी िक्कम अदा केली, बोर्स 

कंत्राटदाि उभा केला, बोर्स सिुक्षा अनामत िकमेच्या पाित्या दाखल केल्या 

त्यांच्यािि कोितीही काििाई किण्यात आली नाही. या प्रकििातील ठेकेदाि र्ायब 

आहते, ज्यांनी िक्कम अदा केली त्यांची चौकशी किण्यात आलेली नाही. 

नर्िाध्यक्ष, मखु्यासधकािी ि ठेकेदाि यांच्यािि र्नु्हा उक्त प्रकििी र्नु्हा दाखल 

किण्यात येईल काय ि नर्िपासलकेची िक्कम िसलू किण्यात येईल काय ?  

श्री.प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मखु्यासधकािी यांची प्रादसेशक सिभार्ीय 

चौकशी असधकािी, पिुे यांनी चौकशी करुन त्यांना सनदोर्ष सोडले आह.े ठेकेदािाने 

१.५ कोटी रुपयांचा मोसबलायझेशन ॲडव्हान्स घेतला ि त्यांच्या ६५ लाख रुपय े

सिुक्षा अनामत िक्कमेच्या संदभावत काही सिर्षय संशयास्पद होते. त्या िकमेच्या 

बँकेच्या पाित्या बोर्स सनघाल्या आहते. 

यानंति श्री.तेलंर्.... 
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श्री.प्राजक्त तनपिेु..... 

त्यामळेु त्यासिरुद्ध एफआयआि दाखल किण्यात आलेला आह.े  संबंसधतांनी 

fraudulent document सदले होते. त्यामळेु त्यांच्यािि फौजदािी स्िरुपाचा र्नु्हा 

दाखल किण्यात आलेला आह.े त्यांनी दीड कोटी रुपयांचा Mobilisation 

Advance घेतला होता.  त्यापैकी Security Deposit मधनू ६५ लाख रुपये िसलू 

किण्यात आलेले आहते.  उिवरित िक्कम व्याजासह िसलू किण्याबाबत 

नर्िपासलकेने माननीय न्यायालयामध्ये दािा दाखल केलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, नर्िाध्यक्ष यांच्याबाबतीत अन्य अनेक तिािी प्राप्त झालेल्या 

आहते. उक्त तिािीच्या अनरु्षंर्ाने चौकशी करुन त्याबाबतचा अहिाल एका 

मसहन्यामध्ये सादि किण्याबाबत सजल्हासधकािी यांना सचूना दणे्यात येतील. 

नर्िपरिर्षदा सन १९६५ ॲक्टमधील कलम ५५ब नसुाि संबंसधत नर्िाध्यक्षांची 

सनुाििी घेण्यात येईल. सदि सनुाििीची कायविाही पढुील दोन-तीन मसहन्यामध्ये 

संपसिण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सदि सनुाििीमध्ये नर्िाध्यक्ष दोर्षी असतील ति 

सनसितपिे त्यांच्यािि योग्य ती काििाई किण्यात येईल.  

-------- 
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पृ.शी.: नांदर्ाि तालकु्यातील  िाडी ि तांड्यांना 

स्ितंत्र ग्रामपंचायतीचा दजाव दऊेन 

आिश्यक ससुिधा उपलब्ध करुन 

दणे्याबाबत 

मु.शी.: नांदर्ाि तालकु्यातील  िाडी ि तांड्यांना 

स्ितंत्र ग्रामपंचायतीचा दजाव दऊेन 

आिश्यक ससुिधा उपलब्ध करुन 

दणे्याबाबत या संबंधी श्री.सहुास (अण्िा) 

कांद,े सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिेधी 

सचूना 
 

श्री.सहुास (अण्िा) कांद े(नांदर्ाि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािवजसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय ग्रामसिकास मंत्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्यांनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनंती कितो. 

               "नासशक सजल्यातील नांदर्ांि के्षत्राची भौर्ोसलक सस्थती पाहता र्ािा-

र्ािातील अतंि मोठ्या  प्रमािात असिे, ग्रामस्थांची प्रशासकीय कामाबाबत र्ैिसोय 

होिे, त्यामळेु र्ोिर्िीब ग्रामस्थांना उदिसनिावहासाठी ८ ते ९ मसहने बाहिे र्ािी जाि े

लार्िे, ग्रामपंचायत असलेल्या र्ािांना िाडी ि तांडे यामध्ये िाहिाऱ् या िसहिाश्यांना 

त्यांची कामे िेळेिि किण्यास मोठ्या प्रमािात आजसमतीपयांत त्रास सहन किािा 

लार्िे, या त्रासातनू त्यांची मकु्तता व्हािी याकिीता ि या परिसिातील ग्रामस्थांची 

अनेक कामे सिना सिलंब होण्याकिीता ि त्यांची होत असलेली र्ैिसोय दिू व्हािी 

म्हिनू नांदर्ाि या के्षत्रातील िाडी ि तांड्या िस्तीशी संलग्न असलेल्या ग्रामपंचायती 

सिभक्त करुन दिेे या अनरु्षंर्ाने शासनाने तात्काळ सनिवय घेऊन त्या सनिवयाची 

अमंलबजाििी किण्याची आिश्यकता.’’ 

श्री. हसन मशु्रीफ (ग्रामसिकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिधेी सचूने 

संबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना अधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभार्हृाच्या पटलािि ठेितो. 
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उपाध्यक्ष : सनिेदन सभार्हृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री.सहुास (अण्िा) कांद े : अध्यक्ष महोदय, ह े जर् चंद्रािि जात आह.े 

सडसजटल इसंडया ि मेक इन इसंडयासह अनेक सिकासाच्या र्ोष्टी होत आहते. पिंत ु

माझ्या मतदािसंघातील िाडी-तांड्यातील लोकांची दिूिस्था मात्र मोठ्या प्रमािािि 

होत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघामध्ये कमीत कमी १५ िाडी ि तांडे 

आहते.  सदि िाडी ि तांडे ह ेग्रामपंचायतीपासनू तीन सकलोमीटि अंतिािि  आहते 

ि त्या तांड्यातील लोकसंख्या १ हजाि इतकी आह.े या िाडी ि तांड्यातील र्ोिर्िीब 

ग्रामस्थांना उदिसनिावहासाठी ८ ते ९ मसहने बाहिे र्ािी जािे लार्ते. त्यांच्या र्ािामध्ये 

फक्त ज्येष्ठ नार्िीक असतात. सदि सिव तांड्यािि एकही परििहन महामडंळाची बस 

जात नाही. जनाििांचे दाखल्यांसाठी तीन सकलोमीटि चालत जािे लार्ते. एिढे करुन 

दखेील कधी ग्रामसेिक उपलब्ध नसतात ति कधी सिपंच उपलब्ध नसतात. 

आजसमतीस कोित्याही िाडी ि तांड्यािि कोित्याही प्रकािचे िस्ते नाहीत, 

शौचालयाची व्यिस्था किण्यात आलेली नाही. तसेच काही तांड्यािि सभामंडप 

दखेील नाही. सिद्यार्थयाांचे प्रचंड हाल होत आहते.  त्या भार्ामध्ये प्रचंड पाऊस पडत 

असल्यामळेु पािसाळ्यातील ६ मसहने तथेील सिद्यार्थयाांना शाळेमध्ये दखेील जाता 

येत नाही.  त्यामळेु तेथील लोकांना प्रचंड त्रास होत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझा असा प्रश्न आह ेकी, ज्या ग्रामपंचायतीपासनू िाडी ि 

तांडे तीन सकलोमीटि ि त्यापेक्षा जास्त अंतिािि आहते, त्या ग्रामपंचायतीच े

सिभाजन होऊन सदि िाडी ि तांड्याना स्ितंत्र ग्रामपंचायतीचा दजाव दिेाि आहात 

काय? उक्त कायविाहीसाठी शासनाने सन २००४ मधील लोकसंख्येचा सिचाि करु 

नये. खास बाब म्हिनू लोकसंख्येसाठी ग्रामपंचायत ठिाि, पंचायत ससमतीचा ठिाि 

ग्राया धरुन सदि ग्रामपंचायतीचे सिभाजन कििाि आहात काय?  

 अध्यक्ष महोदय, सन २००४ मधील लोकसंख्येचा सिचाि न किता 

ग्रामपंचायतीपासनू तीन सकलोमीटि अंति असिाऱ्या िाडी ि तांड्यांना स्ितंत्र 

ग्रामपंचायतीचा दजाव दणे्यात यािा, अशी मी सदनांक २ फेब्रिुािी, २०१९ िोजी 

पत्रान्िये शासनास सिनंती केली होती. सन २००४ मध्ये अत्यंत कमी लोकसंख्या 
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श्री.सहुास (अण्िा) कांद.े....... 

होती. मंत्री महोदयांनी उत्तिामध्ये सांसर्तले आह ेकी, सदि तांड्यातील लोकसंख्या 

कमी असल्यामळेु उक्त तांड्यांना स्ितंत्र ग्रामपंचायतीचा दजाव दतेा येत नाही. 

शासनाचे असे धोिि असेल ति िाडी ि तांड्यामध्ये सिकास किायचा नाही काय? 

तेथील र्रिबांच्या मलुांनी सशक्षि घेऊ नये काय?  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघातील एका तांड्यािि चाि मसहन्यापिूी एक 

घटना घडलेली आह.े आर्ीमध्ये  ज्येष्ठ नार्िीक ि त्यांची अधाांसर्नी असे दोघांचाही 

जळून मतृ्य ूझाला. त्यांचा मतृ्य ूझाल्यानंति त्या तांड्यातील लोकांना दोन सदिसांनंति 

समजले. एिढी दिूिस्था आह.े तथेील लोकसंख्या कमी आह ेम्हिनू सदि तांड्यांना 

स्ितंत्र ग्रामपंचायतीचा दजाव दतेा येिाि नाही. तसेच सदि तांड्यांना स्ितंत्र 

ग्रामपंचायतीचा दजाव सदल्यानंति तेथे ग्रामपंचायत कायावलय उभािािे लार्ेल तसेच 

तेथे ग्रामसेिक उपलब्ध करुन द्यािे लार्ेल, अशा प्रकािचे उत्ति मंत्री महोदयांनी दऊे 

नये, अशी मी सिनंती कितो. सदि तांड्यांना स्ितंत्र ग्रामपंचायतीचा दजाव दऊेन तेथे 

आिश्यक ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्यात याव्यात, अशी मी सिनंती कितो. सदि 

तांड्यांना स्ितंत्र ग्रामपंचायतीचा दजाव दणे्यासाठी दकंवा ग्रामपंचायतीचे दवभाजन 

करण्यासाठी 

यानंति श्री.कुलकिी....... 
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श्री. सहुास (अण्िा) कांद.े..... 

खास बाब म्हिनू मंत्री महोदयांनी ग्रामसभा आसि पंचायत ससमतीचा ठिाि घ्यािा, 

अशी मी यासनसमत्ताने आग्रही मार्िी कििाि आह.े 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, शासन सनिवयाप्रमािे ग्रामपंचायत स्थापन 

किाियाची असले ति त्याकररता लोकसंख्येचा सनकर्ष आह.े लोकसंख्या २ हजाि 

पेक्षा जास्त असली पासहजे, आसदिासी पाड्यांसाठी एक हजाि लोकसंख्या असली 

पासहजे. तसेच तीन सक.मी. पेक्षा असधक अंति असेल ति १ हजाि लोकसंख्या असली 

पासहजे. सन्माननीय सदस्यांनी जी मार्िी केली आह ेत्यामध्ये अस्िलदिा र्ािाची 

लोकसंख्या ३८३ आह.े आझादनर्ि येथील लोकसंख्या ४३०, डॉक्टििाडी येथील 

लोकसंख्या ४६८, नािायिर्ाि येथील लोकसंख्या ६७५, घाटर्ेिाडी येथील 

लोकसंख्या ७८२, पोई येथील लोकसंख्या ६३४, पािेकििाडी येथील लोकसंख्या 

५८१, चंदनपिुी येथील लोकसंख्या ९३५, िसंतनर्ि येथील लोकसंख्या ५३५, ढेकू 

बदूु्रक येथील लोकसंख्या ७२० आसि र्िेशनर्ि येथील लोकसंख्या १०४४ इतकी 

आह.े अशा प्रकािे ही र्ािे कमी लोकसंख्येची आहते. सन्माननीय सदस्यांनी 

सांसर्तले की, २००४ च्या लोकसंख्येचा सिचाि करुन चालिाि नाही. जि येथे 

ग्रामपंचायत किाियाची असेल ति तेथे ग्रामसेिक उपलब्ध करुन द्यािा लार्ेल आसि 

इति ससुिधा उपलब्ध करुन द्याव्या लार्तील. तसेच याबाबतचा प्रस्ताि 

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये येऊन पनु्हा त्यास सित्त सिभार्ाची मान्यता घ्यािी लार्ले. 

सन २०११ च्या जनर्िनेनसुाि तेथील लोकसंख्या िाढली आह.े याचा सनसितपि े

सिचाि केला जाईल. ४०० ते ५०० लोकसंख्या असलेल्या र्ािांमध्ये ग्रामपंचायत 

स्थापन कििे अशक्य आह.े जी र्ािे मासजवनल आहते आसि लोकसंख्येचा सनकर्ष 

पिूव किीत आहते, त्यांचा सिचाि करुन त्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा 

सिर्षय उपसस्थत केला जाईल.  

 श्री. सहुास (अण्िा) कांद े: अध्यक्ष महोदय, सन २००४ ची लोकसंख्या र्हृीत 

धरु नये. शासनाला आसि मंत्री महोदयांना खास बाब म्हिनू काही असधकाि आहते. 

त्याबाबत शासन सनिवय दखेील आह.े आिश्यकता भासल्यास त्या शासन सनिवयाची  
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श्री. सहुास (अण्िा) कांद.े..... 

प्रत मी मंत्री महोदयांना दतेो. ग्रामसभा आसि पंचायत ससमतीचा ठिाि केला ति.... 

मंत्री महोदयांनी िाचनू दाखसिलेली लोकसंख्या ही सन २००४ मधील आह.े आता 

सन २०२२ सरुु आह.े मार्ील १९ िर्षावमध्ये लोकसंख्या अनेक पटीने िाढली आह,े 

ह े मंत्री महोदयांनाही मासहत आह.े मंत्री महोदय ह े मतदािसंघातील कामे किीत 

असतात. र्रिबांचे कैिािी म्हिनू त्यांना ओळखले जाते. सन २००४ ची लोकसंख्या 

र्हृीत धिली ति तथेील र्ािांचा आसि लोकांचा सिकास होिाि नाही. र्िीब लोकांनी 

र्िीबच िाहाियाचे काय ? माननीय अध्यक्षही आसदिासी सिभार्ाचे नेततृ्ि किीत 

आहते. मंत्री महोदयांनी असे उत्ति पासहजे की, खास बाब म्हिनू ग्रामसभा आसि 

पंचायत ससमतीचा ठिाि घेण्यात येईल. चाि िर्षावच्या लोकसंख्येच े उत्ति मंत्री 

महोदयांनी दऊे नये.  

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी खलुासा केला आह ेकी, मंत्रीमंडळाने 

हा सनिवय घेतलेला आह.े सिशेर्ष बाब म्हिनू किाियाचे असेल ति त्याकरिता 

याबाबतचा प्रस्ताि मतं्रीमंडळाच्या बैठकीत न्यािा लार्ले. तसेच यात अनेक 

आसथवक बाबींचा समािशे आह.े यात ग्रामसेिक आसि इति ससुिधा द्याव्या लार्िाि 

आहते. ग्रपु ग्रामपंचायतीमाफव त इति ससुिधा समळत असतात. मासजवनलबाबतचा 

सनसितपिे सिचाि केला जाईल. सन २०११ च्या जनर्िनेपेक्षा आता लोकसंख्या 

िाढली आह,े ही बाब खिी आह.े याचा सिचाि करुन त्या ग्रामपंचायती कशा प्रकािे 

दतेा येतील याचा सिचाि केला जाईल.  

 डॉ. िाहुल आहिे : अध्यक्ष महोदय, या सिर्षयाच्या अनरु्षंर्ाने मी मंत्री 

महोदयांना स्पेसससफक प्रश्न सिचाििाि आह.े िाज्यात अनेक प्रकििे लोकसंख्या 

आसि अतंिाच्या सनकर्षात बसत नसल्यामळेु प्रलंसबत आहते सकंिा फेटाळले आहते. 

एखादी ससमती र्ठीत करुन प्रलंसबत असलेली प्रकििे स्ितंत्ररित्या तपासनू घ्यािीत. 

या प्रकििांना हचे सनकर्ष न लािता ससमती र्ठीत करुन कालबद्ध कायविम तयाि 

किािा. अनेक ग्रामपंचायतीनी सिभाजनासाठी दोन-दोन पंचिासर्षवक सनिडिकुीच्या 

मतदानािि बसहष्ट्काि टाकला आह.े त्यामळेु अशी जी प्रकिि आहते, त्यांच्याकरिता  
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डॉ. िाहुल आहिे .... 

कालबद्ध कायविम तयाि किािा. प्रत्येक प्रकििाची स्ितंत्र चौकशी करुन न्याय 

दणे्यात येिाि आह ेकाय ? 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, सजेशन फॉि ॲक्शन. 

यानंति श्री. चौधिी..... 
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 श्री.सदलीपिाि बनकि : अध्यक्ष महोदय, नासशक सजल्हयातील सनफाड 

मतदािसंघात अशाच पाच ग्रामपंचायती आहते.  त्यांच्या संदभावत सन २०११ ची 

जनर्िना सिचािात घेण्यात आलेली आह.े  सन २०२१ साली कोिोनामळेु जनगणना 

होऊ र्कली नाही.  लालपाडी, चांदोरी, दपंपळगाव दनपाणी, औरंगपरुा आदण करंजी 

या पाचही गावांची लोकसंख्या १ हजारपेक्षा जास्त आह.े  चार-चार पाच-पाच 

दकलोमीटर अंतरावर ही गावे आहते.  सन्माननीय सदस्य श्री.सहुास (अण्िा) कांद े

यांनी दखेील नांदगाव येथील प्रश्न मांडला.  तसाच प्रश्न दनफाड तालकु्यातील उपरोक्त 

पाच ग्रामपंचायतींचा आह.े  त्यामळेु या पाच ग्रामपंचायतींसाठी खास बाब म्हणनू 

परवानगी दणे्यात येईल का ? 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सहुास (अण्िा) 

कांद े यांच्या प्रश्नािि उत्ति दतेानाच मी सांसर्तले की, आजची लोकसंख्या पाहून 

आम्ही यासंदभावत सनसित सिचाि करु. 

 श्री.सभमिाि तापकीि : अध्यक्ष महोदय, पिु े सजल्हयातील खडकिासला 

मतदािसंघामध्ये घेिा-ससंहर्ड ही ग्रामपंचायत आह.े  या ग्रामपंचायत हद्दीतील एका 

टोकाच्या िाडीतनू शेिटच्या िाडीपयांत जायचे म्हटले ति समुािे ४० ते ४५ 

सकलोमीटि अंति आह.े  या ग्रामपंचायतींतर्वत एकूि १३ िाडयांचा समािेश होतो.  

त्यामध्ये आचकििाडी, सांबिेिाडी, दरुुर्दिा, घेिा-ससंहर्ड, थोपटेिाडी यांचा 

समािेश होतो.  तसेच ससंहर्ड सकल्ल्याचा दखेील समािेश होतो.  त्यामळेु माझी 

सिनंती आह ेकी, सदि ग्रामपंचायतीचे दोन ग्रामपंचायतींमध्ये सिभाजन कििाि का ? 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी प्रस्ताि द्यािा.  मी 

याबाबत सनसितपिे सिचाि किेल. 

--------- 
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पृ.शी.: पाटोदा (सज.बीड) येथील नर्िपंचायत हद्दीतील 

मांजिा नदीििील ब्रीज कम बंधाऱ्याच्या बोर्स 

कामाबाबत. 

मु.शी.: पाटोदा (सज.बीड) येथील नर्िपंचायत हद्दीतील 

मांजिा नदीििील ब्रीज कम बंधाऱ्याच्या बोर्स 

कामाबाबत सिवश्री. प्रकाश सोळंके, संसदप सक्षिसार्ि, 

बाळासाहबे आजबे, सि.स.स. यांनी सदलेली लक्षिेधी 

सचूना. 

 

 श्री.प्रकाश सोळंके (माजलर्ाि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािवजसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय नर्िसिकास मंत्रयांचे लक्ष िेध ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्यांनी सनिेदन 

किािे, अशी सिनंती कितो. 

      “पाटोदा (सज.बीड) येथील नर्िपंचायत हद्दीत मांजिा नदीििील ब्रीज कम बंधािा 

कामासाठी शासनाने २ कोटी ९२ लक्ष रुपयांचा सनधी मंजिू कििे, सदि कामाच्या           

ई-सनसिदासाठी अंदाजपत्रकास तांसत्रक मान्यतेचा असधकाि नसताना दखेील 

सा.बां.सिभार्ाच्या असधक्षक असभयंता, उस्मानाबाद यांची तांसत्रक मान्यता सादि 

किि,े पिंत ुसा.बां.सिभार्ाच्या असधक्षक असभयंता, उस्मानाबाद यांनी सदि कामास 

तांसत्रक मान्यता सदली नसल्याचे लेखी पत्र दिेे, एकंदिीत सदि ई-सनसिदा बोर्स 

पद्धतीने कििे, प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकानसुाि काम न किता २ कोटी ६० लक्ष रुपयांच े

दयेक अदा होिे, यामध्ये तत्कालीन नर्िाध्यक्ष, मखु्यासधकािी, नर्ि असभयंता ि 

ठेकेदाि यांनी संर्नमत करून भ्रष्टाचाि कििे, या कामासाठी असतरिक्त १ कोटी 

रूपयांच्या सनधीची मार्िी कििे, दिम्यान या नर्िपंचायतच्या सन २०१७ ते २०२१ 

या ५ िर्षाांच्या कालािधीमध्ये सिसिध सािवजसनक ि मलुभतू योजनेच्या कामांमध्ये 

मोठ्या प्रमािात असनयसमतता ि भ्रष्टाचाि होिे, एकंदिीत या नर्िपंचायतचे सन 

२०१७ ते २०२१ या कालािधीमधील सिशरे्ष लेखापरिक्षि किण्याची आिश्यकता 

असिे,  
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श्री.प्रकाश सोळंके..... 

तसेच बंधािा कम सब्रज कामाच्या अपहाि प्रकििी दोर्षी सिरुद्ध फौजदािी स्िरूपाच े

र्नु्ह े दाखल करून अपहािाची िक्कम शासनाने िसलू किण्याची आिश्यकता 

असिे, याबाबत शासनाने तातडीने किाियाची कायविाही ि शासनाची प्रसतसिया.” 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु (नर्िसिकास िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी सचूने 

संबंधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलािि ठेितो. 

 उपाध्यक्ष : सनिेदन सभार्हृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन िापािे.) 
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 श्री.प्रकाश सोळंके : अध्यक्ष महोदय, पाटोदा नर्िपंचायत अंतर्वत मांजिा 

नदीिि बंधािा कम ब्रीज या बांधकामासाठी शासनाने ३ कोटी रुपयांचा सनधी मंजिू 

किण्यात आला.  सदि कामाला असधक्षक असभयंता यांनी तांसत्रक मान्यता सदली.  

खिे ति, असधक्षक असभयंता यांना २.५ कोटी रुपयांपयांतच्या कामाला तांसत्रक 

मान्यता दणे्याचे असधकाि आहते.  त्यामळेु सदि कामाची तांसत्रक मान्यता 

सनयमानसुाि मखु्य असभयंता यांच्याकडून घेिे आिश्यक होते.  पिंत ुबोर्स तांसत्रक 

मान्यतेच्या आधािे, असधक्षक असभयंता यांच े बोर्स सशक्के मारुन, असधक्षक 

असभयंता यांच्या असधकािात नसताना प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, ह ेकाम संपिूवत: बेकायदशेीि आह.े  आियावची र्ोष्ट म्हिजे 

त्या जार्ी प्रत्यक्ष जाऊन पासहले ति केिळ २५ ते ३० लाख रुपयांचे काम झाल्याच े

सदसनू येते.  पिंत ुसंबंसधत कंत्राटदािाला समुािे २ कोटी ८० लाख रुपये दणे्यात आले 

आहते.  कंत्राटदाि, नर्िाध्यक्ष, जनिल बॉडीचा ठिाि असल्यामळेु सिव नर्िसेिक, 

संबंसधत असभयंता, मखु्यासधकािी अशा सिाांच्या संर्नमताने सदि र्नु्हा घडला आह.े 

यामध्ये शासनाच्या पैशांचा अपव्यय ि लटू झालेली आह.े  त्यामळेु मंत्री महोदयांना 

माझा प्रश्न आह ेकी, उपिोक्त सिाांिि फौजदािी स्िरुपाचे र्नु्ह ेदाखल करुन अपव्यय 

झालेल्या समुािे अडीच-तीन कोटी रुपयांची त्यांच्याकडून िसलुी कििाि का ? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसर्तल्याप्रमाि े

नव्याने स्थापन केलेल्या सदि नर्िपंचायतीला नार्िी ससुिधा पिुसिण्यासाठी सहाय्य 

या योजनेंतर्वत शासनाने ३ कोटी रुपये सनधी मंजिू केला होता.  निीन नर्िपंचायत 

असताना या ३ कोटी रुपये सनधीमध्ये कोिकोिती कामे कििे अपेसक्षत होते ि 

त्यामध्ये या बाबीचा समािेश होतो सकंिा कसे ह ेआम्ही अर्ोदि तपासनू पाहू.  कािि 

बंधािा कम सब्रजचे काम या योजनेमध्ये अनजेु्ञय आह ेसकंिा कसे ह ेसिवप्रथम पासहले 

जाईल.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसर्तले की सदि कामाला बोर्स 

तांसत्रक मान्यता सदलेली आह.े  उपलब्ध कार्दपते्र पाहता सन्माननीय सदस्यांच्या 

म्हिण्यामध्ये सनसितपि ेतर्थय असल्याचे सदसनू येते ि  
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श्री.प्राजक्त तनपिेु..... 

त्यामळेु शंकेला पिेुसा िाि आह.े  तांसत्रक मान्यतेचा भार् असलेली recapitulation 

sheet माझ्याकडे उपलब्ध आह.े  त्यामध्ये मखु्यासधकािी, नर्िपंचायत पाटोदा, 

नर्िाध्यक्ष, नर्िपंचायत पाटोदा या दोघांच्याही सहया आहते. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. प्राजक्त तनपिेु... 

२ कोटी ९३ लाखाचे त ेकाम आह.े  त्यामध्ये तांसत्रक मान्यता, जीएसटी िर्ैिे धरुन 

वेगवेगळ्या कामाचे एकूि २ कोटी ९३ लाख होतात, असे सांसर्तले.  अधीक्षक 

असभयंता, सािवजसनक बांधकाम मंडळ उस्मानाबाद यांच्या सही सशक्क्याचे ह ेपत्र 

आह.े  दसुिे म्हिजे सािवजसनक बांधकाम सिभार्ाकडून ससिस्ति खलुासा आलेला 

आह.े त्यानसुाि अधीक्षक असभयंता यांच्या स्तिािि अडीच कोटींच्या कामांना 

तांसत्रक मान्यता दतेा येत नाही.  त्यांनी स्पेसससफकपिे सांसर्तले आह ेकी, आम्ही 

अशा प्रकािची कोितीही तांसत्रक मान्यता सदलेली नाही.  त्यामळेु यामधनू ह े

बऱ्यापैकी ससध्द होते की, Fraudulent पध्दतीने तांसत्रक मान्यता दऊेन पढेु 

प्रशासकीय मान्यता समळाली आसि पढुील सिव काम झाले आह.े  त्यामळेु जिी या 

सठकािी अशी कार्दपते्र असली तिी आम्ही डी.एम.ए. यांना सांर्नू  पढुील १५-२० 

सदिसात.... कािि यामध्ये बऱ्यापैकी फॅक्ट सदसत आहते.  म्हिनू डी.एम.ए. यांनी 

पढुील १५-२० सदिसात याची शहासनशा किािी.  त्यामध्ये फौजदािी स्िरुपाचे र्नु्ह े

शासन सनसितपिे दाखल किीन. 

 श्री. बाळासाहबे आजबे : अध्यक्ष महोदय, हा सिर्षय माझ्या मतदाि संघातील 

आह.े  पाटोदा नर्िपंचायत ही माझ्या मतदाि संघात येते.  अशा प्रकािच्या तांसत्रक 

मान्यता बऱ्याच कामांसाठी घेतलेल्या आहते. 

 उपाध्यक्ष : सभार्हृाची िेळ १०.५० िाजेपयांत िाढसिण्यात येत आह.े 

 श्री. बाळासाहबे आजबे : अध्यक्ष महोदय, आष्टी आसि पाटोदा या दोन्ही 

सठकािी अधीक्षक असभयंता यांनी न दतेा सकंिा संबंसधत असधकाऱ्यांनी न दतेा खोटी 

कार्दपते्र जोडून त्या तांसत्रक मान्यता घेतल्या आहते.  ही एकच नाही ति र्ेल्या २-

३ िर्षावत सिवच कामे त्या पध्दतीने झालेली आहते.  आष्टी आसि पाटोदा या दोन्ही 

सठकािी असे घडले आह.े  त्यामळैु या दोन्ही सठकािच्या अशा सिव कामांची चौकशी 

किण्यात यािी.   
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श्री. बाळासाहबे आजबे... 

 अध्यक्ष महोदय, या प्रकििात अधीक्षक असभयंता यांनी सलहून सदले आह ेकी, 

मी ही तांसत्रक मान्यता सदलेलीच नाही.  िास्तसिक पाहता त्यांना अडीच कोटी 

िकमेच्या िि तांसत्रक मान्यता दणे्याचा असधकाि नाही.  तो मखु्य असभयंता यांना 

आह.े  त्यामळेु त्यांनी ती मान्यता सदलेली नाही. आम्ही या संदभावत सजल्हासधकािी 

यांच्याकडे दखेील तिाि दाखल केली आह.े  पि ह ेसिव उघड सदसत असताना माझ े

म्हििे असे आह ेकी, या सिाांिि लिकिात लिकि काििाई झाली पासहजे. 

 श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी सांसर्तले आह ेकी, या स्पेसससफक 

बाबींचा १५ सदिसात डीएमए यांच्याकडून अहिाल घऊे आसि इतिही काही बाबी 

असतील ति सन्माननीय सदस्यांनी सनदशवनास आिाव्यात, त्याच्यािि योग्य सिचाि 

केला जाईल. 

 ॲङ श्री. आसशर्ष जयस्िाल : अध्यक्ष महोदय, माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े  

मंत्री महोदयांना या सभार्हृात येण्यापिूी सब्रसफंर् होत असते.  पि उत्तिातनू आता 

मंत्री महोदयांनी सांसर्तले की, नव्याने स्थापन झालेल्या नर्ि पंचायतीला नार्िी 

ससुिधेकरिता अनदुान दिेे ह ेकाम या योजनेमध्ये बसते की नाही ह ेतपासािे लार्ले, 

असे उत्ति या सभार्हृात दतेा येत नाही.  सब्रफींर्मध्ये ही र्ोष्ट त्यांना मासहती असायला 

हिी होती. तसेच जि ते काम या योजनेमध्ये बसत नसेल ति या कामाला 

सजल्हासधकािी यांनी प्रशासकीय मान्यता कशी सदली, ही माझी हिकत आह.े   

 श्री. प्राजक्त तनपिेु : मी याबद्दलचे सब्रसफंर् िर्ैिे घेतले नाही. पि मला आता 

आढळले म्हिनू मी तशी शंका असल्याच े म्हिालो.  कािि सिवच जीआि 

आपल्याला तोंडपाठ नसतात.  पि आता समोि आल्यामळेु सन्माननीय सदस्यांनी 

जी मासहती सिचािली त्याच्या खोलात जाऊन आपि याचा सिचाि किीत आहोत.  

त्यामळेु आपि त्याचे स्िार्त केले पासहजे. 
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श्री. प्रकाश सोळंके : अध्यक्ष महोदय, या सठकािी त्या नर्िपंचायतीच्या 

कामाचा एक नमनूा आह.े  पिंत ु जेव्हापासनू ही नर्िपंचायत असस्तत्त्िात आली 

तेव्हापासनू सिव काम े अशा बोर्स तांसत्रक मान्यतेच्या आधािािि आसि बोर्स 

कार्दपते्र जोडून केली आहते.  कािि तो कंत्राटदाि संबंसधत नर्िपंचायतीच्या 

पदासधकाऱ्याचा मलुर्ा आह.े  आपि डी.एम.ए.माफव त १५ सदिसात चौकशी करु 

असे आपि उत्ति सदली आह.े पिंत ुनर्िपंचायत पाटोदा आसि नर्िपंचायत आष्टी 

यांच्या संपिूव कािभािाचे स्पेशल ऑडीट करुन त्यानसुाि आपि काििाई कििाि 

आहात काय ? 

श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसर्तले की, तो 

कंत्राटदाि एका नर्िसेिकाचा मलुर्ा आह ेति आपि त्याबाबत २ सनिवय करु. एक 

म्हिजे त्या नर्िसेिकािि अपात्रतचेी काििाई करु.   

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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 श्री. प्राजक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्यांनी दोन मदु्द ेसांसर्तले 

आहते. ठेकेदाि जि नर्िसेिकाचा मलुर्ा असेल ति त्या नर्िसेिकािि अपात्रतचेी 

काििाई करु. दसुिे असे की, हा सिर्षय तांसत्रक आह.े बाकी असनयसमतबेाबत आपल्या 

काही तिािी सदल्या ति त्याबाबत सजल्हासधकाऱ्यांमाफव त अहिाल घेऊन त्यात काही 

आढळून आले ति आपि सिशेर्ष ऑसडट दखेील लाि.ू  

उपाध्यक्ष : सभार्हृाची सिशेर्ष बैठक आता स्थसर्त होत आह.े सभार्हृाची 

सनयसमत बैठक सकाळी ११.०० िाजता पनु्हा होईल. 

(सभार्हृाची बैठक सकाळी १०.५० ते ११.०० िाजेपयांत स्थसर्त झाली.) 

यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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     (स्थगितीनतंर) 

    ( अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

 

    िाढसदिसासनसमत्त  असभष्टसचंतन 

 उपाध्यक्ष :  आपल्या सभार्हृाच्या सदस्या तसेच  माननीय  िाज्यमंत्री 

श्रीमती आसदती तटकिे यांचा आज िाढसदिस आह.े त्यांना मी या सनसमत्ताने 

सभार्हृाच्या ितीने हासदवक शभुेच्िा दतेो.  

     ----- 
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    पृ.शी /मु.शी : तोंडी उत्तिे  

 ग ंिोणा (ता.यावल, गि.िळिाव) येथील ग्रामपंचायतमध्ये    

 दगलत वस्ती गनधीचा िैरवापर झाल्याबाबत 

  

(१) *  ४२५०८   श्री.गशरीष चौधरी (रावेर) : सन्माननीय ग्रामगवकास मंत्री 

पढुील र्ोष्टींचा खलुासा कितील काय :-  

(१) सहरं्ोिा (ता.यािल, सज.जळर्ाि) येथील ग्रामपंचायत अंतर्वत दसलत िस्ती 

सनधीचा र्ैििापि झाला असल्याचे सदनांक २२ जानेिािी, २०२२ मध्ये िा 

त्यासमुािस सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, येथे ऑनलाईन सनसिद ेप्रसियेमध्ये हस्तक्षेप तसचे आसथवक व्यिहाि 

करुन असनयसमतता झाली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकििी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीमध्ये काय 

आढळून आले, तदअ्नरु्षंर्ाने सदिहू प्रकििी संबंसधत दोर्षींिि कोिती काििाई केली 

िा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सिलंबाची काििे काय आहते ? 

 श्री.  सन मुश्रीफ : (१) नाही, ह ेखिे नाही.  

(२) नाही, ह ेखिे नाही. 

(३) नाही, सदि प्रकििी कोितीही असनयसमतता झालेली नाही. त्यामळेु प्रस्ततु 

प्रकििी कोिाििही काििाई किण्यात आलेली नाही. 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

 श्री. सशिीर्ष चौधिी  : अध्यक्ष महोदय, शासकीय असधकाऱ्यांनी सदशाभलू 

कििािी मासहती मंत्री महोदयांना सदलेली आह.े  ग्रामसेिक ि सिपंच यांना खलुासा 

नोटीस पाठिली होती. त्यांच्याकडून खलुासा मार्िला होता. संदभव ि. ३ नसुाि 

माससक सभा सद.१७.११.२१, ठिाि ि. ५ अन्िये दसलत िस्तीतील ३ कामे सचूिली 

होती, त्या जार्ेचा िाद उद्भिल्यामळेु सदिची टेंडि प्रसिया ततूव स्थसर्त किण्यात 

येऊन ही प्रसिया िद्द किण्यात यािी. आिश्यकता िाटल्यास निीन प्रसकया किण्यात 

येईल असे सिावनमुते ठिले आह.े  या नंति सद. २७.१२.२१ िोजी माससक सभा सिर्षय  
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ता.प्र.ि. ४२५०८..... 

श्री. सशिीर्ष चौधिी  ..... 

ि. ६ नसुाि, जार्ेचा सिर्षय समटला नाही. दसलत िस्तीचे काम सरुु किण्याबाबत        

सिव सदस्यांना आमंसत्रत केले असता ई- सनसिदा प्रसिया किािी असे नमदू केले. 

दसलत िस्तीतील कामाची सनकड पाहता ग्राम सिकास सिभार्ाचा शासन ि. २०२१  

प्र.ि. ७८ ि. ४ सद. २७ मे २०२१ नसुाि  

उपाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्यांनी थोडक्यात प्रश्न सिचािािा. 

श्री. सशिीर्ष चौधिी : अध्यक्ष महोदय,  सदशाभलू कशी केली ह ेमी सांर्त आह.े 

या करिता हा संदभव आिश्यक आह.े मके्तदाि पद्धतीने काम किण्याचे ठिले असताना 

आपिाकडे एकच मके्तदािाची मार्िी कशी प्राप्त झाली. तसचे माससक सभा             

सद. १७.११.२१ च्या ठिािानसुाि, ई सनसिदा का िाबिण्यात आली नाही  ि ििील 

नमदू  ग्राम सिकास सिभार्ाच्या शासन सनिावयानसुाि माससक सभेत चचाव का केली 

नाही,  ह ेप्रश्न असे दशवितात की,सिपंच, ग्रामसेिक  ि तथेील ग्रामपंचायत सदस्य 

यांचे संर्नमत झाले होत.े  जो कंत्राटदाि आह ेतो ग्रामपंचायत सदस्याचा जािई आह,े 

त् याकरिता  केिळ एक सनसिदा घेऊन ह ेकाम दणे्यात आले आह.े ई सनसिदा केली 

नाही. यामध्ये लबाडी होत आह.े  

अध्यक्ष महोदय,  महािाष्ट्र िाज्यात २७ हजाि ९२० ग्रामपंचायती कायवित आहते. 

अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये अशा प्रकािे लबाडी होत असनू शासनाच्या सनधीचा 

र्ैििापि, अपहाि होत आह.े या दृष्टीने र्ांभीयावने काििाई कििे आिश्यक आह.े 

माननीय मंत्री यांना माझा प्रश्न आह.े अशा प्रकािच्या ग्रामपंचायतीच्या सिसिध 

योजनांच्या सिकास कामातील र्ैिव्यिहाि थांबिण्यासाठी सक्षम असधकािी सकंिा 

प्रासधकािी यांची नेमिकू कििाि काय ? सदि दसलत िस्ती योजनेतील 

र्ैिव्यिहािाकरिता जबाबदाि सिपंच, ग्राम सिकास असधकािी, सहरं्ोिा यांच्यािि 

र्नु्हा नोंदिला पासहजे, अशी मार्िी आह.े हा र्नु्हा नोंदिला जािाि काय ?  
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ता.प्र.ि. ४२५०८..... 

श्री. सशिीर्ष चौधिी  ..... 

र्टसिकास असधकािी यांच्या काििे दाखिा नोटीस मधील खलुासा नमदू केलेला 

आह.े ह ेस्पष्ट होत आह ेकी, त्यांनी ई टेंडि केले नाही. केिळ टेंडि प्रसिया िाबिली 

ि एकाच व्यक्तीला  टेंडि सदले आह.े टेंडि ज्या व्यक्तीला समळाले तो ग्रामपंचायत 

सदस्याचा जािई आह.े  सिपंच, ग्रामसेिक ि ग्रामपंचायत सदस्य यांनी संर्नमत 

करुन ह ेकाम केलेले आह.े या बाबत काय काििाई  केली जािाि आह े? 

 श्री. हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्यांनी िस्तसुस्थती 

सांसर्तली आह.े मौजे सहरं्ोिा, ता. यािल येथील ग्रामपंचायतीच्या अतंर्वत दसलत 

िस्ती सधुाि योजनेत ३ कामे होती.  

       यानंति श्रीमती सर्िप...   
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ता.प्र.ि. ४२५०८... 

श्री.हसन मशु्रीफ ... 

ग्रामपंचायतीने या ३ कामांच्या ई-सनसिदबेाबत सद. ३ नोव्हेंबि ते सद. ९ नोव्हेंबि, 

२०२१ या कालािधीत संकेतस्थळािि नोसटस काढली होती. दिम्यान ई सनसिदा पिूव 

होण्याच्या आधीच या जार्ेबाबतचा िाद सनमावि झाल्याने सद.१७.११.२०२१ िोजी 

ग्राम ठिाि करुन त्यांनी ही सनसिदा प्रसिया िद्द केली. त्यामळेु ही सनसिदा होऊ शकली 

नाही. पिंत,ु त्यानंति त्या जार्ेचा िाद संपष्टात आल्यािि त्या ग्रामपंचायतीने ई सनसिदा 

न किता दिपत्रक मार्िनू श्री.असिनाश नािायि अडकमोल याला ह ेकाम दणे्याचा 

प्रयत्न केला. 

  अध्यक्ष महोदय, त्यांनी ग्रामसिकास सिभार्ाच्या सद.२७ मे, २०२१ िोजीच्या 

शासन सनिवयाचा संदभव जोडला आह.े त्या सनिवयानसुाि ३ लाखांच्यािि १० 

लाखांपयांतच्या कामांकरिता ई सनसिदा पध्दत िद्द केलेली होती. त्याचा संदभव घेतला. 

मात्र १० लाख रुपयांच्याििील कामांकरिता ई सनसिदा काढायचीच होती. ते काम १५ 

लाखांच्यािि होते. त्यांनी दिपसत्रका मार्सिली. त्यामध्ये एकट्याचेच दिपत्रक आले. 

त्याला काम सदले. पिंत,ु बीडीओनंा ही र्ोष्ट समजल्यानंति त्यांनी सद. ११.३.२०२२ 

िोजी ही प्रसिया िद्द केली. त्यांनी असे सांसर्तले की, ई सनसिदा काढल्यासशिाय 

तमु्हाला काम दतेा येिाि नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, त्यामळेु एकही पैसा खचव झालेला नाही. त्यांनी ग्रामसेिकांना 

काििे दाखिा नोसटस काढली. त्यामळेु काम झाले नाही. त्यांनी दिपत्रक मार्िनू काम 

दणे्याचा प्रयत्न केला होता. पिंत,ु त्यािि एक पैसाही खचव झाला नाही. सिपंच ि या 

सतघांचे संर्नमत आह ेह ेखिे आह.े पिंत,ु शासनाचे म्हिजे ग्रामपंचायतीचे कुठलेही 

नकुसान झालेले नाही. तिी दखेील सन्माननीय सदस्यांनी सांसर्तल्याप्रमाि े

ग्रामपंचायतीचे सदस्य, तो कंत्राटदाि, सिपंच ि ग्रामसेिक यांची पनु्हा एकदा नव्याने 

चौकशी किण्यात येईल. 
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ता.प्र.ि. ४२५०८... 

  श्री.योर्ेश सार्ि : अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांच्या उत्तिाला हिकत 

आह.े मंत्री महोदयांनी असे सांसर्तले की,... (अडथळा).. सन्माननीय सदस्य 

श्री.सशिीर्ष चौधिी मी आपल्याला मदत किीत आह.े सद.११ माचव, २०२२ िोजी 

बीडीओनंी ऑडवि काढली. सन्माननीय सदस्य १ मसहना अर्ोदि पत्र दऊेन प्रश्न 

पाठितात. मंत्री महोदय सन्माननीय सदस्यांनी १ मसहना अर्ोदि प्रश्न पाठसिल्यानंति 

सिभार्ामध्ये हालचाल सरुु झाली. असधिशेन सरुु असताना ... म्हिजे 

असधकाऱ्यांची सहमंत पहािी. असधकाऱ्यांची ... शासनाची आसि शासकांची 

बदनामी ह ेअसधकािी कसे कितात ते पहािे. सद. ११ माचव, २०२२ िोजी बीडीओ 

ऑडवि काढतात ि सिव प्रसियेला स्थसर्ती दतेात. याचा अथव त्यामध्य ेअसधकािी 

सामील आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न सिचािल्यानंति त्यांच्या सिव 

हालचाली सरुु झाल्या. मंत्री महोदय आपि या तािांसकत प्रश्नाला जी लेखी उत्तिे 

सदलेली आहते ती सिव चकुीची आहते. ते आपि प्रथम मान्य किािे. मंत्री महोदयांनी 

ह े मान्य केले पासहजे की, सिव उत्तिे चकुीची आहते. मंत्री महोदय आपि उत्ति 

सधुाििाि काय? ज्या असधकाऱ्यांनी अशा पध्दतीने काििाई केली त्यांच्यािि आपि 

तातडीने सनलंबनाची काििाई सकंिा त्यांना सक्तीच्या िजेिि पाठसििाि काय? 

  श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी या प्रश्नाचे उत्ति दतेाना सांसर्तले 

की, ही ई सनसिदा त्यांनी काढली नाही. दिपत्रक मार्िनू त्यांनी एका काँरॅक्टिला काम 

दणे्याचा प्रयत्न केला. त्यात संर्नमत असािे. कािि प्रश्न सिचािल्यानंति ते िद्द 

किण्यात आलेले आह.े फक्त ग्रामसिकास असधकाऱ्याला यामध्ये काििे दाखिा 

नोसटस दणे्यात आलेली आह.े त्याऐिजी यामध्ये संर्नमत असिाऱ्या सिाांिि याची 

काििाई किण्यात येईल. 

  श्री.सशिीर्ष चौधिी : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्रामध्ये जिळपास २६ त े २७ 

हजाि ग्रामपंचायती आहते. त्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अशा प्रकािे िक्कमांचा 

अपहाि केला जातो. त्यासंबंधात आपि काही प्रासधकिि सकंिा त्याबाबत काळजी  
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ता.प्र.ि. ४२५०८... 

श्री.सशिीर्ष चौधिी... 

घेण्यासाठी काही असधकािी नेमिाि आहात काय, असा मी प्रश्न सिचािलेला आह.े 

मंत्री महोदयांना मी सिनंतीपिूवक सिचाितो की, आपि यासंबंधी काही कायविाही 

कििाि आहात काय? 

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, या िाज्यामध्ये ३४ हजाि ग्रामपंचायती 

आहते. या सिाांिि दखेिेख किण्यासाठी मखु्य कायवकािी असधकािी जिळजिळ 

आयएएस सिव सजल्यांिि आहते. एमपीएससी माफव त ससलेक्ट होिािे र्टसिकास 

असधकािी तथेे आहते. तेथे एिढी मोठी यंत्रिा आह.े ती बळकट करुन आपि या 

अपहािाच्या सिरुध्द कडक पािले उचलण्याचे आदशे त्यांना पनु्हा नव्याने दऊे. 

  श्री.संजय सािकािे : अध्यक्ष महोदय, या पसटवक्यलुि बाबतीत तथेे आंदोलन 

किण्यात आले होते. त्या आंदोलनानंति त्या असधकाऱ्यांनी काँरॅक्टि ि त्यांच्यामध्ये 

सेटलमेंट घडिनू आिले. मंत्री महोदय आपि जे सांर्त आहात की, ते दिपत्रकाने 

सदले. ते नंति केले र्ेले. ह ेयांच्या सेटलमेंटमध्ये आह.े खिे ति १० लाखांच्या आत 

काम असेल ति ई सनसिदा नाही काढली तिी चालते. पिंत,ु त्यातही सहकािी 

सोसायटीिि सनसिदा पध्दतीने काम सदले जाते. दिपत्रक काढून काम सदले जात नाही. 

मर् यांनी दिपत्रक काढले याचा अथव त ेदखेील चकुीचचे काम  केले आह.े त्यामळेु 

माझा पसहला प्रश्न असा आह ेकी, ज्याने दिपत्रकाने ह ेसिव काम दणे्याचा प्रयत्न केला, 

त्या असधकाऱ्यािि काििाई कििाि काय? 

नंति श्री.सशंद े.... 
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ता.प्र.ि.४२५०८... 

श्री.संजय सािकािे... 

उक्त प्रिकिी चौकशी ससमती नेमनू चौकशी किण्यात येईल काय ?  

 श्री.हसन मशु्रीफ : अध्यक्ष महोदय, सदिहू बाब ससद्ध झाली असल्याने चौकशी 

ससमती नेमण्याची आश्यकता नाही. ई-सनसिदा काढण्यात येते, याप्रकििी तिाि 

किण्यात येते, त्याबाबतचा िाद संपषु्टात येतो ि दिपत्रक लर्ेच मार्सिण्यात येते, उक्त 

कायविाही संर्नमाताने झालेली असल्याने यासंदभावत आता संशय नाही. त्यामळेु या 

प्रकििी नव्याने चौकशी किण्यात येईल. ग्रामसिकास असधकािी यांना सनलंसबत 

किण्याची नोटीस काढण्यात आली आह.े या प्रकििात ज्यांनी संर्नमत कले त्या 

संबंसधतांसिरुध्द जी काििाई किाियाची असेल ती किण्यात येईल. 

----------- 
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(२) *  ४०८४५   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय सावविगनक 

आरोग् य व कुटंुब कल् याण मंत्री पढुील र्ोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाजापिू  (सज.ित्नासर्िी) तालकु्यातील नऊ प्राथसमक आिोग्य कें द्रातील  

रुग्ििासहका चालकांना माह े एसप्रल, २०२१ पासनू मानधन समळाले नसल्याने 

रुग्ििासहका चालकांनी सदनांक २७ जानेिािी, २०२२ िोजी िा त्या समुािास कामबंद 

आंदोलन सरुु केले असल्याचे सनदशवनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रुग्ििासहका चालकांना मानधन न समळण्याची काििे काय आहते, 

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यात काय आढळून 

आले, 

(४) असल्यास, तद्नसुाि िाहन चालकांना मानधन अदा किण्याबाबत शासनाने 

कोिती कायविाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलंबाची काििे काय आहते? 

श्री. रािेश टोपे : (१), (२), (३) ि (४) शासन सनिवय सदनांक १६ जानेिािी, २००३ 

नसुि प्राथसमक आिोग्य कें द्र आकृतीबंधानसुाि मंजिू पदांपैकी िाहनचालक यांच े

सनयसमत पदाििील सनयकु्त कमवचािी सेिासनितृ्त झाल्यानंति िाहनचालकाची पद े

बाययंत्रिेद्वािे भिण्याबाबत सनदशे आहते. सन २०२१-२२ मध्ये कंत्राटी 

िाहनचालक यांचे िेतन अदा किण्यासाठी अनदुान प्राप्त झाले होते. त्यातनू एसप्रल, 

२०२१ या कालािधीतील िाहनचालकांचे िेतन अदा किण्यात आले आह.े तथासप 

मे, २०२१ ते सडसेंबि, २०२१ या कालािधीत पिुिठादािाने िाहनचालकांचे मानधन 

अदा केले आह.े सद्यसस्थतीत पिुििी मार्िीद्वािे अनदुान प्राप्त करुन घेण्याची 

कायविाही सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

 

श्री.िाजन साळिी : अध्यक्ष महोदय, मािसू या जर्ात आह ेतोपयांत आिोग्य 

ि रुग्ििासहका सेिा कायवित िाहिाि आह.े आिोग्य मंत्री महोदयांनी ि त्यांच्या 

सिभार्ाने कोसिड काळात केलेल काम सलाम किण्यासािख ेअसल्याने मी त्यांच े

असभनंदन कितो. मुंबई-र्ोिा महामार्ावििील िाजापिू-ओनी या सठकािी 

अपघाताच्या प्रमािात खपू िाढ झाली आह.े याभार्ातील अपघातग्रस्त रुग्िाला 

उपचािासाठी मुबंई, कोल्हापिू येथे उपचािासाठी घेऊन जािे लार्ते. त्यामळेु उक्त  
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ता.प्र.ि.४०८४५ ... 

श्री.िाजन साळिी... 

िस्त्यािि सपुि स्पेशासलटी हॉसस्पटल उभािण्यासाठी बांधकाम सिभार्ाने ५ एकि 

जार्ा आिोग्य सिभार्ास हस्तांतरित केली असल्याने उक्त सठकािी सपुि स्पेशासलटी 

हॉसस्पटल उभािण्यात यईेल काय ? ित्नासर्िी सजल्यात ६७ प्राथसमक आिोग्य कें द्र 

आहते, १०२ िमांकाची ससुिधा असलेल्या ६७ रुग्ििासहका ि ६७ कंत्राटी िाहन 

चालक असनू ते मार्ील १० िर्षावपासनू काम किीत आहते ि त्यांना अद्याप सिेेत 

कायम केले नाही, त्यांना सेिेत कायम किण्यात येईल काय ?  उक्त कंत्राटी 

कामर्ािांना िेळेत िेतन अदा किण्यात येत नाही ते दि मसहन्याच्या शेिटी त्यांना अदा 

किण्यात येईल काय ? दशेात ि िाज्यात १०८ िमांकाची ससुिधा असलेली 

रुग्ििासहका सेिेत असनू त्या माध्यमातनू अनेक रुग्िांना उपचािासाठी सजल्यात ि 

सजल्याबाहिे घऊेन जाण्यात येते. ही सेिा भाित सिकास ग्रपुच्या माध्यमातनू सन 

२००८ पासनू उपलब्ध करुन दणे्यात आली आह.े िाज्यात ९३७ रुग्ििासहका ि 

माझ्या सजल्यात १७ रुग्ििासहका आहते. त्यांची अिस्था मार्ील ८ िर्षाांच्या 

कालािधीत दिुािस्था झाली आह.े त्यामळेु िाज्याच्या ितीने निीन रुग्ििासहका 

दणे्यात येतील काय, त्या कधीपयांत दणे्यात येतील ?  

श्री.िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी ४ प्रश्न सिचािले 

आहते. यामधील बिेच प्रश्न या तािांसकत प्रश्नाशी संबंधीत नाहीत. पिंत ुसन्माननीय 

सदस्य यांचा मान िाखनू त्यांच्या प्रश्नाची जमले तेिढी उत्तिे दणे्याचा प्रयत्न नेहमी 

किण्यात येतो. आिोग्य सिभार्ाच े िाज्यात नासशक ि अमिािती या दोन सठकािी 

सपुि स्पेशासलटी हॉसस्पटल आहते. त्यानरु्षंर्ाने सन्माननीय सदस्य यांनी कोकिातही 

सपुि स्पेशासलटी हॉसस्पटल उभािण्याची मार्िी किण्यात आली आह,े त्यासंदभावत 

सनसितपिे सिचाि किण्यात येईल.  

अध्यक्ष महोदय, प्राथसमक रुग्ििासहकेचे िाहन चालकांचा प्रश्न उपसस्थत 

केला आह.े प्राथसमक आिोग्य कें द्र ह ेग्राम सिकास सिभार्ाच्या अंतर्वत असतात.  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N - 45 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसर्िप 11:10 

 

 

ता.प्र.ि.४०८४५ ... 

श्री.िाजेश टोपे.... 

त्यामध्ये आिोग्य सिभार्ाचे केिळ डॉक्टि कायवित असतात, आम्ही त्यांना िेतन दतेो. 

उिवरित सिव कमवचािी ह ेग्राम सिकास सिभार्ाचे असतात. कायम स्िरुपी जार्ेििील 

लोक सेिासनितृ्त झाल्यानंति त्या रिक्त पदांची भिती प्रसिया होत िाहील. पिंत ुतोपयांत 

त्यांच्या जार्ेिि कंत्राटी तत्िािि पद ेभिण्याचा सिर्षय आह.े कंत्राटी तत्िािि िाहन 

चालकांची पद े भिण्यात येतात ि त्यांचे िेतन थकीत आह.े त्यासाठी २६ कोटी 

रुपयांची पिुििी मार्िी मंजिू झाली आह.े  

यानंति श्री.तेलंर्... 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तालिका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्हाण) 

ता.प्र.ि. ४०८४५..... 

श्री.िाजेश टोपे...... 

पिूी मंजिू किण्यात आलेले १० कोटी ि आता मंजिू किण्यात आलेले २६ कोटी 

असे एकूि ३६ कोटी रुपयांचे सितिि लिकिात लिकि किण्यात येईल. आताच मी 

अथव मंत्री श्री.असजत पिाि यांच्याशी चचाव केली. सदि पैसे लिकिात लिकि रिलीज 

किण्यात यािे, असे त्यांनी सांसर्तले आह.े त्यामळेु थकीत असलेल्या िेतनाची 

िक्कम दणे्यात येईल तसेच अन्य थकीत दयेके दखेील दणे्यात येतील, असे मी 

सिश्वासाने सभार्हृाला सांर् ूइसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय, कंत्राटी कमवचाऱ्यांना सेिेत कायम किण्याबाबत प्रश्न 

सिचािण्यात आलेला आह.े त्याबाबत मी सांर् ूइसच्ितो की, सदि मंजिू पद ेपिीक्षा 

घेऊन ग्रामसिकास सिभार्ाच्या माध्यमातनू भिली जातात.   

 अध्यक्ष महोदय, १०८ रुग्ििासहकेसंदभावत दखेील प्रश्न उपसस्थत किण्यात 

आलेला आह.े याबाबत मी सांर् ू इसच्ितो की, प्रसतुीिेळी ने-आि किण्यासाठी 

िाज्यातील सिव ग्रामीि रुग् िालय ि प्राथसमक आिोग्य कें द्रांना १०२ च्या रुग्ििासहका 

उपलब्ध करुन दणे्यात आलेल्या आहते. सन् माननीय सदस्य श्री.िाजन साळिी यांच्या 

मते १०८ च्या रुग्ििासहका जनु्या झालेल्या आहते. त्यांचे ह ेम्हििे अर्दी बिोबि 

आह.े सदि १०८ च्या सिव रुग्ििासहका बदलण्याबाबत शासन सिचािाधीन आह.े 

१०८ च्या एकूि १,००० रुग्ििासहका आहते. सदि सिव रुग्ििासहका बदलण्याबाबत 

कालबद्ध कायविम आखनू टप्पप्पया-टप्पप्पयाने सनसित सिव रुग्ििासहका बदलण्यात 

येतील.  

 श्री.सभुार्ष दशेमखु : अध्यक्ष महोदय, अनेक सठकािी आमदाि सनधीतनू 

रुग्ििासहका ि शििासहका उपलब्ध करुन सदल्या जात आहते. पिंत ुत्या रुग्ििासहका 

चालकांचे िेतन कोिी द्यािे, हा प्रश्न सनमावि होत आह.े  त्यामळेु िैद्यकीय असधकािी 

हतबल झालेले आहते. रुग्ििासहकेसाठी लार्िािे सडझेल संबंसधत रुग्िाकडून िसलू 
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ता.प्र.ि. ४०८४५..... 

श्री.सभुाष दरे्मखु....... 

 केले जाते. त्यामळेु आमदाि सनधीतनू उपलब्ध करुन दणे्यात आलेल्या रुग्ििासहका 

ि शििासहकेसाठी िाज्य शासनाकडून चालक ि सडझेलची व्यिस्था केली जािाि 

आह ेकाय? 

 श्री.िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, होय. 

 श्री.प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िाजन साळिी 

यांनी िाजापिू येथील समस्यांबाबत प्रश्न सिचािला असला तिी, तो या िाज्यातील 

आिोग्य सिभार्ामध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम कििाऱ्या कमवचाऱ्यांसाठीचा हा असतशय 

महत्त्िाचा प्रश्न आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळामध्ये आपल्याला आिोग्य सिभार्ामध्ये काम 

कििाऱ्या कमवचाऱ्यांनीच आधाि सदलेला आह.े पिंत ु त्यांना मानधन दतेाना 

असधकाऱ्यांचे हात जड का होतात, ह े मला समजत नाही. अशा असतशय र्ंभीि 

परिसस्थतीमध्ये र्िीब कुटंुबातील मलुांना नोकिी समळत नाही. त्यासाठी अनेकजि 

धािपळ करुन कंत्राटी पद्धतीने का होईना नोकिी कितात. अशा कमवचाऱ्यांना मानधन 

दणे्याबाबतची फाईल माननीय श्री.असजत पिाि आता मंजिू कितील, असे मंत्री 

महोदयांनी सांसर्तले आह.े कोिोना काळामध्ये एकही सिकासाचे काम केलेले नाही. 

िाज्याचे सिव उत्पन्न कोिोनासाठी ि आिोग्य सिभार्ाला समसपवत केले होते. अस े

असताना दखेील कंत्राटी कमवचाऱ्यांचे मानधन थकीत ठेििे, असतशय चकुीचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोल्हापिू सजल्यातील  अनेक सफाई कामर्ाि कोिोनामध्ये 

माझ्याकडे अनेक अडचिी घेऊन येत होते. त्यामळेु सफाई कामर्ाि ि 

रुग्ििासहकेच्या चालकांचे थकीत मानधन ह ेशासन तत्काळ दिेाि आह ेकाय?  

 अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न हा अत्यंत महत्त्िाचा आह.े शासकीय 

सेिेतील असधकािी/कमवचािी यांचे िेतन दि मसहन्याला आसि िेळेिि सदले जाते. 
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ता.प्र.ि. ४०८४५..... 

श्री.प्रकार् आदबटकर....... 

 पिंत ु अत्यंत तटुपुंज मानधनािि काम कििाऱ्या अशा सिव कमवचाऱ्यांचे मानधन 

िेळेिि दणे्याबाबत शासन सनिवय घेिाि आह ेकाय? 

 श्री.िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याची असतशय माफक 

मार्िी  आह.े ज्यांनी काम केले, त्यांना िेळेिि मानधन समळालेच पासहजे, या मताशी 

शासन सनसितपिे सहमत आह.े याबद्दल दमुत असण्याचे कोितेही कािि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मी सांर् ूइसच्ितो की, पिुििी मार्ण्या मंजिू झालेल्या आहते. 

सिव कमवचाऱ्यांचे थकीत मानधन तात्काळ दणे्याबाबत पढुील ८ सदिसांमध्ये पिूव 

कायविाही किािी, असे श्री.असजत पिाि यांनी संबंसधत ससचि महोदयांना सचूना 

सदलेल्या आहते. त्यामळेु आता कोित्याही कमवचाऱ्यांचे मानधन थकीत िाहिाि 

नाही, असा मी सिश्वास व्यक्त कितो.  

यानंति श्री.कुलकिी....... 
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ता.प्र.ि.४०८४५..... 

श्री.राजेर् टोपे ... 

लोकसंख्या, अंति या सनकर्षानसुाि सािवजसनक आिोग्य सिभार्ाकडून प्राथसमक 

आिोग्य कें द्रांना मंजिुी सदली जाते. त्यानसुाि ग्रामीि रुग्िालयाचेही अपगे्रडेशन केले 

जाते. िाढत्या संख्येमळेु खचवदखेील िाढत असतो. नॉन सॅलिी एक्सपेंसडचसव, जनिल 

खचव दखेील िाढत असतो. त्याबाबत सित्त सिभार्ासोबत चचाव केली आह.े ठिासिक 

साचेबद्ध पद्धतीने दििर्षी ज्याप्रकािे बजेट ॲलोकेशन केले जाते तसे ते न किता, 

जेिढी प्राथसमक आिोग्य कें द्रांची संख्या िाढते आह,े त्यानसुाि सनधी आसि बजेटच े 

निीन ॲलोकेशन केले पासहजे. ही बाब सित्त सिभार्ाने मान्य केली आह.े या 

संदभावतील योग्यती काळजी सनसितपिे घतेली जाईल.  

 श्री. कैलास पाटील : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तिात सांसर्तले आह े

की, माह ेसडसेंबि, २०२१ पयांत बाय यंत्रिेद्वािे जे िाहन चालक सनयकु्त केले आहते 

त्यांचे मानधन अदा केले आह.े पिंत ु उस्मानाबाद सजल्यातील ५८ रुग्ििासहका 

चालकांचे ऑक्टोबि, २०२१ पासनूचे मानधन अद्यापपयांत दणे्यात आले नाही. दसुिे 

असे की, शासनामाफव त एका िाहन चालकाकरिता संबंसधत कंपनीला सकती रुपये 

सदले जातात आसि ती कंपनी िाहन चालकाला सकती रुपये दतेे, याच े उत्ति मंत्री 

महोदयांनी द्यािे. 

 श्री. िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, मी आताच सांसर्तले आह ेकी, िाज्यातील 

कोिाचेही मानधन सकंिा दयेक थकीत िाहिाि नाही. दसुिे असे की, समसनमम िेजेस 

ॲक्टनसुाि १५ हजाि ८०० रुपये दि मसहन्यास िाहन चालकांना समळाियास हिेत. 

ईएसआयसी आसि पीएफबाबतची तितदू कंत्राटदािाने त्यामध्ये किाियास पासहज.े 

कंपनीने सकंिा कंत्राटदािाने तशा प्रकािे मानधन सदले पासहजे. याबाबत कोिती तिाि 

असेल ति त्याबाबत र्ांभीयावने दखल घेऊन संबंसधत कंत्राटदािासिरुद्ध काििाई केली 

जाईल. 
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ता.प्र.ि.४०८४५..... 

 श्री. हरिभाऊ बार्डे : अध्यक्ष महोदय, रुग्ििासहकेििील िाहन चालकास २४ 

तास सतकव  िाहािे लार्त.े कधी फोन येईल आसि कधी कामािि जािे लार्ेल, याचा 

अंदाज नसतो. तसेच ह ेिाहन चालक श्रीमंत नसतात. ते असतशय र्िीब असतात. 

आिोग्य सिभार्ातील डॉक्टि ि इति कमवचाऱ्यांचे िेतन होत असते. या िाहन 

चालकांचे िेतन किण्यासाठी एकसत्रत सनधीतनू हा खचव किािा. ज्यािेळेस सिभार्ाचा 

अथवसंकल्प मंजिू होईल, त्यािेळेस हा खचव पनु्हा एकसत्रत सनधीत जमा किता येतो. 

त्यामळेु एकसत्रत सनधीतनू दि मसहन्याला या िाहन चालकांचे पर्ाि किण्यात येिाि 

आहते काय ?  

 श्री. िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, पिूीच्या काळात ठिासिक सकंिा साचेबद्ध 

पद्धतीने तितदू केली जात होती. आज याबाबतचे धोिि बदलािे, याकरिता सिशेर्ष 

बैठक घेतली आह.े िाढत असलेल्या संस्थांचा पिूव सिचाि करुन बजेटमध्ये तितदू 

किािी, ही बाब सित्त सिभार्ाने मान्य केली आह.े माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असजत 

पिाि यांनी याबाबतच्या सचूनाही सदल्या आहते. या िाहन चालकांचे पर्ाि िेळेत 

होतील, याची काळजी घेतली जाईल. 

 श्री. बळिंत िानखडेे : अध्यक्ष महोदय, आिोग्य सिभार्ािि आता चचाव सरुु 

आह.े प्राथसमक आिोग्य कें द्र आसि सडस्पेन्सिीमधील र्ट – अ आसि र्ट – ब चे 

िैद्यकीय असधकािी यांचे पर्ाि मार्ील तीन मसहन्यापासनू झाले नाहीत. त्यांचे दोन-

दोन, तीन-तीन मसहने पर्ाि होत नाहीत. मी मंत्री महोदयांना सिचारु इसच्ितो की, या 

डॉक्टसवचे पर्ाि कधीपयांत होिाि आहते ? 

 श्री. िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, मी या प्रश्नाचे उत्ति यापिूीच सदलेले आह.े 

 श्री. महशे लांडर्े : अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना या प्रश्नाच्या स्कोपच्या 

बाहिेील प्रश्न सिचारु इसच्ितो. सपंपिी-सचंचिड महानर्िपसलकेमाफव त कोिोना काळात 

मानधनािि घतेलेले रुण्र्िासहका चालक आसि स्टाफ नसेस यांचा ठिाि मंत्री  
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ता.प्र.ि.४०८४५..... 

श्री. महशे लांडर्े..... 

महोदयांकडे पाठसिलेला आह.े ते िाहन चालक रुग्ििासहका, शििासहका चालसित 

होते. कोिोना काळात अत्यंत सबकट परिसस्थतीमध्ये यांनी काम केलेले आह.े  

यानंति श्री. चौधिी... 
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ता.प्र.ि.४०८४५..... 

श्री.महशे (दादा) लांडर्े..... 

र्ेल्या दोन-तीन िर्षाांपासनू ह ेआमच्या महापासलकेमध्ये मानधनािि कायवित आहते.  

यांना सेिेमध्ये कायम किण्याबाबत सपंपिी-सचंचिड महापासलकेने ठिाि करुन 

शासनाकडे पाठसिला आह.े  याबाबत र्ासन दनणाय घेईल का ? 

 श्री.िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पदाचे सिसशष्ट सेिाप्रिेश सनयम 

असतात.  त्यामळेु कंत्राटी तत्त्िाििील कमवचाऱ्यांना थेट सेिेमध्ये कायम किता येत 

नाही.  याबाबत माननीय सिोच्च न्यायालयाच्या पाच-पाच न्यायासधशांच्या बेंचने 

अनेक मोठे सनिवय सदलेले आहते.  िोजंदािीिि सकंिा कंत्राटी तत्त्िािि काम कििाऱ्या 

कमवचाऱ्यांना सेिेत कायम किण्याबाबत कोित्याही कायद्यामध्ये तितदू नाही.  

त्यामळेु या प्रकििी दखेील तशी कायविाही किता येिाि नाही.  सेिाप्रिेश सनयमातील 

तितदुींप्रमािे पिीके्षच्या माध्यमातनूच कमवचाऱ्यांना सेिेमध्ये घेता येईल. 

 श्री.शेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, ए.एन.एम. यांच्यासोबत स्टाफ अटेंडंट 

सव्हसजटला जात असतात.  ते पिूविेळ काम कितात पिंत ुत्यांना केिळ ३ हजाि रुपय े

मानधन आह.े  माझा प्रश्न आह ेकी, अशा स्टाफ अटेंडंटचे मानधन िाढसिण्यात येईल 

का ? 

 श्री.िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, सजेशन फॉि ॲक्शन. 

--------- 
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बोदाड (ता. मारेिांव, गि. यवतमाळ) येथील अंिणवाडी इमारत 

बांधकामास गनधी उपलब्ध करण्याबाबत 

 (३) *  ४२१०१   श्री.सगंिवरेड्डी बोदकुरवार (वणी), डॉ.अशोक उईके 

(राळेिाव) :   सन्माननीय मग ला व बालगवकास मंत्री पढुील र्ोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :- 

 (१) बोदाड (ता.मािेर्ांि, सज.यितमाळ) येथील अंर्ििाडी इमाित बांधकामाकरिता 

सनधी उपलब्ध झाला नसल्याने सदि बांधकाम दहा िर्षावपासनू अपिूव असल्याने 

र्ािातील लहान मलुांना अंर्ििाडी कें द्रात समळिाऱ्या सोयी ससुिधा उपलब्ध होत 

नसल्याचे सदनांक ०६ जानेिािी, २०२२ िोजी िा त्यासमुािास सनदशवनास आले आह,े 

ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिहू अंर्ििाडी कें द्र इमाित बांधकाम मंजिु असतानाही संबंसधत 

सिभार्ाचे असधकािी यांच्या दलुवक्षतेमळेु अद्यापही काम प्रलंसबत असल्याच े

सनदशवनास आले आह,े ह ेही खिे काय, 

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, 

(४) असल्यास, त्यानसुाि सदि बांधकामास दलुवक्ष कििाऱ् या संबंसधतांिि काििाई 

किण्यासह अंर्ििाडी इमाित बांधकामास सनधी उपलब्ध करुन दणे्याबाबत शासनाने 

कोिती कायविाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलंबाची काििे काय आहते ? 

अॅड. यशोमती ठाकूर (सोनावणे) : (१) ह ेखिे आह.े 

     बांधकाम पिूव किण्याकरिता सनधी उपलब्ध करून दणे्याची कायविाही किण्यात 

येत आह.े मौजे बोदाड येथील अंर्ििाडी कें द्र सद्यसस्थतीत सजल्हा परिर्षद प्राथसमक 

शाळेच्या रिकाम्या िर्व खोलीमध्ये भिसिण्यात येत आह ेि अंर्ििाडी कें द्रात सदल्या 

जािाऱ्या सिव सोयी ससुिधा सनयसमत दणे्यात येत आहते. 
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ता.प्र.क्र.४२१०१..... 

अॅड. यशोमती ठाकूर (सोनावणे)..... 

(२), (३) ि (४) सदि कामास सदनांक १२/०३/२०१२ िोजी प्रशासकीय मान्यता 

प्रदान किण्यात आली होती. तसेच उपअसभयंता, सज.प. बांधकाम उपसिभार्, झिी 

यांचेकडून सदनांक २६/०७/२०१२ िोजी तांत्रीक मान्यता प्रदान किण्यात आली होती. 

ससचि ग्रामपंचायत यांना सदनांक २४/०८/२०१२ िोजी काम सरुू किण्याकरिता 

आदशे दणे्यात आला. सदि जार्ेिि असतिमि असल्यामळेु काम सरुू किण्यास 

सिलंब झाला. उपलब्ध सनधी सन २०११-१२ या सित्तीय िर्षावतील असल्याने तो माह े

माचव २०१३ पयांत खचव कििे बंधनकािक असतांना माह े माचव २०१३ पयांत 

जोताकाम पिूव झालेले असनू बांधकामासाठी लार्िािे आिश्यक सासहत्य 

बांधकामाच्या जार्ी उपलब्ध किण्यात आले होते. पिंत ुमाह ेमाचव २०१३ नंति सनधी 

खचव किण्याची पििानर्ी नसल्याने उिवरित काम पिूव किता आले नाही. 

     त्यानंति मसहला ि बाल सिकास सिभार्, शासन सनिवय ि.एबासि-२०१४/ 

प्र.ि.७८/का.६, सदनांक १०/०९/२०१५ नसुाि अखसचवत सनधी खचव किण्याची 

पििानर्ी दणे्यात आली होती. पिंत ुप्राकलनातील मंजिू दि ि सन २०१५-१६ मधील 

शासकीय प्रचसलत दिात बिीच तफाित असल्यामळेु उिवरित अंर्ििाडी बांधकाम 

पिूव किण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सनधीपेक्षा (िक्कम रू.२.७० लक्ष) जास्त 

सनधीची (िक्कम रू.५.२५ लक्ष) आिश्यकता असल्यामळेु अंर्ििाडी बांधकाम 

होऊ शकले नाही. 

      सदि अधविट बांधकामािि रू. १,३९,०००/- एिढा खचव  झालेला असनू, 

उिवरित अपिूव बांधकाम पिूव किण्याकरिता लार्िाऱ्या सनधीकरिता बांधकामाच े

प्राकलन तयाि किण्यात आले असनू रू. ७,८०,०००/- एिढा सनधी सदि अपिूव 

बांधकाम पिूव किण्याकरिता लार्िाि आह.े सदि सनधी चाल ू सित्तीय िर्षावत प्राप्त 

होिाऱ्या सजल्हा सनयोजन ससमती सनधीमधनू दणे्यात येईल ि काम पिूव करून घेण्यात 

येईल. 
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ता.प्र.क्र.४२१०१..... 

अॅड. यशोमती ठाकूर (सोनावणे)..... 

   तसेच बांधकाम सिसहत मदुतीत पिूव न कििे यास जबाबदाि असलेले तत्कालीन 

कमवचािी/असधकािी यांचा खलुासा मार्सिण्यात आलेला असनू खलुासा प्राप्त होताच 

दोर्षी आढळलेल्या संबंधीतांिि जबाबदािी सनसित करून सशस्तभंर्ाची काििाई 

किण्यात येईल. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q - 56 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकिी 11:25 

 

 

ता.प्र.क्र.४२१०१..... 

 श्री.संसजििेड्डी बोदकुििाि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सदलेल्या 

उत्तिालाच माझा आके्षप आह.े  कािि मंत्री महोदयांनी उत्तिामध्ये नमदू केले आह े

की, असतिमिामळेु सदि कामास सिलंब झाला.  माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न आह े

की, असतिमि होत ेति जोत्याचे बांधकाम कस ेझाले ?  कािि असतिमि असत े

ति जोत्याचे बांधकाम झालेच नसते.  सन २०१२ मध्ये या कामाला प्रशासकीय 

मान्यता दऊेन प्रत्यक्ष कामास सरुुिात झाल्यानंति सनधीअभािी सकंिा 

असधकाऱ्यांच्या दलुवक्षामळेु ह ेकाम बंद आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न मािेर्ांि तालकु्यातील बोदाड र्ािचा असला तिीही 

माझ्या मतदािसंघातील इतिही अनेक अंर्ििाडयांची कामे अधविट आहते.  अशा 

सिव अंर्ििाडी इमाितींच्या कामांना सधुारित प्रशासकीय मान्यता दऊेन मंत्री महोदय 

सनधी उपलब्ध करुन दतेील का ?  तसेच सदि अंर्ििाडी इमाितीच्या बांधकामास 

उशीि होऊन आसदिासी भार्ातील लहान मलुांिि अन्याय झाला.  त्यामळेु सिलंबास 

काििीभतू संबंसधत असधकािी / कमवचाऱ्यांिि सनलंबनाची काििाई कििाि का ? 

 ॲड.यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सिचािलेले प्रश्न 

बिोबि आहते.  सदि सठकािी अंर्ििाडीचे बांधकाम िखडले र्ेले होते.  पिंत ुतेथील 

शाळेची एक खोली दऊेन मलुांची व्यिस्था किण्यात आली होती.  अंर्ििाडीमध्ये 

असतात त्या सिव व्यिस्था सदि सठकािी किण्यात आल्या होत्या.   

 अध्यक्ष महोदय, सिवच सन्माननीय सदस्यांना मी सांर् ू इसच्िते की, 

अंर्ििाडीच्या माध्यमातनू आपि समाजाच्या शेिटच्या घटकापयांत पोहच ूशकतो.  

अंर्ििाडीमध्ये जािाऱ्या बालकांची व्यिस्था कििे ही अथावतच शासनाची 

जबाबदािी आह.े  अंर्ििाडयांची कामे अधविट िाहत असतील ति त्या भार्ातील 

बालके ि स्तनदा मातांपयांत आपल्याला पोहचता येत नाही.  त्यामळेु पििाच सादि 

किण्यात आलेल्या अथवसंकल्पामध्ये माननीय सित्त मंत्री तथा उप मखु्यमंत्री यांनी 

घोर्षिा केली की, सजल्हा ि सनयोजन ससमतीमाफव त ३ टक्के सिशेर्ष सनधी मसहला ि 

बालकल्याि सिभार्ाला दणे्यात येईल.   
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ता.प्र.क्र.४२१०१..... 

अॅड.यशोमती ठाकूि..... 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांना मी सांर् ू इसच्िते की, त्यािेळचा 

डी.एस.आि. दि कमी असल्यामळेु सदि अंर्ििाडीचे काम अधविट िासहले.  सनधी 

सदला र्ेला नाही असे नसनू त्या सठकािी असतिमि होते ि त्यामळेु बांधकाम होऊ 

शकले नाही.  त्यानंति पढुील दोन िर्षे दखेील बोदाड येथील अंर्ििाडीचे काम झाले 

नाही.  पिंत ुआता सजल्हा ि सनयोजन ससमतीमाफव त सदल्या जािाऱ्या सनधीतनू ह ेकाम 

किण्यात येईल.  केिळ हीच अंर्ििाडी नव्ह ेति ज्या-ज्या अंर्ििाडया अधविट 

आहते त्यांची कामे आपि पिूव करु.  अथावत, सजल्हा परिर्षदकेडून पिूी समळायचा तो 

सनधी ति समळिाि आहचे पिंत ुआता आिखी सिशेर्ष सनधीची तितदू किण्यात आली 

आह.े  हा सनधी सजल्हासधकािी यांच्याकडे येत असतो.  त्या-त्या सजल्हयाच्या 

पालकमंत्रयांच्या पििानर्ीने हा सनधी सितरित केला जातो.  तसे आपि पढुील िेळी 

करु.  त्यातनू ह ेसिव प्रश्न सटुतील. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.ि.४२१०१... 

 श्री. संग्राम थोपटे : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाच्या उत्तिामध्ये मंत्री महोदयांनी 

सलसहले आह े की, अंर्ििाडी कें द्र सध्या सजल्हा परिर्षद शाळेमध्ये अंर्ििाडी 

भिसिली जाते.  याचा अथव अंर्ििाडीची ससुिधा तेथे उपलब्ध नाही.  त्या दठकाणी 

अंगणवाडी उपलब्ध असली पासहजे आसि अंर्ििाडीबिोबि तेथे सकचन शेड आसि 

स्िच्ितार्हृ तेथे उपलब्ध असायला हिी.  आताच्या सजल्हा परिर्षदचे्या शाळेमध्ये 

जेथे अन्न सशजसिले जाते ती सकचन शेड उपलब्ध आह ेकाय, हा पसहला प्रश्न.  तसेच 

तेथे स्िच्ितार्हृ आह ेकाय याचेही उत्ति त्यांनी द्यािे.  दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, 

िाज्यात ज्या अधविट अंर्ििाड्या आहते त्यांची मासहती आपि सभार्हृाच्या 

पटलािि ठेििाि आहात काय ? 

 ॲङ यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न 

सिचािला आह ेतो असा आह ेकी, त्या सठकािी शासन जेव्हा म्हिते की अंर्ििाडी 

शाळेमध्ये भिसिली जात ेम्हिजे तेथे सिव सोयी ससुिधा उपलब्ध करुन सदल्या जातात 

आसि मर्च आपि त्या सठकािी अंर्ििाडी भिि ूशकतो.  नाही ति भिि ूशकत 

नाही.   त्या मलुांची आपि र्ैिसोय होऊ दते नाही.   समजा त्या शाळेमध्ये अशा 

ससुिधा नसतील ति त्या सठकािी जी दसुिी शाळा असेल त्या सठकािी आपि अशा 

अंर्ििाडीची व्यिस्था किीत असतो.  पि अधविट अंर्ििाड्यांच्या मासहतीबाबत 

त्या कशा पिूव किता येतील त्याबाबत मी आधीच्या प्रश्नांमध्ये उत्ति दतेाना सांसर्तले  

आह.े  पि त्यासशिाय सन्माननीय सदस्यांना आिखी काही मासहती हिी असेल ति 

ती सिव मासहती पटलािि ठेिण्यात येईल. 

 ॲङ िाहूल कुल : अध्यक्ष महोदय, हा अपिूव बालिाड्यांच्या बांधकामच्या 

बाबतीतील जिी प्रश्न असला तिी िाज्यातील बालिाड्यांची परिसस्थती, 

अंर्ििाड्यांची परिसस्थती आसि प्राथसमक शाळांची सस्थती असतशय र्ंभीि आह.े  

भर्िान भिोसे ह ेसिव सरुू आह.े त्यामळेु समाजाचा पाया ज्या सठकािी सनमावि होतो 

त्या सशक्षि व्यिस्थेतील इमाितींचे बांधकाम पिूव होण्याबाबत म्हिजे अंर्ििाडी, 

बालिाडी आसि प्राथसमक शाळा यांच्या बाबतीत िाज्य शासन काही कालबध्द  
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ता.प्र.ि.४२१०१... 

ॲङ िाहूल कुल... 

कायविम हाती घेिाि आह े काय ? कािि िािंिाि अपघात होतात.  चकुीच्या 

इमाितीमध्ये शाळा आसि अंर्ििाड्या भिसिल्या जात आहते.   

 ॲङ यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाने ऑलिेडी कालबध्द 

कायविम हाती घेतलेला आह.े  एका िर्षवभिात जेिढी बांधकामे पिूव किता येतील 

तेिढी आम्ही नक्की पिूव करु.  त्यासाठी आमच्या सिभार्ाला सनधी दखेील उपलब्ध 

झाला आह.े 

 श्रीमती प्रसिती सशंद े : अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना केिळ २ प्रश्न 

सिचारु इसच्िते.  माझ्या सोलापिू सजल्यातील १० निीन अंर्ििाड्या सरुू 

किण्याबाबतचे प्रस्ताि र्ेल्या २ िर्षावपासनू प्रलंसबत आहते.  आपल्या सिभार्ाकडून 

नेहमीच अस े उत्ति समळते की कें द्र शासनाने मान्यता सदली नसल्याकाििाने 

महािाष्ट्रातील अनेक निीन अंर्ििाड्या प्रस्तासित आहते त्या सरुू झाल्या नाहीत.  

एक ति कोिोना काळात मलेु सशक्षिापासनू िंसचत िासहल आहते.  आता 

अंर्ििाड्यांची मार्िी होत असताना दखेील कें द्र शासनाने पििानर्ी न सदल्यामळेु 

िाज्य शासनाच्या माध्यमातनू निीन अंर्ििाड्या मंजिू होत नाहीत, ह े खिे आह े

काय? 

 ॲङ यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती प्रसिती 

सशंद ेयांनी सिचािलेल्या प्रश्नाचे उत्ति होय, ह ेखिे आह,े असे आह.े  सन २०१४ पासनू 

आजपयांत िाज्यात एकाही निीन अंर्ििाडीला मंजिुी समळालेली नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, काल आमची माननीय खासदाि श्रीमती सप्रयंका चतिुेदी 

यांच्यासमिेत चचाव झाली होती.  त्यानसुाि त्यांनी संसदमेध्ये तो सिर्षय मांडलेला 

आह.े  हा सिर्षय प्रसतके्षत आह.े  आता माननीय मतं्री श्री. अब्दलु  सत्ताि येथे उपसस्थत 

नाहीत.  त्यांचे म्हििे असे होते की, फक्त माझ्या मतदाि संघातील प्रस्ताि द्या, मी 

तो मंजिू करुन आितो.  पि हा सिर्षय असतशय र्ंभीि आह.े  कें द्र सिकािकडे आमचा  
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ता.प्र.ि.४२१०१... 

ॲङ यशोमती ठाकूि... 

पाठपिुािा सातत्याने सरुू आह.े  कें द्र सिकािने ते मंजिू केले तिच आपि त्या 

अंर्ििाड्या सरुू करु शकू. 

 श्रीमती प्रसिती सशंद े : अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील मलुांना सशक्षिापासनू 

िंसचत ठेिले आह.े  कें द्र शासन मान्यता दते नाही.  मी आदििीय अथवमंत्रयांना सिनंती 

किते की, आपि सिाांनी जाऊन कें द्र शासनाकडे या सिर्षयाबाबत िेटा धरुन 

िाज्यासाठी अंर्ििाड्या मंजिू करुन आिाव्यात. 

 ॲङ यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्तमंत्री महोदय येथेच 

आहते. आम्ही त्याबाबतची चचाव त्यांच्यासमिते करु.  आमच्या सिभार्ाचे ससचि 

आसि मी दखेील तथेील सन्माननीय मसहला ि बालकल्याि मंत्री महोदयांना भेटून 

आली आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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ता. प्र. ि. ४२१०१.... 

ॲड. यर्ोमती ठाकूर.... 

त्यांनी सकारात्मक प्रदतसाद ददला तरच आपण अंर्ििाडी दऊे र्कू. कािि  

अंर्ििाडी दणे्याच ेप्रयोजन कें द्र शासनाचे आह.े त्यामळेु िाज्य शासन हा सनिवय घेऊ 

शकत नाही. पिंत ुसिकािकडून जो पाठपिुािा किायचा आह ेतो यापिूी झालेला आह े

आसि यानंतिही होईल. 

श्रीमती नदमता मुंदडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रयांनी सांसर्तले की, 

बऱ्याच सठकािी अंर्ििाड्यांचे बांधकाम झालेले नसल्यामळेु अरं्ििाडीची इमाित 

नाही. पि बीड सजल्यामधील परिसस्थती खपू िाईट आह.े मी काल याची आकडेिािी 

काढलेली आह.े पिूव सजल्यामध्ये ३००० अंर्ििाड्या आहते त्यापैकी १५०० 

म्हिजे ५० टक्के अंर्ििाडयांना इमािती नाहीत. ही बाब र्ांभीयावची आह.े माझ्या 

मतदािसंघात सदु्धा १०० ते १५० पेक्षा जास्त अरं्ििाड्यांना इमािती नाहीत. तसेच 

त्या सठकािी हायसजनचा मोठा प्रश्न आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रयांना माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, बीड 

सजल्यातील अंर्ििाडयांसाठी आपि बजेटमध्ये िेर्ळे काही ॲलोकेशन कििाि 

आहात काय ? तसेच याचे सनयोजन कधीपयांत आसि काय होईल ? ह े माननीय 

मंत्रयांनी सांर्ािे. 

ॲड. यर्ोमती ठाकूर : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सिचािलेल्या 

प्रश्नाबाबत मी सांर् ूइसच्िते की, आपि कोित्याही एका सजल्यासाठी सिशेर्ष अस े

ॲलोकेशन किीत नाही. पिूव सभार्हृाला मी पनु्हा एकदा सिनंती किते की, 

डीपीडीसीच्या माध्यमातनू मसहला ि बालसिकास सिभार्ासाठी ३ टक्के सनधी 

सितिीत केलेला आह.े त्यामध्ये अंर्ििाड्या मार्ण्यासाठी आपि पयावय ठेिलेला 

आह.े सन्माननीय सदस्यांनी जि आग्रहास्ति व्यिसस्थत मार्िी केली ति या िर्षावमध्य े

आसि पढुच्या िर्षावमध्ये अधविट िासहलेल्या सिव अंर्ििाडया पिूव करु शकतो.  
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ता. प्र. ि. ४२१०१.... 

श्री. संसजििेड्डी बोदकुििाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रयांनी सांसर्तले 

मार्च्या १० िर्षावपासनू शाळेच्या िर्वखोलीमध्ये मलेु बसत आहते. पिंत ुप्रत्यक्षात 

माझा मदु्दा असा आह ेकी, सतथे शाळेची िर्वखोलीच नाही. लहान मलेु सतथे ििांडयात 

बसतात आसि पािसाळ्यात ति मलेु शाळेत येतच नाहीत. पोर्षि आहािाच्या 

िाटपापिुतचे त्या लहान मलुांना ििांडयात बसिले जाते. दसुिे  आपि म्हिता की, 

असतिमि असल्यामळेु उशीि झाला आह.े त्यामळेु माझा प्रश्न असा आह े की, 

असतिमि असते ति सन २०१३ मध्ये जोताकाम पिूव झाले नसते म्हिनू जोताकाम 

पिूव झाल्यानंति असतिमिाचा प्रश्न येत नाही. असतिमिाची जबाबदािी दखेील 

आपलीच आह.े १० िर्षावपासनू इमाित अधविट ठेििे ह ेपिुोर्ामी महािाष्ट्र िाज्याला 

शोभत नाही.  

ॲड. यर्ोमती ठाकूर : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य जे म्हिाले त ेखिे 

आह,े असे मी यापिूी सदु्धा म्हटले आह.े पिूव जोता झालेला आह.े त्याच्यानंति सतथे 

असतिमिाचा सिर्षय होता. २ िर्षावपयांत तो सनधी पिूवपिे खचव झालेला नाही. कािि 

तो सनधी आपि २ िर्षावपयांत खचव करु शकतो त्यानंति त्यासाठी पििानर्ी लार्ते. 

सन २०११ पासनू सन २०२२ पयांत एखादी बाब पिूव होत नाही यासाठी कोिी 

असधकािी सकंिा इति कोिी जबाबदाि असतील त्यांची चौकशी करुन काििाई 

किण्यात येईल. मला िाटते की, एिढ्या िर्षाांचा कालािधी सनघनू र्ेलेला आह ेति 

आता मार्ची कुिघोडी काढण्यापेक्षा आपल्याला ती अंर्ििाडी पिूव किायची असेल 

ति फक्त बोदाड येथील नाहीति आपि प्रत्येक अंर्ििाडीचे व्यिसस्थत त्याच े

सनयोजन करु शकतो. त्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन दते आहोत. मार्च्या काळात 

जे झाले ते चकुीचे झाले, ते कोिी केले आसि काय केले त्या असधकाऱ्यांिि काय 

चौकशी सकंिा काििाई किायची ती आपि नक्की करु. पिंत ु आपल्याला ती 

अंर्ििाडी पिूव किायची आह े त्या लेकिांना बसण्यासाठी शाळेत जार्ा सदली 

पासहजे. या एक िर्षावत फास्टरॅकचा कायविम िाबसिण्यासाठी घोर्षिा मी सभार्हृात 

किीत आह.े जेिढया जास्त अंर्ििाडया पिूव किता येतील त्या केल्या जातील. 

------ 
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रस््यावर रा णाऱ्या अनाथ, बेघर मुलांच्या पुनववसनाबाबत 

  

(४) *  ४२२२१   श्री.रईस शेख (गिवंडी पूवव) :   सन्माननीय मग ला व 

बालगवकास मंत्री पढुील र्ोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) मसहला ि बालसिकास सिभार्ामाफव त िस्त्यािि िाहिािे अनाथ, बेघि तसचे 

सदिसभि िस्त्यािि िाहून िात्री जिळच्या झोपटपट्टीतील कुटंुबासमिेत िाहिाऱ्या 

बालकांचे सिेक्षि किण्यात येते, ह ेखिे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, कें द्र आसि िाज्य शासनाच्या सिसिध योजनांद्वािे मलुांचे पनुिवसन 

किण्यासाठी िाष्ट्रीय बालहक्क संिक्षि आयोर्ाच्या संकेतस्थळािि नोंदिी किण्यात 

येत,े ह ेही खिे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, िस्त्यािि िाहिाऱ्या मलुांच्या पालनपोर्षिाकडे दलुवक्ष होत असल्याने 

ही मलेु बालमजिुी सकंिा बाल र्नु्हरे्ािीकडे िळू नयेत याकरिता त्यांच्या 

पनुिवसनासाठी शासनाने कोित्या उपाययोजना केल्या िा किण्यात येत आह,े  

(४) नसल्यास, सिलंबाचे कािि काय आहते ? 

  

अॅड. यशोमती ठाकूर (सोनावणे) : (१) ह ेखिे आह.े 

(२) ह ेखिे आह.े 

(३) बाल न्याय (काळजी ि संिक्षि ) असधसनयम २०१५ मधील तितदुींनसुाि ि 

मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदशेानसुाि िाष्ट्रीय बाल हक्क संिक्षि आयोर्ाद्वािे 

तयाि केलेल्या, िस्त्यािि िाहिाऱ्या बालकांचा बचाि ि पनुिवसनासाठीच्या मानक 

कायवप्रिालीची (SOP) अमलबजाििी किण्याबाबत सजल्हासधकािी यांना कळसिले 

आह.े या अनरु्षंर्ाने सजल्यांमध्ये िस्त्यािि िाहिाऱ्या बालकांचा सिे सरुु आह.े सि े

किताना आढळून आलेल्या बालकांची चौकशी करून त्यांना सिवप्रथम त्यांचे पालक 

सकंिा नातिेाईकांकडे पनुस्थावसपत किण्यात येते. तसेच बालकांना बालसंर्ोपन 

योजनेचा लाभ दणे्यात येत आह.े बालकांच्या आई-िडील सकंिा इति नातिेाईकांचा 

शोध न लार्ल्यास अशा बालकांना बाल कल्याि ससमतीच्या समोि आिनू 

आिश्यकतेनसुाि बालर्हृात दाखल किण्यात येत आह.े िाज्यात ३२६ इतकी 

बालर्हृ ेआहते. तसेच महानर्ि पासलका के्षत्रात बालकांसाठी ४३ खलुी सनिािार्हृ े 
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ता.प्र.ि. ४२२२१.... 

ॲड. यर्ोमती ठाकूर..... 

आहते, त्या सठकािी या बालकांची व्यिस्था किण्यात येत आह.े सदि समस्या शहिी 

भार्ामध्ये जास्त असल्याने आयकु्त, मसहला ि बालसिकास यांच्या सदनांक 

११/०२/२०२२ िोजीच्या पत्रान्िये, सिव सजल्हासधकािी यांना सजल्यातील शहिे 

सनिडून तेथील हॉट-स्पॉट घोसर्षत किण्याच्या ि हॉट-स्पॉट घोसर्षत केलेल्या सठकािी 

तातडीने िेस्क्य ू ऑपिेशन िाबसिण्याच्या सचूना सदल्या आहते. तसेच केिळ 

शासकीय योजनेचा लाभ नव्ह ेति CSR ि दिेर्ी मधनू दखेील लाभ समळििेसाठी 

ि सजल्हास्तिीय सनधीमधनू मदत कििेबाबत सनदशे सदले आहते. 

(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

      यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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ता.प्र.ि. ४२२२१..... 

 श्री िईस शेख : अध्यक्ष महोदय, मसहला ि बालसिकास सिभार् के माध्यम से 

िाज्य भि में बहुत योजनाएं बनायी जा िही ह.ै मेिा प्रश्न ऐसा ह ैसक  Juvenile Justice 

(Care and Protection of Children) Act, 2015 औि सपु्रीम कोटव की 

र्ाईडलाईन के सहसाब से शासन की सजम्मेदािी यह ह ैसक िाज्य भि में जो अनाथ औि 

बेघि बच्चे ह,ै ऐसे जो बच्चे सदन भि परिसि में घमूते ह ैऔि िात को झोपड़पट्टी में 

िहते ह,ै उनका सव्ह ेसकसजए. सिकाि ने जिाब में कहा ह ैसक हमने सव्ह ेसकया ह.ै ऐसी 

सजतनी भी योजनाएं होती ह ैसजसको सोशल डेव्हलपमेंट कहते ह,ै उसे आप कलेक्टि 

के पास द े दतेे ह ैऔि अपना एसओपी बनाते ह.ै कलेक्टि के पास इम्प्पलीमेंटेशन 

एजेन्सी कोई नहीं ह.ै आपने सव्ह ेके सलए कहा ह,ै तो सव्ह ेकब शरुु हुआ, कौनसी 

एजेन्सी ने सकया, सव्ह ेकब खत्म होर्ा औि क्या इसका कोई इसनसशयल डेटा िाज्य 

में पसब्लश हआु ह?ै  मेिा दसूिा प्रश्न ऐसा ह ैसक कलेक्टि इम्प्पलीमेंटेशन एजेन्सी ह ैऔि 

यंत्रिा नहीं ह,ै तो क्या लोकल बॉडी को आप जबाबदािी देंर्े औि जबाबदाि         

मानेंर्े ?   इसमें आपने कहा ह ैसक हॉट स्पॉट्स सडटेक्ट किना ह.ै तो क्या आपने हॉट 

स्पॉट्स सडटेक्ट सकए ह ैऔि िे पसब्लश हुए ह?ै चाईल्ड िाईट्स प्रोटेक्शन कसमटी बनी 

हुई ह.ै आपने इसमें बहुत काम सकया ह.ै मेिा प्रश्न यह ह ैसक इसको सधुािने सलए आपने 

क्या कदम उठाया ह ै?  

 ॲड. यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी या सठकािी 

प्रश्न सिचािलेला आह ेतो असतशय संिेदनशील आह.े या बाबत जे काम केलेले आह े

ते मी या सठकािी सांर्त.े एनसीपीसीआि अतंर्वत  नोव्हेंबि २०२१ पासनू सव्ह े सरुु 

झाला. जसजशी मलेु येतात तसतसा सव्ह े केला जातो. या सव्हमेध्ये जिळपास 

५,१५३ बालके कुटंुबासोबत  िस्त्यािि िाहतात असे सदसनू आले. आपि या 

बालकांना दिू करु शकत नाही कािि त्यांचे पालक  मजिू असतात. या मलुांना डे 

केअि सेंटिमध्ये नेऊन त्यांची व्यिस्था केली जाते. सिेक्षिा नसुाि सदिसा िस्त्यािि  

 

 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) T - 67 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसर्िे 11:40 

 

 

ता.प्र.ि. ४२२२१..... 

ॲड. यशोमती ठाकूि..... 

  िाहून िात्री झोपडपट्टयांमध्ये िाहिािी मलेु१,२६६ आहते.   पालक नसलेले सकंिा 

कोिाचा आधाि नसलेले जिळपास ३९ मलेु आढळून आली आहते. ही ३९ मलेु 

सीडब्ल्यसूीच्या समोि घऊेन जातो. सीडब्ल्यसूीच्या सनिवयानसुाि, या मलुांना चाईल्ड 

केअि सेंटिमध्ये ठेिले जाते. या सठकािी हॉटस्पॉट बाबत सिचािले. िाज्यात १९५ 

हॉटस्पॉट सनसित किण्यात आलेले आहते. यािि सातत्याने र्हृ सिभार्ाच्या मदतीने 

दखेिेख केली जाते. सापडलेल्या मलुांना अरं्ििाडी, डे केअि सेंटि सकंिा शाळेमध्ये 

पाठिले जाते. त्यांची जी व्यिस्था किायची असते ती सातत्याने केली जाते.  

 ॲड. आसशर्ष शलेाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांचे मी असभनंदन 

कितो. कािि त्या असतशय संिेदनशीलपिे काम किीत आहते. या सिर्षयामध्ये जेव्हा 

केव्हा त्यांच्याशी चचाव झाली आह े तेव्हा त्यांनी असतशय सखोलपि े या र्ंभीि 

सिर्षयाकडे   पासहले आह.े आमची आपल्याकडून जास्त अपेक्षा आह.े नोव्हेंबि 

२०२१ पासनू सव्ह े केला आह.े यामध्ये जिळजिळ ५,१५३ बालके परििािासह 

सापडली आहते. ही संपिूव िाज्यातील संख्या असेल असे मला िाटत.े मुंबईमध्ये 

प्रत्येक ससग्नलला बालके असतात.  काही सिसशष्ट ससग्नलला ति खपूच बालके 

परििािासह असतात. ते काही ना काही िोजर्ाि कितात, र्ोष्टी सिकतात,र्ाड्या साफ 

कितात. या माध्यमातनू स्ित:चा िोजर्ाि कितात. ५,१५३ हा खिे ति कमी आकडा 

आह.े या बाबत अजनू नीट सव्ह े केला पासहजे. ठाण्यामध्ये ससग्नलची शाळा ही 

ससग्नलििच एका कंटेनिमध्ये  सरुु आह े. या भार्ातील मलुांकरिता एनजीओ यांना 

बिोबि घेऊन ससग्नलच्या कंटेनिमध्ये अंघोळ घालिे, जेिायला दिेे, प्राथसमक शाळा 

घेिे इ. र्ोष्टी केल्या जातात. अशी ससग्नलििील शाळा मुंबई महापासलकेच्या मदतीने 

मुंबईत आिश्यक त्या सठकािी सरुु किण्याचा प्रयत्न कििाि काय ? 

      यानंति श्रीमती सर्िप... 
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ता.प्र.ि. ४२२२१ ... 

ॲड.आदर्ष र्लेार … 

  अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी या तािांसकत प्रश्नाच्या लेखी उत्तिामध्ये असे 

नमदू केले आह ेकी, ३२६ बालर्हृ ेआहते आसि महानर्िपासलका के्षत्रात ४३ खलुी 

सनिािार्हृ े आहते. तेथे आपि मलुांना पाठिता. िाज्यभि सकंिा महापासलका 

के्षत्रातील ही दोन स्थाने त्यांच्याकरिता 'अनाथांचा नाथ' अशी घिे आहते. त्याचे बजेट 

काय आह?े 

  ॲड.यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, ससग्नलििच्या शाळांना आपि डे 

केअि सेंटि म्हितो. शासन स्थासनक एनजीओचं्या मदतीने तसेच महानर्िपासलका 

सकंिा नर्िपासलका यांच्या मदतीने या शाळा चालिते. बजेसटंर्चा जो सिर्षय आह े

त्यामध्ये आपल्याला काही मदत ही सीएसआि ॲसक्टव्हीटीज मधनू होत असते. 

काही मदत महानर्िपासलकेकडून होत असते. पिुे येथे WCD आह.े तथेे दखेील त्या 

एनजीओनंा आपि मदत किीत असतो. पिूव आकडा आता माझ्याकडे नाही.... 

(अडथळा)... ११.४३ कोटी रुपये... अथव मंत्री महोदय सभार्हृात उपसस्थत आहते. 

पढुच्या अथवसंकल्पामध्ये आम्ही याची मार्िी करु. आपल्या मासहतीसाठी सांर्त े

की, या अथवसंकल्पामध्ये भिपिू योजना ि खपू मोठ्या र्ोष्टी झालेल्या आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, मी ज्यािेळेस मी मसहला ि बालकल्याि मंत्री म्हिनू या 

खात्याचा पदभाि सांभाळला, त्यािेळेस बालसंर्ोपनासाठी फक्त ४२५ रुपये सदले 

जात होते. ते आता आपि ११२५ रुपये केले आहते. अथव मंत्री महोदयांनी सन 

२०२२-२०२३ चा अथवसंकल्प मांडताना एक घोर्षिा केली. त्यानसुाि जे ४२५ रुपये 

सदले जात होते ते आता २५०० रुपये केलेले आहते.  

 श्री असमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंत्री महोदया इस सिभार् में 

बहुत अच्िा काम कि िही ह.ै सिशेर्षकि मेिे मतदाि के्षत्र में जो सचल्रेन होम ह ैउसके 

सलए उन्होंने अच्िी योजनाएं अमल में लायी ह.ै मेिा स्पेसससफक प्रश्न िास्ते पि िहने 

िाले औि जो बेघि बच्चे ह,ै उसके संबंध में ह.ै जो िेड लाईट एरिया के बच्चे ह ैउनके  
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ता.प्र.ि. ४२२२१ ... 

श्री असमन पटेल... 

सलए आपका स्पेसससफक कायविम क्या ह ै?  उनको िहां से सनकालकि, उनको अच्िी 

सजंदर्ी औि सशक्षा दनेे के सलए मसहला औि बालसिकास सिभार् क्या काम कि िहा 

ह?ै 

  ॲड.यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. असमन पटेल 

यांनी असतशय र्ांभीयाने प्रश्न सिचािलेला आह.े मी त्यांना सांर् ूइसच्िते की, िेडलाईट 

एरियातील मलुांकरिता दखेील मसहला ि बालकल्याि सिभार् त्या सठकािी डे केअि 

सेंटि िाबिते. तसेच, त्या सठकािी शाळा दखेील आहते. काही अंर्ििाड्या आहते. 

तेथे शासन सिशेर्ष लक्ष दते असते. सन्माननीय सदस्यांच्या अजनू काही सजेशन 

असतील सकंिा काही किायचे असेल ति आपि एक बैठक घेऊन तो सिर्षय नक्कीच 

सनकाली काढू.  

 श्री िईस शेख : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंत्री महोदया ने बहुत ही अच्िा 

जिाब सदया ह ैऔि काम भी कि िही ह.ै मेिा प्रश्न ऐसा ह ैसक सजस तिह से आपने 

डीपीडीसी में ३ प्रसतशत सनधी आईसीडीएस के सलए रिजिव सकया ह,ै सम्माननीय 

सदस्य ॲङ आसशर्ष शेलाि जी ने आपको थाने का उदाहिि सदया सक "डे केअि सेंटि" 

ससग्नल पि चल िहा ह.ै ये पायलट प्रोजेक्ट ह ैऔि थाना नर्ि सनर्म ये अपनी मजी स े

कि िहा ह,ै कोई बंधनकािक नहीं ह.ै मेिा आपसे यह कहना ह ैसक कलेक्टि के पास 

इम्प्पलीमेंटींर् एजेन्सी नहीं ह.ै क्या आप लोकल बॉडी को डीपीडीसी के स्ति पि ३ या 

५ प्रसतशत सनधी इस पि इस्तेमाल किने के सलए कहेंर्े? क्या आप लोकल बॉडी को 

सव्ह,े अमल औि अकाऊंटीसब्लटी के सलए सजम्मेदाि ठहिाएंर्े?  मतलब उसके सलए 

शासन क्या किेर्ा ? 

 ॲड.यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी स्थासनक 

स्तिािि मलुांची काळजी घेण्याकरिता काय केले जात आह,े असा प्रश्न सिचािलेला 

आह.े ग्रामीि भार्ामध्ये VCPC आहते म्हिजे सव्हलेज चाईल्ड प्रोटेक्शन  
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ता.प्र.ि. ४२२२१ ... 

ॲड.यशोमती ठाकूि ... 

कसमटीज आहते. त्यांचे बळकटीकिि किण्याची आिश्यकता आह.े सव्हलेज चाईल्ड 

प्रोटेक्शन कसमटीज आहते तशा UCPC दखेील आपल्याला स्थापन किता येतील 

काय, या अनरु्षंर्ाने आम्ही काम किीत आहोत. आतापयांत ति UCPC नाहीत. 

नंति श्री.सशंद े... 
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ता.प्र.ि.४२२२१... 

ॲड.यशोमती ठाकूि... 

तेथे डीसीपी यजु सजल्हासधकािी यांच्या अध्यक्षतेखाली आहते. व्हीसीपीसी आसि 

यसुीपीसी स्थापन करुन दोन्ही संस्था आिखी मजबतू केल्या ति उक्त बालकांसाठी 

भिपिू मदत किता येऊ शकेल. आपि या प्रयोजनासाठी ३ टक्के सनधी 

डीपीडीसीमधनू घेतला त्याप्रमािे महानर्िपासलकेने ५ टक्के सनधी उपलब्ध करुन दिे े

बंधनकािक केले आह.े सन्माननीय सदस्य यांना अशी बाब आढळून आली ति 

त्यासाठी महानर्िपासलकेचा सनधी सितिीत किता येऊ शकेल ि त्या मलुांची काळजी 

घेता येईल. 

 श्री.समाधान औताडे : अध्यक्ष महोदय, अनाथ बालर्हृांचा सिर्षय असतशय 

संिेदनशील आह.े अनाथ बालर्हृामध्ये १८ िर्षावपयांतच्या बालकांना सांभाळण्यात 

येते. आपली मलेु १० िी पास झाल्यानंति ११ िीमध्ये प्रिेश घेतांना कोिता 

अभ्यासिम ि सिर्षय सनिडािे असा प्रश्न आपल्याला पडतो. १८ िर्षावििील अनाथ 

बालकांना सांभाळण्यासाठी शासन कोिती उपाययोजना कििाि आह े? 

 ॲड.यशोमती ठाकूि : अध्यक्ष महोदय, िाज्यात After Care Center असनू  

त्यांची संख्या िाढसिण्याची आिश्यकता आह,े ह ेमला मान्य आह.े त्याबाबत पढुील 

कालािधीत सिचाि किण्यात येईल. कोसिड कालािधीत १८ ते २१ ि २१ ते २४ 

िर्षावपयांतच्या त्या मलुांना बालर्हृामध्ये ठेिण्याचा सनिवय घेतला आह.े  अशा 

पद्धतीचा सनिवय घेिािे आपले िाज्य दशेातील पसहले िाज्य आह.े आपल्या 

सनिवयानंति इति काही िाज्यांनी असा सनिवय घतेला आह.े कोसिड काळात २३-२४ 

ियापयांतच्या त्या मलुांना बालर्हृामध्ये ठेिण्यात आले आह.े तसेच कौशल्य 

सिकास मंत्रालयासोबत समन्िय साधनू कौशल्य सिकास कायविमाच्या माध्यमातनू 

प्रसशक्षि दणे्याचा सनिवय घेतला आह.े त्यानरु्षरं्ाने कोसिड कालािधीपासनू यासिव 

बाबी सरुु आहते. 

------------ 
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िडगचरोली गिल्यातील आरोग्य कमवचाऱ्यांचे थकीत  

वेतन अदा करणेबाबत 

  

(५) *  ४२६३६   डॉ.देवराव  ोळी (िडगचरोली) :   सन्माननीय सावविगनक 

आरोग् य व कुटंुब कल् याण मंत्री पढुील र्ोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) कोिोना या महामािी काळात कोसिड योद्धा म्हिनू आिोग्य कमवचािी अत्यंत कमी 

िेतनािि काम किीत आहते, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास,  र्डसचिोली येथील सजल्हा सामान्य रुग्िालय ि मसहला  ि बाल 

रुग्िालय येथे कोसिड-१९ साठी काम कििाऱ्या कमवच्याऱ्यांचे माह ेजलैु, २०२१ 

त ेसडसेंबि, २०२१ चे िेतन अजनू पयांत अदा किण्यात आलेले नाही, ह ेही खिे आह े

काय,  

(३) असल्यास, िेतन समळािे याकरिता ह े कमवचािी शासन स्तिािि िािंिाि 

पाठपिुािा किीत असनूही त्याना अजनूपयांत ितेन समळाले नाही, ह े ही खिे आह े

काय, 

(४) असल्यास, या कमवचाऱ्यांचे जलैु, २०२१ त ेसडसेंबि, २०२१ चे थकीत 

िेतन अदा किण्याबाबत शासनाने कोिती कायविाही केली िा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलंबाची काििे काय आहते ?  

 श्री. रािेश टोपे : (१) ह ेखिे नाही, 

     र्डसचिोली सजल्हयात कोिोना महामािीच्या काळात आिोग्य सेिा प्रभािीपि े

पिुसिण्याकरिता प्रकल्प अंमलबजाििी आिाखडयानसुाि पदसनहाय मंजिू असलेले 

मानधन आिोग्य कमवचाऱ्यांना दणे्यात येत आह.े 

(२) ह ेखिे नाही, 

     माह े जलैु २०२१ ते सडसेंबि २०२१ या कालािधीतील िेतनासाठी अनदुान 

उपलब्ध नसल्यामळेु िेतन सिसहत कालािधीत अदा किण्यात आलेले नव्हते. तथासप 

िाज्य आपत्ती व्यिस्थापन प्रासधकििाकडून सदनांक २५ जानेिािी, २०२२ िोजी सनधी 

उपलब्ध झाल्यानंति तातडीने माह े जलैु, २०२१ ते सडसेंबि, २०२१ या 

कालािधीतील कमवचाऱ्यांचे मानधन अदा किण्यात आलेले आह.े 

(३) ह ेखिे नाही, 

(४) माह ेजलैु, २०२१ ते सडसेंबि, २०२१ या कालािधीतील कमवचाऱ्यांचे मानधन 

अदा किण्यात आलेले आह.े सद्य:सस्थतीत कोित्याही कमवचाऱ्याचे मानधन थकीत 

नाही. 
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(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

ता.प्र.ि.४२६३६... 

 डॉ.दिेिाि होळी : अध्यक्ष महोदय, तािांसकत प्रश्नाचे उत्ति मंत्री महोदयांनी 

योग्य सदले आह.े उक्त प्रश्न सादि केल्यानंति सदनांक २५ जानेिािी, २०२२ िोजी 

थकीत िेतन अदा केले आह,े त्याबद्दल मी आपले असभनंदन कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, र्डसचिोली सजल्यातील आिोग्य सिभार्ातील बिीच पद े

रिक्त असनू काही पदांना मान्यता घ्याियाची आह.े बोिी, ता.चामोशी सज.र्डसचिोली 

येथील प्राथसमक आिोग्य कें द्राचे संपिूव लोकापवि किण्यात आले आह.े पिंत ु

त्यामधील सिव पद ेअद्याप रिक्त आहते. उक्त पदांना तत्काळ मान्यता दणे्यात यािी. 

 अध्यक्ष महोदय, र्डसचिोली येथील १०० खाटांच्या मसहला रुग्िालयाची सिव 

सनसिदा प्रसिया पिूव झाली असनू कायाविंभ आदशे दिेे बाकी आह,े तो केव्हा दणे्यात 

येईल ? मंत्री महोदयांचे र्डसचिोली सजल्यािि सिशेर्ष पे्रम असल्याने कुिर्ाडा, 

ता.चामोशी सज.र्डसचिोली येथील प्राथसमक आिोग्य कें द्राची इमाित तयाि झाली 

असनू सतच्या लोकापविासाठी ते येतील काय ?  

 श्री.िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.दिेिाि होळी यांनी ३ 

प्रश्न सिचािले आहते. त्यांचा पसहला प्रश्न रिक्त पदांच्या संदभावतील आह.े प्राथसमक 

आिोग्य कें द्रातील पद ेग्रामसिकास सिभार्ाच्या माध्यमातनू भिण्यात येतात. ग्रामीि 

रुग्िालय ि सािवजसनक आिोग्य सिभार्ांतर्वतची पद ेआिोग्य सिभार्ाच्या माध्यमातनू 

भिण्यात येतील. िर्व ३ ि िर्व ४ ची पद ेलिकि भिण्यासंदभावतील कायविाही केली 

जाईल.  

(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

यानंति श्री.तेलंर्... 
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ता.प्र.ि.४२६३६ ..... 

श्री.िाजेश टोपे...... 

मला असभमानाने सांर्ािसे िाटते की, महासिकास आघाडी सिकािने या िाज्यातील 

१८०० डॉक्टिांची पद ेभिलेली आहते. निीन प्राथसमक आिोग्य कें द्रातील डॉक्टिांची 

पद ेमंजिू किण्याचा असधकाि माननीय मखु्य ससचि यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या 

उच्चासधकाि ससमतीला आह.े र्डसचिोली सजल्यातील काही प्राथसमक आिोग्य 

कें द्रांना मान्यता सदलेली आह ेपिंत ुत्या कें द्रातील आिश्यक पदांना मान्यता सदलेली 

नाही. त्यामळेु सदि पदांच्या मान्यतेसाठी पाठपिुािा किण्यात येईल ि सदि पदांना 

लिकिच मान्यता सदली जाईल. तसेच कायाविंभ आदशे आसि लोकापवि यासंदभावत 

दखेील लिकिात लिकि सकािात्मक कायविाही किण्यात येईल. 

 श्री.िाम सातपतुे :  अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघातील ४ प्राथसमक 

आिोग्य कें द्र ि  ११ उपकें द्रांना मंजिुी दणे्याबाबतचे प्रस्ताि सन २०१९ मध्ये आिोग्य 

सिभार्ाकडे सादि केलेले आहते. पिंत ुअद्याप त्या प्रस्तािास मंजिुी दणे्यात आलेली 

नाही. सदि प्रस्तािास सकती सदिसांमध्ये मंजिुी दिेाि आहात, याबाबतची मासहती 

दणे्यात यािी. 

 श्री िाजेश टोपे :  अध्यक्ष महोदय, प्राथसमक आिोग्य कें द्र ि उपकें द्र मंजिू 

किण्यासाठी शासनाचे काही सनकर्ष आहते. त्यामळेु सन्माननीय सदस्यानी सादि केले 

४ प्राथसमक आिोग्य कें द्र ि ११ उप कें द्राचे प्रस्ताि शासनाच्या उक्त सनकर्षांमध्ये बसत 

असतील ति त्याबाबत सकािात्मक सनिवय घेण्यात येईल. सनकर्षांमध्ये बसत असलेले 

प्रस्ताि नाकािण्याचे कोितेही कािि नाही.  

 श्री.कृष्ट्िा र्जबे : अध्यक्ष महोदय, कोिोनाच्या काळामध्ये अनेक लोकांनी 

कोिोना केअि सेंटिमध्ये असतशय चांर्ले काम केले आह.े पिंत ुअद्यापपयांत त्यांच े

पेमेंट झालेले नाही. त्यामळेु त्यांचे पेमेंट सिकाि केव्हा दिेाि आह?े  

 अध्यक्ष महोदय, र्डसचिोली सजल्यातील कुडाळा येथील उप कें द्राला 

प्राथसमक आिोग्य कें द्राचा दजाव दणे्यात आलेला आह.े 
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ता.प्र.ि.४२६३६ ..... 

श्री.कृष्ट्िा र्जबे....... 

 आताच मंत्री महोदयांनी सांसर्तले आह े की, प्राथसमक आिोग्य कें द्रातील पद े

ग्रामसिकास सिभार्ाच्या माध्यमातनू भिण्यात येत आहते. पिंत ु सदि प्राथसमक 

आिोग्य कें द्रामध्ये उद्याप पदभिती किण्यात आलेली नाही. तसेच आिमोिी 

तालकु्यातील मौजे दऊेळर्ाि येथील आिोग्य कें द्रास प्राथसमक आिोग्य कें द्राचा दजाव 

दणे्याबाबतचा प्रस्ताि सिव सनकर्षांचे पालनकरुन तो आिोग्य सिभार्ाकडे सादि 

केलेला आह.े त्यामळेु उक्त प्रस्ताि केव्हा मंजिू कििाि आहात?  

 श्री.िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, कोिोना केअि सेंटिमध्ये काम केलेल्या सिव 

कमवचाऱ्यांचे माह ेसडसेंबिपयांतचे सिव पेमेंट दणे्यात आलेले आहते. जानेिािी, फेब्रिुाि 

आसि माचव या मसहन्यांचे पेमेंट किण्यासाठी १ कोटी ५९ लाख रुपय े

एसडीआिएफच्या माध्यमातनू दणे्याची व्यिस्था किण्याबाबत सजल्हासधकािी यांना 

सचूना दणे्यात आलेल्या आहते. त्यामळेु सदि पमेंट लिकिात लिकि दणे्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, प्राथसमक आिोग्य कें द्रातील िर्व-३ ि िर्व-४ मधील पदभिती 

ग्रामसिकास सिभार्ामाफव त केली जाते. त्या अनरु्षंर्ाने माननीय ग्रामसिकास मंत्री 

आिश्यक कायविाही किीत आहते. सदि पदांची भिती लिकिच होईल, असे मी 

सिश्वासाने सांर् ूइसच्ितो. तसेच दऊेळर्ाि येथील आिोग्य कें द्रास प्राथसमक आिोग्य 

कें द्राचा दजाव दणे्याबाबतचा प्रस्ताि मार्िनू घेण्यात येईल ि सदि प्रस्ताि शासनाच्या 

सनकर्षांनसुाि असेल ति त्यास मान्यता दणे्यात येईल.  

 श्रीमती दिेयानी फिांद े: अध्यक्ष महोदय ऑन ड्यटुी कोसिड योद्धाचा मतृ्य ू

झाल्यानंति शासनाने त्यांच्या कुटंुसबयांसाठी मदत जाहीि केलेली आह.े त्यामळेु 

आतापयांत शासनाने सकती कोसिड योद्धांच्या कुटंुसबयांना मदत केलेली आह ेि सकती 

योद्धांना मदत कििे बाकी आह,े याबाबतची सिव मासहती पटलािि ठेििाि आहात 

काय?  

 श्री.िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, होय.  

यानंति श्री.कुलकिी........ 
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ता.प्र.ि.४२६३६..... 

 श्री. संजय सािकािे : अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळात कंत्राटी पद्धतीिि 

ज्यांनी काम केले होते, त्यांना नंति कामािरुन काढून टाकण्यात आले होते. आता 

नव्याने कंत्राटी पद्धतीने कमवचािी कामािि घेतले जात आह.े ज्यांनी कोिोना काळात 

काम केले आह,े त्यांना प्राधान्याने घेण्यात येिाि आह ेकाय ? याबाबतच्या सचूना 

मंत्री महोदय दिेाि आहते काय ?  

 श्री. िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, सेिा प्रिेश सनयमानसुाि काम किािे लार्ते. 

त्यामळेु कोिोना काळात काम केलेले कमवचािी ह े कंत्राटी पद्धतीने सनयकु्त केलेले 

असतात. त्यांना थेट कायमस्िरुपी सनयकु्ती दतेा येिे शक्य नसते. र्िजेनसुाि त्यांना 

कायम केले जाईल. 

 उपाध्यक्ष : प्रश्नोत्तिाचा तास संपला आह.े 

-------- 
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माग तीच्या मुद्याबाबत 

श्री. ससुनल प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, मी पॉईटं ऑफ इन्फॉमेशनिि बोल ूइसच्ितो. 

िाज्यात अथवसंकल्पीय असधिशेन सरुु आह.े मार्ील तीन ते चाि सदिसांच्या हिामान 

सिभार्ाच्या अंदाजानसुाि िातािििातील उष्ट्िता िाढिाि आह.े आज मुंबई 

शहिामध्ये ३० अंश से. आसि नार्पिू शहिामध्ये जिळपास ४२ अंश से. तापमान 

आह.े येिाऱ्या तीन सदिसांमध्ये तापमानात मोठी िाढ होईल, असा अंदाज हिामान 

सिभार्ाने व्यक्त केला आह.े मी यासनसमत्ताने एक सिनंती कििाि आह.े अथवसंकल्पीय 

असधिशेनाचे कामकाज िाज्यातील जनता पाहत आह.े ज्यािेळेस अशा प्रकािे 

तापमान िाढून उष्ट्िता िाढते, तेव्हा उष्ट्माघाताचे असधक बळी जाण्याची शक्यता 

असते. त्यादृष्टीने आिोग्य सिभार्ाने कोिती उपाययोजना केली आह े? लोकांमध्ये 

जनजार्तृीकरिता कोित्या उपाययोजना किण्यात येत आहते ? तसेच यासाठी 

कोिती काळजी घेतली पासहजे, याचे सनिदने माननीय आिोग्य मंत्रयांनी किािे, अशी 

मी सिनंती कितो. जेिेकरुन िाज्यातील जनतेला ह ेसिकाि या सिर्षयाबाबत दक्ष आह,े 

ह ेसमजेल. 

 श्री. िाजेश टोपे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. ससुनल प्रभ ूयांनी 

असतशय महत्त्िाचा आसि समयोसचत प्रश्न उपसस्थत केला आह.े सदनांक १ माचव, 

२०२२ पासनू आिोग्य सिभार्ाने उष्ट्माघाताबाबत मॉसनटिींर् आसि रिपोसटांर् 

किण्याची कायविाही सरुु केली आह.े त्याचप्रमािे सजल्हा रुग्िालयात याकरिता 

सिशेर्ष खाटा उपलब्ध केल्या आहते. 'मॅनेजमेंट ऑफ सहट स्रोक' कसे किािे, याची 

कायविाही केली जात आह.े त्याचप्रमािे IEC इन्फॉमेशन, एज्यकेुशन आसि 

कम्यसुनकेशनबाबत जनजार्तृी किण्याची कायविाही केली जात.े जसे की 

आऊटडोअि ॲक्टीसव्हटी कमी केल्या पासहजेत, असधक प्रमािात पािी सपले पासहजे, 

चहा, कॉफी सपण्याचे प्रमाि कमी केले पासहजे आसि पांढिे कपडे घालनू डोके झाकले 

पासहजे, अशा सचूना दणे्यात येत आहते. याबाबतचे ससिस्ति सनिेदनदखेील किण्यात 

येईल.  
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पृ.शी. : लेखी उत्तिे 

मु.शी. : तािांसकत प्रश्नासंबंधी असधक मासहती 

सभार्हृासमोि ठेििे. 

  

ॲड. यशोमती ठाकूि (मसहला ि बाल सिकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने ''मुंबईतील डोंर्िी येथील बाल सधुाि र्हृाच्या दिुािस्थेबाबत'' 

या सिर्षयाििील सन्माननीय सदस्य श्री. असमन पटेल यांच्या सदनांक १२ माचव, २०१५ 

िोजी उत्तरित झालेल्या तािांसकत प्रश्न िमांक ५३१४ ची असधक मासहती 

सभार्हृासमोि ठेिते.   

 उपाध्यक्ष : असधक मासहती सभार्हृासमोि ठेिण्यात आली आह.े  

(पे्रस : येथे  असधकची मासहती िापािी.) 

 

------ 
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 श्री. सधुीि मनुर्ंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, या सिर्षयाबाबत आपि सनदशे 

दणे्याची आिश्यकता आह.े तािांसकत प्रश्न िमांक ५३१४, सदनांक १२ माचव, २०१५ 

िोजीची मासहती आता दणे्यात येत आह.े आता िाज्य सिकािच्या असधकािी 

कमवचाऱ्यांचे पर्ाि १ लाख कोटी रुपयांिरुन २ लाख कोटी पयांत होत आहोत. या 

सिधानसभचेे काही पासित्रय आह ेसकंिा नाही ? सन २०१५ मध्ये या प्रश्नाचे अनपुिूक 

उत्ति द्यािे, असे आपि ठिसिले आह.े पिंत ुते उत्ति सन २०२२ मध्ये समळत आह.े 

मी सिनंती कितो की, अनपुिूक उत्तिे, मासहती एक मसहन्याच्या आत सकंिा 

जास्तीतजास्त दसुऱ्या असधिशेनापयांत दणे्यात यािी, असे सनदशे आपि द्यािेत. 

अन्यथा २ लाख कोटी रुपये िेतनािि खचव करुनही सात िर्षावचा कालािधी उत्ति 

दणे्यासाठी लार्त आह.े अशीच कामे होत असतील ति 'सिकािी काम आसि दहा 

िर्षे थांब' असा निीन मतं्र तयाि होईल. त्यामळेु मी सिनंती कितो की, याबाबत आपि 

सनदशे द्यािेत. 

 उपाध्यक्ष : लिकिात लिकि मासहती सभार्हृाच्या पटलािि ठेिािी. 

----- 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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पृ.शी./मु.शी. : कार्दपते्र सभागहृासमोर ठेवणे. 

 डॉ.दनतीन राऊत (ऊजाा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

महािाष्ट्र िाज्य सिद्यतु पािेर्षि कंपनी मयावसदत यांचा सन २०२०-२०२१ या िर्षावचा 

सोळािा िासर्षवक अहिाल सभार्हृासमोि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े  सदिहू अहिाल 

सिधीमंडळाच्या संकेतस्थळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

--------- 

 ॲड.अदनल परब (संसदीय काया मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने शहि ि औद्योसर्क सिकास महामंडळ महािाष्ट्र मयावसदत (ससडको) यांचा 

सन २०१७-२०१८ या िर्षावचा अठे्ठचाळीसािा िासर्षवक अहिाल सभार्हृासमोि 

ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आला आह.े सदिहू अहिाल 

सिधीमंडळाच्या संकेतस्थळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

--------- 

 ॲड.अदनल परब (संसदीय काया मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने खालील अहवाल सभागहृासमोर ठेवतो :- 

(क) डॉ.बाबासाहबे आबेंडकि मिाठिाडा सिद्यापीठ, औिंर्ाबाद यांचा सन 

२०१९-२०२० या िर्षावचा ते्रसष्टािा िासर्षवक अहिाल. 

(ख) संत र्ाडर्े बाबा अमिािती सिद्यापीठ यांचा सन २०१८-२०१९ ि सन 

२०१९-२०२० या िर्षाांचे अनिुमे ित्तीसािा ि सदतीसािा िासर्षवक अहिाल. 

(ग) र्ोंडिाना सिद्यापीठ, र्डसचिोली यांचा सन २०१८-२०१९ ि सन 

२०१९-२०२० चे िासर्षवक अहिाल. 
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 उपाध्यक्ष : अहवाल सभागहृासमोर ठेवण्यात आले आहते. सदिहू अहिाल 

सिधीमंडळाच्या संकेतस्थळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

--------- 
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     पृ.शी./मु.शी. : दवधानसभा आश्वासन सदमतीचा अहवाल सादर करणे. 

 श्री.कैलास गौरंटयाल (सदमती प्रमखु) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने दवधानसभा आश्वासन सदमतीचा दसुरा अहवाल सभागहाला सादर करतो. 

 उपाध्यक्ष : दवधानसभा आश्वासन सदमतीचा दसुरा अहवाल सभागहृाला 

सादर झाला आह.े 

--------- 
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पृ.शी.: दनयम स्थदगत ठेवणे. 

मु.शी.: दनयम स्थदगत ठेवण्याबाबत उप मखु्यमंत्री तथा 

दवत्त मंत्री यांचा प्रस्ताव. 

 

 श्री.अदजत पवार (उप मखु्यमंत्री तथा दवत्त मतं्री) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने महाराष्ट्र दवधानसभा दनयम ५७ अन्वये पढुील प्रस्ताव मांडतो :- 

"अथवसंकल्पातील अनदुानासाठीच्या मार्ण्यांिि चचाव ि मतदानाच्या 

संदभावत महािाष्ट्र सिधानसभा सनयमांतील सनयम २५१ (१) मधील दहा सदिसांच्या 

कालािधीबाबतची जी तितदू आह ेती महािाष्ट्र सिधानसभा सनयमांतील सनयम ५७ 

अन्िये स्थसर्त किण्यात यािी." 

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

--------- 
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पॉइटं ऑफ इन्फॉमेशनबाबत 

 श्री.संदीप कुणावार : अध्यक्ष महोदय, गेल्या अनेक वषाांपासनू मनोरा आमदार 

दनवासाचे बांधकाम रखडलेले आह.े  समुारे १२०० दकलोमीटर अंतरावरुन प्रवास 

करुन आम्ही मुंबईला येतो.  आम्हाला येथे हॉटेलमध्ये राहणे परवडत नाही.  तसचे 

आमच्या मतदारसंघातील रुग्ण, दवद्याथी मुंबईला आल्यानंतर त्यांनी कुठे राहायचे हा 

दखेील प्रश्न आह.े  साडे तीन वषाांपासनू मनोरा आमदार दनवासाच ेबांधकाम सरुु होत 

नाही.  अनेक आमदारांच्या यासंदभाात व्यथा आहते.  कारण सनिासासाठी कधी 

हॉटेल दमळत ेतर कधी दमळत नाही आदण त्यामळेु खपू त्रास होत आह.े  आमची 

दवनंती आह ेकी, दकमान आमदारांना तरी तातडीने घर द्यावे. 

--------- 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 

 

 

  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z - 85 

PPD/AKN/SST प्रथम श्री.चौधिी 12:10 

 

 

 उपाध्यक्ष : आता आपि चचलेा सरुूिात किािी. 

 श्री. सकशोि पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी काल या सभार्हृात माननीय ऊजाव 

मंत्री महोदयांनी घेतलेल्या सनिवयाचे मनापासनू असभनंदन कितो.  त्यांनी घेतलेल्या 

सनिवयामळेु महािाष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांना ददलासा दमळाला आह.े  परंत ुकाल 

एवढा मोठा चांगला दनणाय घेतल्यानंतरही संबंदधत अदधकािी अजनूही रे्तकऱयांची 

तोडणी केलेली वीज पनु्हा जोडणी करायला तयार नाहीत.  त्यांच्याकडून असे 

सांसर्तले जाते की, आम्हाला अजनू लेखी आदशे प्राप्त झाले नाहीत.  त्यामळेु मला 

मंत्री महोदयांना सिनंती किायची आह े की, काल या सभार्हृात झालेल्या 

सनिवयानंतिही पनु्हा त्या असधकाऱ्यांना स्पेसससफक ऑडवि दणे्याची र्िज आह ेकाय  

आसि असेल ति आपि त्यांना तसे आदशे दिेाि आहात काय ? 

 श्री. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, या बाबीची नोंद घेतली आह.े  तस े

आदशे सनर्वसमत किण्यात येतील. 
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माग तीचा मुद्दा 

 श्रीमती मसनर्षा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, डहाि ूयेथे महालक्ष्मीची यात्रा होत 

असते.  त्या यात्रेिि सतकडच्या आसदिासी आसि १२ बलतुेदािांचे संपिूव िर्षावच े

उत्पन्न अिलंबनू आह.े तहससलदािांनी िरिष्ठांकडे ही यात्रा सरुू किण्यासाठी पत्र 

पाठसिले आह.े  त्यामळेु आपि ही यात्रा सरुू कििाि आहात काय ?  

अध्यक्ष महोदय, दसुिे म्हिजे िामनिमीचे उत्सि प्रत्येक र्ािार्ािात होतात 

ति आपि त्या उत्सिाला पििानर्ी दिेाि आहात काय ? 
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माग तीचा मुद्दा 

प्रा. दिेयानी फिांद े: अध्यक्ष महोदय, मला या मासहतीच्या मदु्याद्वािे सभार्हृाच े

ि माननीय पयवटन मंत्री यांचे लक्ष िधेायचे आह.े  

अध्यक्ष महोदय, प्रादसेशक पयवटन सिकास योजना २०२१-२२ याची यादी 

काल माझ्यापयांत आली आह.े  त्या सिर्षयाबाबत या िर्षी माझ्या मतदाि संघातील 

एक प्रस्ताि सजल्हासधकािी यांच्यामाफव त पीडब्ल्यडूीच्या माध्यमातनू शासनाकडे 

पाठसिण्यात आला आह.े  यामध्ये अनेक कामांची यादी आह.े  नासशक सजल्यातील 

जिळपास २३ र्ािे आहते.  पि या २३ र्ािांच्या प्रस्तािामध्ये पयवटन सिभार्ाकडून 

जो सनधी मार्ण्यात आला आह े त्या यादीतील काही प्रस्तािांच्या नािासमोि 

सशिसेनेच्या उपमहानर्ि प्रमखुाचे नाि आह ेति काही सठकािी सजल्हा प्रमखुांचे नाि 

आह े आसि मी जो असभनि भाित मंसदिाचा प्रस्ताि सदला होता.  आदििीय 

स्िाततं्रयिीि साििकि यांनी १९६८ त्याची मार्िी केली होती.  या असभनि भाित 

मंसदिाची आता पडझड झाली असनू ते नव्याने बांधण्याची आिश्यकता आह.े  

त्यासाठी माजी मखु्यमंत्री श्री. दिेेंद्र फडििीस यांच्या काळात १ कोटी रुपयांचा सनधी 

मंजिू झाला होता.  त्यासंबंधी माझा प्रस्ताि असताना माझ्याकडे उपलब्ध असलेल्या 

यादीमध्ये त्या कामाच्या नािासमोि तेथील खासदािांचे नाि आले आह.े  म्हिनू मला 

या सभार्हृाचे लक्ष िेधायचे आह ेकी, माननीय आमदािांच्या हक्कांचे हनन किण्याच े

काम या सभार्हृात शासनाच्या माध्यमातनू होत आह ेकाय?  या सिर्षयासंबंधी मला 

सिकािच्या ितीने स्पष्टीकिि हिे आह.े    

श्री. भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, आपल्या सिाांना मासहती आह ेकी, 

सशमग्याचा सि खपू मोठा असतो आसि काल माननीय उपमखु्यमंत्री महोदयांनी... 

श्री. आसदत्य ठाकिे (पयवटन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी 

आता जे नमदू केले आह ेत्यानसुाि त्यांच्या सिनंतीची आम्ही नक्कीच दखल घेऊ.  

ज्यांची ज्यांची पते्र जसजशी येत असतात त्यानसुाि आम्ही त्यािि कायविाही किीत 

असतो. प्रस्ताि येतात तसे आम्ही पढेु जात असतो.  मला सन्माननीय सदस्य महोदया 

काल पििाच भेटल्या आहते.  मी त्यांना दखेील आश्वाससत केले आह े की, तेथे 
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स्िाततं्रयिीि साििकि यांचे जे स्मािक आह ेत्यासाठी त्यांच्या पत्रानसुाि आम्ही सनधी 

दऊे. 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे..  
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माग तीच्या मुद्याबाबत 

श्री. भास्कि जाधि : अध्यक्ष महोदय, कोकिात सशमग्याचा सि खपू मोठा 

असतो. या सिासाठीच आपि उद्या सभार्हृाला सटु्टी सदलेली आह.े आजची सिव  

ितवमानपते्र सकंिा इलेक्रॉसनक समसडयािि आपि बसघतले ति आपल्या लक्षात येईल 

आसि त्यासाठीच मला माननीय परििहन मंत्रयांचे लक्ष िेधायचे आह ेकी, कोकिात 

मुंबई-कोकि या एसटीच्या र्ाड्या ज्या प्रमािात सरुु व्हायला पासहजे. त्या काही 

काििास्ति सरुु नसल्यामळेु आज खाजर्ी िाहतकुदाि सकंिा खाजर्ी बसिाले 

भाडयाच्या रुपाने प्रिाशांकडून सकमान तीन ते चाि पट पैसे उकळत आहते. त्यामळेु 

माननीय परििहन मंत्रयांना माझी सिनंती आह े की, कोकिामध्ये मोठ्या प्रमािात 

जािाऱ्या या खाजर्ी बसेसच्या भाडे घेण्यािि आपि तात्काळ सनयंत्रि आििाि 

काय सकंिा आपि तसे सनयंत्रि आिािे, अशी माझी सिनंती आह.े  

ॲड. अदनल परब : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधि 

यांनी जी सचूना केलेली आह ेत्याबाबत मी सांर् ूइसच्ितो की, अशाप्रकािे जि कोिी 

पैसे उकळत असतील ति त्यांच्यािि ताबडतोब काििाई किािी, अशा सचूना काल 

संध्याकाळीच परििहन आयकु्तांना सदलेल्या आहते. त्याचबिोबि मी एसटी 

सिभार्ाला सदु्धा सचूना केलेल्या आहते की, या सठकािी र्ाडया कमी पडत असतील 

ति बाजचु्या ज्या सडसव्हजनमध्ये कमी र्ाडया लार्तात तथेील र्ाड्या होळीच्या 

सिासाठी ित्नासर्िी सजल्याला सशफ्ट किाव्यात.  

------ 
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ॲड. आदर्ष र्लेार : अध्यक्ष महोदय, आम्हाला आपल्याकडून संिक्षि 

हिे आह.े सन्माननीय सदस्या प्रा. दिेयानी फिांद ेत्यांच्या असधकािाच्या सिर्षयािि 

बोलल्या आहते. 

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रयांनी यािि उत्ति सदलेले आह.े  

ॲड. आदर्ष र्ेलार : अध्यक्ष महोदय, आपि माझे म्हििे ऐकून घ्या. कािि 

आपिच आम्हाला संिक्षि सदले पासहजे आसि जि आपिच संिक्षि दिेाि नसाल 

ति आम्ही खाली बस.ू  

अध्यक्ष महोदय, मी स्ित:सदु्धा त्या सठकािी र्ेलो होतो. यापिूीच्या 

सिकािच्या काळात सदु्धा त्यांचा प्रस्ताि होता. त्यासाठी सनधी येऊन कामाची 

सरुुिात सदु्धा झाली होती. पिंत ुआता असतरिक्त सनधी येत असताना त्याच सन्माननीय 

सदस्यांचा प्रस्ताि असताना दसुऱ्यांचे नाि आह.े िाजकाििाचे मदु्द ेबिेच आह.े केिळ 

एिढेच नाही ति माननीय मंत्रयांनी याचे ही स्पष्टीकिि सदले पासहजे की, नासशक 

सजल्यात सकंिा काही सठकािी सन्माननीय सदस्य िाष्ट्रिादी पक्ष सकंिा कोित्याही 

पक्षाचे असले तिी दखेील यिुा सेनेच्या अध्यक्षाला िेसडट सदले जात आह.े ही काय 

पद्धत आह े? सन्माननीय सदस्यांच्या कामाला सदु्धा आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षांच्या 

नािाने प्रस्ताि मान्यता दिेाि असाल ही कोिती पद्धत आह.े यासाठी आपिच 

संिक्षि सदले पासहजे. सन्माननीय सदस्यांचा प्रस्ताि असताना माननीय खासदािांच े

नाि, दसुऱ्या एखाद्या िाष्ट्रिादी काँगे्रस पक्षांच्या सन्माननीय सदस्यांचा प्रस्ताि आसि 

यिुा सेनेच्या अध्यक्षांच ेनाि ह ेसिव कुठेतिी थांबले पासहजे. माननीय मंत्रयांनी या 

बाबतीत मन मोठे किािे कािि आपि यिुा सेनेचे अध्यक्ष असाल ति आपले 

स्िार्तआह.े पि त्याला आपि अशा सिर्षयामध्ये आि ूनका. सदस्यांचा प्रस्ताि 

असताना दसुिे कोिाचे तिी नाि, एिढे खालच्या पातळीििील िाजकािि आपि 

करु नका. त्यामळेु आपल्या कडून आमची अपेक्षा आह ेकी, सन्माननीय सदस्यांच्या 

असधकािांचे िक्षि झाले पासहजे. माननीय मत्रयांना आपि सनदशे सदली पासहजे, असे 

माझे म्हििे आह.े  
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श्री. सधुीर मनुगंटीवार : अध्यक्ष महोदय, हा िाजकाििाचा मदु्दा नसनू आपल्या 

प्रशासकीय व्यिस्थेचा हा महत्त्िपिूव मदु्दा आह.े आपि याला िाजकाििाच्या 

चष्ट्म्यातनू बघ ूनका. माननीय मंत्रयांच्या हातनू चकू झाली असेल ति ती दरुुस्त किता 

येईल. चकू झाली याचा अथव मी काही त्यांच्यािि आिोप प्रत्यािोप किण्यासाठी उभा 

नाही. माननीय उप मखु्यमंत्री श्री असजत पिाि यांना ति आमच्यापेक्षा जास् त अनभुि 

आह.े शेिटी प्रशासकीय यंत्रिेमध्ये एखादा कार्द लोकांपयवत पोहोचला तेव्हा त्यािि 

सिधानसभा, लोकसभा, सिधानपरिर्षद सकंिा िाज्यसभा सदस्यांची नािे आपल्याला 

टाकता येतात. या घटनेतनू आपि सनदशे सदले नाही सकंिा सधुाििा केली नाही तिी 

काही सबघडिाि नाही. कािि काही काळ आपि असे चालिाल पिंत ु नंति हीच 

प्रथा, पिंपिा पडेल. उद्या कें द्राकडून एखादा शासकीय आदशे किायचा असेल ति 

सतथे आमची नािे टाकली जातील. त्यामळेु ही पद्धत योग्य नाही.  संसदमेध्ये सदु्धा 

कोित्याही पक्षाचे माननीय खासदाि असतील तिी त्या पक्षाच्या नािाने एखादा 

शासकीय कार्द खिे म्हिजे, असा कोिाच्या नािाने काढता येत नाही. पिंत ु तो 

काढायचा असेल ति शासकीय लोकप्रसतसनधींच्या नािाने काढला जातो.  त्याला  

जि बदलिायचे असले ति काहीच सबघडिाि नाही कािि काही काळ प्रत्येकाचेच 

चालते पि ही पद्धत,प्रथा असतशय चकुीची होईल. त्यामळेु आपल्याला माझी सिनंती 

की, त्यांनी सांसर्तले की त्यांचे काम द्यािे, मी कितो. तमु्ही ते काम मोठया मनाने 

किाल. पिंत ुही पद्धत पढेु होिाि नाही, एिढीच काळजी घ्यायची आह.े बाकी यािि 

काही आिोश असण्याचे कािि नाही.  

श्री. आददत्य ठाकरे : अध्यक्ष महोदय, सजेर्न फॉर ॲक्र्न.  

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सिाध्यक्ष श्री. िास्कर िाधव) 

यानंति श्रीमती किंदीकि..... 
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   सिािृ ातील कामकािाबाबत  

 तागलका सिाध्यक्ष ( श्री. िास्कर िाधव ) :  आता आपि 

अथवसंकल्पाििील चचाव सरुु करु.  पॉईटं ऑफ इन्फमेशन ह ेकामकाजपसत्रकेििील 

सिशेर्ष असे कामकाज नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.मफु्ती मोहम्मद इस्माईल ह े 

बऱ्याच िेळेपासनू उभे आहते, त्यांना मी संधी दतेो. 

 ॲड.असनल पिब  : अध्यक्ष महोदय, सद. १४ ि १५ माचव ह ेदोन्ही सदिस 

समळून ४ तास ५३ समसनटे म्हिजे जिळपास ५ तास आता पयांत चचाव झाली असनू 

१३ सदस्यांची भार्षिे झालेली आहते. काल संध्याकाळी आपि सनिवय घेतला होता 

की, काल संध्याकाळी िात्री उसशिा जेिढे सदस्य  सदनात होते त्यांनी भार्षि किािे.  

माझी सदनाला सिनंती आह ेकी, आपल्याला या नंति पिुििी मार्ण्यांिि सिभार्िाि 

चचाव घ्यायची आह.े ज्या सदस्यांना सिभार्ाििील चचेिि बोलायच ेअसेल त्यांनी 

त्या बाबत चचाव किािी. चचेकरिता जी िेळ ठिली होती, त्यापेक्षा बिाच असधक िेळ 

चचाव झालेली आह.े आपि थोडेसे सहकायव किािे. आता माननीय अथवमंत्री यांच े

उत्ति दखेील आह.े सन्माननीय सदस्य डॉ. संजय कुटे यांचे ि  आपले काल बोलि े

झालेले आह.े जेिढया कमीत कमी िेळात चचाव संपिता येईल तिेढया िळेात आपि 

ती संपिािी, अशी सिनंती आह.े  

 ॲड. आसशर्ष शलेाि : अध्यक्ष महोदय,  माननीय मंत्री यांचा प्रसताि असा 

आह े की, अथवसंकल्पीय भार्षिािि काल जेिढे सदस्य या सठकािी होते त्यांनी 

सहकायव किािे. आम्ही सहकायव करु, अडचि नाही. असधकासधक सदस्यांना पिुििी 

मार्ण्यांिि बोलता येईल. आपि िेळापत्रक ठििािे. मंत्री महोदयांचे उत्ति महत्त्िाच े

आह.े या नंति आपली चचाव आह.े आता साडे बािा िाजले आह.े या नंति 

अथवसंकल्पािि चचाव आह.े दीड तास दोन्ही बाजचू्या सदस्यांना जि िेळ सदला ति 

दीड ते दोन िाजता मंत्री महोदयांचे उत्ति होईल. साधाििपिे तासभि त्यांचे उत्ति 

होईल असे मी अपेसक्षत धितो. ३ िाजता मार्ण्यांििील चचाव किता येईल अशी िेळ 

ठििनू आपि पढेु जाऊ. माझी सिनंती आह.े यामळेु सदस्यांना  चचाव किता येईल.  
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श्री. असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय,  आमची हिकत नाही. आता पयवत 

जिळपास ५ तास चचाव झाली. आता  अडीच तास चचाव होिाि असेल ति  एकूि 

िेळ साडे तास होईल.  आता या चचचेी िेळ दोन तास ठेिायची असले ति एक 

तासाची िेळ सिव सदस्यांना द्यािी ि एक तासाची िेळ  मला उत्तिाच्या भार्षिाकरिता 

द्यािी. तसेच जि अडीच तास  िेळ असेल ति दीड तास सिव सदस्यांना ि एक तासाची 

िेळ माझ्यासाठी ठेिािी. माझी तयािी आह.े आज पिुििी मार्ण्यांिि दखेील चचाव 

आह.े त्यासाठी सिाांनी सहकायव किािे, अशी सिनंती आह.े 

 तागलका सिाध्यक्ष : चचिेिील िेळेचा मदु्दा कळीचा आह.े माननीय उप 

मखु्यमंत्री,   अशा प्रकािे हा मदु्दा सटुत नाही. आपि २ सदिस साधाििपिे  ३-३ तास 

चचाव केली, त्यातनू िेळेचा सतढा सटुला नाही. काल झालेल्या चचनेसुाि सशिसेनेची 

२९ सम ५ सेकंद िेळ सशल्लक आह,े भाितीय िाष्ट्रीय काँग्रेसची २३ सम.१०सेकंद  

सशल्लक आहते. िाष्ट्रिादी काँग्रेसचे २८ सम. १० सेकंद सशल्लक आहते. बीजेपीकडे 

एकही सेकंदाची िेळ सशल्लक नाही. अशा िेळी िेळेचे कसे िाटप किािे, ह ेमाननीय  

नेते यांनी ठििािे ि त्या नसुाि चाटव तयाि किािा. 

 ॲड असनल पिब : अध्यक्ष महोदय,  आता माननीय उप मखु्यमंत्री यांनी 

सांसर्तले आह.े 

 डॉ. संजय कुटे (बसनू ) : अध्यक्ष महोदय, .... 

 तागलका सिाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्य डॉ. संजय कुटे आपि एिढे 

तािातािाने बोलण्याची काही आिश्यकता नाही. माझ्यािि हते्िािोप किायचा नाही. 

मी आपल्याला िॉसनांर् दते आह,े ह ेचालिाि नाही. असजबात चालिाि नाही. मी 

आपल्याला सशस्तीत सांर्त आह.े असे असजबात चालिाि नाही....आपिही बोल ू

नका. इतका हते्िािोप करुन चालिाि नाही. िेळेचे सनयोजन किा. अडीच तास चचाव 

किायची असले .... 

 (सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य आपल्या जार्ेिि उभ े िाहून 

एकसत्रतपिे बोलण्याचा प्रयत्न कितात ) 
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 ॲड असनल पिब : अध्यक्ष महोदय,  आता सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर्ष 

शेलाि यांनी सििोधी पक्षातफे सांसर्तले. माननीय उपमखु्यमंत्री यांनी दखेील या बाबत 

सांसर्तले आह.े अडीच तासाची जि चचाव घ्यायची असेल ति  दीड तास सिव पक्षाच्या 

सदस्यांनी घ्यािेत. एक तासाचे उत्ति माननीय सित्त मंत्री यांचे असेल.  आपल्या 

पक्षातफे जो िेळ सदला होता तो संपला आह ेतिी दखेील जे सदस्य िासहले आहते 

त्यांच्यापैकी कमीत कमी  सदस्यांची नािे द्यािीत. जेिेकरुन ह ेसिव िेळेत होईल.   
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माग तीचा मुद्दा 

श्री मफु्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दलु खासलक : अध्यक्ष महोदय, मेिा पॉईटं 

ऑफ इन्फॉमेशन ह.ै 

 अध्यक्ष महोदय, मालेर्ाि महानर्िपासलका के सशक्षि मंडल में बहुत ज्यादा 

र्ड़बड़ औि घोटाला ह.ै िहां पि एक नर्िसेिक ने उपायकु्त को लेकि स्कूलों का दौिा 

शरुु सकया, सिसजट शरुु की. कुि लोर्ों को टार्ेट किके, उन्होंने स्कूल में जाकि उनकी 

सव्हसडयो शटुींर् की, उनको हिेसमेंट सकया. िहां पि हडेमास्टि को अटैक आया. 

अटैक आने पि जर्ह पि ही उसकी मतृ्य ुहो र्ई.  मैं आपके माध्यम स ेसदन का ध्यान 

इस ओि सदलाना चाहता हू ंसक इस तिह से महानर्िपासलका के सशक्षि मडंल में कुि 

नर्िसेिक इस तिह की हिकत कि िह ेह,ै उसकी जांच होनी चासहए औि िुरट्टयों के 

सदनों में औि अन्य सदनों में इस तिह की जो हिकते की जा िही ह,ै उससे मझुे ऐसा 

लर्ता ह ैसक ये िसलूी का एक तिीका ह.ै  इस बािे में मैं आपके जरिये जांच कििाना 

चाहता हू.ं 

 तागलका सिाध्यक्ष : ठीक ह.ै 

........... 

  तागलका सिाध्यक्ष : आता आपि सन २०२२-२०२३ च्या 

अथवसंकल्पाििील चचलेा सरुुिात करु. दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांना दनम्मा-

दनम्मा वेळ द्यायचा. सन्माननीय सदस्य श्री.जयकुमाि र्ोिे आता आपि आपल्या 

भार्षिास सरुुिात किािी. या चचेमध्ये बोलण्याकरिता सशिसेना पक्षाच्याितीने 

सन्माननीय सदस्यांची नािे कळसिण्यात आलेली नाहीत. 

………. 
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पृ.शी. : अथवसंकल्पािि सिवसाधािि चचाव 

मु.शी. : सन २०२२-२०२३ च्या 

अथवसंकल्पािि सिवसाधािि 

चचाव. 

(चचाव पढेु सरुु...... 

  श्री.जयकुमाि र्ोिे (माि): अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथवसंकल्पािि माझे मत मांडण्याकरिता उभा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, र्ेल्या २ सदिसांपासनू या सभार्हृामध्ये अथवसंकल्पािि चचाव 

होत असताना अनेक सन्माननीय सदस्यांनी आपापली मते मांडलेली आहते. माननीय 

सििोधी पक्ष नेत्यांनी दखेील या अथवसंकल्पािि आपले मत मांडलेले आह.े त्यािेळेस 

त्यांनी त्यांची भसूमका दखेील आपल्या सिाांसमोि मांडलेली आह.े माननीय सििोधी 

पक्ष नेते जेव्हा अथवसंकल्पािि बोलतात त्यािळेेस साधाििपिे माननीय अथव मंत्री 

महोदय ह ेमाननीय सििोधी पक्ष नेत्यांच्या भार्षिाला उत्ति दतेात, अशी आजपयांत या 

सभार्हृात माझ्या सनदशवनास आलेली र्ोष्ट आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, काल या सभार्हृामध्ये या अथवसंकल्पािि चचाव होत 

असताना अनेक सन्माननीय सदस्यांनी माननीय श्री.असजत पिाि यांचे काम खपू कमी 

केले आह.े माननीय सििोधी  पक्ष नेत्यांच्या प्रत्येक मदु्दयाला त्यांनी उत्ति दणे्याचा 

प्रयत्न केला. िास्तसिक पाहता सन्माननीय सदस्यांनी अथवसंकल्पािि आपले मत 

मांडण्याची आिश्यकता होती. कशा पध्दतीने अथवसंकल्प चांर्ला आह,े माननीय 

श्री.असजत पिाि यांनी या अथवसंकल्पामध्ये काय निीन तितदुी केलेल्या आहते, 

यािि बोलले पासहजे होते. पिंत,ु त्यांनी अशा पध्दतीने उत्ति दणे्याचा प्रयत्न केला की, 

जि ूकाही या सभार्हृामध्ये माझ्यासशिाय कोिाला कळतच नाही. माननीय सििोधी 

पक्ष नेते सिव र्ोष्टी चकुीच्या बोलत आहते, अशा प्रकािची भसूमका मांडण्याचा प्रयत्न 

काही सन्माननीय सदस्यांनी केला. 
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श्री.जयकुमाि र्ोिे ... 

  अध्यक्ष महोदय, ४ लाख ३ हजाि कोटींचा महसलुी जमचेा अथवसंकल्प या 

सभार्हृात मांडण्यात आला. जिळजिळ ४ लाख २७ हजाि ४८० कोटीचा महसलुी 

खचावचा अथवसंकल्प असताना जिळजिळ २४ हजाि, ३५३ कोटीचा तटुीचा 

अथवसंकल्प या सभार्हृात मांडला.  

  अध्यक्ष महोदय, सभार्हृात अथवसंकल्प मांडत असताना अथव मंत्री महोदयांनी 

सिकासाची पंचसतू्री आपल्या सिाांच्या समोि, या सभार्हृाच्या समोि, या िाज्याच्या 

समोि मांडण्याचा प्रयत्न केला. ही सिकासाची पंचसतू्री मांडत असताना कृर्षी असेल, 

आिोग्य असेल, उद्योर् असेल, मनषु्ट्यबळ असेल सकंिा दळििळि असेल या सिव 

र्ोष्टींचा समािेश या पंचसतू्रीमध्ये त्यांनी केला.  

  अध्यक्ष महोदय, अथव मंत्री महोदयांनी जेव्हा ही पंचसतू्री सभार्हृासमोि 

मांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कें द्र शासनाच्या सिव योजना या पंचसतू्रीचा मखु्य पाया 

असल्याचे सनदशवनास आले. सभार्हृामध्ये अनेक सन्माननीय सदस्यांनी 

अथवसंकल्पािि भार्षि े केली. ही भार्षिे किीत असताना कें द्र शासन या 

महािाष्ट्रासाठी काहीच किीत नाही, अशा पध्दतीची भसूमका या सभार्हृामध्ये 

मांडण्याचा प्रयत्न झाला. 

नंति श्री.सशंद े... 
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अथवसंकल्पातील सिकासाच्या पंचसतू्रीचा मळू पाया कें द्र शासनाच्या योजना 

असल्याचे सदसनू आले आह.े कें द्र शासन या िाज्यासाठी काही किीत नाही, असे 

सत्ताधािी सन्माननीय सदस्यांच्या भार्षिातनू सांर्ण्याचा प्रयत्न किण्यात आला 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अथवसंकल्पातील पंचसतू्रीचा पाया असलेल्या प्रधान मंत्री 

ग्रामीि आिास योजना, प्रधान मंत्री नार्िी आिास योजना, प्रधान मंत्री सडक योजना 

या कें द्र शासनाच्या योजना आहते. िाष्ट्रीय ग्रामीि स्िास्र्थय समशन योजनेिि 

आिोग्याचा सिव भाि असतो, ही योजना दखेील कें द्र शासनाची आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या िाज्यात ि मार्ील असधिेशनात कोसिड लसीकििाच्या 

संदभावत खपू चचाव झाली. कें द्र शासन या िाज्याला लस दते नाही, अशी चचाव 

किण्यात आली होती. आता िाज्याचे मंत्री महोदय सांर्त आहते की, कोसिड 

लसीकििामध्ये महािाष्ट्र िाज्य दशेात पसहल्या िमांकाचे आह.े या सिकािने 

स्ित:च्या खचावतनू केलेल्या लसीकििाची आकडेिािी जाहीि किािी. माननीय 

प्रधान मंत्री यांनी कोसिड लसीकििाचा कायविम आखला त्यामाध्यमातनू िाज्यात 

१०० टक्के लसीकिि किण्यात आले आह.े कें द्र शासनाने िाज्याला कोसिड लसचा 

सिव पिुिठा केला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अथवसंकल्पातील पंचसतू्रीचा पाया असलेल्या महात्मा र्ांधी 

िोजर्ाि योजना, प्रधान मंत्री कृसर्ष ससंचन योजना, बळीिाजा जल संजीिनी योजना, 

अन्न सिुक्षा योजना या कें द्र शासनाच्या आहते. कोसिड काळामध्ये िाज्यातील 

जनतेला कें द्र शासनाच्या अन्न सिुक्षा योजनेच्या माध्यमातनू अन्न धान्य दणे्यात आले 

आह.े  आसदिासी कल्याि योजना कें द्र शासनाची आह.े नैससर्वक आपत्तीसाठी कें द्र 

सिकािने मदत सदली आह.े घि घि जल ही योजना दशेातील सिव नार्रिकांच्या 

घिापयांत पािी पोचसिण्याच्या दृष्टीने माननीय प्रधान मंत्री यांनी सरुु केली आह.े 

िाज्याच्या अथवसंकल्पात या योजनांच्या संदभावतील सिव मोठी आकडेिािी नमदू 

आह.े 
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श्री.जयकुमाि र्ोिे... 

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र शासनाच्या जल जीिन समशन योजनेकरिता िाज्य 

शासनाला समुािे २४ हजाि कोटी रुपये सनधी दणे्यात आला आह.े आयषु्ट्यमान भाित, 

उज्ज्िला र्ॅस योजना कें द्र शासनाच्या आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र शासनाकडून समळिाऱ्या सनधीच्या आधािे िाज्याच्या 

अथवसंकल्पातील पंचसतू्रीला बळ दणे्याचा प्रयत्न किण्यात आला आह.े पंचसतू्रीमध्ये 

आिोग्य या सिर्षयाचा खपू मोठा उल्लेख किण्यात आला आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माननीय आिोग्य मंत्री यांना सांर् ू इसच्ितो की, कोसिड 

कालािधीत त्यांचे मोठ्या प्रमािात कौतकू किण्यात आले आह.े मीडीयाच्या 

माध्यमातनू आिोग्य सिभार्ाने खपू चांर्ले काम केल्याचे सिाांसमोि आले आह.े या 

पंचसतू्रीला बळ दणे्याकरिता आिोग्याचा प्रश्न आपल्या सिाांसमोि आह.े  ग्रामीि 

रुग्िालयांची दिुिस्था झालेली आह.े तेथे डॉक्टि, नसव, लॅब टेसक्नसशअन, 

रुग्ििासहकेसाठी िाहन चालक नाहीत. िाज्यातील एकाही सजल्हा रुग्िालयामध्य े

एम.डी.सफसजसशअन कोसिड कालािधीत नव्हता, यापेक्षा ददुिै काय अस ूशकते ? 

आपि मोठ्या घोर्षिा किता, मोठ्या सिर्षयािि बोलत असता. 

यानंति श्री.तेलंर्... 
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िाज्य सिकाि मोठमोठ्या घोर्षिा किीत आह.े पिंत ु रुग्ििासहकेला चालक 

नसल्यामळेु अनेक रुग्िांच ेप्राि र्ेलेले आहते. त्यामळेु शासनाने फक्त पंचसतु्री मांडून 

चालिाि नाही ति त्यासाठी भिीि सनधी उपलब्ध करून सिव कामे कििे आिश्यक 

आह.े  

अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळामध्ये आिोग्य सिभार्ातील अनेक 

कमवचाऱ्यांनी असतशय चांर्ले काम केले आह.े पिंत ु काही डॉक्टसव ि शासकीय 

कमवचािी र्ायब झाले होते. त्यामळेु शासनाने कंत्राटी पद्धतीने कमवचाऱ्यांची भिती 

करून त्यांच्याकडून सिव कामे करून घेतलेली आहते. तसेच या कंत्राटी कमवचाऱ्यांनी 

दखेील असतशय चांर्ले काम केले आह.े त्यामळेु सदि कंत्राटी कमवचाऱ्यांना 

नोकिभितीमध्ये प्राधान्य दणे्यात येईल, असे आिोग्य सिभार्ामाफव त माननीय 

श्री.िाजेश टोपे यांनी आश्वासन सदले होते. मार्ील काळामध्ये आिोग्य सिभार्ामध्ये 

मोठ्या प्रमािािि नोकिभिती किण्यात आली. पिंत ुत्या नोकिभितीमध्ये कोित्याही 

कोिोना योद्धांना प्राधान्य दणे्यात आल्याचे सदसनू आले नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, कोिोना काळामध्ये अंर्ििाडी सेसिका ि आशा सेसिकांनी 

असतशय चांर्ले काम केले आह.े कोिोना काळामध्ये एकमेकांना मािसे भेटत नव्हती 

तेव्हा आशा सेसिकांनी घिोघिी जाऊन रुग्िांची सेिा केलेली आह.े तिी दखेील या 

सिकािने आशा सेसिकांच्या मानधनामध्ये कोित्याही प्रकािची िाढ केलेली नाही. ह े

शासन आता तिी आशा सेसिकांच्या मानधनामध्ये िाढ कििाि आह े काय?  

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामीि रुग्िालय आसि प्राथसमक आिोग्य कें द्रांना बळ 

दणे्याची आिश्यकता आह.े ग्रामीि भार्ातील प्राथसमक ि ग्रामीि रुग्िालयांमध्ये 

डॉक्टिांच्या नेमिकुा किण्याची सनतांत आिश्यकता आह.े आिोग्य सिभार्ािि फक्त 

चचाव करून काही होिाि नाही. त्यासाठी रुग्िालयामध्ये पायाभतू ससुिधा उपलब्ध 

करून कोिोनासािख्या संकटाला सामोिे जाण्याची ताकद दणे्याची आिश्यकता आह.े 
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अशा प्रकािचे काम केले तिच शासनाने घोसर्षत केलेल्या पंचसतु्रीला बळ प्राप्त होईल. 

अन्यथा ही पंचसतु्री कार्दाििच िाहील, असे मला िाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, मार्ील अडीच िर्षावपासनू ह े सिकाि काम किीत आह.े  

मार्ील सिकािने मखु्यमतं्री ग्राम सडक योजना मोठ्या ताकतीने िाबसिलेली होती. या 

योजनेच्या माध्यमातनू मार्ील सिकािने र्ािा-र्ािांना जोडण्याचे काम केलेले आह.े 

पिंत ुही योजना मार्ील दोन िर्षावपासनू बंद होती. पिंत ुआता ती पनु्हा सरुू किण्याचा 

सनिवय या सिकािने घेतलेला आह.े शासनाच्या या सनिवयाचे मी स्िार्त कितो. या 

योजनेच्या माध्यमातनू िाज्यातील दहा हजाि सकलोमीटिचे िस्ते किण्यात येिाि 

आहते ि त्यासाठी शासनाने साडे सात हजाि कोटी रुपयांची तितदू केलेली आह.े 

पिंत ुग्रामीि भार्ातील िस्त्यांसाठी एिढा सनधी पिेुसा नाही, असे मला िाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्वत दखेील ग्रामीि भार्ातील 

मोठ्या प्रमािािि िस्त्यांची कामे केली जात आहते. या योजनेंतर्वत सजल्हा, िाज्य ि 

िाष्ट्रीय मार्ाांच्या िस्त्यांची कामे केली जातात. पिंत ुग्रामीि भार्ातील र्ािामधील 

िस्त्यांची कामे जात नाहीत. या संदभावत िािंिाि सभार्हृांमध्ये चचाव होते, पिंत ु

त्यासाठी सनधी उपलब्ध करून सदला जात नाही. र्ाि ि  िाड्या िस्तीतील िस्त्यांच्या 

कामासाठी िरे्ळ्या सनधीची तितदू किण्याची आिश्यकता आह.े तसेच याबाबतचा 

उल्लेख अथवसंकल्पामध्ये किण्याची दखेील आिश्यकता आह.े या सिव बाबींचा 

सिचािकरुन माननीय अथवमंत्री यांनी याकडे सिशेर्ष लक्ष द्यािे, अशी मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यांमध्ये मोठ्या प्रमािािि िस्त्यांची कामे सरुू आहते 

त्याबाबत मी माननीय श्री. निेंद्र मोदी ि माननीय श्री. सनतीन र्डकिी यांना धन्यिाद 

दतेो. 

यानंतर श्री.कुलकणी........ 
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श्री. जयकुमाि र्ोिे.... 

िाज्यातील सिव आमदािांच्या मतदािसंघामध्ये मोठ्या प्रमािात कें द्रीय िस्ते तयाि होत 

आहते. िाज्यातील चािही पालखी मार्ावचे काम असतशय चांर्ल्या प्रकािे पिूवत्िास 

जात आह.े तथेे असतशय चांर्ले काम सरुु आह.े कें द्रीय िस्त्यांचे ग्रामीि आसि इति 

सिव सठकािी असतशय चांर्ल्या प्रकािे काम सरुु आह.े याबाबत मी माननीय कें द्रीय 

मंत्री श्री. सनतीन र्डकिी आसि माननीय पंतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी यांचे आभाि मानतो.  

 अध्यक्ष महोदय, या अथवसंकल्पातील पंचसतु्रीमध्ये शेतकऱ्यांना बळकट 

किण्याची भसूमका घेण्यात आली आह.े याबाबत मी माननीय उप मखु्यमंत्री                     

श्री. असजत पिाि यांचे आभाि मानतो.  दोन िर्षावने का होईना सनयसमत कजव भििाऱ्या 

शेतकऱ्यांना सदलासा दणे्याचे काम या सिकािने केले आह.े शेतकऱ्यांना ५० हजाि 

रुपयांचे प्रोत्साहन अनदुान दणे्याची घोर्षिा केली आह.े ह े अनदुान तातडीने 

शेतकऱ्यांपयांत पोहोचले पासहजे.  

 अध्यक्ष महोदय, या सभार्हृातील सिव सन्माननीय सदस्य अनेक सदिसांपासनू 

शेतकऱ्यांची िीज तोडिीबाबत बोलत आहते. शेतकऱ्यांची िीज तोडिी हा सिर्षय 

असतशय महत्त्िाचा आह.े यासोबतच शेतकऱ्यांना सनयसमत िीज समळाली पासहजे, 

याचा उल्लेख अथवसंकल्पामध्ये केला नाही. शेतकऱ्यांना सदिसा िीज सदली पासहजे. 

ह े सिकाि शेतकऱ्यांिि इतका अन्याय का किीत आह,े याबाबत चचाव होण्याची 

आिश्यकता आह.े शेतकऱ्यास िात्री अपिात्री शेतात सपकांना पािी द्यािे लार्ते. 

याबाबत मी माननीय उजाव मंत्रयांना सिनंती कितो की, त्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय द्यािा. 

आता या सिकािने शेतकऱ्यांची िीज तोडिी केिळ तीन मसहन्याकरिता थांबसिलेली 

आह.े या तीन मसहन्यानंति हा प्रश्न पनु्हा येिाि आह.े शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न कायमचा 

केव्हा सनकाली सनघिाि आह े? तीन मसहन्यानंति पनु्हा असधिेशन आह.े त्यािेळेस 

पनु्हा हा सिर्षय उपसस्थत होईल. शेतकऱ्यांच्या िीज तोडिीबाबत कायमस्िरुपी 

तोडर्ा काढला पासहजे.  

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांसमोि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न असतशय महत्त्िाचा 

आह.े िाज्य सिकािला पंतप्रधान कृसर्ष ससंचन योजनेच्या माध्यमातनू मोठ्या प्रमािात  
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सनधी समळाला आह.े पिंत ुया योजनेत महािाष्ट्र िाज्यातील सकती योजनांचा समािशे 

झाला, याचा अभ्यास होण्याची आिश्यकता आह.े कें द्र सिकािकडून या 

योजनांकरिता मोठ्या प्रमािात सनधी उपलब्ध होत आह.े िाज्य शासनाच्या 

माध्यमातनू प्रधानमंत्री कृसर्ष ससंचन योजनेत िाज्यातील असधकासधक ससंचन 

प्रकल्पाचा समािेश कशा प्रकािे होईल, यासाठी प्रयत्न झाले पासहजेत. िाज्यातील 

ससंचन प्रकल्प पिूव किाियाचे असतील ति प्रधानमंत्री कृसर्ष ससंचन योजनेतील हजािो 

कोटी रुपये िाज्य सिकािला समळतात. त्यातनू ते प्रकल्प मार्ी लार्ले पासहजेत. पिंत ु

आपल्या िाज्यातील केिळ सहा ते सात प्रकल्पांचा यात समािेश केला आह.े 

प्रधानमंत्री कृसर्ष ससंचन योजनेत काही नव्या योजनांचा समािेश किण्याचा कें द्र 

सिकािचा मानस आह.े महािाष्ट्रातील आसि सिशेर्षत: माझ्या मतदािसंघातील  झे-

कटापिू योजनेचा समािशे प्रधानमंत्री कृसर्ष ससंचन योजनेत केला पासहजे. झे-कटापिू 

आसि उििळी योजना माझ्या मतदािसंघातील आह.े पिंत ु या योजनेतील सनसिदा 

प्रसिया िाजकीय काििामळेु मार्ील एक िर्षावपासनू प्रलंसबत ठेिली आह.े या 

योजनांकडे िाजकीय दृष्टीकोनातनू न पाहता, त्या योजना समाजोपयोर्ी आहते या 

दृष्टीने त्याकडे पासहले पासहजे. मी मंत्री महोदयांना सिनंती कितो की, उिवरित योजनेची 

सनसिदा प्रसिया तातडीने पाि पाडािी. मी माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असजत पिाि 

यांना एक सिनंती कििाि आह.े पिुे- बंर्ळुरू कॅिीडॉि सिकससत किण्याचा सनिवय 

झाला आह.े  

 

यानंति श्री. चौधिी... 
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तसेच माि-खटाि या दषु्ट्काळी भार्ामध्ये एक एम.आय.डी.सी. आिण्याचा सनिवय 

दखेील िाज्य सिकािने जाहीि केला.  पिंत ुसदि एम.आय.डी.सी. दसुऱ्या सठकािी 

सशफ्ट केली जािाि असल्याच्या बातम्या अलीकडील काळामध्ये येत आहते.  

अथावत, तसे केले जािाि नसेल ति मी माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.असजत पिाि यांच े

मन:पिूवक आभाि मानतो. माि-खटाि या दषु्ट्काळी भार्ामध्ये कसल्याही परिसस्थतीत 

सदि एम.आय.डी.सी. होऊन दषु्ट्काळी भार्ातील लोकांना न्याय समळाला पासहजे, 

अशी या सनसमत्ताने माझी सिनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपि स्िाततं्रयाच्या अमतृ महोत्सिी िर्षावमध्ये आहोत.  या 

िर्षावचा अथवसंकल्प सादि किताना माननीय अथवमतं्रयांनी जी सिकासाची पंचसतू्री 

मांडली त्यामध्ये सशक्षि हा दखेील एक घटक आह.े  पिंत ुग्रामीि भार्ातील सजल्हा 

परिर्षद शाळांची अिस्था पासहली ति ती असतशय दयनीय असल्याचे सदसते.  

सशक्षकांना साठ-सत्ति हजाि रुपये पर्ाि सदला जातो पिंत ुते ज्या शाळेमध्ये ज्ञानदानाच े

काम कितात त्या शाळांची अिस्था असतशय खिाब आह.े  ग्रामीि भार्ातील 

शाळेतील ७० हजाि रुपये पर्ाि घेिाऱ्या सशक्षकाचा स्ित:िि दखेील सिश्वास नसतो 

त्यामळेु ते स्ित:ची मलेु खासर्ी शाळांमध्ये सशकायला पाठसितात.  अलीकडे ति 

अशी फॅशन आली आह ेकी, ७० हजाि रुपये पर्ाि घेिािा सशक्षक आपल्या जार्ेिि 

एखाद्या डी.एड. झालेल्या बेिोजर्ाि यिुकाला १२ ते १५ हजाि रुपये पर्ाि दऊेन 

नेमतो ि स्ित: र्ािचे िाजकािि किीत सफितो.   

 अध्यक्ष महोदय, शाळा-खोल्या बांधण्यासाठी सजल्हा सनयोजन 

ससमती...(अडथळा...) अनेक सन्माननीय सदस्य कालपासनू सभार्हृामध्ये 

आपापल्या भािना व्यक् त किीत आहते...(अडथळा...) आपल्या भािना योग्य 

आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, स्थासनक स्ििाज्य संस्थांच्या अखत्यारितील शाळांची 

असतशय दिुािस्था झाली आह.े  या शाळांसाठी सजल्हा सनयोजन ससमतीच्या 

माध्यमातनू सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येईल, असे सांसर्तले जाते.   
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पिंत ु सजल्हा सनयोजन ससमतीकडून समळिाऱ्या सनधीला मयावदा आहते.  त्यामळेु 

शाळा- खोल्यांच्या बांधकामासाठी अथवसंकल्पातच िेर्ळा सनधी दणे्याची 

आिश्यकता आह.े  शासनाने याबाबत योग्य भसूमका घ्यािी, अशी मी या सनसमत्ताने 

सिनंती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदस्य सातत्याने कें द्र सिकािला दोर्ष दते 

असतात.  पिंत ु मी त्यांना सांर् ू इसच्ितो की, कें द्र सिकािच्या माध्यमातनूच या 

अथवसंकल्पाचा पाया उभा िाहतो.  यातनू कें द्र सिकािच्या योजना िजा केल्या ति 

सकती योजना सशल्लक िाहतात याचा अभ्यास सन्माननीय सदस्यांनी किािा.   

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सदस्यांना माझे सिचाि ऐकून त्रास झाला असेल.  

काल सत्ताधािी पक्षाचे नेते बोलत असताना हचे सदस्य बाके िाजसित होते.  अथावत, 

आपि कशासाठी बाके िाजसित आहोत ह ेदखेील त्यांच्या लक्षात येत नव्हते. केिळ 

समोिचा िाजितो आह ेम्हिनू आपि बाके िाजिायची अशी त्यांची भसूमका असते.  

त्यामळेु त्यांना दखेील मी सांर् ूइसच्ितो की, आपि ह ेसिव सिर्षय समजनू घ्यािेत. 

 अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी सदली त्याबद्दल मी आपले आभाि 

मानतो ि सन्माननीय सदस्यांनी असेच बाके िाजित िाहािे या शभुेच्िा दऊेन माझ े

भार्षि संपसितो. 

 तागलका सिाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.जयकुमाि र्ोिे ह ेदपुािी १२.२६ 

ते १२.४८ िाजेपयांत बोलले आहते.   

--------- 
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 श्री.सदलीपिाि बनकि (सनफाड) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ या 

िर्षावच्या अथवसंकल्पाििील सिवसाधािि चचमेध्ये भार् घेण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्याच्या इसतहासामध्ये पसहल्यांदाच असतशय 

िांतीकािी असा अथवसंकल्प माननीय उप मखु्यमंत्री तथा सित्त मंत्री श्री.असजत पिाि 

यांनी मांडला आह,े त्याबद्दल मी त्यांचे सिशेर्ष असभनंदन कितो.  र्ेल्या दोन 

िर्षाांपासनू आपि कोिोना या महामािीच्या सािटाखाली जर्त आलो आहोत.  

दिम्यानच्या काळात िाज्याचा आसथवक सिकास मंदािला होता.  त्याला र्सतमान 

किण्यासाठी 'सिकासाची पंचसतु्री' हा सिशेर्ष कायविम िाबसिण्याचा सनिवय 

महासिकास आघाडी सिकािने घेतला आह.े  पढुील तीन िर्षाांमध्ये यासाठी समुािे ४ 

लाख कोटी रुपये उपलब्ध करुन दणे्याचे धोिि शासनाने सनसित केलेले आह.े  

खिोखिच िाज्याच्या सिकासाला निी सदशा दिेािी ही पंचसतु्री असेल, असा मला 

ठाम सिश्वास आह.े 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सदलीप बनकि... 

िाज्याचा यंदाचा अथवसंकल्प ग्रामीि अथवव्यिस्थेला बळकटी दिेािा तसेच शेती 

आसि शेतकिी यांना समधृ्द किण्याच्या दृष्टीकोनातनू तयाि किण्यात आला आह.े  

या अथवसंकल्पातनू पायाभतू ससुिधा िस्ते, पािी, मसहला ि बालसिकास यािि भि 

दतेाना कृर्षी सिकासािि असधक भाि दणे्याचे काम केलेले आह.े  कजवमाफीच्या 

बाबतीत अथवमंत्रयांनी सनयसमत कजवफेड कििाऱ्या जिळपास २० लाख शेतकऱ्यांना 

प्रोत्साहन म्हिनू ५० हजाि रुपये अनदुान दणे्याचे या अथवसंकल्पात जाहीि केल 

आहते.  त्यासाठी जिळपास १० हजाि कोटी रुपयांची तितदूही केलेली आह.े तसेच 

शाश्वत कृर्षी ससंचन योजनेंतर्वत शेततळ्यांच्या कामासाठी दणे्यात येिाऱ्या अनदुानात 

५० टक्के िाढ किण्यात आली आह.े  सनयावतीबाबतचे कृर्षी धोिि िाबसििािे 

महािाष्ट्र िाज्य ह े दशेातील पसहलेच िाज्य आह.े  या कामी महासिकास आघाडी 

सिकािने सिशेर्ष भि सदल्याने मला या सिकािचा असभमान आह.े  िाज्यातील बाजाि 

सदमत्यांनी पायाभतू सदुवधा परुदवण्यासाठी घेतलेल्या कजाावरील व्याजाची 

रं्भरटक्के परतफेड करण्यासाठी र्ासनाने अथासहाय्य किण्याचे जाहीि केलेले आह.े  

त्यामळेु बाजाि ससमत्यांना उसजवतािस्था आिण्यासाठी ि शेतकऱ्यांच्या सहतासाठी 

एक चांर्ला सनिवय महासिकास आघाडी सिकािने केलेला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, कोिोनाच्या काळात आिोग्य ससुिधा समळण्याच्या 

दृष्टीकोनातनू असस्तत्त्िात असलेल्या आिोग्य संस्थांचे श्रेिीिधवन किण्याचा चांर्ला 

सनिवय शासनाने घेतला. त्याबद्दल मी शासनाचे असभनंदन कितो ि आभाि मानतो.  

या अथवसंकल्पातनू कृर्षी धोििाला चालना दणे्याच्या दृष्टीकोनातनू महासिकास 

आघाडी सिकाि काम किीत आह.े  पिंत ु त्याचबिोबि माझी एक खतंही आह.े  

आपल्या िाज्यातील समुािे ७० टक्के लोकांचा उदिसनिावह हा शेती व्यिसायािि 

अिलंबनू आह.े  शेती सिकासासाठी अनेक योजना िाबसिल्या जातात.   पिंत ु

अजनूही त्यातनू शेतकिी समधृ्द झाल्याचे सदसत नाही, याबद्दल खिोखिच िाईट 

िाटते.  शेतकऱ्याच्या मलुाला शेतकिी व्हािे, असे कधीच िाटत नाही.  सिकाि 

कोिते आह ेसकंिा कोिाचे आह,े ह ेमहत्त्िाचे नाही ति आपि शेतकऱ्यांना समधृ्द  
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श्री. सदलीप बनकि... 

किण्यासाठी आपि सिाांनी एकत्र येऊन काम कििे र्िजेच े आह.े  शेतीमध्य े

शेतकऱ्याला शाश्वत उत्पन्न समळेल अशी शाश्वती िासहली नाही.  त्यामळेु 

शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सनमावि होिािी परिसस्थती बदलण्याचे काम तमु्हा आम्हा 

सिाांना एकसत्रतपिे किािे लार्ले.  तिच हा शेतकिी, पोससंदा खऱ्या अथावने... 

तागलका सिाध्यक्ष (श्री. िास्कर िाधव) : मी सन्माननीय सदस्यांना सांर् ू

इसच्ितो की, आपल्याला अशा पध्दतीने भार्षि िाचता येिाि नाही.  संदभावसाठी 

आपल्याला मदु्द ेघेता येतील.  पिंत ुआपल्याला भार्षि नैससर्वकच किािे लार्ेल.   

श्री. सदलीप बनकि : अध्यक्ष महोदय, जर्ाचा पोससंदा जर्ला पासहजे यासाठी 

शासनाने काम केले पासहजे.  ग्लोबल िासमांर् हा एक सिर्षय शेतकऱ्यांच्या बाबतीत 

पढेु येत आह.े  कधी पािसाळा येतो ति कधी उन्हाळा येतो.  याबाबत र्ेल्या ४ 

सदिसांपिूी आमच्या नासशक सजल्यात पाऊस पडला.  त्यामळेु शेतकऱ्यांचे खपू 

नकुसान झाले आह.े  त्याबद्दल काही पंचनामे झाले आहते.  त्यामळेु त्यांना आसथवक 

मदत दणे्याचे काम महासिकास आघाडी सिकािने कििे र्िजेचे आह.े  नासशक 

सजल्यात द्राके्ष, कांदा, र्हू या सपकांचे खपू मोठ्या प्रमािात नकुसान झाले त्यामध्ये 

मदत दणे्याची भसूमका महासिकास आघाडी सिकािने घ्यािी.   

अध्यक्ष महोदय, जलसंपदा सिभार्ाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति आमच्या 

नासशक सजल्यात नांदिू मध्यमेश्वि ह ेधिि आह.े सब्रटीशकालीन ह ेधि आह.े  सन 

२००८-०९ मध्ये आपि या धििाच्या ८ र्ेटच ेकाम केले होत.  त्यानंति पनु्हा १० 

र्ेटच्या कामांचा प्रस्ताि माननीय जलसंपदा मंत्रयांकडे सदलेला आह.े  त्या सठकािी 

जिळपास ३ लाख क्यसेुकने पािी सिव ७-८ धििांचे एकसत्रत र्ोळा होते आसि 

त्यामळेु सनफाड तालकु्यातील समुािे २५-३० र्ाि ेपाण्याखाली जातात. सनसितच त्या 

र्ािांना त्रास होऊ नये म्हिनू या १० र्ेटच्या बांधिीचा प्रस्ताि शासनस दिबािी 

पाठसिण्यात आला आह.े त्याला तत्ित: मान्यता दऊेन त्यासाठी १३० कोटी 

रुपयांचा सनधी समळिनू द्यािा, अशी मी शासनाला सिनंती कितो. 
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श्री. सदलीप बनकि... 

अध्यक्ष महोदय, नर्िमसिकास सिभार्ाच्या माध्यमातनू ज्याप्रमािे नर्िोत्थान 

अंतर्वत कामांसाठी एक हडे तयाि केले आह.े  या सठकािी त्याच पध्दतीने २५ हजाि 

पेक्षा जास्त लोकसंख्या ज्या र्ािांमध्ये असेल त्या सठकािी माननीय उपमखु्यमंत्री 

आसि ग्रामसिकास मंत्रयांनी बैठक तेथे घेतली.  नर्िोत्थानप्रमािचे ग्रामसिकास 

सिभार्ामध्ये हडे तयाि करुन तेथे मोठ्या प्रमािात सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी 

मी सिनंती कितो.   

अध्यक्ष महोदय, आसदिासी सिकास सिभार्ाच्या बाबतीत सिावत महत्त्िाचा 

एक सिर्षय आह.े या सठकािी संबंसधत खात्याच ेमंत्री उपसस्थत आहते सकंिा नाहीत 

ते मला मासहती नाही.  पिंत ुशासनाकडून ९.३५ टक्के इतका एकूि लोकसंख्येच्या 

आधािे आसदिासी सिकास सिभार्ाला सनधी सदला जातो.  पिंत ुनासशक सजल्यात 

आसि सिशेर्षत: माझ्या मतदाि संघात ९५८१० आसदिासी तेथे आहते.  या 

आसदिासींना र्ेल्या अडीच िर्षावत एक रुपया सधु्दा आसदिासी सिकास मंत्रयांनी 

सदलेला नाही. 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. सदलीप बनकि.... 

अध्यक्ष महोदय,  सािवजसनक आिोग्य सिभार्ाच्या  बाबतीत राज्याचे माननीय 

मखु्यमंत्री, माननीय उप मखु्यमंत्री दकंवा माननीय आरोग्य मंत्री यांनी श्रसेििधवनच्या 

संदभावत एक चांर्ला सनिवय घेतला आह.े पिंत ुत्यामध्ये सनफाड येथील रुग्िालयात 

५० खाटािरुन १०० खाटा किण्याचा आसि सपंपळर्ाि येथील रुग्िालयात ३० िरुन 

५० खाटा किण्याचे असे आमचे दोन प्रस्ताि आहते. यासाठी माननीय मखु्यमंत्रयांकडे 

हा प्रस्ताि र्ेलेला आह ेत्याला तात्काळ मान्यता दणे्याचा प्रयत्न किण्यात यािा. 

अध्यक्ष महोदय, पयवटन सिर्षयाच्या संदभावत बोलत असताना माननीय पयवटन 

मंत्री आता सभार्हृामध्ये उपसस्थत आहते. नांदिू-मधमेिि धिि ह े नासशक 

सजल्यातील खपू मोठे धिि आह.े  या धििाला "िामसि दजाव" प्राप्त असनू असा दजाव 

प्राप्त असलेले ते भाित दशेातील एकमेि धिि आह.े २५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताि र्ेल्या 

दीड िर्षावपासनू आपल्याकडे पाठिलेला आह.े  तिी दखेील त्या प्रस्तािाला तात्काळ 

मान्यता दऊेन एक चांर्ल्या प्रकािचे पयवटन स्थळ सनमावि किण्यात यािे, अशी मी 

अपेक्षा कितो.  

अध्यक्ष महोदय, कसिियव कुसमुाग्रज म्हिजेच सि.िा. सशििाडकि  यांनी 

आमच्याच सनफाड तालकु्यामध्ये जन्म घेतलेला आह.े त्यांनी सपंपळर्ाि येथील 

शाळेत पसहली ते चौथीपयांत सशक्षि घतेले. त्या शाळेला मदत समळािी, अशी मी 

सिनंती कितो. तसेच त्यांच्या माध्यमातनू सतथे चांर्ल्या प्रकािचे काम झाले आह.े 

मिाठी भार्षेला असभजात दजाव दणे्याचा प्रस्ताि ९ िर्षावपासनू िाज्य शासनाने कें द्र 

शासनाकडे पाठिलेला आह.े त्यामळेु मिाठी भार्षेला असभजात दजाव समळािा अशी 

आमची अपेक्षा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, िीडा क्षेत्राच्या बाबतीत शासनाची काही धोििे असतात. 

तालकु्याच्या सठकािी िीडा संकुल सनमावि केलेले आह.े तालकुा लहान आसि र्ाि े

मोठी असतील जसे की, माझ्या मतदािसंघात ओझि, सपंपळर्ाि ही जिळपास ६५ 

ते ७०  हजाि लोकसंख्येची र्ािे आहते. त्या सठकािी िीडा संकुल होण्याच्या 

बाबतीत शासनाने प्रयत्न किािेत अशी मी सिनंती कितो.  
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श्री. सदलीप बनकि.... 

अध्यक्ष महोदय,  सहकाि सिभार्ाच्या बाबतीत असतशय चांर्ले काम  

किण्यात आले आह.े कमवसिि काकासाहबे िाघ सहकािी साखि कािखाना 

महासिकास आघाडी सिकािने चालसिण्यासाठी सदला.  पिंत ुसनफाड सहकािी साखि 

कािखाना बंद आह.े अशा प्रकािचे तीन-तीन कािखाने बंद असल्यामळेु शासनाच्या 

माध्यमातनू त्याबाबत काही किता येईल काय यासाठी प्रयत्न किािा.  

अध्यक्ष महोदय, भ-ूसिकास बँकेचे ३४ हजाि ७८८ सभासदांचे ९६४ कोटी 

रुपयांचे कजव शासनाने माफ केले त्याबद्दल मी महासिकास आघाडी सिकािच े

असभनंदन कितो. जे शेतकिी सनयसमत कजव पितफेड कितात त्यांच्यासाठी ५० हजाि 

रुपये दणे्याच े आसि २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कजव असिाऱ्यांचे कजव फेडण्याच े

आपि मान्य केले आह.े त्याबाबत लिकिात लिकि सनिवय करुन शासनाने त्यांना 

सदलासा दणे्याचे काम किािे.  

अध्यक्ष महोदय, ऊजाव सिर्षयाच्या बाबतीत ति असतशय िाईट परिसस्थती 

आह.े कािि कालच माननीय ऊजाव मंत्रयांनी सनिवय घेतलेला आह.े पिंत ुयाबाबत सिव   

सन्माननीय सदस्यांचा प्रश्न सनमावि झालेला होता. सिजेच्या बाबतीत र्ले्या १० ते १२ 

िर्षावत िसलुी झालेली नाही. पिंत ुआता खपू पठानी स्िरुपाने िसलुी किण्यात आली.  

ग्रामीि भार्ातील सिवच शेतकऱ्यांची िीज कट किण्यात येत होती. यासाठी तीन 

मसहन्याची मदुत िाढ सदलेली असली तिी दखेील ते आजचे मिि उद्यािि टाकलेले 

आह.े ऊजाव सिभार्ाने प्रत्येकाला व्यिसस्थत सबल पासहजे.  

तागलका सिाध्यक्ष (श्री. िास्कर िाधव) : प्रत्येक पक्षाच्या सन्माननीय 

सदस्यांना बोलण्यासाठी ४५ समसनटांचा िेळ आह.े त्यातील भाितीय जनता पक्षाच्या 

सन्माननीय सदस्यांनी २२ समसनटे घेतली आहते. त्यांना मी सांर् ूशकलो नाही. पिंत ु

आपल्याला तिी मला सांसर्तले पासहजे की, बाकीच्या सन्माननीय सदस्यांना िेळ 

समळाला पासहजे.  

------ 
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ॲड. आसशर्ष जैस्िाल (िामटेक) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथवसंकल्पािि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े माननीय सित्त मंत्री श्री. असजत पिाि ह े

अत्यंत अनभुिी आहते. कािि त्यांना अनेक िर्षावपासनू मंत्री पदाचा अनभुि आह.े 

त्यांनी या िाज्याला अनेक अथवसंकल्प सदले आहते. कोसिडच्या जार्सतक 

संकटासमोि महासिकास आघाडी सिकािचा अथवसंकल्प सादि केला आह.े या 

माध्यमातनू त्यांनी िर्षावनिुर्षावपासनू प्रलंसबत असलेला भ-ूसिकास बँकेच्या 

कजवमाफीचा सिर्षय मार्ी लािला. मी अनेक िर्षावपासनू सभार्हृात भ-ूसिकास बँकेचा 

सिर्षय उपसस्थत किीत होतो. पिंत ुत्याला यािर्षी न्याय समळाला आसि त्या बँकेतील 

शेतकऱ्यांची कजवमाफी झाली. हा एक मोठा सनिवय या शासनाने केला त्याबद्दल मी 

त्यांचे मनापासनू आभाि मानतो.  

      यानंति श्रीमती किंदीकि..... 
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ॲड. आसशर्ष जसै्िाल.... 

महासिकास आघाडी शासनाचा पसहला अथवसंकल्प सादि किण्यात आला हाेता 

तेव्हा सिकािने पिचेस पॉसलसीमध्ये बदल केला जाईल ि मसहला बचत र्टाच्या 

माध्यमातनू होिाऱ्या खिेदीकरिता धोििामध्ये बदल केला जाईल, असे सांसर्तले 

होते. मार्ील २ िर्षावत हा बदल झालेला नाही. शासनाने २०२२  ह ेमसहला शेतकिी 

ि शेतमजिू सन्मान िर्षव जाहीि केले आह.े या िर्षी िाज्यात शासनाच्या, मासिम ि 

उन्मेर्षच्या माध्यमातनू  अनेक मसहला बचत र्ट तयाि केले. आजही हजािो र्ािांमध्ये 

मसहलांचे बचत र्ट तयाि केले आह.े त्या मधील मसहला आमच्याकडे कामाची 

मार्िी कितात. िेर्िेर्ळा सनधी मसहला बचत र्टांना सदला आह,े मात्र तो अत्यंत 

तोकडा आह.े आपल्या िाज्यात मनषु्ट्यबळाचा खिा िापि किायचा असेल, 

िाज्यातील मसहला शक्तीला बिोबिीत आिायचे असेल ति या धोििामध्ये बदल 

केला पासहजे. िाज्याला ज्या िस्तूचंी र्िज आह,े त्याची सनसमवती कििे सकंिा अन्य 

िाज्यांििील अिलंसबत्ि कमी कििे आिश्यक आह.े असे झाले ति िाज्याच्या 

अथवव्यिस्थेला मोठे योर्दान दतेा येईल.  

 अध्यक्ष महोदय,  कृर्षी सनयावत धोिि शासन जाहीि किीत आह.े आता 

हमीभािाने खिेदी  केली जाते, यामळेु शासनािि मोठे दासयत्ि तयाि होते. सनयावतीच्या 

संबंधी जेिढया ससुिधा सनमावि होतील तेिढाच शेतकऱ्यांना सदलासा समळेल. कृर्षी 

सनयावत धोिि तयाि केले पासहजे.  भसिष्ट्यात आपल्या िाज्यातनू ज्या र्ोष्टींची सनसमवती 

होत आह,े ज्याचा आपल्याकडे खप होत नाही, त्याची सनयावत किण्यासाठी सटुसटुीत 

धोिि केले ति मोठे काम या सनसमत्ताने होईल.  

 अध्यक्ष महोदय,  धान उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत मी सांर् ूइसच्ितो. मार्ील 

असधिशेन नार्पिूला होिाि होते, ह ेअसधिेशनही नार्पिूला होिाि होते मात्र ते झाले 

नाही. नार्पिूच्या प्रत्येक असधिेशनामध्ये हा प्रश्न उपसस्थत केला जातो.  तेव्हा  

माननीय सित्त मंत्री यांनी सदनात आश्वासन सदले होते की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 

थेट अनदुान दऊे, बोनसचे पैसे दते नाही. याअथवसंकल्पात त्या बाबत उल्लेख सदसत 
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 नाही. आज असधिेशनानंति जेव्हा मतदािसंघात  आम्ही जाऊ तेव्हा आम्हाला 

शेतकऱ्यांचे फोन येतील की,धानाच्या बोनसचे पैसे आम्हाला समळाले  नाहीत. मंत्री 

महोदयांनी सदनात जाहीि केले होते. िाज्यातील सिव जनतेने ते पासहले आह.े शासनाने 

सिधानसभेमध्ये आश्वासन सदल्यानंतिही त्याची जि पतूवता झाली नाही ति ते अत्यंत 

ददुिैी ठिेल. याचे काय किि आह,े याचे उत्ति माननीय सित्त मंत्री यांनी द्यािे, अशी 

मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  शासनाने मानि सिकास समशन हा कायविम जाहीि केला. 

१२५ मार्ास तालकु्यांमधील लोकांच्या दिडोई उत्पन्नामध्ये िाढ किण्यासाठी 

प्रत्येक तालकु्याला २ कोटी रुपये दणे्याचे जाहीि केले. या नंति या िकमेिि कट लािनू 

१ कोटी रुपये सदले. शासनाने असे सांसर्तले होते की, िाज्यातील सिव तालकु्याला हा 

सनधी दऊे. शिेटी सिकास होत िाहिाि आह.े कें द्र ि िाज्य शासनाच्या अनेक 

योजनेतनू मार्ील ६० त े७५ िर्षाांमध्ये सिकास केला र्ेला. र्ािाच्या मलुभतू र्िजा 

आता पिूव होत आल्या आहते. िाज्यातील कोिताही लोकप्रसतसनधी आपल्या 

मतदािसंघात कायवित असतो, तो लोकांना भेटायला जातो तेव्हा लोक सांर्तात की, 

आमच्या मलुाला िोजर्ाि द्या, आम्हाला काम द्या.  सिकासाच्या कामा बाबत कोिी 

सांसर्तले ति आम्ही ताबडतोब त्यांचे काम करुन दतेो. 

 अध्यक्ष महोदय,   िाज्य ि कें द्र शासनाच्या अनेक योजना आहते. िाढत्या 

लोकसंख्येमळेु बेिोजर्ािीचा प्रश्न सनमावि झाला आह.े मानि सिकास समशन 

कायविमाला असधक र्ती दणे्याची आिश्यकता आह.े त्याची व्याप्ती िाढिण्याची 

र्िज आह.े माननीय मंत्री श्री. आसदत्य ठाकिे नार्पिूला आले होते तेव्हा त्यांच्याशी 

चचाव झाली होती. मानि सिकास समशन असा निीन सिभार् तयाि करुन िाज्यात 

जेिढे मनषु्ट्यबळ आह ेत्यांच्या शक्तीचा िापि करुन भसिष्ट्यात िोजर्ािाची सनसमवती  

करुन उत्पादकता कशी िाढिता येईल या करिता प्रयत्न किािा.  

      यानंति श्रीमती सर्िप...   
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माझी सिनंती आह ेकी, या सरकारमध्ये एक नवीन मानव दवकास मंत्रालय लवकरात 

लिकि सनमावि किािे. या िाज्यामध्ये ज्या काही िोजर्ाि, स्ियंिोजर्ािाच्या योजना 

आहते, त्या या मंत्रालयाच्या माध्यमातनू करुन जास्तीत जास्त लोकांना त्याकरिता 

अनदुान दणे्याची र्िज आह.े ददुिैाने मानि सिकास समशन या सिर्षयाकडे सनयोजन 

सिभार्ाचे दलुवक्ष झालेले आह.े त्याला िेळेिि सनधी समळत नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, शासनाने १२५ तालकेु ह े मार्ासलेले म्हिनू सनिडलेले 

आहते. तेथील लोकांचे दिडोई उत्पन्न कमी आह.े त्या तालकु्यातील लोकांचे दिडोई 

उत्पन्न िाढसिण्यासाठी सनधी लिकि उपलब्ध केला जात नाही. तो सनधी माचव 

मसहन्यामध्ये उपलब्ध करुन सदला जातो. मात्र माचव मसहन्यामध्ये तो सिव सनधी सिेंडि 

होतो. त्याची एसओपी सिकािने तयाि केलेली नाही. याकरिता माझी शासनाला 

सिनंती आह े की, शासनाने त्याची एसओपी लिकिात लिकि तयाि किािी ि 

महािाष्ट्रातील सिव तालकु्यांना या संदभावत एक ठोस सनधी दणे्याबाबत शासनाने 

सिचाि किािा. 

  अध्यक्ष महोदय, मला खपू बोलायचे होते. पिंत,ु मला िेळेची मयावदा माहीत 

आह.े आजचा सदिस हा या आठिड्यातील असधिेशनाचा शेिटचा सदिस आह.े मी 

आता शेिटचा सिर्षय मांडिाि आह.े पयाविििाचा सिर्षय असतशय महत्िाचा झालेला 

आह.े माननीय श्री.आसदत्य ठाकिे सभार्हृात उपसस्थत आहते. त्यांनी या खात्याचा 

न्याय दणे्याचा प्रयत्न केला. कोसिडचा प्रसाि थोडा कमी झाल्यानंति त्यांनी ज्या 

पध्दतीने काम केले ि नार्पिू सजल्यामध्ये येऊन त्यांनी पयाविििाच्या संदभावतील जे 

प्रश्न होते त्यांना मार्ी लािण्याचा प्रयत्न केला. 

  अध्यक्ष महोदय, आज आपल्याला मासहती आह ेकी, तापमान िाढत आह.े 

िाताििि बदल होत आह.े काल मुंबईचे तापमान ४० अंश सेल्सीअसपयांत र्ेले. 

नार्पिूच्या तापमानाची ति त्यापेक्षा िाईट अिस्था आह.े माचव मसहन्यामध्ये ही 

अिस्था आह.े भसिष्ट्याच्या कालखडंाचा सिचाि केला ति आजतार्ायत या  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) KK - 116 

SSG/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकिंदीकि 13:05 

 

 

ॲड.आसशर्ष जसै्िाल... 

सिर्षयाकडे सिाांचे दलुवक्ष झालेले आह.े.. (अडथळा)... अध्यक्ष महोदय, मी शेिटचा 

मदु्दा मांडतो. अध्यक्ष महोदय, मी निीन मदु्दा मांडिाि नाही. पिंत,ु आपि मला या 

संदभावत २ समसनटे बोल ू द्यािे. माझी सिनंती आह े की,  या पयावििि बदलाच्या 

सिर्षयािि शासनाकडून सिशेर्ष कायविम होण्याची आिश्यकता आह.े आज पयावििि 

सिभार्ाचा सनधी आपल्याला खचव किाियाचा असेल ति त्याबाबत कोितीही 

कायवपध्दती नाही. पािी पिुिठा योजना किाियाची असेल ति सिभार् त्याचे एस्टीमेट 

कितो. िस्ता किाियाचा असेल ति सिभार् त्याचे एस्टीमेट कितो. पिंत,ु आपल्याला 

आपल्या सनधीतनू पयाविििाच्या संदभावत काही काम किाियाचे असेल ति, त्याची 

दखेभाल, दरुुस्ती कोि कििाि, ते काम कोि कििाि, त्याचे अंदाजपत्रक कोि 

किेल, त्याचे डीएसआि कोि किेल, या संदभावत कुठलीही व्यिस्था नाही. त्यामळेु 

खसनज प्रसतष्ठानचा सनधी सकंिा िाज्यातील िेर्िेर्ळ्या योजनेतनू जेव्हा आपि 

पयाविििाचा सनधी सिसशष्ट कामासाठी िाखनू ठेिािा असे म्हितो तेव्हा माचवपयांत 

पयावििि सिभार्ाकडून आपल्याला तसा कुठलाही प्रस्ताि तयाि किता येत नाही. 

आमच्या मनात खपू इच्िा आह ेकी, या संदभावत काम व्हािे. पिंत,ु तो सनिवय होत 

नाही. शासनाने या संदभावत सनिवय घ्यािा, अशी अपेक्षा आह.े हा िांसतकािक सनिवय 

व्हािा, एिढे बोलनू मी माझे दोन शब्द पिूव कितो. 

......... 
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  ॲड.िाहुल कुल (दौंड) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२-

२०२३ च्या अथवसंकल्पाििील  सिवसाधािि चचेिि माझे मत व्यक्त किण्याकरिता 

उभा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, ग्रामीि जनतेच्या या अथवसंकल्पाकडून खपू अपेक्षा होत्या. 

पिंत,ु त्यांच्या अपेक्षांच े प्रसतसबंब या सठकािी पाहण्यास समळाले नाही. ग्रामीि 

भार्ातील िेर्िेर्ळे प्रश्न आहते. त्यापैकी एक महत्िाचा म्हिजे सचबड जमीन 

सनमूवलन कायविम. बिेच िर्षे सचबड जमीन सनमूवलनासंदभावत मी शासनाकडे पाठपिुािा 

किीत आह.े पिंत,ु शासनस्तिािि असतशय सनरुत्साह या सचबड जमीन सनमूवलन 

कायविमाबाबत पहाियास समळत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मापदडं ठिसिण्याच्या नािाखाली मार्ची सकत्येक िर्ष े 

कुठलेही धोिि ठिसिले र्ेलेले नाही. त्यामळेु सचबड जमीन सनमूवलन कायविम हाती 

घेिे शक्य होत नाही. त्याचा या अथवसंकल्पामध्ये जिी समािेश नसला तिी, माननीय 

उप मखु्यमंत्री यांनी त्या संदभावत त्यांच्या उत्तिामध्ये उल्लेख किािा, अशी अपेक्षा 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, शेती ि शेतकिी हा ग्रामीि अथवव्यिस्थेचा कें द्रसबंद ूआह.े 

शेतीची सिव अथवव्यिस्था ही पाण्यािि अिलंबनू आह.े िेर्िेर्ळ्या योजनांकरिता 

तितदुी कििे ठीक आह.े पिंत,ु या पाण्याच्या संदभावमध्ये खपू मोठ्या प्रमािािि भिीि 

तितदुी होिे अपेसक्षत होते. पिंत,ु या अथवसंकल्पामध्ये शेतीच्या पाण्यासंदभावत 

कुठल्याही प्रकािची सदशादशवक अशी र्ोष्ट पहाियास समळाली नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, मार्च्या शासनाने जलयकु्त सशिाि ही चांर्ली योजना 

िाबसिली. पिंत,ु ज्या शेतीच्या पािी योजना आहते त्या संदभावमध्ये कुठल्याही 

प्रकािचे ठोस धोिि या अथवसंकल्पामध्ये पहाियास समळाले नाही. िर्षावनिुर्ष े

जलसंपदा प्रकल्पाच्या दरुुस्त्या झाल्या नाहीत. त्याकरिता िेर्ळी तितदू आिश्यक 

आह.े तशा प्रकािची तितदू झाली नसली  तिी माननीय उप मखु्यमंत्री यांनी त्यांच्या  

उत्तिामध्ये त्याचा उल्लेख किािा, अशी माझी अपेक्षा आह.े 
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ॲड.िाहुल कुल ... 

  अध्यक्ष महोदय, ग्रामीि अथवव्यिस्थेचा पाया असिाऱ्या पोलीस पाटील, 

ग्रामपंचायत कमवचािी, अंर्ििाडी कमवचािी, आशा िकव ि, होमर्ाडव यांना कुठल्याही 

प्रकािची सिुसक्षतता नाही. खिे ति या कोसिड काळात या सिव लोकांनी असतशय 

चांर्ले काम केले. त्यातील बिेच कमवचािी कंत्राटी आहते. ज्या िेळेस त्यांची सनयसमत 

स्िरुपात भिती होईल तवे्हा त्यांना एक सिशेर्ष िाखीि जार्ा या संदभावमध्ये ठेििे 

अपेसक्षत आह.े 

नंति श्री.सशंद े... 
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ॲड.िाहूल कुल... 

आशा सेसिका चांर्ले काम कितात त्यांना शासन पासठंबा ि प्रोत्साहन अनदुान दते 

नाही, पढुील कालािधीत त्यांना संिक्षि दिेे ही काळाजी र्िज िाहिाि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, कोसिडच्या सनसमत्ताने ग्रामीि अथवव्यिस्था कुचकामी 

असल्याचे पाहण्यास समळाले आह.े आपि इसतहासातनू सशकले पासहजे ि या 

प्रकििी िाज्याचा एक िोड मॅप तयाि किण्याची आिश्यकता आह.े कोसिडच्या 

पसहल्या लाटेनंति दसुऱ्या लाटेमध्ये आपि एक्सपोज झालो. त्यानंति तिी ग्रामीि 

भार्ातील आिोग्य व्यिस्थेकरिता ठोस सनिवय घणे्याची आिश्यकता आह.े महात्मा  

फुले आिोग्य योजनेची व्याप्ती िाढसििे आिश्यक आह.े धमावदाय रुग्िालय असले 

तिी प्रत्यक्षात योजनांच्या अंमलबजाििीत खपू अडचिी येत आहते. यासंदभावत 

सनयसमत कायदा किण्याची आिश्यकता आह.े त्यािि काम किण्यात येत असले तिी 

त्यािि सनिवय झाला ति खऱ्या अथावने र्िज ूरुग्िांना मदत होऊ शकते. 

 अध्यक्ष महोदय, तालकुा स्तिािि सकमान एक तिी मोठे रुग्िालय सरुु किण्यात 

यािे. जेिेकरुन कोिोना सािखा मोठा प्रसंर् आपल्यािि आला ति त्यास तोंड दणे्याची 

क्षमता आिोग्य सिभार्ाकडे असिे र्िजेचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  शासन नदी सकंिा एमआयडीसी च्या माध्यमातनू होिाऱ्या 

प्रदरू्षि या सिर्षयािि र्ंभीि नाही.  माझ्या मतदािसंघामध्ये कुिकुम एमआयडीसी 

आह.े त्यामधनू होिाऱ्या प्रदरू्षिाच्या संदभावत मी सातत्याने पाठपिुिा किीत आह.े 

तेथील असधकािी ि कंपन्या यांचा काय घोटाळा सरुु असतो तो आम्हाला िर्षावनिुर्ष े

समजलेला नाही. उक्त कंपन्याकडून मोठ्या प्रमािात प्रदरू्षि केले जाते. सदिहू दसूर्षत 

पाण्यािि प्रसिया किण्यासाठी येिािा खचव हा उत्पादन खचावतील मोठा भार् 

असल्याने तो टाळण्यासाठी िेर्िेर्ळ्या उपाययोजना केल्या जातात. या भार्ातील 

पाण्याच े स्त्रोत प्रदसूर्षत झाल्याने शेतीचे मोठे नकुसान होत. एमआयडीसी 

ग्रामपंचायतीला पािी दतेे त्यािि आकाििी किण्यात येते.  प्रदरू्षि एमआयडीसीने 

केले आह,े ग्रामपंचायतीला पािी दिे े त्यांच ेकतवव्य आह.े ही बाब लक्षात घेऊन 

ग्रामपंचायतीची सिव िीज दयेके माफ केली पासहजेत ि पढुील काळात मोफत पािी 
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दणे्याची आिश्यकता आह.े तसेच ज्या शेतीचे नकुसान झाले त्यासंदभावतील पंचनाम े

करुन नकुसान भिपाई दणे्यात यािी, अशी अपेक्षा व्यक्त कितो. 

 तागलका सिाध्यक्ष (श्री.िास्कर िाधव) :  आपल्या पक्षासाठी ४५ 

समसनटांचा िेळ आह,े त्यामधील अर्ोदिच्या िक्त्यांनी २३ समसनटे घतेली असनू 

आपि ६ समसनटे बोलला आहात. आपि एकटे बोलला तिी माझी हिकत नाही पिंत ु

इति सन्माननीय सदस्यांना संधी समळिाि नाही, याचा आपि सिचाि किािा. 

 ॲड.िाहूल कुल : अध्यक्ष महोदय, मी माझे भार्षि दोन समसनटांत संपसितो. 

शेतीच्या पाण्याच्या संदभावत अडचि आह.े तसेच त्यांना एमआयडीसीने नकुसान 

भिपाई दणे्याची आिश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांचा आिखी एक प्रश्न आह.े शेकऱ्यांना िन 

जसमनींचे पनुिवसन ि िरे्िेर्ळ्या काििांसाठी िाटप किण्यात आले आह.े पिंत ु

सदिहू जसमनी डी फॉिेस्ट किण्यात आल्या नाहीत. त्यामळेु त्या लोकांना नैससर्वक 

न्याय समळत नाही. यासंदभावत कें द्र शासन ि माननीय सिोच्च न्यायलय यांच्या 

माध्यमातनू मार्व काढण्यासाठी तातडीने पािले उचलण्याची आिश्यकता आह.े 

सदिहू मळू जमीन िर्व १ असताना त्यानंति िन सिभार्ाच्या जसमनी दणे्यात  आल्या 

आहते. यामध्ये शेतकऱ्यांचा काही दोर्ष नसताना शेतकऱ्यांच्या हजािो हके्टि 

जसमनीिि आिक्षि आह,े ते कमी किण्याच्या दृष्टीकोनातनू उपाययोजना किण्याची 

आिश्यकता आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मार्ील सिकािने पांदि ि सशि िस्त्याचे धोिि तयाि केले 

होते. या दोन िस्त्यांसह ग्रामीि िस्त्यांची परिसस्थती असतशय अडचिीची आह.े 

आपि शहिांमध्ये मोठमोठे मार्व तयाि किीत आहोत, पिंत ुग्रामीि मार्ाांची दिुिस्था 

झालेली आह ेत्यासाठी तितदू किािी.  

 अध्यक्ष महोदय, शासकीय जसमनीििील भमूीसहनांची असतिमिे सनयसमत 

किण्यासंदभावत धोिि आह.े मी िेळे अभािी माझे भार्षि पिूव कितो. धन्यिाद ! 

------- 
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 श्री.दीपक केसिकि (सािंतिाडी) :  अध्यक्ष महोदय, मी सन २०२२-२०२३ 

च्या अथवसंकल्पािि सिवसाधिि चचाव किण्यासाठी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मला मार्ील ५ िर्षाांच्या कालािधी िरिष्ठ सभार्हृामध्ये 

अथवसंकल्प मांडण्याची संधी मला माननीय श्री.उद्धि बाळासाहबे ठाकिे यांच्यामळेु 

समळाली होती.  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदस्य यांनी सांसर्तले की, सकािात्मक 

सचूना द्याव्यात, टीका करु नये. अशा पद्धतीने दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्य 

यांनी आपले मत मांडले पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय, सभार्हृामध्ये सििोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्य यांनी 

सांसर्तले की, िाज्याचा अथवसंकल्प केिळ कें द्र शासनाच्या मदतीिि चालतो. ही बाब 

संपिूवपिे खोटी आह.े कें द्र शासनाकडून केिळ १२ टक्के ग्रँट समळते. आपि एक 

बाब लक्षात घेतली पासहजे की, कें द्र शासनाच्या किाचा एक िाटा असतो. 

यानंति श्री.तेलंर्... 
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श्री.दीपक केसिकि..... 

किासंदभावत जेव्हा निीन सतेु्र सनसित किण्यात आली तेव्हा सबहाि ि त्यासािखी इति 

मार्ासलेल्या िाज्यांना मोठ्या प्रमािािि किाचा सहस्सा जात होता. पिंत ुसिावत जास्त 

कि दिेाऱ्या िाज्याला मात्र ९ टक्के किाचा सहस्सा प्राप्त होत आह.े त्यामळेु सििोधी 

पक्षातील सन्माननीय सदस्यांनी दखेील कें द्र सिकािकडे सनिेदन करुन सकमान 

िाज्याची गँ्रट िाढिनू घिेे आिश्यक आह.े सतु्राप्रमािे किाचा सहस्सा कमी समळत 

असला तिी गँ्रटच्या माध्यमातनू तिी या िाज्याला असधकचे पैसे समळिे आिश्यक 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी ज्यांच्यासोबत अथव िाज्य मतं्री म्हिनू काम केले ते माजी 

अथव मंत्री आता सभार्हृामध्ये उपसस्थत नाहीत. ज्यािेळी आम्ही अथवसंकल्प तयाि 

किीत होतो, तेव्हा िाज्यातील सिव लोकांकडून सचूना मार्िनू घेत होतो. िेर्िेर्ळ्या 

स्टेकहोल्डन यांच्याकडून सचूना घेतल्या जात होत्या. जेंडि बजेट कसे असते, 

त्याबाबत दखेील चचाव किीत होतोत. पिफॉमवन्स बजेट कसे असते, याबाबत चचाव 

केल्यानंति सभार्हृामध्ये अथवसंकल्प सादि केला जात होता.  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ चा अथवसंकल्प हा माझ्यासािख्या 

सदस्याला एक सखुद धक्का होता. कािि आपले िाज्य आसथवक संकटामध्ये 

असताना दखेील असतशय सिवसमािेशक अथवसंकल्प सादि केलेला आह.े या 

अथवसंकल्पातनू समाजातील प्रत्येक िर्ावला न्याय दणे्याचा प्रयत्न केलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, ज्या बाबींचा उल्लेख या अथवसंकल्पामध्ये केलेला नाही, 

त्याबाबतच बोल ूइसच्ितो. मिाठी भार्षलेा न्याय दते असताना सीमा भार्ाचा उल्लेख 

किण्याचे अथवसंकल्पामध्ये िाहून र्ेलेले आह.े  सीमा भार्ामध्ये जे लोक १४ िर्षे 

िास्तव्य कितात, त्यांना महािाष्ट्राचा नार्रिक असण्याचा दजाव दणे्यात आलेला 

आह.े त्यामळेु तेथे लायब्रिी गँ्रट दऊे शकतो. त्या भार्ातील मिाठी भार्षेला प्रोत्साहन 

दऊे शकतो.  अनेक मिाठी भासर्षत हा लढा लढत आहते. पिंत ुतो लढा संपसिण्याच े

काम आपल्यामधील काही लोकांनी तेथे जाऊन केलेले आह.े मिाठीचा हा लढा 

कायम सरुु िासहला पासहजे, 
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श्री.दीपक केसिकि..... 

 यासाठी अथवसंकल्पामध्ये दखेील उल्लेख कििे आिश्यक होते. मार्ील सिकािने 

तेथे असलेल्या लायब्रिींना ग्रँट सदली होती. अशा प्रकािे आपि त्यांना अप्रत्यक्ष मदत 

करु शकतो आसि ती या सिकािने किािी, अशी माझी मार्िी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या िाज्यािि मोठ्या प्रमािािि कजावचा बोजा आह,े अस े

म्हित अनेक सन्माननीय सदस्यांनी टीका केली. पिंत ु एक बाब मी सभार्हृाच्या 

सनदशवनास आिनू दऊे इसच्ितो की, काँगे्रस ि िाष्ट्रिादी काँगे्रस सिकाि सत्तमध्ये 

आले तेव्हा िाज्यािि ६१ हजाि कोटी रुपयांचे कजव होते. या सिकािने १५ िर्षे िाज्य 

केले. त्यािेळी त्या कजावमध्ये िाढ होऊन २ लाख ४६ हजाि कोटी इतके झाले होते. 

म्हिजे १५ िर्षाांमध्ये २ लाख कोटी रुपयांचे कजव िाढले होते. मार्ील सिकािमध्ये 

अथव िाज्यमंत्री म्हिनू मी ५ िर्षे काम केलेले आह.े मार्ील १५ िर्षावमध्ये जेिढे कजव 

िाढले होते, तेिढे कजव मार्ील ५ िर्षावमध्ये िाढलेले आह.े पिंत ुमार्ील सिकािच्या 

काळामध्ये अनेक सिकासाच्या योजना िाबसिण्यात आलेल्या आहते. मार्ील दोन 

िर्षावपासनू कोिोनाचे संकट असल्यामळेु या सिकािला दखेील निीन कजव घ्यािे 

लार्ले आह.े  अशा परिसस्थतीमध्ये अथवसंकल्पासाठी २३ टक्क्यापेक्षा कमी 

टक्केिािी असिे आिश्यक आह.े पिंत ु ही टक्केिािी मार्ील काळामध्ये १९ 

टक्क्यापयांत खाली र्ेली होती. पिंत ुआता ति ती टक्केिािी १७ टक्क्यापयांत खाली 

आिलेली आह,े त्याबद्दल मी माननीय श्री.असजत पिाि यांचे असभनंदन कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील जनतेला न्याय दते असताना मिाठिाडा, सिदभव 

आसि उिवरित महािाष्ट्र अशा पद्धतीने सनधीचे िाटप किण्यात आलेले आह.े कोकि 

सिव सिभार्ापेक्षा िेर्ळा आह.े कािि कोकिातील प्रश्न िेर्ळेच आहते. कोकिाला 

िेर्ळे िैधासनक सिकास महामंडळ हिे आह,े असे आपि एकमताने मान्य कितो. 

पिंत ु अथवसंकल्पामधील कोकिाचा स्िंतत्र सिचाि केला ति आपल्या लक्षात येईल 

की, कोकिाच्या िाट्याला फािसा सनधी येत नाही. अथवसंकल्पामध्ये कोकिासाठी 

सनधीची तितदू केली नसली तिी जे शेतकिी १०० टक्के कजव भितात, त्या 

शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ५० हजाि रुपयांचे अनदुान घोसर्षत केले आह.े 
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यामधील अनदुानाची सिावत मोठी िक्कम कोकिाच्या िाट्याला येिाि आह.े  कािि 

कोकिातील कोिताही शेतकिी कजव बडुसित नाही. ज्यािेळी कजवमाफी जाहीि झाली 

तेव्हा आपल्या खात्यािि ५० हजाि रुपये जमा होतील, असे र्हृीत धरुन काही 

शेतकऱ्यांनी पढुील हपे्त भिलेले नाहीत. त्यामळेु ज्या तािखसे कजवमाफी जाहीि झाली, 

त्याच तािखपेासनू या योजनेची अंमलबजाििी झाली पासहजे, तिच कोकिातील 

शेतकऱ्यांना खऱ्या अथावने न्याय समळू शकतो.  

 अध्यक्ष महोदय, सपकांच्या सिम्यासाठी शासनाने अनेक योजना जाहीि 

केलेल्या आहते. यामध्ये िेदि ससस्टीमची संख्या िाढसििे आसि झोसनंर् कििे 

कोकिाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्िाचे आह.े कािि आंब्याचे उत्पादन घेिाऱ्या 

शेतकऱ्यांना सिमा कंपनी न्याय दते नाही. हळद सपकांचे उत्पादन िाढसिण्यासाठी 

शासनाने १०० कोटी रुपयांची घोर्षिा केलेली आह.े पिंत ुया िाज्यामध्ये आंब्यामळेु 

२४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न होत आह.े आंब्याचा महोि जळाल्यानंति आंब्याच्या 

उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमािािि घट होते. त्यामळेु जळिाऱ्या महोिािि संशोधन 

किण्यासाठी भिीि सनधीची तितदू किीत असल्याचे माननीय अथव मतं्री त्यांच्या 

उत्तिाच्या भार्षिामध्ये घोसर्षत कितील, अशी मी अपेक्षा कितो.  

यानंति श्री.कुलकिी........ 
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 अध्यक्ष महोदय, सशिसेना पक्षाकडून मी सतसिा िक्ता म्हिनू बोलत आह.े मी 

कोकिातील प्रश्नांबाबत बोलत आह.े आपिही कोकिातील आहात. कोकिाकरिता 

सनधी समळण्यासाठी अन्याय होत असला तिी बोलण्यासाठी आपि मला न्याय द्याल, 

अशी मी अपेक्षा व्यक्त कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय सित्त मंत्रयांचे सिवप्रथम आभाि मानतो. ज्यािळेेस 

माननीय मखु्यमंत्री कोकिामध्ये आले होते तेव्हा त्यांनी ससंधिुत्न योजनेची घोर्षिा 

केली होती. पिूीच्या योजनेचे २४० कोटी रुपये शासनाने पित घेतले आहते. अस े

असताना दििर्षी केिळ ५० कोटी रुपये सदले ति तीन िर्षावत केिळ १५० कोटी 

रुपयांचा सनधी उपलब्ध होिाि आह.े याचा अथव जेिढे पैसे पित र्लेे आहते तेिढे 

दखेील पित समळिाि नाहीत. मी माननीय सित्त मतं्रयांना सिनंती कििाि आह.े ससंधदुरु्व 

आसि ित्नासर्िी सजल्यासाठी इति बजेटमधनू सनधी समळत नाही. त्यामळेु माझी 

सिनंती आह ेकी, ५० कोटी रुपयांऐिजी १०० कोटी रुपये दििर्षी सदले ति येिाऱ्या 

तीन िर्षावत ३०० कोटी रुपये समळतील. यातनू पयवटन, शेती, बार्ा, र्िीब मसहला, 

तरुिांचा िोजर्ाि यांच्यांकरिता सनधी समळू शकेल. माननीय अध्यक्षांनीही माननीय 

सित्त मंत्रयांना बोलनू ससंधदुरु्व आसि ित्नासर्िी सजल्यासाठी १००-१०० कोटी रुपये 

सनधी दणे्याची सिनंती किािी. ही बाब त्यांच्याकडून मान्य किािी.  

 अध्यक्ष महोदय, ज्यािळेेस िाज्याचे उत्पन्न िाढसिले जाते तेव्हा अथवसंकल्प 

बळकट होऊ शकतो. माननीय सित्त मंत्रयांनी तीन िर्षावकरिता स्टॅम्प ड्यटुीमध्ये कि 

सिलत जाहीि केली आह.े िाज्याचे उत्पन्न िाढले पासहजे. याकरिता असलेल्या 

ससमतीचा मी सदस्य होतो. त्यािेळेस िर्व – २ मधील जसमनी सिसिध सहकािी 

संस्थांना र्हृ बांधिीसाठी सदलेल्या आहते. त्या जसमनींचे िर्व – १ मध्ये रुपांति 

किण्यासाठी २५ टक्के कि भिण्याची तितदू केली होती. पिंत ुह ेपैसे लिकि भिले 

जािेत, याकरिता असे ठिले की, पसहल्या तीन िर्षावत ही िक्कम भिली ति ती २५ 

टक्क्यांने भिािी. अन्यथा चौर्थया िर्षावपासनू ६० टक्के िक्कम भिली पासहजे. मार्ील  
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तीन िर्षे कोिोना काळात र्ेली आहते. ज्याप्रमाि ेस्टॅम्प ड्यटुीकरिता मदुतिाढ सदली 

आह ेत्याप्रमािचे िर्व – २ चे  िर्व – १ मध्ये रुपांति किण्यासाठी तीन िर्षावची मदुत 

दणे्यात यािी.  

 अध्यक्ष महोदय, कापसू, सोयासबन सपकासाठी तीन िर्षावकरिता १ हजाि कोटी 

रुपयांची घोर्षिा केली आह.े काजपुासनू  कोकिामध्ये ६ हजाि ५०० कोटी रुपयांची 

उलाढाल होत असते. काज ूसपकाला जि फ्लाऊिींर् ससजनमध्ये पािी सदले ति काज ू

सपकाचे दीड पट असधक उत्पादन होऊ शकते. यासाठीही शासनाने असधक सनधी 

ददला पादहजे. र्ासनाने काज ूधोििास मान्यता सदली ति िाज्यातील उत्पन्नात दीड 

हजाि कोटी रुपयांची िाढ होईल. मिाठिाडा आसि कोकिातील सिद्यासपठाला ५० 

कोटी रुपयांचा सनधी सदला आह.े याबाबत मी माननीय सित्त मंत्री यांचे आभाि मानतो. 

मी सभार्हृास जािीिपिूवक सांर् ूइसच्ितो की, ससंधदुरु्व हा पयवटन सजल्हा असल्यामळेु 

तेथे उद्योर् येत नाही. ईको सेसन्सटीव्ह झोनकरिता जसे सनबांध असतात, तसेच सनबांध 

संपिूव दशेात केिळ या सजल्यात आहते. असे असताना या अथवसंकल्पामध्ये ससंधदुरु्व 

सजल्यातील पयवटनाकरिता एकही घोर्षिा किण्यात आली नाही. माननीय पयवटन मंत्री 

तरुि असनू त्यांचे पयवटनािि सिशेर्ष लक्ष असते. त्यामळेु िाज्याचा सिकास किीत 

असताना पयवटनातील ठिासिक भार् हा ससंधदुरु्व सजल्याकरिता िाखीि ठेिािा, अशी 

मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सिदभावतील र्ोसीखदूव, औिंर्ाबाद येथील जायकिाडी, 

पसिम महािाष्ट्रातील सशि-सार्ि प्रकल्पांबाबत घोर्षिा झाली आह.े पिंत ु

कोकिातील एकाही जलिीडा प्रकल्पाची घोर्षिा झालेली नाही. सतलािी हा प्रकल्प 

र्ोिा िाज्याच्या सीमिेि आह.े तेथे जल कें द्राची घोर्षिा व्हािी. एमआयडीसी जार्ा 

दते असल्यामळेु िाज्यात औद्योसर्क सिकास झाला आह.े तसे धोिि पयवटनाबाबत 

किण्यात यािे. त्याचप्रमािे ससंधदुरु्व जैिसिसिधतेचे कें द्र आह.े त्यादृष्टीने कोकिात 

पािबडुीची योजना जाहीि केली असनू त्यासाठी सनधीही सदला होता. मी माननीय  
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पयवटन मंत्री आसि माननीय सित्त मंत्री यांना सिंनती कितो की, त्यांनी या योजनेची 

तातडीने अमंलबजाििी किािी.  

 अध्यक्ष महोदय, सकल्ल्यांचे संिधवन किीत असताना मी एक र्ोष्ट आपल्या 

सनदशवनास आिनू दऊे इसच्ितो. ित्रपती सशिाजी महािाजांचे सकल्ले कोकि आसि 

ससंधदुरु्व सजल्यात आहते. सिजयदरू्व, ससंधदुरु्व सकल्ल्यांना सनधी सदला आह.े याबाबत 

मी िाज्य सिकािचे आभाि मानतो. त्याचप्रकािे कोकिातील स्थासनक िाज,े 

महािाजांचे सकल्ले स्टेट एएसआय म्हिनू घोसर्षत केले आहते. ते सकल्ले सडनोटीफाय 

करुन त्यांचा पयवटनाकरिता िापि झाला पासहजे. यासाठी तातडीने कायविाही किािी. 

ज्याप्रमािे िाजस्थानमध्ये पयवटन व्यिसाय िाढला आह,े त्याप्रमािे कोकिामध्येही 

पयवटन व्यिसाय िाढू शकेल.  

 अध्यक्ष महोदय, हायब्रीड ॲन्यईुटीमध्ये प्रत्येक सजल्याकरिता सनधी समळाला 

आह.े पिंत ुससंधदुरु्व सजल्याचे ५५० कोटी रुपये अद्यापपयांत खचव होऊ शकले नाहीत. 

ज्यािेळेस माननीय सित्त मंत्री ससंधदुरु्व सजल्याच्या दौऱ्यािि आले होते, तेव्हा त्यांनी 

जाहीि केले होते की, याकरिता पयावयी योजना सदली जाईल. पिंत ुआजपयांत तेथे 

पयावयी योजना सदली नाही आसि या अथवसंकल्पातही त्याची घोर्षिा झाली नाही. 

याबाबतचा सिचाि मंत्री महोदयांनी किािा, अशी मी सिनंती कितो.  

 श्री. चौधिी...... 
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द  अध्यक्ष महोदय, दसंधदुगुा हा असा एकमवे दजल्हा आह ेकी ज्या दजल्हयामध्ये 

राष्ट्रीय महामागााचे १०० टक्के काम पणूा झालेले आह.े  त्यामळेु रायगडसोबतच 

दसंधदुगुा दजल्हयातनू दखेील कोस्टल हाय-वेच ेकाम सरुु केले तर पयाटनाला गती 

दमळू र्केल.  त्यामळेु या सचूनेचा दवचार व्हावा, अर्ी माझी दवनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक महसलू दवभागामध्य ेइनोव्हरे्न हब दणे्याचे मान्य 

केले आह.े  त्याप्रमाणे कोकणात दखेील द्यावे.  तसेच पणुे दजल्हयासाठी बाय-पास 

रोडची घोषणा करण्यात आली आह.े  आमच्या दसंधदुगुा दजल्हयातनू दखेील राष्ट्रीय 

महामागा जातो.  त्यासाठी दखेील बाय-पास रोड मंजरू करावा, ही दवनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सावाजदनक आरोग्य दवभागाला मोठया प्रमाणात दनधी 

उपलब्ध करुन दणे्यात आला आह.े  परंत ुआमच्या दजल्हयातील मदल्टस्पेर्ादलटी 

हॉदस्पटलसंदभाात केवळ र्ासन स्तरावर बैठक न झाल्यामळेु दोन वषाांपासनू काम 

रखडलेले आह.े  त्यामळेु माननीय मखु्यमंत्री दकंवा माननीय उप मखु्यमंत्रयांनी 

यासंदभाात बैठक घ्यावी, अर्ी माझी दवनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, गेल्या वषी माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.अदजत पवार यांनी 

सवाच सन्माननीय सदस्यांच्या दृष्टीने एक अदतर्य महत्त्वाची घोषणा केली होती की, 

आमदार दनधीमध्य ेवाढ करुन ५ कोटी रुपये करण्यात येईल.  माझी सवा सन्माननीय 

सदस्यांच्या वतीने दवनंती आह ेकी, घोषणेप्रमाण ेआमदार दनधीमध्य ेवाढ करुन ५ 

कोटी रुपये एवढा करण्यात यावा.  धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.राणाजगदजतदसंह पाटील (तळुजापरू) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-

२०२३ या वषााच्या अथासंकल्पावरील सवासाधारण चचमेध्ये भाग घणे्यासाठी मी 

उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय अथामंत्रयांनी पंतप्रधान पीक दवमा योजनेचा उल्लेख 

केला व सांदगतले की, योजनेमध्य े काही बदल करण्यासंदभाात त्यांनी माननीय 

पंतप्रधानांना भेटून दवनंती केली आह.े  ती दवनंती मान्य झाली तर ठीक आह ेअन्यथा 

वेगळा दवचार करण्यात येईल, असाही उल्लेख त्यांनी केला.  सभागहृातील अनेक 

सन्माननीय सदस्य ग्रामीण भागातील आहते व पीक दवमा हा दवषय सवाांच्याच 

दजव्हाळयाचा आह.े  ददनांक २९ जनू, २०२० प्रधानमंत्री पीक दवमा योजनेच्या 

अनषुंगाने एक र्ासन दनणाय दनगादमत करण्यात आला होता.  या र्ासन दनणायामध्य े

स्पष्टपणे सांदगतले होते की, "काही वाद झाला, काही तक्रारी झाल्या व त्या २५ 

लाखांच्या वर असतील तर या बाबी राज्यस्तरीय तक्रार दनवारण सदमतीकडे 

जातील."  राज्य सरकारने आदण खासकरुन माननीय कृषी मंत्री यांनी हा दवषय 

व्यवदस्थत समजनू घ्यायला हवा होता.  तस े झाले असते तर माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस ह ेमखु्यमंत्री असताना रे्तकऱयांना ज्याप्रमािे मोठया प्रमाणात पीक दवमा 

दमळाला तसाच पीक दवमा आता दखेील दमळाला असता. 

 अध्यक्ष महोदय, सवाात महत्त्वाची बाब म्हणज ेराज्य तक्रार दनवारण सदमतीची 

बैठकच घेण्यात आलेली नाही.  २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नकुसानीच्या संदभाात 

तक्रारी असतील तर सदचवांनी बैठक घेतली पादहज ेव बैठकीत होणारा दनणाय सवा 

घटकांना मान्य असेल, असेही र्ासन दनणायामध्ये नमदू आह.े  दवमा कंपन्यांना या 

सदमतीचा दनणाय कळदवला तर तो त्यांना मान्यच करावा लागतो.  परंत ु ददुवैाने 

आजपयांत राज्यस्तरीय तक्रार दनवारण सदमतीची एकही बैठक घेण्यात आलेली नाही.  

त्यामळेु माननीय अथामंत्रयांना माझी दवनंती आह ेकी, राज्य तक्रार दनवारण सदमतीच्या 

संदभाातील या दवषयाकडे आपण दवर्षे लक्ष द्यावे.   

 अध्यक्ष महोदय, काही दजल्हयांमध्ये मदहला रुग्णालये तर काही दठकाणी 

मदहला व दर्र् ुरुग्णालये स्थापन करण्यासंदभाात माननीय अथामंत्रयांनी आपल्या  
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श्री.राणाजगदजतदसंह पाटील..... 

भाषणात घोषणा केली.  त्यामध्ये काही दठकाणी नवीन बांधकाम केले जाणार आह े

तर काही दठकाणी श्रेणीवधान केले जाणार आह.े यामध्य े एकूण १८ दजल्हयांचा 

समावेर् आह ेपरंत ु यात उस्मानाबाद दजल्हा नाही.  उस्मानाबाद येथे केवळ ६० 

खाटांच ेस्त्री-रुग्णालय आह.े  माननीय सावाजदनक आरोग्य मंत्रयांना कल्पना आह ेकी, 

या दठकाणी २०० खाटांच े रुग्णालय व्हावे अर्ी आमची मागणी आह.े  या 

रुग्णालयामध्ये सिवसाधाििपिे १५० च्या आसपास मदहला रुग्ण ॲडदमट असतात 

परंत ुकेवळ ६० खाटा असल्यामळेु उवाररत मदहलांवर जदमनीवर गादी अथंरुण उपचार 

केले जातात.  त्यामळेु माझी आग्रहाची दवनंती आह ेकी, उस्मानाबाद दजल्हयाचा 

दखेील यामध्य ेसमावेर् करुन २०० खाटांच्या रुग्णालयास मान्यता द्यावी.   

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. िािा जर्सजतससंह पाटील... 

उस्मानाबादच्या मेसडकल कॉलेजच्या बाबतीत अथवमंत्री उस्मानाबादला आले होत े

तेव्हा काही प्रमािात चचाव झाली होती.   साधारणपणे या दवत्तीय वषाात ९ कोटी ४० 

लाख रुपये इतकी तरतदू यासाठी करण्यात आली आह.े  पिंत ुयामध्ये काहीच होिाि 

नाही.  त्या सठकािी इमाित बांधायची आह,े निीन जार्ा ठििायची आह.े  म्हिनू 

माझी सिनंती आह ेकी, या प्रकल्पासाठी असधकचा सनधी शासनाने उपलब्ध करुन 

द्यािा. बािामतीमध्ये मेसडकल कॉलेज आसि हॉसस्पटलची असतशय चांर्ली इमाित 

बांधण्यात आली आह.े  त्याच धतीिि उस्मानाबादला दखेील मेसडकल कॉलेजची 

इमाित आसि निीन हॉसस्पटल बांधण्यात यािे, अशी मार्िी मला या सनसमत्ताने 

किायची आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपल्याला कल्पना आह े की, िाज्य मंसत्रमंडळामध्ये 

उस्मानाबादचे ३ जािई आहते.  आपल्याला याचीही कल्पना आह ेकी, उस्मानाबाद 

सजल्यातील ४ सिधानसभा सदस्यांपैकी ३ जि सत्ताधािी पक्षाचे आहते.  तिी दखेील 

उस्मानाबाद सजल्याकडे दलुवक्ष होते, ही खतं मला व्यक्त किायची आह.े  उस्मानाबाद 

सजल्यासाठी महत्त्िाची बाब म्हिजे सोलापिू, तळुजापिू, उस्मानाबाद ही िेल्िेलाईन 

सरुू किायची आह.े  या सठकािी उपसस्थत माननीय संसदीय कायवमंत्री यांना याची 

पिूव कल्पना आह.े  माननीय दिेेंद्र फडििीस ह ेमखु्यमंत्री असताना या प्रकल्पाला 

मान्यता दणे्यात आली होती. यामध्ये ५० टक्के सहस्सा िाज्य शासन उचलेल, अस े

कें द्रीय िेल्िे मंत्री सपयरु्ष र्ोयल यांना लेखी स्िरुपात कळसिले होते.  आपल्या 

िाज्याच्या परििहन खात्याच्या ससचिांनी िेल्िे बोडावला कळसिले होते.  आतापयांत 

कें द्र सिकािने ३२ कोटी रुपये सदले आहते.  पिंत ु िाज्य शासनाने एक रुपयाचीही 

तितदू केली नाही.  म्हिनू या सनसमत्ताने माझी आग्रहाची मार्िी आह ेकी, िाज्य 

शासनाने आपला मसॅचरं् शेअि द्यायला हिा.  पिंत ुिाज्य सिकािने यासाठी एकही 

रुपयाची तितदू केलेली नाही.  माननीय सित्तमतं्रयांनी उल्लेख केला की, अहमदनर्ि, 

बीड, पिळी िैजनाथ, िधाव, यितमाळ, नांदडे या सिसिध िेल्िे मार्ाांचा उल्लेख केला.  

अनेक बाबतीत त्यांनी तितदूही केली.   
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 तागलका सिाध्यक्ष (श्री. िास्कर िाधव) : सन्माननीय सदस्यांना मी सांर् ू

इसच्ितो की, आपले अजनू १० िक्त भार्षि किण्याचे सशल्लक आहते. 

 श्री. िािा जर्सजतससंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी फक्त मदु्दचे मांडतो.  दसुिा 

सिर्षय कौडर्ािच्या एमआयडीसी औद्योसर्क क्षेत्राचा आह.े २५०० एकिची 

एमआयडीसी आहते तथेे मान्यता समळाली होती.  त्या सठकािी दीड हजाि जमीन 

उपलब्ध आह.े  तेथे ५० मेर्ािॅटचा प्रकल्प माननीय श्री. असजत पिाि यांनी काही 

िर्षाांपिूी मान्य केला होता.  सन २०१९ मध्ये त्या प्रकल्पाचे काम सरुू झाले होते.  २ 

िर्षे होऊन र्लेे तिी अजनूही काम सरुूच आह.े  

अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाची खपू मोठी र्ुतंििकू झाली आह.े  पिंत ु

उद्योर् खात्याचे मंत्री कधी उस्मानाबादला आलेले नाहीत.  खपू आग्रह करुन त्यांनी 

बैठकही घेतली नाही.  तेथे टेसक्नकल टेक्सटाईल पाकव  उभािण्यासाठी कें द्र सिकाि 

तयाि आह.े  पिंत ुिाज्य शासनाकडून प्रस्तािच जात नाही.   

अध्यक्ष महोदय, शेिटचा मदु्दा असा आह ेकी, श्री संत जर्नाडे महािाजांच्या 

समाधी स्थळासाठी माननीय सित्तमतं्रयांनी १० कोटी रुपयांची तितदू केली आह.े  तिे 

येथे संत श्रेष्ठ र्ोिोबा काका महािाज यांचे मंसदि आह.े  तेथे सिकास काम ेसरुू आहते.  

पिंत ुसनधी कमी पडत आह.े  त्यासाठी सित्तमंत्री महोदयांनी असधकचा सनधी उपलब्ध 

करुन द्यािा, अशी मी सिनंती कितो. धन्यिाद. 

----------- 
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 श्री असमन पटेल (मुंबादिेी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ के सलए 

एक अच्िा अथवसंकल्प महासिकास आघाडी की सिकाि ने पेश सकया ह.ै उस 

अथवसंकल्प पि बोलने के सलए मैं खड़ा हुआ हू.ं  

अध्यक्ष महोदय, सपिले तीन सदनों से मैं िोज सबुह आता हू ंऔि शाम तक यह 

सोचकि बैठता हू ंसक बोलने के सलए अब अपना समय आएर्ा. आज सबुह से काँगे्रस 

पक्ष की ओि से बोलने िाला मैं पहला िक्ता हू ंऔि पिेू बजट सत्र में बोलने िाला मैं 

तीसिा िक्ता हू.ं ये समलीजलुी सिकाि ह,ै महासिकास आघाडी की सिकाि ह.ै थोड़ासा 

ॲडजस्टमेंट किना पड़ता ह.ै सपिले १२ साल से हम इस सिधानसभा में आते ह.ै एक 

अच्िा बजट,   One of the best budget, पंचसतु्री डेिलपमेंट का बजट सित्त मंत्री  

सम्माननीय श्री असजत दादा पिाि जी ने इस सदन में पेश सकया ह.ै मझु ेपिूा सिश्वास 

ह ैसक सम्माननीय मंत्री श्री असजत दादा पिाि जी ने जो यहां पि कहा ह ैसक पंचसतु्री 

ऑफ डेव्हलपमेंट सजसमें चाि लाख किोड़ रुपये तीन साल में आने िाले ह.ै िह इन 

पांच सेक्टिों में खचाव होर्ा. िह खचाव पक्का होर्ा. हमािे प्रदशे को िन सरसलयन डॉलि 

इकॉनॉसम होने से कोई ताकत िोक नहीं पाएर्ी. इस पि मझुे पिूा भिोसा ह.ै  बजट पि 

बोलने के सलए मेिी बहुत तैयािी थी, लेसकन समय बहुत कम बचा ह.ै मैं ज्यादा सिस्ताि 

से न बोलते हुए केिल मदु्दों पि ही फोकस करंुर्ा.  

अध्यक्ष महोदय, मेिे पास कुि डेटा ह.ै यह मेिा डेटा नहीं ह,ै महािाष्ट्र सिकास 

आघाडी सिकाि का डेटा नहीं ह.ै जो प्राईव् हटे पीआिएस लेसजस्लेटीि  रिसचव सेंटि ह ै

उसका डेटा मेिे पास ह.ै यह एक बहुत ही बेहतिीन आऊट ले ह.ै  पसुलस सिभार् में 

३० प्रसतशत ज्यादा खचव किने का प्रोसिजन ह.ै अलर् अलर् सेक्टि ह.ै एज्यकेुशन 

सिभार् में, स्पोटवस सिभार् में १२ प्रसतशत, सपिले  साल के मकुाबले ज्यादा खचव 

किने की बात ह.ै ॲग्रीकल्चि सिभार् में १० प्रसतशत ज्यादा खचव किने की बात ह.ै 

हले्थ औि फॅसमली िलेफेअि सिभार् में खचव किने की बात ह.ै सपिले साल के 

मकुाबले में १३ प्रसतशत कम आऊट ले ह.ै मिेे पास कुि डेटा ह,ै िह मैं सदन के 

सामने िखना चाहता हू.ं ४.४ प्रसतशत ऑफ दी आऊट ले हम हले्थ पि खचाव किने 

जा िह ेह.ै हम जो खचाव किने की बात कि िह ेह,ै िह प्रसत व्यसक्त १,५२० रुपये खचाव  
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किने हम जा िह ेह.ै सम्माननीय दादा, यह बात सदन के सामने िखने में मझुे बड़ा 

अफसोस होता ह.ै लेसकन मजबिूी ह.ै अर्ि मैं यह बात नहीं कहूरं्ा तो मैं अपने साथ 

ही नहीं, तो महािाष्ट्र के हजािों मिीज जो जे.जे. हॉसस्पटल में इलाज के सलए आते ह,ै 

उनके साथ नाइसंाफी करंुर्ा. मैं आपके साथ यह बात बहुत सजम्मेदािी के साथ िखना 

चाहता हू.ं  मुंबई में जो जे.जे.हॉसस्पटल ह,ै उसमें आज बॅण्डेज, ग्लोव्हज, पॅिाससटामोल 

नहीं ह.ै हि दिाई मिीज को बाहि से लानी पड़ती ह ैऔि एक सकऑस, एक ऐसा  

माहौल िहां पि बन र्या ह ैसक र्िीब आदमी के आँखो से आँस ु के अलािा कुि 

सनकल नहीं िहा ह.ै सिभार् की  मांर् थी सक मेसडसीन  के सलए ४५० किोड़ रुपये सदए 

जाने चासहए. इस बजट में केिल १५० किोड़ रुपये मेसडसीन के सलए िख ेर्ए ह.ै 

सम्माननीय दादा, मेिी आपसे नम्र सिनती ह ैसक आप इसको रिकंससडि सकसजए औि 

दिाई के सलए जो ४५० किोड़ रुपये महािाष्ट्र में दनेे की बात ह,ै िह ४५० किोड़ रुपय े

आपने दिाई के सलए दनेा चासहए. िह सदन दिू नहीं ह ैसक जब मझुे लोर्ों के सलए 

जे.जे. हॉसस्प्पटल में भखू हड़ताल के सलए बैठना पडे़र्ा.  आज का दौि िहां पि बहतु 

खिाब चल िहा ह.ै िहां पि सबल्कुल दिाई नहीं ह.ै ये क्यों हो र्या ह,ै इसकी िजह 

क्या ह?ै  हाफसकन को दिाई खिीदने के सलए एक प्रोसीजि तय हआु ह.ै आज 

हाफसकन दिाई खिीदती नहीं ह.ै िकव  कॉन्रैक्ट से दिाई खिीदी जा सकती ह.ै जो िेट 

फाइनल होर्ा उससे डीन या हॉसस्पटल दिा खिीद सकता ह.ै हाफसकन दिा खिीदने 

के बािे में ॲब्स्यलेुटली फेल, टोटली फेल हो र्या ह.ै  सित्त मंत्री सम्माननीय श्री 

असजत दादा से मेिी सिनती ह.ै सम्माननीय मंत्री श्री असमत दशेमखु जी सदन में 

उपसस्थत नहीं ह.ै ये दिाई खिीदने के सलए पैस ेऔि चेंज हाफसकन स ेहटाकि िेट 

कॉन्रैक्ट किने की जरुित ह.ै यसद हम ऐसा नहीं किते ह,ै हले्थ सेक्टि पि यसद हम 

ध्यान नहीं दतेे ह,ै तो आने िाले सदनों में केिल जे.जे. हॉसस्पटल ही नहीं, तो पिेू 

महािाष्ट्र के हॉसस्पटल्स कोलॅप्पस हो जाएंर्े, दिाई नहीं समलेर्ी. उसके सलए हमें कोई 

सनिवय लेना होर्ा. हले्थ पि कम खचाव हो िहा ह.ै यह बात मैंने बतायी ह.ै 

       ...इसके बाद श्रीमती किंदीकि 
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अध्यक्ष महोदय,  मायनॉरिटी के बािे में सम्माननीय दादा ने अच्िे सनिवय सलए 

ह.ै ६७७ किोड़ रुपये का प्रािधान इस बजट में सकया र्या ह.ै सपिली बाि का पैसा 

खचव नहीं हआु ह.ै मायनॉरिटी सिभार् को कम से कम एक हजाि किोड़ रुपये दनेे की 

जरुित ह,ै तासक उसकी सािी योजनाएं अमल में आ सके.  

अध्यक्ष महोदय, मौलाना आजाद आसथवक सिकास महामंडल के ५०० किोड़ 

रुपये की बात बजट में हुई. लेसकन मझुे सदन में बताने में बड़ा खदे होता ह ैसक  मौलाना 

आजाद आसथवक सिकास महामंडल के सपिले पांच साल औि ये दो साल, ऐसे कुल 

सात साल में एक रुपये का भी लोन लोर्ों को सदया नहीं र्या ह.ै जो िोटे व्यापािी ह,ै 

५० हजाि रुपये, १-२ लाख रुपये का कजाव समलता था, उनको अब सबजनेस के सलए 

एक रुपये का भी कजव सपिले सात सालों में नहीं सदया र्या. आज जो पैसा सदया जा 

िहा ह ैिह कम ह.ै मौलाना आजाद आसथवक सिकास महामंडल को औि भी ज्यादा 

पैसा सदया जाना चासहए. िोटे औि बडे़ सबजनेस लोन जल्द से जल्द शरुु किने चासहए.  

अध्यक्ष महोदय, जो मोन्यमुेंट ह,ै उसके सलए इस बजट में बड़ा फंड सदया र्या 

ह,ै दनेा भी चासहए. यह जरुिी बात ह.ै जो ऐसतहाससक स्थल ह,ै पयवटन स्थल ह,ै उसके 

सलए पैसा सदया जाना चासहए. मैं बड़ी खशुी के साथ कहना चाहता हू ंसक हाजीअली 

दिर्ाह के परिसि में ब्यटुीसफकेशन के सलए एक आिाखड़ा तैयाि हुआ ह,ै आसकव टेक्ट 

श्री आबा लांबा को सनयकु्त सकया र्या ह ैऔि िह काम हो िहा ह.ै लेसकन उसके साथ 

साथ ऐसे कई पयवटन स्थल ह ैजहां पि सभी मजहब के लोर्, सभी धमव को मानने िाले 

लोर् आस्था के साथ िहां जाते ह.ै जहां पि बाबा हजित शाह का दिर्ाह ह,ै मेिे इलाके 

में हाजी अब्दलु बाबा का दिर्ाह ह.ै मर्दमू शाह मासहमी का मासहम में दिर्ाह ह.ै 

यहाँ पि सभी मजहब के लोर् आते ह.ै सदन के माध्यम से माननीय उप मखु्यमंत्री जी  

से मेिी सिनती ह ैसक सजस तिह से अन्य मोन्यमूेंट के सलए पैसा सदया र्या ह,ै उसी तिह 

मुंबई में औि सिशेर्षकि नार्पिु में बाबा ताजदु्दीन का दिर्ाह ह,ै िहां पि स्पेशल 

प्रोसिजन किके फंड दनेा चासहए.  
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अध्यक्ष महोदय, आिक्षि की बात होती ह.ै मिाठा को आिक्षि समलना 

चासहए. इस बात से हम पिूी तिह से सहमत ह.ै ओबीसी को पॉसलटीकल आिक्षि 

समलना चासहए, उसके सलए हम आपके साथ में ह.ै लेसकन मुंबई उच्च न्यायालय ने 

मायनॉरिटीज को, जो स्पेसशयली इकॉनॉसमकली बैकिडव ह,ै उनको एज्यकेुशन में 

आिक्षि दनेे की बात की ह.ै सपिले दो साल में इस पि इस सदन में चचाव नहीं हो िही 

ह.ै मेिी सिकाि से सिनती ह ैसक जो सोशली इकॉनॉसमकली बैकिडव ह,ै उनको आिक्षि 

समलना चासहए. मैं धमव के नाम पि आिक्षि नहीं मांर्ता हू.ं धमव के नाम पि आिक्षि 

नहीं समल सकता. यह बात सदन औि समाज भी जानता ह.ै लेसकन जो सोशली 

इकॉनॉसमकली बैकिडव ह,ै सजसके पास अपने बच्चे को सखलाने औि पढाने के सलए 

पैसा नहीं ह,ै उनको एज्यकेुशन में आिक्षि दनेे की बात मुंबई हाई कोटव ने की ह.ै उस 

बात को ध्यान में िखते हुए इनको आिक्षि सदया जाना चासहए.  

अध्यक्ष महोदय, कल एक लक्षिेधी के माध्यम से मैंने सम्माननीय श्री असजत 

दादा जी से बात कही थी औि उनकी बात से मझु ेऐसा लर्ता ह ैसक बजट का जिाब 

दतेे समय मुंबई की जजवि इमाितों पि उनकी नजि जाएर्ी. मुंबई हो, महािाष्ट्र हो या 

दशे हो, हि चीज पि उनकी पिूी नजि ह.ै मुंबई में जो १६ हजाि इमािते जजवि हालात 

में ह,ै उसके सलए १०० किोड़ रुपये का बजट ह.ै मझुे पिूी उम्मीद ह ैसक सम्माननीय 

दादा जब इसका जिाब देंर्े तो उसमें म्हाडा को पिुानी इमाितों की मिम्मत के सलए, 

रिपेअि के सलए कम से कम २५० किोड़ रुपये इस बजट में देंर्े.  

अध्यक्ष महोदय, पयावििि सिभार् के सम्माननीय मंत्री सदन में उपसस्थत ह.ै 

मैंने दखेा ह ैसक मुंबई में सी-सलंक िॉस किने के बाद िली में आने पि ऐसा लर्ता ह ै

सक हम ठाकिे मतदाि के्षत्र में आ र्ए ह.ै िहां बहुत अच्िा काम हो िहा ह.ै मैं 

सम्माननीय मंत्री श्री आसदत्य ठाकिे जी से कहना चाहता हू ंसक सपिली सिकाि के 

माननीय मंत्री श्री जयकुमाि िािल जी के पास मैंने एक प्रपोजल सदया था. महात्मा 

ज्योसतबा फुले माकेट से लेकि र्ेट िे ऑफ इसंडया तक का जो पिूा परिसि ह,ै िह एक 

ऐसतहाससक परिसि ह,ै ससस्टि ससटी ह.ै लंदन में आप औि हम जाते ह ैतो दखेते ह.ै  
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"लंडन आय" जैसा "मुंबई आय" होना बहुत जरुिी ह.ै चाह ेसफि िह चौपाटी पि किें, 

बांद्रा में किें या जहां भी किना ह,ै मुंबई में िह चीज होनी चासहए. सिशेर्षकि महात्मा 

ज्योसतबा फुले माकेट से लेकि र्ेट िे ऑफ इसंडया तक जो हरेिटेज इमािते ह,ै िहां 

लाईटींर् िर्ैिह किके एक अच्िा काम सकया जाना चासहए.  सडसजटल टेक्नोलॉजी 

होती ह,ै स्कॅन किके िह चीज िहां पि आती ह.ै िह चीज िहां पि होनी चासहए. 

पयावििि औि पयवटन को ध्यान में िखते हुए िहां पि कुि किना बहुत जरुिी ह.ै पयवटन 

को लेकि मुंबई में किोड़ों डॉलि का इन्िेस्टमेंट हो सकता ह.ै जैसे सक एअि इसंडया की 

सबसल्डंर् ह,ै  एम्पायि इस्टेट सबसल्डंर् न्ययूाकव  में ह.ै उसकी र्ैलिी ह.ै ये सब चीज हम 

बना सकते ह ैसजससे बड़ा िेिेन्य ूसमल सकता ह ैऔि ये आकसर्षवत हो सकता ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, पयवटन के बािे में मुंबई के सिधायकों के साथ एक बैठक ली 

जाएर्ी, तो हमािे जो मत ह ैिह हम आपको अच्िी तिह से द ेसकें र्े.  आपने मझु े

बहुत सकूुन से बोलने सदया, उसके सलए मैं आपको धन्यिाद दतेा हू ंऔि अपना भार्षि 

पिूा किता हू.ं जय सहदं, जय महािाष्ट्र. 

     --------- 

        ...यानंति श्रीमती सर्िप 
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 श्री.िाजेश पिाि (नायर्ांि): अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या  अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथासंकल्पावर बोलण्याकररता उभा आह.े 

   अध्यक्ष महोदय, सिवप्रथम मी आपल्याला सिनंती कितो की, आपि मला 

बोलण्याकरिता सकमान ५ समसनटांचा कालािधी द्यािा. माझे नाि िाजेश पिाि आह.े 

मी जेव्हा कोिालाही माझे नाि सांर्तो तेव्हा लोक असे म्हितात की, सिकाि 

पिािांचे आह ेति, तमु्हाला काही अडचि नाही. मी सिकाि मधील पिाि जिी नसलो 

तिी माझ्या नािामळेु मला एखाद्या एक्स्रा समसनटाचा फायदा द्यािा. 

  अध्यक्ष महोदय, माझे सिव प्रश्न ह ेग्रामीि भार्ातील शेतकऱ्यांशी संबंसधत 

आहते. सन्माननीय उप मखु्यमंत्री सभार्हृात उपसस्थत आहते. मला त्यांना ह े

सांर्ाियाचे आह े की, या अथवसंकल्पामध्ये ३ लाख, ३० हजाि िोजर्ाि सनसमवती 

कििाि असे उसद्दष्ट आपि जाहीि केलेले आह.े 'मॅग्नेसटक महािाष्ट्र' हा उपिम कििाि 

असल्याबाबतही आपि सांसर्तले आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना सांर् ू इसच्ितो की, सिदभव ि 

मिाठिाड्यामध्ये कमीत कमी २००-२५० एिढ्या िोट्या लोकसंख्येचे र्ाि असले 

तिी, तेथील कमीत कमी १०० यिुक ह े पिुे, मुंबई, हदैिाबाद या सठकािी 

नोकिीकरिता असतात. त्यांना फक्त १० ते १२ हजाि एिढे ितेन समळते. त्यामळेु 

त्यांचे पिूव िेतन ह ेत्या सठकािी िाहिे, खािे ि िर्षावतनू २ िेळा र्ािी येण्यामध्ये जाते.  

  अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना सिनंतीपिूवक सांर् ूइसच्ितो की, आपले 

जे उसद्दष्ट आह,े आपि जे निीन उद्योर् आििाि आहात ते सिदभव, मिाठिाड्यातील 

जे नांदडे, लातिू, पिभिी, िासशम, अकोला असे सजल्ह े आहते, अशा सठकािी 

आिण्याचा प्रयत्न किािा. 

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघामध्ये पनुिवसन व्हाियाचे खपू र्ाि आहते. 

ही पनुिवसनाची कामे कार्दोपत्री जास्त झालेली आहते त्यासाठी तसेच, माझ्या 

मतदािसंघात बंजािा समाज  मोठ्या प्रमािात असल्यामळेु आपि या मतं्रालयाला  
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श्री.िाजेश पिाि... 

पनुिवसन ि तांडा िस्तीसाठीचा असधकचा सनधी द्यािा, अशी मी आपल्याला सिनंती 

कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, ग्रामीि भार्ामध्ये ज्या घिकुल योजना केल्या जातात 

त्याकरिता सिव समळून दीड लाख रुपये सदले जातात. शहिी भार्ात अडीच लाख रुपये 

सदले जातात. पिंत,ु ही तफाित अन्यायपिूव आह.े जेिढा खचव शहिामध्ये येतो, 

तेिढाच खचव हा ग्रामीि भार्ामध्ये येतो. त्यामळेु आपि कें द्र शासनाच्या माध्यमातनू 

सकंिा कें द्र  ि िाज्य शासन समळून ग्रामीि भार्ामध्ये दखेील घिकुल बांधिीसाठी 

सकमान अडीच लाख रुपये द्यािेत, अशी मी आपल्याला सिनंती कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, लंडन... मुंबई, रिंर्िोड, कोस्टल िोड, ॲक्िेरिअम अशा 

बऱ्याच र्ोष्टी शहिाकरिता होत आहते. पिंत,ु ग्रामीि भार्ामध्ये जेव्हा एखाद्या 

कुटंुबामध्ये एखाद ेलग्न होते, त्यािेळेस ते कुटंुब कमीतमी १० ते १५ िर्षे मार्े जाते. 

कािि त्यांना एक ति जमीन सिकािी लार्ते सकंिा सािकािाकडून खाजर्ी कजव घ्यािे 

लार्ते ि ह ेकजव ते २०-२० िर्षे फेडू शकत नाहीत. त्यामळेु मी आपल्या माध्यमातनू 

सिनंती कितो की, महािाष्ट्रातील ग्रामीि भार्ातील प्रत्येक र्ािामध्ये आपि सकमान 

२ हजाि सिवसामान्य लोकांना लग्नकायावकरिता, धासमवक कायावकरिता उपयोर्ी पडेल 

असे सभार्हृ बांधािे. त्याकरिता कालबध्द कायविम आखािा, अशी मी आपल्याला 

सिनंती कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, मी महानायक श्री.असमताभ बच्चन यांच्या 'बार्िान' या 

ससनेमातील काही ओळी आपल्याला िाचनू दाखितो. हा अत्यंत र्ंभीि मदु्दा आह.े 

त्या ससनेमातील एका र्ाण्यातील ओळी अशा आहते की,"बार् को जन्म दनेे िाला 

बार्िान, परििाि को जन्म दनेे िाला सपता, दोनों ही अपने खनू-पसीने से अपने पौधों 

को सींचते ह.ै न ससफव  अपने पेड़ से, बसल्क उसके साये से भी प्पयाि किते ह.ै क्योंसक 

उसे उम्मीद ह ैसक एक िोज जब िह सजंदर्ी से थक जाएर्ा, तो िही साया उसके काम 

आएर्ा."   
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श्री.िाजेश पिाि ... 

  अध्यक्ष महोदय, मी हचे मिाठीमध्ये दखेील सांर्तो, 

   तझु्या-माझ्या संसािाला आसि काय हिे, 

    तझु्या-माझ्या लेकिाला घिकुल नि े

  अध्यक्ष महोदय, यातील घिकुल माननीय श्री.निेंद्र मोसदजींनी सदले आह.े  

    नव्या घिामंदी निीन काय घडले, 

    घिकुलासंर् समद िरे्ळ हुईल, 

    सदस जातील, सदस येतील, 

    भोर् सिल, सखु येईल. 

  अध्यक्ष महोदय, आईिसडलांच्या मलुांकडून अपेक्षा असतात. त्यांना असे 

िाटते की, माझा िाईट काळ येईल तेव्हा माझ्याकडे कोिीतिी लक्ष दईेल. पिंत,ु आता 

ग्रामीि भार्ामध्ये प्रत्येक र्ािामध्ये िधृ्दाश्रम स्थापन किण्याची िेळ आलेली आह.े 

आम्ही र्ािामध्ये जातो तेव्हा ियोिधृ्द स्त्री-परुुर्षांची एकच मार्िी असते की, आम्ही 

६० िर्षाांचे आहोत आम्हाला काही पैसे द्यािेत. आम्ही त्यांना सिचाितो की, तमु्हाला 

मलेु नाहीत का, ति ते म्हितात की, मलेु आहते, पिंत ुत्यांना जाळता काय? याचा 

अथव ग्रामीि भार्ातील आईिसडलांकडे मलेु आता लक्ष दते नाहीत. माझी सिनंती 

आह े की, आपि ग्रामीि भार्ातील ६० िर्षाांच्या प्रत्येक ियोिधृ्दांना पेन्शन 

दणे्याबाबत सिचाि किािा, एिढे बोलनू मी माझे दोन शब्द पिूव कितो. 

......... 
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  श्री.अशोक पिाि (सशरुि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथवसंकल्पािि  बोलण्याकरिता ि त्याला पासठंबा दणे्यासाठी 

उभा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, िाज्याचे उप मखु्यमंत्री माननीय श्री.असजत पिाि यांनी एक 

सुंदिसा अथवसंकल्प मांडलेला आह.े माझ्या मतदािसंघामध्ये स्ििाज्यिक्षक ित्रपती 

संभाजी महािाजांचे स्मािक आह.े िडु ि तळुापिू या दोन र्ािांसाठी समुािे २५० कोटी 

रुपये शासनाने जाहीि केले आहते, त्याकरिता मी माननीय श्री.असजत पिाि यांना 

माझ्या मतदािसंघातील तमाम जनतेच्याितीने मनापासनू धन्यिाद दतेो. 

नंति श्री.सशंद े... 
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श्री.अशोक पिाि... 

भसूिकास बँकेच्या कजवदाि शेतकऱ्यांच्या ९६४.१५ कोटी रुपये कजावस आघाडी 

सिकािने कजवमाफी सदली, ह ेफाि मोठे काम केले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या िाज्याचे माजी मखु्यमंत्री श्री.शिद पिाि यांनी फळबार् 

लार्िड योजना आिली होती. त्यामध्ये काही फळ सपकांचा समािेश कििे त्यािेळी 

िाहून र्लेे होते. त्यामध्ये आता उदा.द्राक्ष, रॅर्न फळ, मसाले ि इति महत्त्िाच्या 

फळांचा समािेश केला आह,े त्याबद्दल मी महासिकास आघाडी सिकािला 

मनापासनू धन्यिाद दतेो. 

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या परिसिामध्ये बैलर्ाडा शयवतीला फाि महत्त्ि सदले 

जाते. ती पनु्हा सरुु किण्यासाठी माननीय उप मखु्यमंत्री ि महासिकास आघाडी 

सिकािने माननीय सिोच्च न्यायालयापयांत जाऊन प्रयत्न केले. या प्रकििी माननीय 

खासदाि श्री.अमोल कोल्ह ेयांनी सातत्याने लोकसभेत सातत्याने पाठपिुािा केला 

आह.े सदिहू शयवत सरुु किण्यास यश समळाले आह.े याबद्दल मी महासिकास आघाडी 

सिकािचे मनापासनू असभनंदन कितो. 

अध्यक्ष महोदय, कोसिड काळात माननीय आिोग्य मंत्री श्री.िाजेश टोपे यांनी 

चांर्ले काम केले आह.े पिुे सजल्यातील पनुािाला यांनी कोसिड लस सनसमवती केली 

आह.े त्यांच्या नािाची भाितित्न पिुस्कािासाठी कें द्र शासनाकडे सशफािस किण्यात 

यािी, अशी माझी मार्िी आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मला दोन तीन समसनटे िेळ िाढिनू द्यािा ही सिनंती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, पिुे शहिाजिळ ३०० एकि जार्ेत इदं्रायनी मेडीसीटी 

उभािण्याचे सिकािने जाहीि केले आह.े याचा फायदा संपिूव परिसि ि िाज्यातील 

सामान्य जनतलेा होिाि आह.े आिोग्य सेिा के्षत्रात पढुील ३ िर्षावत ११ हजाि कोटी 

रुपये खचव किण्याचा सिकाि प्रयत्न कििाि आह.े हा आिोग्याच्या दृष्टीने महत्त्िाचा 

आह.े 
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श्री.अशोक पिाि... 

अध्यक्ष महोदय, पंडीत िमाबाई शताब्दी मसहला उद्योजक योजना मसहला 

आसथवक सिकास महामंडळाच्या माध्यमातनू िाबसिण्यात येईल. आता मी माझे भार्षि 

कमी करुन केिळ सचूना मांडतो. 

अध्यक्ष महोदय, शासन अनेक िेळा शासन सनिवय सनर्वसमत किते त्यामध्ये 

आमदाि महोदयांची नािे नसतात त्यांच्या नािाचा त्यामध्ये समािेश किण्यात यािा, 

अशी माझी सिनंती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी माझे भार्षि िेळे अभािी पिूव कितो. धन्यिाद ! 

--------- 

तागलका सिाध्यक्ष : आता सििोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांचा २ 

समसनटे िेळ सशल्लक आह.े तेिढया िेळेत त्यांनी त्यांचे भार्षि पिूव किािे. िळे 

िाढसििे तासलका सभाध्यक्षांच्या असधकािात नाही. यासंदभावत सभार्हृातील दोन्ही 

बाजचू्या सन्माननीय सदस्य यांनी सनिवय घ्याियाचा असतो. 
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श्रीमती मसनर्षा चौधिी (दसहसि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथवसंकल्पािि सिवसाधािि चचाव किण्यासाठी मी उभी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माततृ्ि अनदुान योजनेिि मी बोलिाि आह.े प्रत्येक 

स्त्रीचे माता होण्याचे स्िप्पन असते. पिंत ुकाही सस्त्रया माता होऊ शकत नाहीत. पिु े

येथील र्लेॅक्सी केअि येथे भाितातील पसहली यरुस रान्सप्पलांट शस्त्रसिया किण्यात 

आली असनू यामळेु ४० ते ४५ मसहला माता होऊ शकल्या आहते. या शस्त्रसियेचा 

खचव प्रत्येक माततृ्िापासनू िंसचत िाहिाऱ्या मसहलांना झेप ूशकत नसल्याने र्भावशय 

रान्सप्पलांटसाठी सिशेर्ष सनधीची तितदू किण्यात यािी. जेिेकरुन त् याचा लाभ माता 

न होऊ शकिाऱ्या अनेक मसहलांना होऊ शकेल. 

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री.िर्न भजुबळ ि माननीय मंत्री श्री.धनंजय 

मुंडे यांना पत्र दऊेन ततृीय पंथीयांना ओळख पत्र दणे्यात यािे ि िेशन काडव दणे्यात 

यािे, अशी सिनंती केली होती. त्यासाठी त्यांनी तितदू केली त्याबद्दल मी त्यांच े

असभनंदन किते.  

यानंति श्री.तेलंर्... 
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 श्री.सचंमििाि पाटील (एिंडोल) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथवसंकल्पािि सिवसाधािि चचाव किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्याचे माननीय अथव मंत्री श्री.असजत पिाि यांचे मी 

मनापासनू असभनंदन कितो. अत्यंत प्रसतकूल परिसस्थतीमध्ये िाज्याचा......  

 श्री.सधुीि मनुर्ंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, सत्ताधािी पक्षातील अनेक 

सन्माननीय सदस्य माननीय ॲड.असनल पिब यांच्या भोिती एकत्र उभा थांबलेले 

आहते, याचा अथव त्यांची काही तिी मार्िी असािी, असे मला िाटते. 

अथवसंकल्पाििील चचचेी िेळ िाढसिण्याबाबतची मार्िी असेल ति ती मान्य किि े

आिश्यक आह.े याबाबतचा सनिवय घेण्याचा असधकाि सभार्हृाला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र सिधानसभा सनयम २४५, २४६, २४७, २४८ या 

सनयमानसुाि अथवसंकल्पाििील सिवसाधािि चचाव ही ६ सदिस होिे आिश्यक आह.े  

आपि यािि उत्ति द्याल की, आपल्या काळामध्य े६ सदिस चचाव केलेली आह ेकाय? 

तमुचे आसि आमचे कििे ह ेमहत्त्िाचे नाही. कािि तेव्हा अशा प्रकािच्या चचचेी 

कोिी मार्िी केली नसािी. आता चचेसाठी अनेक सन्माननीय सदस्य तयाि आहते. 

त्यामळेु आपि िेळेचे सनयोजन कििे आिश्यक आह.े आपि कायद्याच्या बाहिे 

जाऊन सनयोजन कितो, ह ेमला मान्य आह.े ६ सदिसांऐिजी दोन सदिसच चचाव का 

किीत होतो, कािि सिवसाधािि चचेमध्ये अनेक सन्माननीय सदस्य भार् घेत नव्हते. 

अथवसंकल्पाचा पिूव अभ्यासकरुन त्यािि मत व्यक्त किण्यास अनेक सन्माननीय 

सदस्य तयाि नव्हते. त्यामळेु ६ सदिस होिािी चचाव आपि दोन सदिसांमध्ये पिूव 

किीत होतोत. पिंत ुआता जनसहतासाठी प्रश्न मांडण्याची सन्माननीय सदस्यांची इच्िा 

असेल ति त्यांच्या इच्िा ि आकांक्षाचा र्ौिि, सत्काि ि सन्मान कििे आिश्यक 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्ष नेता श्री.दिेेंद्र फडििीस यांनी अमकू 

िेळ चचाव केली. सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुर्ंटीिाि यांनी अमकू िेळ चचाव 

केली. आम्ही चचाव केली म्हिजे संसिधानाच्या बाहिे जाऊन केली आह ेकाय?  ६ 

सदिस चचाव असताना दखेील आम्ही आमचे मत मांडायचे नाही काय? 
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श्री.सधुीि मनुर्ंटीिाि....... 

िेळेच्या चौकटीमध्ये जनतेचे प्रश्न र्दुमरुन जातील, असे मला िाटते. सिनंती किीत 

असलेल्या सन्माननीय सदस्यांना बोलण्याची संधी द्यािी. मार्िी किीत असलेले 

सन्माननीय सदस्य आमच्या पक्षाचे नाहीत. तिी दखेील मी त्यांची बाज ूघेत आह.े 

सिधानसभा सनयम २४६ (२) मध्ये असे नमदू केले आह ेकी, "अध्यक्षांना योग्य िाटेल 

ति, त्यांना, भार्षिांसाठी कालमयावदा सिसहत किता येईल."  

 अध्यक्ष महोदय, आपि अशा प्रकािचे प्रश्न अनेक िेळा उपसस्थत केलेले 

आहते. आता आपि अध्यक्ष पदािि बसलेले आहात, सन्माननीय सदस्यांना न्याय 

दणे्याची आपली भसूमका आह.े अनेक सन्माननीय सदस्य बोलण्यासाठी तयाि 

आहते. त्यामळेु त्यांना बोलण्याची संधी दणे्यात यािी, अशी मी सिनंती कितो. आम्ही 

जास्त िेळ घेतला म्हिनू आपि त्यांना बोलण्यापासनू िंसचत ठेि ूनका. आमच्यामळेु 

त्यांना बोलण्यापासनू िंसचत ठेित असाल ति आम्ही आमची भार्षिे बंद करु.  

 तागलका सिाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुर्ंटीिाि आपि बिाच 

िेळ मार्वदशवन केले आह.े पिंत ुतासलका सभाध्यक्ष म्हिनू माझे मत ऐकाल काय? 

आपि सिधानसभा सनयम २४५,२४६ ि २४७ या सनयमांचा मला दाखला सदलेला 

आह.े त्याचे उत्ति मी दऊे इसच्ितो. आता माझ्या हातामध्ये सिधानसभा सनयमाचे 

पसु्तक नाही, तिी दखेील मी आपिास उपसस्थत केलेल्या प्रश्नाचे उत्ति दऊे इसच्ितो. 

अथवसंकल्पािि ६ सदिस सिवसाधािि चचाव किण्याचा सनयम असला तिी ती चचाव 

दोन सदिसांमध्ये पिूव किण्याबाबत माननीय श्री.असजत पिाि यांनी सिधानसभा सनयम 

५७ अन्िये सनयम स्थसर्त किण्याचा प्रस्ताि मांडला होता आसि त्यास सभार्हृाने 

एकमताने मान्यता दखेील सदलेली आह.े त्यामळेु यािि भाष्ट्य किण्याची आिश्यकता 

नाही, असे मला िाटते. अशी परिसस्थती उद्भििाि ह ेमला मासहती होते. म्हिनू मी 

माननीय संसदीय कायव मंत्री ि आपिास एकत्र बसनू िेळेचे सनयोजन किािे, असे 

सांसर्तले होते. कािि शेिटच्या िक्त्याला भार्षि किण्यासाठी िेळ समळत नाही. 

अनेक सन्माननीय सदस्य आज िेळ समळेल उद्या िेळ समळेल, या आशेिि भार्षि 

किण्यासाठी तयािी करुन येतात. पिंत ुत्यांना संधी समळत नाही. 
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तागलका सिाध्यक्ष....... 

माझे समत्र डॉक्टिसाहबेांनी खाली बसनू माझ्याबद्दल सटप्पपिी केली. आपि खाली 

बसनू अशा प्रकािची सटप्पपिी करु नका, असे सांर्त  होतो, तेिढ्यात आपि 

माझ्यािि उसळून उठलात. शेिटी काय होिाि ह ेमासहती असल्यामळेु मी शांतता 

घेतली.  

यानंति श्री.कुलकिी....... 
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तागलका सिाध्यक्ष..... 

सभार्हृाच्या रेझिी बाकाििील सन्माननीय सदस्य, मंत्री महोदय, माननीय संसदीय 

कायव मंत्री, र्ट नेते जो सनिवय घेतील तो सनिवय आसि त्यािेळेचे सनयोजन कििे, ह े

सपठासीन असधकाऱ्याच्या खचुीचे काम आह.े त्याप्रमािे माननीय उप मखु्यमंत्री तथा 

सित्त मंत्री यांनी अडीच तासांचा िेळ िाढिनू सदला आह.े त्यांनी याबाबत सांसर्तले 

की, या अडीच तासांच्या िेळेमध्ये सनम्मािेळ सििोधी पक्षाकरिता आसि सनम्मा िेळ 

सत्तारुढ पक्षाला सदला पासहजे आसि एक तास माझ्या उत्तिाकरिता ठेिण्यात यािा. त े

दपुािी २.०० िाजता उत्ति दणे्यासाठी उभे िाहिाि होते. पिंत ुमी सांर् ूइसच्ितो की, 

पसहले िके्त २६ समसनटे बोलेले होते. त्यािि मी काहीही बोललो नाही. मी आपिास 

पिूविेळ सदला आह.े मी पसलकडच्या सन्माननीय सदस्यांनाही बोलण्यासाठी िेळ 

सदला आह.े आता माननीय अथवमंत्री दोन िाजता भार्षिास सरुुिात कििाि होते. 

म्हिनू शेिटचा एकेक समसनट मी प्रत्येक सन्माननीय सदस्यांना बोलण्यासाठी दते 

होतो ि ठीक २.०० िाजता माननीय सित्त मंत्री बोलण्यासाठी उभे िाहतील, अशा 

प्रकािे मी सनयोजन किीत होतो. पिंत ु आताच्या परिसस्थतीमध्ये सभार्हृाने सनिवय 

घ्यािा. त्यानसुाि सपठासीन असधकाऱ्यांच्या आसनािि जो कोिी असतील त्यानसुाि 

ते काम कितील. 

 श्री. असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, सभार्हृाच्या भािना पाहता अजनू अधाव 

तासाचा िेळ सन्माननीय सदस्यांना बोलण्यासाठी दणे्यात यािा. मी अडीच िाजता 

उत्ति दणे्यास सरुुिात कितो. (...अडथळा....) यात आता िेळ िाया घालि ूनये.  

 तागलका सिाध्यक्ष : सभार्हृाच्या भािना लक्षात घेता मी पनु्हा माननीय 

संसदीय कायवमंत्रयाना सांर् ूइसच्ितो की, यात िोटेशन ठििनू घ्यािे. आता भाितीय 

जनता पक्षाच्या चाि सन्माननीय सदस्यांनी भार्षि केले आह ेआसि सत्तारुढ पक्षातील 

एकेक सन्माननीय सदस्यांनी भार्षि केले आह.े िेळेचे सनयोजन दोन्ही बाजलुा समान 

आह.े प्रत्येक सन्माननीय सदस्यांना बोलण्यासाठी संधी समळाली पासहजे, असे 

िोटेशन असले पासहजे. आता सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनर्षा चौधिी यांनी 

भार्षिास सरुुिात किािी.  
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 श्रीमती मसनर्षा चौधिी (दसहसि) : अध्यक्ष महोदय, संजय र्ांधी सनिाधाि 

योजनेंतर्वत सिधिा मसहलांना समळािािे पेन्शन सकमान १,५०० रुपये केले पासहज.े 

त्यात अनेक जाचक अटी आहते. अनेक मलेु त्यांच्या आई-िडीलांचा सांभाळ किीत 

नाहीत. िेशनकाडवमध्ये मलुाचे नाि असेल ति त्या मसहलांना पेन्शन समळत नाही. मी 

सिनंती किते की, यात शासनाने लक्ष घालािे.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मंत्री सभार्हृामध्ये उपसस्थत आहते. मी त्यांना 

एक सिनंती कििाि आह.े बीपीएलधािक कुटंुबातील मलुींच्या लग्नासाठी ५० हजाि 

रुपये सदले पासहजेत. बीपीएलमधील र्िीब कुटंुबातील मलुींचे लग्न होत असताना 

अनेक अडचिी येत आहते. मध्य  प्रदशे, उत्ति प्रदशे या िाज्यात मलुींच्या लग्नासाठी 

१ लाख रुपयांची मदत केली जाते. असे असताना आपल्या िाज्यात र्िीब कुटंुबातील 

मलुींच्या लग्नाकरिता ५० हजाि रुपये शाासनाने द्यािेत, अशी मी मार्िी किते. 

 अध्यक्ष महोदय, मी माननीय पालकमतं्रयांचे असभनंदन किते. सन् माननीय 

सििोधी पक्षनेते श्री. दिेेंद्र फडििीस ह ेमखु्यमतं्री असताना दसहसि-कांदळपाडा ते 

सभुार्ष चदं्र बोस मैदान येथील पलुासाठी चाि हजाि कोटी रुपयांची तितदू केली आह.े 

त्यासाठी मी त्यांचे मनापासनू असभनंदन किते.  

 अध्यक्ष महोदय, कृसर्ष सिभार्ासंदभावत मी थोडक्यात बोलिाि आह.े तौके्त 

चिीिादळामध्ये पालघि सजल्यातील पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊस असलेल्या लोकांना 

पैसे समळालेले नाहीत. ज्यांचे पंचनामे झाले आहते त्या शेतकऱ्यांना पैसे समळाियास 

हिेत.  

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल मी आपले 

आभाि व्यक्त किते. 

धन्यिाद ! 

--------- 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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 श्री.असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपिास सिचारु इसच्ितो की आिखी 

सकती सन्माननीय सदस्य बोलिाि आहते ? 

 तागलका सिाध्यक्ष : प्रतोदांनी सदलेल्या यादीनसुाि भाितीय जनता पक्षाच े

७, सशिसेना पक्षाचे ५, िाष्ट्रिादी काँग्रेस पक्षाचे ९ आसि काँग्रेस पक्षाचे ११ 

सन्माननीय सदस्य बोलिाि आह.े  त्याव्यसतरिक्त अपक्ष, असखल भाितीय मजलीस-

ए-इतोहादलू मसुस्लमीन, महािाष्ट्र निसनमावि सेना, िाष्ट्रीय समाज पक्ष, जनसिुाज्य 

शक्ती पक्ष, कम्यसुनस्ट पाटी ऑफ इसंडया यांना प्रत्येकी अधाव समसनट िेळ आह.े 

 श्री.असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शलेाि ह े

दखेील या बाबीला साक्षीदाि आहते की, काल माननीय संसदीय कामकाज मंत्री यांनी 

सांसर्तले होते की जे सन्माननीय सदस्य सध्या सभार्हृामध्ये उपसस्थत आहते त्यांनाच 

उद्या बोलण्याची संधी दणे्यात येईल.  इति सन्माननीय सदस्यांना संधी दणे्यात येिाि 

नाही.  त्यामळेु माझी सिनंती आह े की, जे सन्माननीय सदस्य काल उसशिापयांत 

सभार्हृात थांबले होते त्यांनाच बोलण्याची संधी दणे्यात यािी.  जे सन्माननीय सदस्य 

उपसस्थत नव्हते त्यांना का बोलण्याची संधी सदली जात आह े? 

 तागलका सिाध्यक्ष : मघाशी माझा तसाच प्रयत्न होता पिंत ु काही 

सन्माननीय सदस्यांचा र्ैिसमज झाला.  मी पनु्हा सांर् ूइसच्ितो की, काल संध्याकाळी 

उसशिापयांत थांबलेल्या सन्माननीय सदस्यांची यादी त्या-त्या पक्षाच्या प्रतोदांनी 

द्यािी.  त्या सदस्यांना प्राधान्याने संधी दणे्यात येईल. 

 माझ्याकडे सपं्रटेड यादी आलेली आह.े  सदि यादी मी एकदा िाचनू दाखसितो. 

 सशिसेना - श्री.दीपक केसिकि, श्री.प्रकाश आसबटकि, श्री.िमेश कोिर्ािकि, 

श्री.योर्ेश कदम, श्री.सदलीप लांडे, श्री.सचमंििाि पाटील, ॲड.आसशर्ष जैस्िाल. 

 िाष्ट्रिादी काँग्रेस पक्ष – सन्माननीय सदस्य श्री.सदलीपिाि बनकि, श्री.अशोक 

पिाि, श्रीमती सिोज असहिे, श्री.चंद्रकांत ऊफव  िाजभूैय्या निघिे, डॉ.सकिि लहामटे, 

श्री.अतलु बेनके, श्री.संसदप सक्षिसार्ि, श्री.यशितं माने, श्री.ससुनल भसुािा, श्री.चेतन 

तपेु आसि श्री.शेखि सनकम. 
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तागलका सिाध्यक्ष..... 

 िाष्ट्रीय काँग्रेस पाटी – सन्माननीय सदस्य श्री.असमन पटेल, श्री.सभुार्ष धोटे, 

श्री.िािसाहबे अंतापिूकि, श्री.सििमससंह सािंत, श्रीमती प्रसतभा धानोिकि, श्री.िाज ू

पाििे, श्रीमती सलुभा खोडके, श्री.िाजेश एकडे, श्री.सशिीर्षदादा चौधिी, 

श्री.सशिीर्षकुमाि नाईक, श्री.सहसिाम कोिोटे आसि श्री.सहिामि खोसकि. 

 भाितीय जनता पाटी – सन्माननीय सदस्य श्री.जयकुमाि र्ोिे, ॲड.िाहूल कुल, 

श्री.िािाजर्सजतससंह पाटील, श्री.िाजेश पिाि, डॉ.भािती लव्हकेि, श्रीमती मसनर्षा 

चौधिी, श्रीमती मोसनका िाजळे, श्रीमती सीमा सहिे, श्री.र्िपत र्ायकिाड, श्री.कृष्ट्िा 

र्जबे, श्री.संजय केळकि, श्री.प्रतास अडसड आसि श्री.िसि िािा. 

 तसेच अपक्ष सन्माननीय सदस्यांची नािे आलेली नाहीत पिंत ुत्यांना अधाव-

अधाव समसनट िेळ आह.े   

 श्री.हरिभाऊ बार्डे : अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदस्यांना 

अथवसंकल्पाििील सिवसाधािि चचेमध्ये भार् घ्यायचा आह.े  त्यामळेु माझी सिनंती 

आह ेकी, आज सिव सन्माननीय सदस्यांना बोलण्याची संधी दऊेन सोमिािी मंत्रयांच े

उत्ति घेण्यात यािे. 

 श्री.असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांना मी सांर् ूइसच्ितो 

की, सोमिािी उत्ति दणे्यापेक्षा असधिेशन संपल्यानंतिच मी उत्ति दतेो. 

 तागलका सिाध्यक्ष : आता आपि चचलेा सरुुिात करु. 

--------- 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सिाध्यक्ष श्री.कागलदास कोळंबकर) 

श्री.सचंमििाि पाटील (एिंडोल) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथवसंकल्पाििील चचमेध्ये भार् घेण्यासाठी मी उभा आह.े  सिवप्रथम माननीय 

अथवमतं्रयांचे मी मन:पिूवक असभनंदन कितो.  कािि असतिषृ्टी, अिकाळी पाऊस, भ-ू

स्खलन अशा अनेक संकटांमळेु सनमावि झालेल्या प्रसतकूल परिसस्थतीमध्ये दखेील 

चांर्ला ि आदशव अथवसंकल्प त्यांनी सादि केला.  त्याबद्दल मी त्यांचे 

अत:कििपिूवक आभाि दखेील मानतो. 

अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्य ह ेसंपिूव दशेभिात आसथवक आसि इति सिवच 

बाबतीत कसे अग्रेसि िाहील याचा प्रामासिक प्रयत्न महासिकास आघाडी सिकािने 

या अथवसंकल्पाच्या माध्यमातनू केला आह.े 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सचमििाि पाटील... 

अध्यक्ष महोदय, हा अथवसंकल्प मांडत असताना आपल्याकडे जी साधन 

सामग्री उपलब्ध असते आसि जो सनधी उपलब्ध असतो त्या माध्यमातनू राज्याला 

कोणत्या क्षेत्रात संधी ददली पादहज े याचा दवचार करीत असतो. आपि त्याचा 

प्राधान्यिम सधु्दा ठिसित असतो की, उपलब्ध साधनसंपत्तीमध्ये आपल्याला 

कोित्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यािे लार्ले.  मला प्रामासिकपि े अस े िाटते की, 

आपल्याकडे उपलब्ध साधनसामगु्री कमी असल्यामळेु उजाव आसि ससंचन या २ 

क्षेत्राकडे असधकासधक लक्ष दऊेन या २ के्षत्रांिि जास्तीत जास्त सनधी कसा खचव 

किता येईल त्यािि आपि सिचाि केला पासहजे.   

अध्यक्ष महोदय, आम्ही ग्रामीि भार्ात िाहिािे लोकप्रसतसनधी आहोत.  

ग्रामीि भार्ाची ि तेथील शेतीची अिस्था काय आह.े  आज शेती िीजचे्या अभािी 

होत नाही.  शेतीिि सनसर्ावच्या संकटानंति दसुिे कोिते संकट असेल ति िीजेची 

अनपुलब्धता ह ेआह.े  शेतीला आज िीज समळत नाही.  शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल 

चाल ू आहते.  काल आपि िीजेची जोडिी कट करु नये, असा सनिवय घेतला 

त्याबद्दल मी आपले असभनंदन कितो.  लोकप्रसतसनधी म्हिनू काम किीत असताना 

सदिसातनू १०० फोनपैकी ७० ते ८० फोन िीजेच्या  बाबतीत असतात.  इतकी िाईट 

सस्थती िीजेच्या बाबतीत झाली आह.े   केिळ िीज उपलब्ध होत नसल्यामळेु शेती 

आसि शेती व्यिस्था प्रचंड अडचिीत आली आह.े  म्हिनू मला सित्तमंत्रयांना सिनंती 

किायची आह े की, इति के्षत्रांकडे दलुवक्ष झाले तिी चालेल.  पिंत ु महािाष्ट्राची 

आपल्याला खऱ्या अथावने ग्रामीि भार्ाची उन्नती किायची असेल ति िीज आसि 

ससंचन या दोन के्षत्राकडे लक्ष घालिे आिश्यक आह.े  जळर्ांिला कायविम 

असताना उपमखु्यमंत्री महोदय आसि मखु्यमंत्री महोदयांनी अत्यंत महत्त्िाची काम े

मासर्तली होती.  त्यामध्ये माझ्या मतदाि संघातील अंजनी प्रकल्प आसि पद्मालय 

प्रकल्पासाठी मी सिनंती केली आह.े   

अध्यक्ष महोदय, मला या सठकािी सांर्ताना अत्यंत द:ुख होत आह े की, 

माझ्या मतदाि संघातील अंजनी नािाचा प्रकल्प पिूव झाला आह.े  त्या प्रकल्पामध्ये  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) XX - 154 

PPD/AKN/SST प्रथम श्री.चौधिी 14:10 

 

 

श्री. सचमििाि पाटील... 

पाण्याचा पिूव साठा होतो. पिंत ुसितिि व्यिस्था नसल्यामळेु तो साठा आम्हाला कधी 

नदीच्या ति कधी नाल्याच्या पात्रातनू सितिि व्यिस्था किािी लार्ते आसि केिळ 

सितिि व्यिस्था होत नसल्याकाििाने ७ हजाि हके्टि शेतकऱ्यांच्या जसमनीला 

आम्ही पािी दऊे शकत नाही.  धिि भिलेले असताना सधु्दा आम्हाला त्याकडे 

सनमटूपिे बघण्यापसलकडे आम जनतेच्या हातामध्ये काही नाही. 

अध्यक्ष महोदय, मी उपमखु्यमंत्री यांना सांसर्तले की, या प्रकल्पासाठी मला 

लिकिात लिकि सपु्रमा द्या आसि ह ेकाम लिकिात लिकि कायावन्िीत किाि.े  

त्यांनी मला आश्वासन सदले की ह ेकाम आम्ही लिकिात लिकि करु.  म्हिनू या 

धििाचे काम जेिढे लिकिात लिकि किता येईल सततके ते लिकि किािे.   

अध्यक्ष महोदय, दसुिा पद्मालय प्रकल्प आह.े  त्या पद्मालय प्रकल्पाच्या 

माध्यमातनू जिळपास २०० ते २५० कोटी रुपये भसंूपादनासाठी सदले आहते.  

मळूचा हा फक्त १८ कोटींचा होता.  आज त्या प्रकल्पाची सकंमत २५० ते ३०० कोटी 

इतकी झाली आह.े  या प्रकल्पामध्ये पनुिवसन किायचे कोितेही र्ाि सशल्लक नाही.  

त्यामळेु त्यामध्ये कोिताही सनधी खचव होिाि नाही.  म्हिनू माननीय सित्तमंत्री आसि 

माननीय जलसंपदा मंत्री यांना सिनंती किायची आह ेकी, आपि या प्रकल्पासाठी 

एकिकमी सपु्रमा मंजिू करुन त्याची िक्कम एकिकमी द्यािी की जेिेकरुन माझ्या 

मतदाि संघातील या दोन्ही धििांची कामे मी चांर्ल्या पध्दतीने करु शकेल.   

अध्यक्ष महोदय, पििा माननीय उपमखु्यमंत्रयांनी त्यांच्या भार्षिातनू सांसर्तले 

की, आता कोिोना जिी आटोपला तिी जळर्ांिला ऑक्सीजन जनिेशन प्पलॅन्ट सरुू 

किायचे आहते.  पिंत ुमला खदेाने नमदू किािसेे िाटते की, कोिोनाच्या नािाखाली 

जी खिेदी झाली सकंिा जी कामे झाली ती अत्यंत सनकृष्ट अशी कामे झाली.  मी या 

सठकािी जबाबदािीने सांर् ू इसच्ितो की, १५ ते २० ऑक्सीजन जनिेशन प्पलॅन्ट 

उभािण्याचा संकल्प झाला.  पिंत ुआज एकही ऑक्सीजन प्पलॅन्ट तेथे सरुू नाही.    

यानंति श्रीमती कोळसर्िे..   
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श्री. सचमििाि पाटील.... 

अध्यक्ष महोदय, हा सिर्षय फक्त ऑसक्सजन प्पलान्ट पिुता मयावसदत नाही. थमावसमटि, 

पीपीई कीट सकंिा व्हेंटीलेटि अशा काही बाबी कोिोना काळात घेण्यात आल्या  

होत्या. त्यातील व्हेंटीलेटिच्या बाबतीत सजल्हासधकािी, सससव्हल सजवन यांच्याकडे 

आम्ही तिािी सदल्या होत्या. तेव्हा असे आढळले की, ते व्हेंटीलेटि ज्या कंपनीच े

यायला पासहजे आसि आपल्या स्पेसससफकेशनप्रमािे आलेले नाहीत. तिी सदु्धा 

सिभार्ाने त ेव्हेंटीलेटि सस्िकािले. पिंत ुतिाि झाल्यानंति त्यांनी ते व्हेंटीलेटि पित 

केले. अशा प्रकािे त्यामध्ये र्ैिव्यिहाि किण्याचा प्रयत्न झालेला आह.े कोसिड 

काळामध्ये डीपीडीसीच्या माध्यमातनू जी ५० कोटी रुपयांची कामे झालेली आहते. 

त्याची चौकशी किण्याची मार्िी आम्ही सजल्हा सनयोजन मंडळाच्या बैठकीमध्ये 

केली होती. त्याची चौकशी त्रयस्त एजन्सी कडून किण्यात यािी आसि याची 

िस्तसुस्थती काय आह ेह ेजनतेला अिर्त किािे. कािि आज लोकप्रसतसनधींच्या 

संदभावत जनतेच्या मनामध्ये र्ैिसमज सनमावि झाला आह े की, त्यांनी काहीतिी 

र्ैिव्यिहाि आसि चकुीच्या बाबी केलेल्या आहते. हा र्ैिसमज दिू किण्यासाठी 

माननीय आिोग्य मंत्रयांना माझी सिनंती आह ेकी, या संदभावत आपि लक्ष घालनू या 

सिर्षयाला चालना द्यािी. एिढे बोलनू मी माझे भार्षि संपसितो, धन्यिाद !  

------- 
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श्रीमती समुन पाटील (तासर्ाि-किठे महांकाळ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय 

उप मखु्यमंत्री तथा सित्त ि सनयोजन मंत्री श्री. असजत पिाि यांनी सदनांक ११ माचव, 

२०२२ िोजी सभार्हृात अथवसंकल्प सादि केला. हा अथवसंकल्प समाजातील सिव 

घटकांना न्याय दिेािा असल्याने माननीय मखु्यमंत्री उद्धि बाळासाहबे ठाकिे तसेच 

माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.असजत पिाि यांचे जाहीि आभाि मानते. 

अध्यक्ष महोदय,अथवसंकल्पात सनयसमत पीक कजव भििाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० 

हजाि रुपये अनदुान दणे्याची तितदू किण्यात आली. त्याचप्रमािे भ-ूसिकास बँकेची 

कजवमाफी करुन या शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा सदलासा दणे्याचे काम केले आह.े 

पिंत,ु सहकािी बँका तसेच इति बँका यांची मदुत िर्षावअखिे जनू मसहन्यात संपत 

असते, पिंत ूया बँका माचव मसहन्यापासनुच िसलुीचा तर्ादा शेतकऱ्यांना लाितात ि 

ज्यांनी माचव मसहन्याअखिे कजव भिलेले नाही त्यांना थकबाकीत टाकतात. त्यामळेु 

कजविसलुीसाठी सिव बँकांना िर्षावअखिे म्हिजेच जनू मसहन्यापयांत मदुतिाढ सदल्यास 

याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघात आिेिाडी येथे महािाष्ट्र तसेच कनावटक 

िाज्यातील धनर्ि समाजाचे आिाध्य दिैत सििोबाचे मंदीि आह.े या मंसदिासाठी 

बनसिलेल्या सिकास आिाखड्यास शासनाने भिीि आसथवक तितदू किािी, अशी मी 

या सनसमत्ताने मार्िी किते. तसेच तासर्ांि तालकु्यातील हातनिू येथे होनाई दिेीचे 

मंदीि असनू तथेे नव्याने पयवटन कें द्राचे काम अनेक िर्षावपासनू चाल ूअसनू त्यासही 

भिीि आसथवक तितदू किण्यात यािी, अशी मार्िी मी किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघातील ग्रामीि मार्ावसाठी अनेक िर्षावपासनू 

सनधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामळेु ह ेिस्ते िाहतकुीच्या दृष्टीने अत्यंत खिाब झाले 

आहते. त्याकरिता तितदू करुन ही दरुुस्ती केल्यास ग्रामीि भार्ातील शेतकऱ्यांची 

सोय होिाि आह.े त्यामळेु सिशेर्ष सनधीची तितदू किािी, अशी मार्िी मी किीत 

आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघात सिसापिू, पेड, येळािी, मिेिाजिूीसह 

२१ र्ािे तसेच किठे महकंाळ प्रादसेशक नळपािी पिुिठा योजना पंचसिस िर्षावपासनू  
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श्रीमती समुन पाटील..... 

कायवित आहते. सध्या त्या योजना डबघाईस आल्या आहते. ताकािी, आिफळ, टेंभ ू

तसेच म्हशैाळ योजनांच्या पाण्यामळेु काही र्ािांनी या प्रादसेशक नळपािी पिुिठा 

योजनेतनू बाहिे पडून स्ितंत्र पािी पिुिठा योजनांची मार्िी केली आह.े त्यांनाही 

शासनाने सनधी उपलब्ध करुन घ्यािा, अशी मार्िी मी किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, तासर्ांि येथे शासकीय सिडांर्ि असनू सदि सिडांर्िास 

स्ि. आि. आि. (आबा) पाटील यांचे नाि सदल्याबद्दल मी शासनाचे सिशेर्षतः 

माननीय िीडा मंत्री श्री. ससुनल केदाि तसेच मानननीय िाज्यमंत्री श्रीमती असदती 

तटकिे यांचे या सनसमत्ताने आभाि मानते ि या सिडांर्िाचा सिकास किण्यासाठी जो 

आिाखडा तयाि किण्यात आला त्याला सनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी मी मार्िी 

किते.  

अध्यक्ष महोदय, पनु्हा एकदा माननीय मखु्यमंत्री श्री. उद्धि बाळासाहबे ठाकिे 

तसेच माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असजत पिाि यांनी सादि केलेल्या अथवसंकल्पास 

पाठींबा दतेे ि माझे भार्षि संपसिते. धन्यिाद ! 

------ 

       यानंति श्रीमती किंदीकि.. 
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 डॉ. भािती लव्हकेि ( िसोिा ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२३ च्या 

अथवसंकल्पािि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उभी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  मी मच्िीमािांच्या बाबत या सठकािी बोलिाि आह.े ७ 

सजल्यांमधील मच्िीमाि बांधिांचे प्रचंड  हाल होत आहते. त्यांच्यासाठी सनधी 

ठेिण्याची र्िज होती. त्यांच्याकरिता असधकासधक सनधी शासनाने ठेिािा, अशी 

मार्िी आह.े जसमनीििील शेतकिी  असतात तसे ह े पाण्यातील शेतकिी आहते. 

आज माशांचा दषु्ट्काळ आह.े एलईडी लाईटमळेु मच्िीमािी होत नाही. ४-५ 

िर्षाांपासनू सडझलेचा पितािा अनेक सोसायट्यांना समळालेला नाही. िसोिा 

सिधानसभे बाबत मी सांर् ूइसच्िते की, २७ मसहन्यांचा १६२ कोटी रुपयांचा  पितािा 

अद्याप तेथील मच्िीमािांना समळालेला नाही. यामळेु त्यांची अिस्था िाईट झालेली 

आह.े माझी सिनंती आह ेकी, आपि सडझलेचा पितािा दणे्यासाठी िरे्ळा सनधी 

दणे्याबाबत पनु्हा एकदा सिचाि किािा.  

 अध्यक्ष महोदय, जल िाहतकुीसाठी ि जेट्टीसाठी खाडीचे खोलीकिि 

किण्यासाठी ३३० कोटी रुपयांची तितदू केलेली आह.े माझ्या िसोिा 

मतदािसंघातील िसोिा खाडीमध्ये र्ाळ ५५ लाख क्य.ुमी. आह.े याबाबत मी 

माननीय सित्त मंत्री यांच्याकडे पत्र सदले होते. एिढा र्ाळ असल्यामळेु बोटींचे अनेक 

अपघात होतात. खाडीतील र्ाळ काढण्यासाठी तितदू किािी अशी माझी सिनंती 

आह.े माजी मखु्यमंत्री माननीय श्री. दिेेंद्र फडििीस यांचे मी असभनंदन किते. 

त्यािेळी त्यांनी ४ कोटी रुपये मंजिू केले होते. तेव्हा र्ाळ काढला. मात्र र्ाळ एिढा 

आह ेकी, तो काढला नाही ति येथील मच्िीमािांना त्रास होतो. 

  अध्यक्ष महोदय, िाज्यात चिीिादळे येतात,अनेक आपत्ती येतात. कोकि ि 

इति सठकािी धपू प्रसतबंधक बंधािा,भसूमर्त  सिद्यतु िासहन्या, चिी िादळ सनिािा 

कें द्र या सािखी कामे हाती घेतली जातात ि त्यासाठी चांर्ला सनधी ठेिला आह.े 

मला सांर्ण्यास खदे होतो की, िसोिा मतदािसंघात धपूप्रसतबंधक बंधाऱ्याचे काम 

सरुु होते. त्यासाठी साडे ३५ कोटी रु. माननीय कें द्रीय मंत्री श्री. सनतीन र्डकिी  
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डॉ. भािती लव्हकेि .... 

यांच्याकडून आिले होते. २० कोटी रु. मार्ील मंसत्रमंडळातील माननीय मखु्यमंत्री 

श्री.दिेेंद्र फडििीस यांनी सदले होते. समदु्र धपू प्रसतबंधक बंधाऱ्याचे ९० टक्के काम 

पिूव झाले असनू १० टक्के काम  माननीय पालक मंत्री यांनी िोखले. मी िािंिाि सिनंती 

केली की, ह ेकाम िोख ूनका. लोकांची मार्िी आह,े म्हिनू ह ेकाम आम्ही किीत 

आहोत. मात्र त्यांनी ती मार्िी मान्य केली नाही. पयावििि ससचि यांनी त्यास  सििोध 

केला होता. या बैठकीत सा.बा.सिभार्ाचे असधकािी होते. लोकांची मार्िी असताना 

ि र्िज असताना ते काम िोखण्यात आलेले आह.े माननीय कें द्रीय मंत्री श्री. र्डकिी 

यांनी  पत्र सदले तिी दखेील काही झाले नाही. ह ेसांर्ण्यास मला असतशय खदे होतो. 

लोकप्रसतसनधी िािंिाि मार्िी किीत आहते. माननीय कें द्रीय मंत्री श्री. र्डकिी ह े

कोिताही पक्षासभसनिेश न ठेिता िाज्यातील िस्त्यांसाठी,िाहतकुीसाठी  ि इति 

अनेक कामांसाठी नेहमीच मदत कित असतात. तिी दखेील त्यांच्या पत्राची  दखल 

घेतली र्लेी नाही, याच ेमला िाईट िाटले. माझी माननीय सित्त मंत्री यांना सिनंती 

आह.े आपि स्ित: लक्ष घालािे. केिळ १० टक्के काम िासहलेले आह.े ९० टक्के 

काम पिूव झाले आह.े  िासहलेले काम पिूव किण्यासाठी मदत किािी. 

 अध्यक्ष महोदय, अथवसंकल्पाच्या संदभावत आसदिासी सिकास ि सामासजक 

न्याय सिभार्ाबाबत बोल ूइसच्िते. शासकीय िससतर्हृातील सिद्याथीनींकरिता मोफत 

सॅसनटिी पॅड सडस्पोजेबल मशीन बसिण्यात येईल असे सांसर्तले आह.े मी माननीय 

सित्त मंत्री यांचे आभाि मानते. त्यांनी सॅसनटिी पॅड बाबत सिचाि केला. सॅसनटिी पॅड 

सडस्पोजेबल मशीन लािनू उपयोर् नाही. तेथे िेंडींर् मशीन लाििे, मोफत सॅसनटिी 

पॅड दिेे अत्यंत महत्त्िाच ेआह.े 

       यानंति श्रीमती सर्िप...  
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डॉ.भारती लव्हकेर … 

  अध्यक्ष महोदय, आसदिासी सिकास सिभार्ाच्या ४९१ िससतर्हृांमध्ये 

२०९११ मलुी आहते. समाजकल्याि सिभार्ाच्या िाज्यात ८४ शाळा आहते. 

त्यापैकी २९ शाळा या मलुींच्या सनिासी शाळा आहते. त्यामध्ये ४५४२ मलुी आहते. 

शासकीय आसदिासी आश्रमशाळांमध्ये १० मसहने प्रत्येक मलुीला मसहन्याला १० 

सॅसनटिी पॅड्स मोफत समळतात. पिंत,ु २ मसहने त्यांना सॅसनटिी पॅड्स सदले जात नाहीत. 

कािि ते सटु्टीचे मसहने असतात. मर् त्या पित कपडा, दपुट्टा, र्ित िापििे अशा 

अस्िच्ि पयायावकडे जाऊ लार्तात. माझी सिनंती आह ेकी, त्या मलुींना १२ मसहने 

सॅसनटिी पॅड्स सदले पासहजेत. 

   अध्यक्ष महोदय, शासकीय अनदुासनत आसदिासी आश्रमशाळांमध्ये ि 

समाजकल्याि सिभार्ाच्या शाळांमध्ये मलुींना सॅसनटिी पॅडच सदले जात नाहीत. 

संस्थाचालकांना प्रत्येक सिद्याथीनी मार्े ९२० रुपये समळतात. त्या ९२० रुपयांमध्ये, 

त्या यादीमध्ये सॅसनटिी नॅपसकनचा उल्लेखच नाही, त्यामळेु त्या मलुींना आजही 

सॅसनटिी पॅड्स समळत नाहीत. आपि तेथे सडस्पोजेबल मशीन लािले ति ते 

कोिासाठी लाििाि, हा दखेील सिचाि किण्याचा सिर्षय आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आपल्या दशेामध्ये ६० कोटी मसहला आहते. त्यापैकी 

साडेपस्तीस कोटी मसहलांना माससक पाळी येते. त्यापैकी फक्त १५ टक्के मसहलांनाच 

सॅसनटिी नॅपसकन िापिण्यास समळतात. उिवरित मसहलांना ते िापिण्यास समळत नाहीत. 

कािि एक ति अिेअिनेस नाही सकंिा त्या ॲफोडव करु शकत नाहीत. 

  अध्यक्ष महोदय, सिवसाधाििपिे तेिाव्या िर्षी पाळी येते. ती साधाििपि े५० 

िर्षाांपयांत जाते म्हिजे ३७ िर्षाांचा काळ आपि पकडा. एका िर्षावत ६० सदिस, ३७  

िर्षे म्हिजे, २२२० सदिस म्हिजेच ६ िर्षे, १ मसहना एिढा मोठा कालािधी असतो. 

यामध्ये सतचे लग्न होते, र्भाविपि होते, बाळंतपि होते, बालसंर्ोपन होते, पनु्हा 

मॅनॉपॉज येतो. एिढी मोठी सस्थत्यंतिे सतच्या आयषु्ट्यात घडत असतात. अशािेळेस 

माससक पाळीचे सनयोजन आपि जि शाळेपासनू केले नाही ति सतला अनेक िोर्ांना 

दखेील सामोि जािे लार्ते. 
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डॉ.भारती लव्हकेर … 

  अध्यक्ष महोदय,  आज आपल्या दशेामध्ये दििर्षी २७ टक्के मसहला या 

सव्हावयकल कॅन्सिमळेु जातात. सव्हावयकल कॅन्सि होण्याचे खिे कािि आपि 

पाहण्यास र्लेो ति ...(अडथळा)... ह े पहा हा मसहलांचा सिर्षय आह.े आपि 

संिेदनशील मनाने ऐका कािि या र्ोष्टी होिे र्िजेचे आह.े अस्िच्ि र्ोष्टी 

िापिल्यामळेु सव्हावयकल कॅन्सि होतो. त्यामळेु माझी अशी सिनंती आह ेकी, आपि 

सिव शाळांमध्ये सॅसनटिी नॅपसकन व्यिसस्थत पध्दतीने समळतील, याची काळजी घेतली 

पासहजे. 

  अध्यक्ष महोदय, आज शाळांमध्ये २३ टक्के मलुी रॉपआऊट होतात याच े

काििच असे आह ेकी, माससक पाळीचे ४ सदिस त्या शाळेत येत नाहीत. एक ति 

शौचालये व्यिसस्थत नाहीत सकंिा नाहीच आहते. तेथे त्यांना सॅसनटिी नॅपसकन दखेील 

उपलब्ध नसतात.  

  अध्यक्ष महोदय, WHO च्या र्ाईडलाईन्स दखेील आपि नीट फॉलो किीत 

नाही. त्या र्ाईडलाईन्सनसुाि प्रत्येक स्त्रीचा हा मलूभतू असधकाि आह ेकी, सतला 

स्ितंत्र... (अडथळा)... 

( माननीय तासलका सभाध्यक्ष बेल िाजितात ) 

  अध्यक्ष महोदय, मला बोल ूद्या. या सिर्षयािि कदासचत कोिी बोलिाि नाही. 

मला बोल ूद्या. मला संिक्षि द्या. 

   तागलका सिाध्यक्ष (श्री.कालीदास कोळंबकर) : सन्माननीय सदस्या 

अन्य सन्माननीय सदस्यांना दखेील बोलण्याकरिता िेळ सदला पासहजे. 

  डॉ.भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, मला बोल ूद्या.  हा सिर्षय िेर्ळा आह.े 

तमु्हाला कदासचत ऐकायला होत नसेल. पिंत,ु या सिर्षयािि आपि पढेु र्ेलो नाही 

ति अनेक मलुींना याचा त्रास होतो. तमु्ही मला बोल ूद्या. 
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डॉ.भारती लव्हकेर … 

  अध्यक्ष महोदय, WHO च्या र्ाईडलाईन्सनुसाि प्रत्येक स्त्रीला स्ितंत्र 

स्िच्ितार्हृ, पिेुशी पाण्याची व्यिस्था ि सॅसनटिी नॅपसकन समळिे र्िजेचे आह.े 

आम्ही सभार्हृात मार्िी केली होती की, आमच्या आमदाि सनधीतनू आमच्या 

सिधानसभा के्षत्रात सॅसनटिी व्हेंसडंर् मशीन ि सडस्पोजेबल मशीन शाळांमध्ये, 

कायावलयांमध्ये सकंिा जेथे मसहलांची जास्त र्दी असते अशा सठकािी बससिण्याची 

पििानर्ी द्यािी. मी माजी मखु्यमंत्री श्री.दिेेंद्र फडििीस यांचे असभनंदन किेन, ती 

पििानर्ी आम्हाला दणे्यात आली. त्यामळेु आम्ही आमच्या सनधीतनू तेथे त्या 

मशीन्स लाि ूशकलो. माझी मंत्री महोदयांना सिनंती आह ेकी, ह ेत्यांनी सिाांसाठी 

करुन द्यािे.... (अडथळा)... अध्यक्ष महोदय माझे बोलिे संपत आले आह.े  

( माननीय तासलका सभाध्यक्ष बेल िाजितात ) 

  तागलका सिाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य श्री.िईस शेख आपि आपले भार्षि 

सरुु किािे. 

   डॉ.भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय माझ्यािि अन्याय झालेला आह,े अशी 

भािना व्यक्त करुन मी माझे दोन शब्द पिूव किते. 

........ 

नंति श्री.सनतनििे ... 
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 श्री िईस शेख (सभिंडी पिूव) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ के 

अथवसंकल्प पि आपने मझुे बोलने की अनमुसत प्रदान की, उसके सलए मैं आपको 

धन्यिाद दतेा हू.ं 

 अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सम्माननीय दादा का असभनंदन किना चाहता 

हू ंसक उन्होंने एक प्रोगे्रससि बजट, एक सव्हजन िाला बजट पेश सकया औि महािाष्ट्र 

को िन सरसलयन डॉलि इकॉनॉमी बनाने के सलए जो पंचसतु्री डेव्हलपमेंट प्पलान उन्होंने 

पेश सकया. एक औि बात के सलए मैं सम्माननीय दादा को धन्यिाद दूरं्ा सक पाििलमू 

ससब्सडी के बािे में जो एक बहुत बड़ा संकट आ र्या था, उस सदन हमािे धिने के बाद 

आपने आश्वाससत सकया ह ैसक पाििलमू ससब्सडी बहाल की जाएर्ी. आपको याद 

होर्ा सक आपने सभिंडी के एमईसीबी के बकाया के बािे में एक बैठक ली थी. सदन 

में माननीय मंत्री डॉ. सनसतन िाऊत जी भी उपसस्थत ह.ै उस बैठक में एक अच्िा हल 

सनकला था सक जो बकाया ब्याज ह ैउसको १० प्रसतशत पि लाकि, उसकी ३० किोड़ 

रुपये की िकम शासन पे किेर्ी. मैं सम् माननीय दादा से सनिेदन किना चाहूरं्ा सक 

सभिंडी का यह सबसे बड़ा मदु्दा ह.ै आप हमेशा सभिंडी के सिकास के सलए मझुे मदद 

किते ह.ै इस सिर्षय पि आप एक सनिवय दीसजए.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं २-३ मदु्द ेही यहां पि िखने िाला हू.ं हले्थ सेक्टि सबसे 

जरुिी ह.ै महािाष्ट्र ने इस बाि स्िास्र्थय सिभार् का अनदुान बढाकि पांच प्रसतशत पि 

लायी ह.ै मझुे उम्मीद ह ैसक आने िाले बजट में नेशनल हले्थ पॉसलसी के सहसाब स े

आठ प्रसतशत पि आएर्ा. सबसे बसुनयादी मदु्दा "इम्प्पलीमेंटेशन ऑफ बजेट" का ह.ै 

यसद हम सरसलयन डॉलि इकॉनॉमी की तिफ जाना चाहते ह ैऔि सोशल इन्रास्रक्चि 

बनाना चाहते ह,ै तो हमािा इम्प्पलीमेंटेशन बहुत अच्िा होना चासहए. मैं एक उदाहिि 

दनेा चाहूरं्ा सक इतना बजट होने के बाद स्िास्र्थय पि हम जो खचाव किते ह,ै िहां पि 

पीडब्ल्यडूी में हले्थ इन्रास्रक्चि सेल नहीं ह ै तो र्लत सनिवय होत े ह.ै आज 

स्पेशलाईजेशन का जमाना ह.ै हॉसस्पटल्स बनाने ह,ै उसके सलए स्पेशलाईज लोर् ह.ै 

मेिा सनिेदन ह ैसक एक हले्थ इन्रास्रक्चि सेल पीडब्ल्यडूी में बनाया जाए. सम्माननीय 

दादा ने एक पहल की ह ैसक खालापिु में आयिुेसदक हॉसस्पटल बनाया जा िहा ह.ै  
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श्री िईस शेख..... 

टाटा कॅन्सि रिसचव सेंटि औि हॉसस्पटल को १० हके्टि की जर्ह दी जा िही ह.ै आज 

आप िल्डव हले्थ ऑर्वनाईजेशन के सािे सनकर्ष दसेखए. ऐलोपेथी से हटकि हम सफि 

सप्रिेंटीि मसेडसीन की तिफ जा िह ेह.ै जब आप सप्रिेंटीि मसेडसीन के बािे में बात 

किेंर्े तो पिेू सिश्व में आयरु्ष एक नंबि पि ह.ै आप आयरु्ष के अलर् अलर् भार् दखेेंर्े, 

तो उसमें आयिुेद ह,ै यनूानी ह.ै मैं सम्माननीय दादा से सनिेदन किना चाहूरं्ा सक हमािे 

सभिंडी शहि में ॲग्रीकल्चि की दस एकड़ जमीन ह.ै यह जमीन ऐसी ही खाली पड़ी 

ह.ै िहां पि कोई काम नहीं हो िहा ह.ै यसद इस जमीन का इस्तेमाल किके, यनूानी के 

सलए अर्ि आप िहां पि एक डेसडकेटेड कल्टीिशेन के सलए यसुनव्हससवटी बनाए, तो 

ये सबसे बड़ा यटुीलाईजेशन होर्ा. आज अर्ि हम अपने आने िाले जनिेशन को 

आयिुेद औि यनूानी में मजबतू किेंर्े, तो हम सप्रिेंटीि मेसडसीन की तिफ जाएंर्े. 

 अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य श्री असमन पटेल जी ने मसुस्लम आिक्षि 

के बािे में बात की ह.ै मसुस्लम आिक्षि के बािे में इसी सदन में सम्माननीय सदस्य श्री 

अब ूआजमी जी औि हमने धिना भी सदया ह.ै आिक्षि को लेकि सिकाि की जो नीसत 

यहां पि थी, उससे मसुस्लम समाज एक तिह से बहुत नािाज ह.ै उसके साथ नाइसंाफी 

हो िही ह.ै  यसद आप इस बजट को दखेेंर्े, तो सजन संस्थाओ ंको शासन ने सपोटव 

सकया, चाह ेसािथी हो या बाटी हो, उससे उन समाज को न्याय समल िहा ह.ै आपने 

२५० किोड़ रुपये सािथी को सदया ह.ै २५० किोड़ रुपये बाटी को सदया ह.ै मेिा आपसे 

सनिेदन ह.ै यसद आप चाहते ह ैसक मसुस्लम समाज आर्े बढे, मसुस्लम समाज का यिुा 

आर्े बढे, तो आपको उसी तिह की एक संस्था बनानी होर्ी. मौलाना आजाद जी के 

नाम से या डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम यमुन रिसोसव इसन्स्टट्यटु आप बनाईए.  

अध्यक्ष महोदय, कोसिड का समय ह.ै बच्चे आज फीस के सलए हमािे 

कायावलय में आकि तड़प िह ेह.ै मैं आपको इतना डेटा द ेसकता हू ंसक मसुस्लम समाज 

पीिे ह.ै अलर् अलर् ससमसतयों ने अपना अहिाल सदया ह.ै इस बािे में अर्ि आप 

पहल किके ये इसन्स्टट्यशुनल मेकॅसनझम बनायेंर्े, तो यहाँ खडे़ िहकि सकसी िईस 

शेख को आिक्षि नहीं मांर्ना पडे़र्ा. मेिे पास डेटा तो बहुत ह.ै सािथी औि बाटी  
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श्री िईस शेख..... 

जैसी संस्थाओ ंने उन समाजों को आर्े बढाया ह.ै मेिा आपसे सनिेदन ह ैसक आप इस 

पि ध्यान दीसजए.  

 अध्यक्ष महोदय, स्कील डेव्हलपमेंट के बािे में आपने इनोव्हशेन औि 

इन्क्यबेुशन सेंटि की बात की ह.ै यह आपके बजट का सबसे प्रोगे्रससि मवू्ह ह.ै आपने 

इसके सलए १०० किोड़ रुपये सदए ह.ै मायनॉरिटीज को मौका समलेर्ा तो िे भी आर् े

बढ सकें र्े. सम्माननीय सदस्य श्री असमन पटेल जी ने बताया सक मौलाना आजाद 

आसथवक सिकास महामंडल से एक भी व्यसक्त को सात साल में आप कजव नहीं द ेपाए. 

इससे ये समाज आर्े कैसे बढेर्ा ?  मेिा आपसे सनिेदन ह ैसक आप इन बातों की ओि 

ध्यान दीसजए. आपने एक बहुत अच्िी पहल की ह.ै क्योंसक शासन सनिवय जो होते ह,ै 

िह रिसचव पि, डेटा पि सडपेंड किते ह.ै आपने एक सनिवय सलया सक आप इसमनेंट लोर्ों 

के नाम से एक चेअि यसुनव्हससवटी में बनाएंर्े. मेिा सनिेदन ह ैसक भाितित्न मौलाना 

अब्दलु कलाम आजाद जो दशे के पहले एज्यकेुशन समसनस्टि थे, उनके नाम से एक 

चेअि मुंबई यसुनव्हससवटी में िखी जाए. यसद इन चीजों का बजट में समािशे होर्ा तो 

हमको न्याय समलेर्ा.  

 अध्यक्ष महोदय, कल एक आिोप लर्ाया र्या सक कश्मीि फाईल मवु्ही को 

लेकि सभिंडी शहि में हम लोर्ों ने पीव्हीआि ससनेमा को चलने नहीं सदया औि मेिा 

नाम सलया र्या. सम्माननीय सदस्य श्री मंर्लप्रभात लोढा जी ने नाम सलया. मैं आज 

स्पष्ट किना चाहता हू ंसक यसद सभिंडी शहि यह सनसित किता सक कश्मीि फाईल्स 

मवु्ही हम दखेने नहीं देंर्े, तो एक भी सदन िह मवु्ही चल नहीं सकती थी. लेसकन हम 

लोर् डेमोिेट ह,ै सलबिल्स ह.ै हम लोर् डेमोिेसी में भिोसा किते ह.ै मवु्ही को िोका 

नहीं र्या. यसद इस मवु्ही के माध्यम से समाज को बांटने की कोसशश की जाती ह,ै तो 

उस पि माननीय र्हृ मंत्री जी ने ध्यान दनेा चासहए. मैं यहां बैठे सम्माननीय सदस्यों से 

कहना चाहता हू ं सक जो नफित आप इस समाज में, इस धिती पि बो िह ेहो, िहां 

उसका फल आपको नहीं समलेर्ा.  ये ित्रपसत सशिाजी महािाज जी की भसूम ह.ै यहां 

पि सजतनी भी नफित बोयेंर्े, यहाँ पि फुल ही सनकलेंर्े. यहाँ बैठे तमाम सम्माननीय  
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श्री िईस शेख..... 

सदस्यों का मैं असभनंदन किता हू,ं शसुिया अदा किता हू ंसक हमािे ऊपि जो जलु्म 

होता ह ै तो आप खडे़ होते हो, उससे मझुे उम्मीद होती ह ै सक सहदंसु्तान बड़ा ह,ै 

कॉसन्स्टट्यशुन बड़ा ह.ै इतना कह कि मैं अपना भार्षि पिूा किता हू.ं जय सहदं, जय 

महािाष्ट्र. 

      ----------- 

       ....यानंति श्री तेलंर् 
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 श्री.अतलु बेनके (जनु्नि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथवसंकल्पािि सिवसाधािि चचाव किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असजत पिाि यांनी असतशय चांर्ला 

अथवसंकल्प सादि केल्यामळेु मी त्यांचे आभाि मानतो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी ज्या मतदािसंघातनू सनिावसचत झालो तो मतदािसंघ 

ित्रपती सशिाजी महािाजांची जन्मभमूी आह.े माझा जनु्नि तालकुा हा शेती प्रधान 

तालकुा आह.े  माझ्या मतदािसंघामध्ये कें द्र सिकाचा जेएमआिटीचा प्रकल्प 

असल्यामळेु तेथे औद्योसर्कीकिि होऊ शकत नाही. पिंत ुमाझा मतदािसंघ पयवटन 

क्षेत्रामध्ये र्ती घेत आह.े तसेच माझा जनु्नि तालकुा सबबट प्रििके्षत्र आह.े 

महािाष्ट्रातील काही भार्ामध्ये सबबट आढळून येतात. पिंत ु जनु्नि तालकु्यामध्ये 

सबबटांची संख्या मोठ्या प्रमािािि आह.े िन सिभार्ाच्या असधकृत आकडेिािीनसुाि 

माझ्या तालकु्यामध्ये ३५० सबबटे आहते. प्रत्येक िाड्यात, र्ािात, सशिािात अस े

सिवत्र सबबट प्रािी आढळून येत आह.े त्यामळेु सबबट सिरुद्ध मानि असा अनेक िेळा 

संघर्षव पाहाियास समळालेला आह.े मार्ील १० िर्षाांमध्ये सबबट प्राण्यामळेु २०० 

लोकांचा मतृ्य ूझालेला आह.े ३५० पेक्षा जास्त लोक जखमी झालेले आहते. यातील 

सिावत महत्त्िाची बाब अशी आह ेकी, सबबट प्रािी लहान मलुांिि हल्ला किीत आह.े 

आपि सिचाि करु शकतो की, एखाद्या कुटंुबातील लहान मलुांचा मतृ्य ूझाला ति 

त्यांच्या कुटंुबाची ि त्या र्ािाची अिस्था काय होत असेल? अशा सबबट 

प्रििक्षेत्रामध्ये सबबट सफािी व्हािी, यासाठी आम्ही अनेक िर्षाांपासनू मार्िी किीत 

आहोत.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असजत पिाि यांनी या अथवसंकल्पामध्ये पिु े

सिभार्ासाठी सबबट सफािीची घोर्षिा केली. नैससर्वक न्याय म्हिनू जनु्नि येथे सबबट 

सफािी किण्यात यािी, अशी मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, जनु्नि तालकु्यातील अष्टसिनायक, सशिनेिी सिकास, 

जलसंपदा, िस्ते अशा सिसिध सिभार्ामध्ये असतशय चांर्ले काम या महासिकास 

आघाडी सिकािने केले आह.े त्यामळेु मी या सिकािचे आभाि मानतो. 
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श्री.अतलु बेनके...... 

पिुे सिभार्ामध्ये घोसर्षत केलेला सबबट सफािी प्रकल्प जनु्नि तालकु्यामध्ये किण्यात 

यािा, अशी मी ठाम मार्िी कितो आसि मी माझे भार्षि संपसितो. जय सशििाय. 

--------- 
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मंुबईतील नायिाव गविािामध्ये राष्ट्रवादी कााँगे्रस पक्षाच्या 

तालुकाध्यक्षांनी पोलीस  वालदार श्री.सुगनल िाधव यांना गशवीिाळ व 

धक्काबुक्की केल्याबाबत 

 श्री.समसहि कोटेचा : अध्यक्ष महोदय, मी पॉईटं ऑफ इन्फॉमेशनिि 

बोलण्यासाठी उभा आह.े   

अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील नायर्ाि सिभार्ामध्ये िाष्ट्रिादी काँगे्रस पक्ष 

कायावलयाच्या बाहिे काही कायवकत्याांनी सदनांक १५ माचव, २०२२ िोजी िात्री २ 

िाजनू ४५ समसनटांनी दारु सपऊन बाटल्या फोडल्या होत्या. तेव्हा स्थासनक िसहिाशांनी 

१०० नंबििि कॉल करुन पोसलसांची र्ाडी बोलािनू घतेली. काही िेळामध्ये 

भोईिाडा पोलीस स्टेशनचे हिालदाि श्री.ससुनल जाधि तथेे पोहोचले. तेथील 

िाष्ट्रिादी काँगे्रसचे तालकुाध्यक्ष यांनी श्री.ससुनल जाधि यांना सशिीर्ाळ केली.  

आई-बसहनीिि सशव्या दखेील सदल्या आसि त्यांना धक्के दऊेन पित पाठसिले. 

त्यानंति श्री.ससुनल जाधि यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन डायिीमध्ये तशी नोंद 

दखेील केली. उक्त काििाईमध्ये कोिाचा दबाि होता ह ेमला मासहती पिंत ुत्यांच्यािि 

फक्त कलम १८६ अन्िये एनसी दाखल केलेली आह.े कतवव्यािि असताना एका 

पोलीस कमवचाऱ्याला सशिीर्ाळ करुन धक्काबकु् की केल्यानंति दखेील संबंसधत 

व्यक्तीिि एफआयआि दाखल न किता फक्त एनसी दाखल किण्यात आलेली आह.े 

सत्ताधािी पक्षातील एका तालकुाध्यक्षांनी एका पोलीस कमवचाऱ्याला सशिीर्ाळ 

करुन दखेील कोिाच्या तिी दबािाखाली येऊन िरिष्ठ पोलीस असधकािी संबंसधत 

व्यक्तीिि एफआयआि दाखल करुन घेत नसतील ति ह ेमुंबई ि मुंबई पोसलसांचे मोठे 

ददुिै आह.े त्यामळेु उक्त प्रकििी माननीय र्हृ मंत्री महोदयांनी संबंसधतांिि काििाईच े

आदशे दणे्यात यािेत, अशी मी सिनंती कितो.  

 तागलका सिाध्यक्ष :  माननीय र्हृ मंत्री श्री.सदलीपिाि िळस-ेपाटील यांनी 

उक्त प्रकििी लक्ष द्यािे.  

 श्री.सदलीपिाि िळसे-पाटील : अध्यक्ष महोदय, ठीक आह.े  

यानंति श्री.कुलकिी........ 
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पृ.शी. : अथवसंकल्पािि सिवसाधािि चचाव 

मु.शी. : सन २०२२-२०२३ च्या अथवसंकल्पािि 

सिवसाधािि चचाव. 

(चचाव पढेु सरुु...... 

श्री. सभुाष धोटे (राजरुा) : अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी सिकािने 

सादि केलेल्या सन २०२२-२३ च्या अथवसंकल्पािि बोलण्यासाठी आसि माझे 

सिचाि मांडण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मंत्री यांनी या अथवसंकल्पामध्ये सिकासाच्या 

पंचसतु्रीचा समािेश केला आह.े िाज्यात १ लाख  १५ हजाि २२५ कोटी रुपयांची 

र्ुंतििकू होईल ि महािाष्ट्र िाज्य ह ेदशेातील एक सरलीयन डॉलिचे पसहले िाज्य 

ठिेल. त्याबाबत मी माननीय उप मखु्यमंत्री तथा सित्त मंत्री आसि महासिकास आघाडी 

सिकािचे असभनंदन कितो.   

अध्यक्ष महोदय, कनावटक िाज्य सिकाि आसि महािाष्ट्र िाज्य सिकािचे 

पाण्याबाबत िाद आहते. त्याचप्रमािे महािाष्ट्र आसि तेलंर्ाना सिकािचेही िाद 

आहते. माझ्या तालकु्यातील १४ र्ािांमध्ये मिाठी भासर्षक लोक िाहत आहते. पिंत ु

तेलंर्ाना सिकािकडून सांर्ण्यात येते की, ह ेर्ाि त्यांच्या िाज्याच्या हद्दीत येते. सन 

१९५२-५३ मध्ये फाजल अली कसमशनच्या अहिालामध्ये तेव्हाच्या हद्दीत ते र्ाि 

महािाष्ट्र िाज्यात दशवसिण्यात आले होते. पिंत ु सन १९७७-७८ मध्ये र्रु्ल मपॅ 

किण्यात आला तेव्हा ती र्ािे तेलंर्ाना िाज्यात दशवसिण्यात आली. याबाबत 

माननीय महसलू मंत्रयांनी याकडे लक्ष द्यािे. तसेच िाज्याची सीमा मोजनू काढािी, 

अशी मी सिनंती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, सजिती या तालकु्यामध्ये ८ हजाि हके्टि जमीन आह.े िन 

सिभार्ाकडून सांर्ण्यात आले की, सदि जमीन त्या सिभार्ाची नाही आसि महसलू 

सिभार्ाकडूनही सांर्ण्यात आले की, ती महसलू सिभार्ाची नाही. त्यामळेु ही जमीन 

महसलू सिभार्ाने ताब्यात घ्यािी. तेथील अल्प भधूािक शेतकऱ्यांना त्या जसमनीच्या 

पट््टयांचे िाटप किािे, अशी मी सिनंती कितो. भोर्िटदाि नंबि १ आसि भोर्िटदाि  
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श्री. सभुाष धोटे .... 

नंबि २ यांची ३१ माचव, पयांतची मयावदा आह.े त्यात िाढ करुन ती सदनांक ३० जनू 

पयांत किािी, अशी मी सिनंती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, मरुुम आसि सिटभट्टीकरिता तहससलदािाच्या माध्यमातनू 

पिसमट सदले जात होते. आता ह े पिसमट दिे े बंद आह.े याबाबत मी महसलू 

सिभार्ाच्या कायावलयात चौकशी केली होती. तेव्हा समजले की, सदल्ली येथील हरित 

लािादाने कायदा संमत केला आह.े र्ािखड्ेयात िोटिोटे उद्योजक असतात. 

िोजर्ाि हमी योजनेची कामे सदनांक ३१ माचव पयांत पिूव किाियाची आहते. माननीय 

महसलू मंत्रयांनी याकडे लक्ष सदले पासहजे ि िोट्या उद्योजकाना त्यांचे पिसमट पित 

द्यािेत, अशी मी सिनंती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, सािवजसनक बांधकाम सिभार्ासाठी १५ हजाि ६७३ कोटी 

रुपयांची तितदू किण्यात आली आह.े िाज्यात समदृ्धी महामार्ावची सनसमवती मार्ील 

सिकािच्या कायवकाळात झाली. ते काम किण्याचा मानस या सिकािचा आह.े या 

महामार्ाविि नार्पिू, र्ोंसदया, भंडािा, यितमाळ, िासशम, अकोला, जालना ह ेसजल्ह े

आहते. चंद्रपिू सजल्हा औद्योसर्क सिकासात अगे्रसि आह.े या सजल्याचा यात 

समािेश केला नाही. त्यामळेु मी माननीय सित्तमंत्रयांना सिनंती कितो की, या 

सजल्याचा समािेश या महामार्ावमध्ये किािा.  

अध्यक्ष महोदय, सन २०११-१२ मध्ये शासनाने सिदभव पॅकेज जाहीि केले 

होते. त्यामध्ये घाटनांदिू ते असदलाबाद या िेल्ि ेमार्ावसाठी िाज्य सिकाि ५० टक्के 

खचव कििाि होते. यासाठी १५० कोटी रुपयांची तितदू केली होती. पिंत ु या 

अथवसंकल्पात याकरिता कोितीही तितदू केली नाही. या िेल्िे मार्ावच े

सव्हके्षिदखेील झाले आह.े मी मंत्री महोदयांना सिनंती कितो की, त्यांनी या 

मार्ावसाठी तितदू किािी.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघातील १३९, १४०,१४२,१४३ अशी 

हायब्रीड ॲन्यईुटीमधनू सन २०१८-१९ पासनू कामे सरुु झालेली आहते. ही कामे  
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श्री. सभुाष धोटे ..... 

असतशय संथ र्तीने सरुु आहते. मी माननीय सािवजसनक बांधकाम मंत्रयांना 

सिनंती कितो की, ही कामे तातडीने मार्ी लािािीत. माझ्या मतदािसंघातील सजिती 

तालकुा दषु्ट्काळी आसि डोंर्िाळ भार्ातील आह.े कोकि सकंिा यितमाळ 

सजल्यातील उमिखडे येथे डोंर्िी तालकु्याला डोंर्िी भार् म्हिनू जाहीि केले आह.े  

यानंति श्री. चौधिी.... 
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श्री.सभुार्ष धोटे..... 

त्याप्रमािे आमच्या सजिती तालकु्यास अदतदगुाम व डोंगरी तालकुा म्हणनू जाहीर 

करािा.  त्यामळेु तेथील दवद्याथी व दर्क्षकांना न्याय दमळेल.   

 अध्यक्ष महोदय, मी सावाजदनक आरोग्य दवभागावर बोलत आह.े  माझ्या 

मतदारसंघामध्ये नवीन चार प्राथदमक आरोग्य कें द्रांना सन २०१४ मध्य े मंजरुी 

दमळाली होती.  गेल्या पाच वषाांमध्य ेया प्राथदमक आरोग्य कें द्रांची कामे पणूा झाली 

परंत ुहाफदकन इदन्स्टटयटूने अद्यापपयांत वैद्यकीय उपकरणांचा परुवठा न केल्याने ही 

प्राथदमक आरोग्य कें द्र ेकायाादन्वत होऊ र्कली नाहीत.  त्यामळेु माझी माननीय 

सावाजदनक आरोग्य मंत्रयांना दवनंती आह ेकी, बांधकाम पणूा झालेल्या सदर प्राथदमक 

आरोग्य कें द्रांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपकरणे व मनषु्ट्यबळ परुवनू कायाादन्वत 

करावे. 

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या दजल्हयामध्ये १३ हजार धडक दसंचन दवदहरी मंजरू 

झाल्या आहते.  सन २०२० मध्य ेत्यांना कायाारंभ आदरे् दणे्यात आले.  दबरसा मुंडा 

दवहीर योजना, डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर स्वावलंबन योजना यांमधनू या दवदहरी 

ददलेल्या आहते परंतु  दनधीच्या कमतरतमेळेु कामे पणूा होऊ र्कत नाहीत.  त्यामळेु 

माझी दवनंती आह ेकी, परेुसा दनधी दऊेन या दवदहरींची कामे पणूा करादवत. 

 अध्यक्ष महोदय, ज्या लाभार्थयाांना र्बरी दवकास योजनेंतगात घरकुले मंजरू 

झाली त्यांना केवळ पदहला हप्ता प्रदान करण्यात आला आह.े  त्यांना ताबडतोब दसुरा 

व दतसरा हप्ता दणे्यासाठी दवर्ेष तरतदू करावी, अर्ी माझी दवनंती आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, यर्वंतराव चव्हाण मकु्त वसाहती अंतगात गरज ूलोकांना ज्या 

सदुवधा द्यायच्या आहते त्यासाठी दखेील परेुर्ी तरतदू करावी अर्ी दवनंती करुन 

माझे भाषण संपदवतो.  जय दहदं. 

--------- 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तालिका सभाध्यक्ष श्री.संजय लशरसाट) 

 श्री.समीर कुणावार (दहगंणघाट) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ या 

वषााच्या अथासंकल्पावरील सिवसाधारण चचमेध्य ेभाग घेण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, वेळेअभावी मी केवळ काही सचूना करणार आह.े  यावषी 

खरीप हगंामामध्ये वधाा दजल्हयातील तरुीच े पीक खराब झाले.  र्ेतकऱयांनी या 

दपकावर मोठया प्रमाणात खचा केलेला असल्यामळेु रे्तकऱयांचे मोठे नकुसान 

झाले... (अडथळा...) 

--------- 
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सन २०१४ ते सन २०१९ या कालावधीत म ागवतरणद्वारे राबगवण्यात 

आलेल्या पायािूत सगुवधा प्रकल्पांच्या चौकशीबाबत 

 श्री.दहरामण खोसकर : अध्यक्ष महोदय, माझा पॉइटं ऑफ इन्फॉमेर्न आह.े  

सन २०१४ त े २०१९ दरम्यान महादवतरण कंपनीकडून राबदवण्यात आलेल्या 

पायाभतू सदुवधा प्रकरणी राज्य र्ासनाने काय चौकर्ी केली आह ेत्याची मादहती 

सभागहृाला द्यावी, अर्ी माझी दवनंती आह.े 

--------- 
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पृ.शी.: अथवसंकल्पािि सिवसाधािि चचाव. 

मु.शी.: सन २०२२-२०२३ च्या अथवसंकल्पािि 

सिवसाधािि चचाव. 

(चचाव पढेु सरुु..... 

 श्री.समीर कुणावार : अध्यक्ष महोदय, वधाा दजल्हयातील तरुीचे पीक केवळ 

दोन ददवसांमध्ये पणूापणे वाळून गेले.  याचे पंचनामे होऊन र्ासनाकडे अहवाल सादर 

झालेला आह.े  त्यामळेु सरकारने तातडीने मदत करावी, अर्ी माझी दवनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२० मध्ये महाराष्ट्र राज्यात अदतवषृ्टी व नादपकीमळेु 

दवदभा, कोकण, मराठवाडयातील रे्तकऱयांचे मोठया प्रमाणात नकुसान झाले होते.  

त्यापोटी सवा दठकाणच्या रे्तकऱयांना सरकारकडून मदत दमळाली परंत ुआमचा वधाा 

दजल्हा मात्र यातनू सटुलेला आह.े  आमच्या दजल्हयातील कापसू आदण सोयादबन 

दपकाचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नकुसान झाले.  वधाा दजल्हयाची १७८ कोटी रुपयांची 

मागणी असतानाही अद्याप एकही रुपया सरकारकडून दणे्यात आलेला नाही.  त्यामळेु 

माझी दवनंती आह ेकी, वधाा दजल्हयाला नकुसान भरपाईपोटी तातडीने १७८ कोटी 

रुपये दणे्यात यावेत. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊजाा मंत्री या दठकाणी उपदस्थत आहते.  मी त्यांना 

सांग ूइदच्ितो की, रे्ती पम्पांना जास्तीची वीज दयेके दणे्यात आली आहते.  ज्यांचा 

२ एच.पी. चा पम्प आह ेत्यांना ५ एच.पी. पम्पाच ेतर ज्यांचा ५ एच.पी. चा पम्प आह े

त्यांना १० एच.पी. च्या पम्पाचे दबल आले आह.े  त्यामळेु याची पनु्हा तपासणी 

करण्याची आवश्यकता आह.े  दमटर न लावता, ररदडंग न घेता आकारण्यात आलेली 

ही दबले आहते.  त्यामळेु ४४ हजार कोटी रुपयांचा आकडा दखेील खोटा व बोगस 

आह.े  याबाबत चौकर्ी केल्यास हा आकडा २० हजार कोटी रुपयांपयांत खाली 

येईल.  त्यामळेु माझी दवनंती आह ेकी, यातील ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त बोगस सबले 

असल्याने ती दरुुस्त करावीत.   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या दहगंणघाट नगरपादलकेमध्ये अमतृ योजना मंजरू 

करण्यात आलेली आह.े  या योजनेचे ९० टक्के काम पणूा झालेले आह.े   
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श्री.समीर कुणावार..... 

परंत ुतेथे बंधाऱयाची आवश्यकता आह.े  बंधारा नसल्यामळेु १ लाख २५ हजार 

लोकसंख्येच्या दहगंणघाट र्हराला आम्ही पाणी दऊे र्कत नाहीत.  त्यामळेु माझी 

दवनंती आह ेकी, लवकरात लवकर तेथे बंधारा मजंरू करावा.  

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. समीि कुिािाि... 

दसुिा सिर्षय पयावििि बदलाचा आह.े   पयावििि बदलामळेु शेतकऱ्यांचे फाि मोठे 

नकुसान होत आह.े  र्ेल्या ४ िर्षावपासनू कापसू सपकत नाही.  कािि ते सबयािे बोर्स 

आह.े  माझी पयावििि मतं्री आसि कृर्षी मंत्रयांना सिनंती आह ेकी आपि एकसत्रतपि े

शेतकऱ्यांच्या सबयाण्याबद्दल सिचाि किािा.  अजनूही आपल्या दशेात बी २ आसि 

बी ३ दबयाण्याचाच वापर सरुू आह.े  दबयाणे चांगले नसल्यामळेु रे्तकऱयांना फास 

त्रास होत आह.े  त्यामळेु र्ासनाने यावर तातडीने दवचार करावा.  आमच्या 

दहगंणघाटमध्ये २०० खाटांच ेरुग्णालय दणे्यात यावे. दहगंणघाटमध्ये समुारे ८०० ते 

९०० लोकांची ओपीडी आह.े  त्यामध्ये मदहलांचे जास्त प्रमाि आह.े त्यामळेु एक 

मसहला रुग्िालय सहरं्िघाटमध्ये द्यािे, अशी मी सिनंती कितो.  िेळेअभािी इति मदु्द े

मी लेखी दतेो.  धन्यिाद. 

--------- 
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 श्री. प्रकाश आसबटकि (िाधानर्िी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

सनसमत्ताने आपल्या पदिात काय पडले या बाबतचे मलु्यमापन करुन मंत्री महोदयांकडे 

असधकचे मार्ािे आसि त् या सनसमत्ताने काही तिी चांर्ले अपेसक्षत उत्ति समळािे म्हिनू 

मी र्ेल्या दोन तीन सदिसांपासनू िाट बघतो.  

अध्यक्ष महोदय, पसहल्यांदा मी आपले आभाि मानतो की आपि मला 

बोलण्याची संधी सदली.  एका बाजलूा कोिोनाचे संकट, २ महापिू, िरे्िेर्ळ्या 

पध्दतीची नैससर्वक आपत्ती आसि त्यानंति सिकासाला चालना दणे्यासाठी अत्यंत 

महत्िपिूव बजेट सादि केल्याबद्दल िाज्याचे उपमखु्यमंत्री श्री. असजत पिाि आसि 

िाज्याचे मखु्यमंत्री आदििीय श्री. उद्धिजी ठाकिे आसि संपिूव महासिकास आघाडी 

सिकािचे असभनंदन कितो, कौतकु कितो आसि त्यांना खपू खपू शभुेच्िा दतेो.   

अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमखु्यमंत्री यांचे असभनंदन एिढ्याकरिताच 

किायचे आह ेकी, शेतकऱ्यांच्या ५० हजाि रुपयांच्या कजवमाफीसाठी मी सातत्याने 

त्यांना भेटत होतो.  सभार्हृामध्ये सिर्षय मांडत होतो.  त्यांच्याकडून असतशय 

चांर्ल्या पध्दतीने उत्ति मार्त होतो.  कधी कधी माननीय उपमखु्यमंत्री आमच्यािि 

सचडायचे.  पैसे नाहीत आसि कुठनं आि ूअसेही म्हिायचे.  पि आपले मनापासनू 

असभनंदन.  कािि आपि प्रामासिक शेतकऱ्याला असतशय चांर्ल्या पध्दतीने आपि 

प्रोत्साहन सदले.  भसिष्ट्यकाळामध्ये सधु्दा कजवमाफी किताना ती प्रामासिक 

शेतकऱ्यांनाच द्यािी.   म्हिजे कजवफेड न कििािे लोक पनु्हा ते भिायला लार्तील.  

त्यांच्या लक्षात येईल की, आम्ही जि कजव भिले तिच आम्हाला मदत समळेल, असे 

त्यांना िाटेल.   

अध्यक्ष महोदय, मी असतशय जबाबदािीने ह े एिढ्यासाठीच बोलतो की, 

२००७ ची कजवमाफी असेल,  मार्च्या िेळची ित्रपती सशिाजी महािाज कजवमाफी 

सन्मान योजना असेल आसि त्यानंति आताच्या कजवमाफीमध्ये प्रामासिक 

शेतकऱ्यांिि जो अन्याय होत होता तो आपि दिू केला.  आपि केिळ शब्द सदला 

नाही ति त्यासाठीची तितदू करुन सनसितपिे धोिि ठििनू जे काम केले त्याबद्दल 

तमाम संपिूव महािाष्ट्रातील प्रामासिक शेतकऱ्यांच्या ितीने मी आपले असभनंदन  
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कितो.  खिं म्हिजे ह ेअसभनंदन किीत असताना दसुऱ्या आिखी एका र्ोष्टीबद्दल 

मी आदििीय मखु्यमतं्री आसि माननीय उपमखु्यमंत्री यांचे असभनंदन कितो.  

भसूिकास बँकेची कजवमाफी की जी अशक्य िाटत होती.   

अध्यक्ष महोदय, सन २०१५-१६ मध्ये या सभार्हृाचे कामकाज बंद पाडले 

होते. आम्ही सिव कोल्हापिू, सांर्ली, सातािामधील आमदािांनी त्यािेळी तासभि या 

सभार्हृ बंद पाडले होते.  त्यानंति माननीय अध्यक्षांच्या दालनात तत्कालीन 

मखु्यमंत्रयांनी बैठक घेतली आसि खऱ्या अथावने त्या सदिशी भसूिकास बँकेच्या सिव 

शेतकऱ्यांची कजविसलुी थांबसिली होती.  पि सनिवय झाला नव्हता.  हा सनिवय झाला 

नसल्यामळेु अनेक शेतकऱ्यांना या सिव र्ोष्टींचा फटका बसत होता.  मात्र आजच्या 

सनिवयाने या ३५ हजाि शेतकऱ्यांना आपि खपू चांर्ल्या पध्दतीचा सदलासा सदला 

आसि त्याबिोबि सिव भसूिकास बँकेच्या कमवचाऱ्यांचे सधु्दा महासिकास आघाडीच े

नेते आदििीय श्री. उद्धिजी ठाकिे आसि आदििीय श्री. असजत पिाि यांनी जे 

आसशिावद घेतले त्यातनू आपल्याला पढुील सिव कामामध्ये सनसितपिे शभुेच्िा 

समळतील.  खिं म्हिजे सिकासाच्या प्रसियेपासनू कजवमाफीच्या सिव योजनांपासनू ह े

सिवच लोक दिू होते.  त्यांना सिकासाच्या प्रसियेत आिण्याचा अत्यंत चांर्ला सनिवय 

आपि घतेला आह.े   

अध्यक्ष महोदय, माझी आता सतसिी सिनंती आह.े  या संपिूव प्रसियेमध्ये 

२००७ चा सनिवय, कालचा सनिवय आसि भसूिकास बँकेचा सनिवय... सजल्हा बँका 

सकंिा इति िाष्ट्रीयीकृत बँका असतील की ज्यांनी पािी पिुिठा किण्यासाठी पािी 

पिुिठा संस्था काढल्या.  त्या पािी पिुिठा संस्थांमधील सिव शेतकऱ्यांच्या नािािि 

सधु्दा कजावचा बोजा असल्यामळेु त्या सिाांना कजवमाफीचा लाभ समळत नाही.  याचा 

कॉन्टम खपू कमी आह.े  पढुच्या टप्पप्पयामध्ये याही बाबतीत सिचाि केला ति अनेक 

शेतकिी की जे मखु्य प्रिाहापासनू, नाबाडवच्या कजावपासनू िंसचत असतील सकंिा 

बँकेच्या कजावपासनू िंसचत असतील त्या सिाांना न्याय दणे्यासाठी धाडसी पाऊल  
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आपि टाकािे आसि लोकांना असतशय चांर्ल्या पध्दतीची संधी द्यािी, अशी सिनंती 

आजच्या या बजेटच्या सनसमत्ताने आपल्याला कितो.   

अध्यक्ष महोदय, या बजटेिि अनेक सन्माननीय सदस्य बोलले आहते आसि 

त्यामळेु मी यािि फाि काही बोलायला पासहजे अशातला भार् नाही.  ज्या ज्या 

सिभार्ाच े जे जे बजेट आह े ते अत्यंत चांर्ल्या पध्दतीने ि प्रभािीपि े

िाबसिण्यासाठी...  

अध्यक्ष महादये, मी माननीय उपमखु्यमंत्रयांना या सभार्हृातील सिव 

सन्माननीय सदस्यांच्या ितीने सिनंती कितो.  पिूी आपि आम्हाला बजेटची फाि 

मोठी बॅर् दते होतात आसि त्या बॅर्मधील सिव प्रकाशने आम्ही सिव आमदाि मंडळी 

िाचत नव्हतो.  आता आपि आम्हाला पेन राईव्ह सदला आह.े  आता त्या पेन 

राईव्हमधील सिव मासहती घ्यायची कधी, िाचायचे कधी आसि काम कधी किायचे, 

ह ेबसघतले ति ह ेबजेट आमचे आह ेकी असधकाऱ्यांचे होते अशी शंका येते.  अनेक 

चांर्ल्या योजना आहते.  पि त्या प्रत्यक्षात िाबसिण्यासाठी आम्हाला ज्या पध्दतीने 

मासहती समळाली पासहजे.  जशी आपि आम्हाला योजनांची ही पसुस्तका तयाि करुन 

सदली तशाच पध्दतीने त्या त्या सिभार्ातल्या बजेटच्याा पसुस्तका िोट्या स्िरुपात 

िस्तसुस्थती दशवसििाऱ्या आम्हा सिाांना दणे्याबाबतचा आदशे आजच्या बजेटच्या 

उत्तिाििील भार्षिातनू आपि किािा, अशी मी नम्रपिे आपल्याला सिनंती कितो. 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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या अनरु्षंर्ाने बोलत असताना मला आिखी काही बाबींिि आपले लक्ष कें द्रीत 

किायचे आह.े माननीय सित्त मंत्री श्री. असजत पिाि मी आपल्याला सांर् ूइसच्ितो 

की, सिव बाबींसाठी आपले असभनंदन किीत असताना माझे आपल्याकडे एका 

बाबीसाठी भांडि आह.े ते म्हिजे िाचनालयाच्या अनदुानासाठी मी आपल्याकडे 

सिनंती किीत आह.े ज्याला कोिी िाली नसेल त्याला कोिीच िाली नसेल अशी या 

अनदुानाची परिसस्थती होती. मार्च्या सिकािमध्ये माननीय माजी मंत्री श्री. सधुीि 

मनुर्ंटीिाि यांनी घोर्षिा केली होती. पिंत ुतोपयांत सिकाि बदलले होते. त्यानंति 

कोिोनाची पररदस्थती आली आसि नंतिही आम्ही सातत्याने आपल्याकडे सिनंती 

किीत आहोत. तिी दखेील आजपयांत त्याची तितदू झालेली नाही. पिावच्या सदिशी 

भेटल्यानंति मला असे अपेसक्षत होते की, माननीय सित्त मंत्री श्री. असजत पिाि 

िोक्षपिे बोलले म्हिजे जेव्हा ते त्यांच्या पद्धतीने बोलतात तेव्हा काहीतिी चांर्ला 

सनिवय होत असतो. पिंत ुअजनूही बजेटमध्ये त्याचा काही सनिवय सदसला नाही. मला 

अशी अपेक्षा आह ेकी, महािाष्ट्रातील तमाम िाचनालयाच्या चळिळीसाठी अत्यंत 

महत्त्िपिूव असिाऱ्या सनिवयासाठी काहीतिी ठोस घोर्षिा किािी. माझ्या सिभार्ातील 

लोकांच्या ितीने मी आपल्याला एक सिनंती कितो की, खिे म्हिजे महािाष्ट्रामध्ये 

९० डोंर्िी तालकेु आहते. पिूीच्या काळात माननीय माजी मंत्री श्री. सधुीि मनुर्ंटीिाि 

यांनी एक बैठक घेतली होती त्यािेळेला या बाबतीत चचाव झाली पिंत ु प्रत्यक्षात 

काहीच कृती झाली नाही. आपिच माननीय उप मखु्यमंत्री तसेच या सिभार्ाच े

माननीय मंत्री झालात आसि खऱ्या अथावने १ कोटी रुपयांच्या ऐिजी २ कोटी रुपयांचा 

सनधी सदला. पिंत ु सनधीपेक्षा आमच्या सिाांच्या सिकासासाठी आपि सिव 

सिभार्ाबिोबि एक बैठक घ्यािी. त्या बैठकीच्या माध्यमातनू आपि जसे आसदिासी, 

कोकि आसि सिदभव भार्ासाठी काम केले जाते तर्ीच आमची अशी अिस्था आह े

की, सतथे प्रचंड पाऊस पडतो. लॅन्ड स्लायसडंर् होते. यामळेु सतथे काही सिकासाचा 

संबंधच नाही. उद्योर् सिभार्ाच्या योजना तसेच कृर्षी सिभार्ाची कोपिासािखी 

योजना आमच्या भार्ात कशी िाबसिता येईल. अशा िेर्िेर्ळया क्षेत्रातील योजना 

आमच्या भार्ात िाबसिण्यासाठी जे जे काही किता येईल ते किण्याच्या दृष्टीकोनातनू  
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डोंर्िी सिभार्ाच्या योजना चांर्ल्या पद्धतीने िाबसिण्यासाठी आपि एक बैठक 

घ्यािी आसि तशा पद्धतीचे आदशे द्यािेत अशी मी सिनंती कितो. सिावत शेिटी मी 

सिावत महत्त्िाचा सिर्षय मांडतो. महाऊजाव, बाटी सकंिा सािथी अशा सिव संस्थांना 

आपि शासन या नात्याने पैसे दतेो. ति या पैशाचा योर्य सिसनयोर् होण्याच्या 

दृष्टीकोनातनू आपि नेमके काय कितो ? आपि सदलेल्या पैशानंति नेमके सतथे 

कोित्या पद्धतीने काम चालते ह े बघण्यासाठी मी पवााच्या सदिशी सािथीच्या 

कायावलयामध्ये र्लेो तवे्हा सतथे पाटया टाकण्यासाठी बसलेले सिव असधकािी 

बसघतल्यानंति, निीन समळेपयांत सोयीचे पोसस्टंर् समळण्यासाठीचे सिव असधकािी 

बसघतले.  क्षिभि एका बाजलूा ५७ मोचे आसि कोपडीच्या प्रकििातील आमची 

मसहला भसर्नी आसि त्यानंतिचा सिव घटनािम बसघतल्यानंति काल सदु्धा खासदाि 

ित्रपती संभाजी िाजे यांनी केलेल्या आंदोलनानंति २५० कोटीच नव्ह ेति २५०० 

कोटी रुपये आपि उपलब्ध करुन दिेयूा. पि ते समाजातील शेिटच्या घटकापयवत 

पोहोचण्यासाठी योग्य पद्घतीच्या योजना, योग्य पद्धतीचे मॉसनटिींर्, योग्य पद्धतीच्या 

सचूना आसि सव्हजन असले पासहजे. तिच खऱ्या अथावने आपि आमच्या समाजाला 

सदु्धा न्याय दऊे शकता. त्यादृष्टीने केिळ असधकाऱ्यांचचे पॅनल नव्ह े ति सतथे 

लोकप्रसतसनधींचे पॅनल असले पासहजे. सतथे योग्य सचूना आसि सदशा दिेािे काम 

असले पासहजे.  या सिव बाबी किण्यासाठी आपि योग्य प्रकािे आदशे द्यािेत, अशी 

मी आपल्याला सिनंती कितो. तसेच अत्यंत चांर्ल्या प्रकािचा अथवसंकल्प 

मांडल्यांनति असभनंदन किताना आम्ही ज्या ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहते त्यांना 

पढुच्या टप्पप्पयात न्याय द्यािा, अशी सिनंती कितो आसि माझे भार्षि संपसितो.  

------- 
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 श्री कैलास र्ोिंटयाल (जालना) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ के 

अथवसंकल्प पि बोलने के सलए आपने मझुे बोलने के सलए अिसि प्रदान सकया, उसके 

सलए मैं आपको धन्यिाद दतेा हू.ं 

 अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय उप मखु्यमंत्री श्री असजत पिाि जी को धन्यिाद 

दनेा चाहता हू.ं उन्होंने एक सरसलयन डॉलि की संकल्पना इस िाज्य के सलए की ह.ै 

मेिे जालना सजले में रॉमा केअि सेंटि सदया ह ैऔि इसके साथ मेंटल हॉसस्पटल भी 

सदया ह.ै  

मैं आपको एक शेि सनुाना चाहता हू.ं 

"इस सबर्डे़ हुए सदमार्ों में खसुशयों के ह ैलच्िे,  

हम पार्ल ही सही, हमें पार्ल ही िहने दो." 

 अध्यक्ष महोदय, हमािी मांर् मेसडकल कॉलेज की थी औि हमको मेंटल 

हॉसस्पटल सदया र्या. हमने सन २०२० में कोसशश की थी सक जालना शहि को 

मेसडकल कॉलेज समलना चासहए. ससमसत आयी, जर्ह फाईनल हुई, डीएमईआि 

कायावलय से यहाँ के ऑसफस में प्रपोजल आया. लेसकन आज तक हमािे यहाँ  

मेसडकल कॉलेज नहीं आया. यह एक तिह से जालना सजले के साथ अन्याय हो िहा 

ह.ै  पिभिी के मेसडकल कॉलेज का कोई प्रस्ताि नहीं था. लेसकन आपने उसको मंजिू 

सकया. मेिी यह प्रमखु मांर् ह ैसक जालना शहि के सलए आप मेसडकल कॉलेज दीसजए.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सधुीि मनुर्टंीिाि जी ने िाईन औि बीअि 

के बािे में कहा सक महािाष्ट्र सिकाि क्या कि िही ह ै?  मैं उनसे पिूना चाहता हू ंसक 

मध्यप्रदशे में क्या हो िहा ह ै? मध्यप्रदशे में नर्ि ठेका ह.ै यसद एक कॉलोनी में दारु 

दनेा ह ैतो कॉलोनी में सजतने लोर् दारु मांर्ते ह,ै उतने लोर्ों को दारु दी जाती ह.ै िहां 

होम पिसमट ह.ै मध्यप्रदशे में सिकाि एक  घि में १२ बोतल िखने का पिसमट द ेिही 

ह.ै मैं आपको एक शेि सनुाता हू.ं  

 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GGG - 185 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 14:55 

 

 

श्री कैलास र्ोिंटयाल.......... 

"हम आह भी किते ह ैतो हो जाते हैं बदनाम, 

िो कत्ल भी किते ह ैतो चचाव नहीं होती." 

हरं्ामा ह ैक्यों बिपा थोड़ीसी जो पी जी ह,ै 

चोिी तो नहीं की ह,ै डाका तो नहीं डाला ह.ै" 

 आपने मझुे बोलने का मौका सदया, उसके सलए मैं आपको धन्यिाद दतेा हू ं

औि अपना भार्षि पिूा किता हू.ं 

           

  यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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   पृ.शी :  िाज्यातील शेतकऱ्यांची िीज जोडिी कापण्यात येिे

   मु.शी  िाज्यातील शेतकऱ्यांची िीज जोडिी कापण्यात येि े

    या संबंधी माननीय उजाव मंत्रयांचे सनिेदन. 

    

 डॉ. सनतीन िाऊत ( ऊजाव मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम ४७ अन्िये पढुील सनिेदन कितो :- 

( प्रेस : येथे सोबत जोडलेले सनिेदन िापािे. ) 
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 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, काल मी केलेल्या सनिेदनामध्ये काही 

भार् नमदू किण्याकरिता मी या सठकािी सनिेदन किीत आह.े सदिसा िीज पिुिठा 

किण्याबाबत अनेकांनी मार्िी केली होती. त्यासाठी मखु्यमंत्री सौि कृर्षी िासहनी 

योजनेंतर्वत शेतकऱ्यांना सदिसा िीजपिुिठा उपलब्ध होिाि आह.े जास्त भाि 

असलेल्या सिजचेी मार्िी कमी होईल. िीज िहनातील  र्ळती कमी होईल ि 

शेतकऱ्यांना आपल्या पडीक जसमनीिि सौि ऊजाव  प्रकल्प टाकून उत्पन्नाची संधी 

समळिाि आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकि जीिन प्रकाश योजनेच्या माध्यमातनू 

अनसुसूचत जाती ि जमातीमधील  ग्राहकांना त्ििीत घिर्तुी िीज जोडिी केली 

जािास असनू या करिता केिळ ५०० रुपये भरून त्यांना िीज जोडिी समळिाि आह.े 

आता पयांत हजािो लोकांनी या योजनेचा लाभ घतेला असनू या योजनेचा कालािधी 

िाढिण्यात आलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपिास कल्पना आह े की, चंद्रपिू येथील औसष्ट्िक िीज 

प्रकल्पात अनेक सदिसांपासनू िाघांची संख्या िाढली असल्याने  ते प्रकल्पात येतात. 

येथे िाघ ि सबबटे यांचा िािि होत असल्याने कामर्ािांिि हल्ले होतात. यामळेु दोन 

कामर्ािांना आपली जीि र्मिािा लार्ला. म्हिनू मी स्ित: तथेे भेट सदली. तथेे 

र्ेल्यानंति सदि प्रकििाची र्ंभीिपिे दखल घऊेन तेथील फॉिेस्ट इसन्स्टटयटूला या 

संबंधी अहिाल सादि किण्याची सचूना केली आह.े तो सादि झाल्यानंति पिूवपेि 

काििाई करु.  

 अध्यक्ष महोदय,  कोसव्हडच्या प्रादभुाविाच्या दिम्यान अनेक रुग्िालयांमध्ये 

आर्ी लार्ल्या होत्या. त्या संबंधी सनिीक्षि करुन संभाव्य धोका टाळण्यासाठी मखु्य 

सिद्यतु सनिीक्षकांनी सचूिलेल्या मार्वदशवक सचूनांची सनयमािली प्रससध्द किण्यात 

आली आह.े ईज ऑफ डुईरं् सबझनेस या शासन धोििांतर्वत संपिूवपि ेसंर्िकीय 

पद्धतीने ब्लॉक चेनचा अंर्ीकाि करुन सलफ्टच ेपििाने दिेािे महािाष्ट्र ह ेदशेातील 

पसहले िाज्य ठिले आह.े िाज्यातील ताि तंत्री ि िीज तंत्री या सिर्षयात समुािे १७ 

हजाि ५०० उमेदिािांना सन:शलु्क ताितंत्री पििाने दणे्याचा उपिम िाबिला आह.े 
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डॉ. सनतीन िाऊत.... 

 या उमेदिािांना कौशल्य सिकास उपिमांतर्वत सलफ्ट टेसक्नसशयनचे प्रसशक्षि दऊेन 

िोजर्ािाची  संधी दणे्यात आली आह.े अपािंपरिक ऊजेचे धोिि २०२० मधील 

आह.े यामध्ये बदल होऊन निीन धोिि  आपल्या समोि आिले जाईल. या मधनू 

चांर्ले फायद ेहोतील.  

 अध्यक्ष महोदय,  काही सदस्यांनी सिचािले की, काल आपि घोर्षिा केली. 

मात्र कसनष्ठ पातळीपयांत ह ेऑडवसव पोहचल्या नाहीत. मी सांर् ूइसच्ितो की, काल मी 

सनिेदन केल्या नंति जॉईटं एम.डी, आि.डी ि सी.ई यांची बैठक दपुािी १ िाजनू ५८ 

िाजता झाली. रिकव्हिी कंटीन्य ूिाहील मात्र "without any disconnection and 

..... it convincing and motivating ..consumers." असे िाहील. पॉिि लमुची 

सबससडी बाबत तोंडी सचूना दणे्यात आल्या होत्या. पििा सन्माननीय सदस्या श्रीमती  

प्रसिती सशंद ेयांनी हा प्रश्न उपसस्थत केला होता.  पॉिि लमुची सबससडी िर्ळून सबले 

भिण्याबाबत तोंडी सचूना दणे्यात आल्या आहते. लेखी सचूना २० समसनटात सनर्वसमत 

किण्यात येिाि आहते. तसेच या संबंधी सक्युवलि दखेील काढण्यात आले आह.े  

      यानंति श्रीमती सर्िप...  
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सन २०१४ ते सन २०१९ या कािावधीत महालवतरणद्वारे राबलवण्यात 

आिेल्या पायाभूत सलुवधा प्रकल्पांच्या चौकशीबाबत 

  श्री.सहिामि खोसकि : अध्यक्ष महोदय, सन २०१४ ते सन २०१९ या 

कालावधीत महादवतरणद्वारे राबदवण्यात आलेल्या पायाभतू सदुवधा प्रकल्पांची काय 

चौकशी केली आह,े याबाबत सभार्हृाला खलुासा समळािा.  

........... 
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स्कॅमच्या चौकशीबाबत 

  डॉ.सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय, सद. ९.११.२०२० िोजी मखु्यमंत्री माननीय 

श्री.उद्धिजी ठाकिे यांच्याकडे एका स्कॅमबद्दलच्या प्रकििाची चौकशी दणे्यात आली 

होती. त्यामध्ये ३५०० कोटीच्या पॉिि पचेसमध्ये अफिातफि, असनयसमतता 

झाल्याची मासहती आह.े त्याबद्दलची चौकशी माझ्या खात्यातफे ि र्हृ खात्यातफे 

सरुु आह.े इन्राच्या कामांमध्येसधु्दा मोठ्या प्रमािात असनयसमतता लक्षात आली 

असल्यामळेु ९८५५ कोटी रुपयांच्या कामाची चौकशी दखेील सरुु आह.े 

......... 
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पृ. शी. : मौजे मर्ििाडी (ता.पंढिपिू, सज. 

सोलापिू) येथील शेतकिी सिुज िाम 

जाधि याने सिर्ष प्राशन करुन सद. २ माचव 

िोजी आत्महत्या केल्याचा सव्हडीओ 

सोशल मीसडयािि प्रससध्द झाल्याबाबत 

मु. शी. : मौजे मर्ििाडी (ता.पंढिपिू, सज. 

सोलापिू) येथील शेतकिी सिुज िाम 

जाधि याने सिर्ष प्राशन करुन सद. २ माचव 

िोजी आत्महत्या केल्याचा सव्हडीओ 

सोशल मीसडयािि प्रससध्द झाल्याबाबत 

या सिर्षयािि सिवश्री असभमन्य ू पिाि, 

दिेेंद्र फडििीस, चदं्रकांत (दादा) 

पाटील, सधुीि मनुर्ंटीिाि, ॲड.आसशर्ष 

शेलाि, सिवश्री िाधाकृष्ट्ि सिख-ेपाटील, 

िाम कदम, िसि िािा, समाधान 

अिताडे, सि.स.स., यांनी सदलेली 

स्थर्न प्रस्तािाची सचूना 
 

  डॉ. सनतीन िाऊत ( ऊजाव मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय सिवश्री असभमन्य ूपिाि, 

दिेेंद्र फडििीस, चदं्रकांत (दादा) पाटील, सधुीि मनुर्ंटीिाि, ॲड.आसशर्ष शेलाि, 

सिवश्री िाधाकृष्ट्ि सिख-ेपाटील, िाम कदम, िसि िािा, समाधान अिताडे, सि.स.स., 

यांनी "मौजे मर्ििाडी (ता.पंढिपिू, सज. सोलापिू) येथील शेतकिी सिुज िाम जाधि 

याने सिर्ष प्राशन करुन सद. २ माचव िोजी आत्महत्या केल्याचा सव्हडीओ सोशल 

मीसडयािि प्रससध्द झाल्याबाबत" या सिर्षयािि जी स्थर्न प्रस्तािाची सचूना सदली 

होती, त्या सचूनेला अनलुक्षनू आपि सनदशे सदल्याप्रमािे, मी पढुील सनिेदन किीत  

आह े:- 

( प्रेस : येथे सोबत जोडलेले सनिेदन िापािे.) 

......... 

नंति श्री.सशंद े... 
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श्री.असजत पिाि (सित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, िाज्याच्या सन २०२२-२३ 

च्या अथवसंकल्पाििील चचेस माननीय सििोधी पक्ष नेते श्री.दिेेंद्र फडििीस यांनी 

सरुुिात केली होती ि त्यांच्यानंति सन्माननीय सदस्य सिवश्री.िसिदं्र िायकि, भास्कि 

जाधि, सधुीि मनुर्ंटीिाि, प्रकाश सोळंके, सिेुश ििपडुकि, र्िेश नाईक, हिीभाऊ 

बार्डे, िोसहत पिाि, नाना पटोले, ित्नाकि र्टेु्ट, बबनिाि लोिीकि, अब ुआझमी, 

जयकुमाि र्ोिे, सदलीप बनकि, ॲड.आसशर्ष जयस्िाल, ॲड.िाहूल कुल, सिवश्री 

दीपक केसकि, िािाजर्सजतससंह पाटील, अमीन पटेल, िाजेश पिाि, अशोक पिाि, 

सिवश्रीमती मसनर्षा चौधिी, समुन पाटील, डॉ. भािती लव्हकेि, सिवश्री सचमििाि 

पाटील, िईस शेख, अतलु बेिके, सभुार्ष धोटे, समीि कुिािाि, प्रकाश आसबटकि, 

कैलास र्ोिंट्याल यांनी सहभार् घेतला आह.े समुािे ३२ सन्माननीय सदस्य यांनी 

साडे सात तासांपेक्षा असधक िेळ अथवसंकल्पािि चचाव केली आह.े मी सिव 

सन्माननीय सदस्य यांच ेसरुुिातीस मनापासनू आभाि मानतो ि धन्यिाद दतेो. त्यांनी 

केलेल्या योग्य सचूनांचा अिश्य सिचाि किण्यात येईल, असा सिश्वास मी त्यांना दतेो. 

अध्यक्ष महोदय, अथवसंकल्पािि ५ िर्षे मखु्यमतं्री िासहलेले माननीय सििोधी 

पक्ष नेते श्री.दिेेंद्र फडििीस ि  ५ िर्षे सित्त मंत्री पदािि िासहलेले श्री.सधुीि मनुर्ंटीिाि 

यांनी आपले मत मांडतांना सांसर्तले की, हा अथवसकंल्प फसिा आह.े मी त्यांना संत 

तकुािाम महािाजांचा एक अभंर् सांर् ूइसच्ितो की, 

"सत्य आम्हा मनी, नव्ह ेर्बळाचे धनी | 

दतेो तीक्ष्ि उत्तिे, पढेु व्हाियासी बिे ||" 

अध्यक्ष महोदय, मी िाजकािि कििाि नाही. मला अनेक सन्माननीय सदस्य 

अनेक िर्षाांपासनू ओळखतात. मी सभार्हृाचा सदस्य म्हिनू अनेक िर्ष ेकाम किीत 

आह.े मी काम किताना भेदभाि न किता न्याय दणे्याचा ि मदत किण्याचा प्रयत्न 

प्रत्येक सन्माननीय सदस्यांसाठी कितो. सिाांची १०० टक्के कामे होतात असा माझा 

दािा नाही. माझ्याकडे कोिीही काम घेऊन आले ति शक्य तेिढे लक्ष दऊेन मी मार्व 

काढत असतो. 
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श्री.असजत पिाि... 

अध्यक्ष महोदय, सििोधी पक्षाने हा अथवसंकल्प फसिा आह,े याला काही अथव 

नाही, असे चचेच्या िेळी सांसर्तले आह.े सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शेलाि ि 

सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुर्ंटीिाि सभार्हृात उपसस्थत आहते. मी त्यांना सांर् ू

इसच्ितो की, सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य यांनी लेखी पत्राद्वािे 

अथवसंकल्पाचे कौतकू केले आह,े ती पते्र माझ्याकडे आहते. सििोधी पक्षातील काही 

सन्माननीय सदस्यांना सििोध किािा लार्तो, ठीक आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि 

मनुर्ंटीिाि यांनी दखेील या िाज्याची जबाबदािी ५ िर्षे सांभाळेली आह.े त्यांना 

मासहती आह ेकी, संपिूव जर्ािि, दशेािि, िाज्यािि कोिोनाचे सािट होत.े मार्ील २ 

िर्षे कशी र्ेली ह ेआपि सिाांनी अनभुिले आह.े सििोधी पक्षातील काही सन्माननीय 

सदस्य म्हितात की, कोिोना काळात सिकािने चांर्ले काम केले. त्यांनी डॉक्टि, 

नसेस पॅिामडेीकल स्टाफ यांचे कौतकु ि असभनंदन केले ि काहींनी टीका सटप्पपिी 

केली आह.े दोन्ही बाजनेू सििोधी पक्षाकडून बोलण्यात येते. कोसिड काळात सिकािने 

चांर्ले काम केले नसेल ति कौतकु किण्याचे कािि नाही. आजच्या उत्तिाच्या 

सनसमत्ताने िाज्यातील जनतेला सांर् ूइसच्ितो की, ज्या चीन दशेातनू कोिोना िाढीस 

लार्ला आज त्या दशेातील १५ पेक्षा असधक महत्त्िाच्या शहिांमध्ये लॉक डॉऊन 

किण्यात आला आह.े कोिोनाला आपि सहज घेऊ नये, ही बाब आपि र्ांभीयावने 

घेतली पासहजे. चीमधील १.५ कोटी लोकसंख्या असिािे शहिही लॉक डाऊन 

किण्यात आले आह.े हा आजाि चौर्थया लाटेच्या स्िरुपात पनु्हा आपल्याकडे येऊ 

नये, अशी आपिा सिाांची इच्िा आह.े कोसिड काळात कें द्र सिकािपासनू 

नर्िपासलका, महानर्िपासलका यांनी आपआपल्या पिीने काम केले आह.े 

यानंति श्री.तेलंर्.... 
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श्री.असजत पिाि....... 

िाज्य शासनाने दखेील जास्ती जास्त लसीकिि किण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े 

अजनू दखेील काहीजि लसीकििाबाबत म्हिािा तसा प्रसतसाद दते नाहीत. 

अनेकजि कोिोनाला र्ांभीयावने घेत नाहीत, ही िस्तसुस्थती आह.े आपि 

लोकप्रसतसनधी म्हिनू त्यांना समजािनू सांर्ण्याची सनतांत र्िज आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पंचसतू्रीिि आधारित असलेला अथवसंकल्प सादि किण्यात 

आलेला आह.े अथवसंकल्प सादि किीत असताना मार्ील तीन िर्षावमध्ये आलेली 

महसलुी तटू कशी कमी किता येईल, याचा सिचाि किण्याचा प्रयत्न केला. पिंत ु

महसलुी तटू कमी किीत असताना सिवसामान्य जनतेिि किाचा बोजा न टाकता, 

सिकासाला सखळ बस ून दतेा या सिकािचा र्ाडा माननीय श्री.उद्धि बाळासाहबे 

ठाकिे यांच्या नेततृ्त्िाखाली पढेु घऊेन जाण्याचा प्रयत्न किण्यात आलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मार्ील िर्षी ३ लाख ६८ हजाि ९८७ कोटी रुपयांचा महसलू 

र्ोळा झाला होता. पिंत ुयािर्षी ९.३३ टक्क्यांनी िाढ करुन ४ लाख ३ हजाि ४२७ 

कोटी रुपये महसलू र्ोळा होईल, अशी अपेक्षा ठेिलेली आह.े  सन २०२१-२२ मध्ये 

२ लाख ८५ हजाि ५३४ कोटी रुपये इतका अदंासजत असलेला महसलू होता. तो 

आता सन २०२२-२३ मध्ये ३ लाख ८ हजाि १३ कोटी रुपये  इतका अंदासजत आह.े 

तसेच कि महसलुामध्ये दखेील ७.९१ टक्के म्हिजे जिळपास ८ टक्के िाढ अपेसक्षत 

धिलेली आह.े महसलुी खचावमध्ये दखेील १२.८१ टक्के िाढ अपेसक्षत धिलेली 

आह.े तटूीमध्ये िाज्याच ेस्थलू उत्पन्न ३५ लाख ८१ हजाि ५१६ कोटी रुपये आह.े 

महसलू तटू िाज्याच्या स्थलू उत्पन्नाच्या ०.६८ टक्के इतकी आह.े सन २०२१-२२ 

मध्ये महसलुी तटू ०.९६ टक्के इतकी होती.  

 अध्यक्ष महोदय, िाजकोर्षीय तटुीचे स्थलू उत्पन्नाचे प्रमाि अंदासजत २.५० 

टक्के इतके आह.े सन २०२१-२२ मध्ये ते साधािि २.७९ टक्के इतके होते. 

िाजकोर्षीय तटू स्थलू उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यापेक्षा जास्त असता कामा नये, असा 

प्रयत्न अथवसंकल्प सादि किीत असाताना केलेला आह.े  
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श्री.असजत पिाि....... 

 अध्यक्ष महोदय, ििील आकडेिािीमध्ये बदल होत असतात, ही बाब आपिा 

सिाांना मासहती आह.े यािीर्षी सिकािला अनेक प्रसंर्ाला सामोिे जािे लार्ेल. 

जीएसटीची नकुसानभिपाई केिळ पाच िर्षे समळिाि होती. पिंत ुयािर्षी त्यास पाच 

िर्षे पिूव होत आहते. त्यामळेु यानंति जीएसटीची नकुसानभिपाई कोित्याही िाज्यांना 

समळिाि नाही. आम्ही अनेक िाज्याचे अथव मंत्री समळून जीएसटी कौसन्सलकडे सिनंती 

करुन याबाबत र्ांभीयावने सिचाि किण्याची मार्िी किीत आहोत. पिंत ुयामध्ये काय 

सनिवय होईल, ह ेआता सांर्ता येिाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, अथवसंकल्पािि चचाव किताना काही सन्माननीय सदस्यांनी 

िाज्याििील कजावबाबत चचाव केलेली आह.े ही र्ोष्ट खिी आह ेकी,  सन २०२०-२१ 

मध्ये  ६५ हजाि कोटी रुपयांचे कजव होते. पिंत ुसन २०२१-२२ च्या शेिटी सदि कजव 

९० हजाि कोटी रुपये इतके झालेले आह.े सदि कजावमध्ये िाढ होण्याची कािि े

आपिा सिाांना मासहती आहते. मार्ील काळामध्ये नैससर्वक आपत्तीमध्ये कोिोनाचे 

संकट आले. तसेच शेतीचे दखेील मोठ्या प्रमािािि नकुसान झाले होते. चिीिादळ, 

असतिषृ्टी, अिकाळी पाऊस अशा प्रकािची अनेक संकटे आली होती. आता एका 

सन्माननीय सदस्यांनी सांसर्तले की, मुंबईचे तापमान ४० सडग्री सेसल्सयस झाले आह.े 

तिी दखेील िाज्यातील काही भार्ामध्ये पाऊस पडत आह.े अशा प्रकािची परिसस्थती 

आपि कधीही अनभुिलेली नाही. पिंत ु अशी परिसस्थती ग्लोबल िॉसनांर्च्या 

सनसमत्ताने अनभुिािी लार्त आह.े अशा प्रकािच्या संकटािि मात करुन िाज्याला 

पढेु कसे घेऊन जाता येईल, यासाठी कोित्याही िाज्यकत्याांना प्रयत्न किािा लार्तो. 

अशा प्रकािच्या संकटामळेु कजावमधील १४ हजाि कोटी रुपये खचव किािे लार्ले.  

 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांनी कष्टाने सपकिलेल्या धान्याला दोन पैसे समळाले 

पासहजे. ज्यािेळी शेतकऱ्यांच्या धान्याला आधािभतू सकंमत समळत नाही, तेव्हा 

सिकािला हस्तक्षेप किािा लार्तो.  

यानंति श्री.कुलकिी.......  
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श्री. असजत पिाि.... 

त्यामध्ये जवळपास ७ हजार कोटी रुपये खचा झाले आहते. तसेच एसटी 

महामंडळाकररता २ हजार कोटी रुपये खचा झाले आहते. अर्ा प्रकािे जिळपास २३ 

हजाि कोटी रुपये आकसस्मक खचावकरिता केले आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, एफआिबीएमच्या कायद्यानसुाि जीएसडीपी मध्ये ३० लाख 

कोटी रुपयांच्या ३ टक्के म्हिजेच ९० हजाि कोटी रुपये घतेा येतात. कोसिड काळात 

कें द्र सिकािने एक सनिवय घेतला होता. सिव िाज्यांची आसि कें द्र सिकािचीही आसथवक 

परिसस्थती सबकट होत होती. त्यािेळेस ३ टक्क्यांपेक्षा असधक १ टक्का कजव िाढिनू 

म्हिजेच चाि टक्के कजव घेण्यास पििानर्ी सदली होती. त्यानसुाि िाज्य सिकािला १ 

लाख २० हजाि कोटी रुपयांपयांतचे कजव घेता येत होते. मात्र िाज्य सिकािने ९० हजाि 

कोटी रुपयांचे कजव घेतले आह.े मला एक र्ोष्ट सभार्हृाच्या लक्षात आिनू द्याियाची 

आह.े िाज्य सिकािने ३ टक्के कजव घेतले आह.े  िाज्य सिकािच्या तलुनेत कें द्र 

सिकािने असधक कजव घेतले आह.े त्यांच्या जीडीपीचे प्रमाि ६.५ टक्के होते. िाज्य 

सिकाि ३ टक्क्यांपयांत कजव घेत असताना कें द्र सिकािला ६.५ टक्क्यांपयांत कजावसाठी 

जािे लार्ले. यात कें द्र सिकािला दोर्ष दणे्याचे कािि नाही. कािि तेव्हा परिसस्थती 

तशी होती. पिंत ुसभार्हृातील अनेक सन्माननीय सदस्यांनी भार्षि किताना सांसर्तले 

की, या अथवसंकल्पात कें द्र सिकािच्या योजनांचा समािेश आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, िेड घेऊन पेडर्ािला जायचे, असे त्यांनी ठिसिले होते सकंिा 

कसे, ह ेसमजत नव्हते. अभ्यास कमी असेल आसि केिळ टीका किाियाची म्हिनू 

कोित्याही प्रकािची टीका करु नये. भार्षि किीत असताना िस्तसुस्थती सांसर्तली 

पासहजे. दशेातील कोित्याही िाज्याचे, र्जुिात िाज्याचेही माननीय अथवमंत्री 

अथवसंकल्प सादि किीत असताना कें द्र सिकाि आसि िाज्य सिकािच्या योजना एकत्र 

करुन अथवसंकल्प सादि किीत असतात. ही बाब सिाांनी लक्षात घेतली पासहजे. 

त्यामळेु आम्ही िेर्ळे असे काही केले नाही. अनेक योजनांमध्ये कें द्र सिकाि आसि 

िाज्य सिकािचा सहस्सा ६०/४०, ५०/५०, ७५/२५ टक्के असतो. काही योजना कें द्र 

सिकाि िाज्य सिकािला दते असते. तीन सकंिा पाच िर्षावनंति कें द्र सिकािकडून  
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सांर्ण्यात येते की, िाज्याने ती योजना सरुु ठेिािी. अशा िेळेस सरुु असलेली योजना 

िाज्य सिकािला बंद किता येत नाही. त्या योजना बंद केल्या ति लोक म्हितील की, 

कें द्र सिकािचा सनधी समळेपयांत ही योजना सरुु ठेिली आसि आता ती बंद पाडली 

आह.े त्यामळेु ही अडचि असते. िाज्याच्या सहताच्या दृष्टीने आसथवक भाि सोसनू 

सिवच िाज्य सिकािला अशा योजना सरुु ठेिाव्या लार्तात.  

 अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी सिकािचा अथवसंकल्प सादि किीत 

असताना आम्ही सिाांनी मखु्यमंत्री महोदयांच्या नेततृ्िाखाली एक र्ोष्ट ठिसिली 

होती. सिव घटकांना न्याय दणे्याचा प्रयत्न या अथवसंकल्पातनू किण्याचे आम्ही 

ठिसिलेले आह.े आज अनेकांनी इडंस्रीज, ससुशसक्षत बेिोजर्ािी याबाबतचा उल्लेख 

केला आह.े काही सन्माननीय सदस्यांनी मनषु्ट्यबळ सिकासासंदभावत बोलताना 

सांसर्तले की, याकरिता निीन सिभार्ाची स्थापना किािी. पिंत ुकेिळ निीन खात े

सरुु करुन प्रश्न सटुिाि नाहीत. सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर्ष जैस्िाल यांनी हा मदु्दा 

उपसस्थत केला होता. सिाांनीच त्यांच्या िेर्िरे्ळ्या कल्पना मांडल्या आहते. मी 

अनेक सन्माननीय सदस्यांच्या भार्षिातील मदु्यांची नोंद घेतलेली आह.े मी माझ े

सहकािी, असधकािी यांच्यासोबत काम कितो. तेव्हा ज्या सचूना िाज्याच्या 

िाटचालीकरिता सहताच्या आहते त्यांचाही अतंभावि किीत असतो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी दहा िर्षावपिूीची आकडेिािी िाचनू दाखसििाि नाही. 

पिंत ुिर्षवभिात आसथवक सस्थतीला बर्ल दऊेन महसलुी तटुीचे आकडे फसिे असनू 

अथवसंकल्पात दाखसिण्यात आलेली महसलुी तटू ि प्रत्यक्ष महसलुी तटू यामध्ये 

सकत्येक पटीने िाढ होत आह,े अशा प्रकािे आिोप किण्यात आले आहते. मी सांर् ू

इसच्ितो की, सन २०१९-२० मध्ये स्थलू िाज्य उत्पन्नाची टक्केिािी िजा ४.२९ 

इतकी होती.  

 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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सन २०१९-२० मध्ये ती ०.६३ टक्के होती.  सन २०२०-२१ मध्ये ती १.५२ 

टक्क्यांिि र्ेली.  सन २०२०-२१ हा कोिोना महामािीचा काळ असल्यामळेु तटुीच्या 

टक्केिािीमध्ये िाढ झाली.  सन २०२१-२२ च्या सधुारित अंदाजानसुाि ०.९६ टक्के 

एिढी येत असनू सन २०२२-२३ या आसथवक िर्षावमध्ये ०.६८ टक्के अपेसक्षत आह.े  

आसथवक सशस्त लािण्याच्या दृष्टीकोनातनूच सिकािचा हा प्रयत्न सरुु आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्षनेते श्री.दिेेंद्र फडििीस ह े आज 

सदल्लीला र्ेलेले असल्यामळेु सभार्हृामध्ये उपसस्थत नाहीत.  पिंत ुत्यांनी सांसर्तले 

की, अथवसंकल्पातील एिढे लाख कोटी रुपये सशिसेनेला, तेिढे लाख कोटी रुपय े

िाष्ट्रिादी काँगे्रस पक्षाला, अमकू लाख कोटी रुपये काँगे्रस पक्षाला दणे्यात आले 

आहते.  खिे ति, त्यांच्याकडून मला अशी अपेक्षा नव्हती.   

 अध्यक्ष महोदय, स्ि.अटल सबहािी िाजपेयी यांचे एन.डी.ए. सिकाि २१ 

पक्षांनी समळून स्थापन केलेले होते.  त्यांनी सिाांना सोबत घेऊन असतशय चांर्ल्या 

पध्दतीने सिकाि चालसिले.  स्ि.अटल सबहािी िाजपेयी यांच्याबद्दल सिाांनाच आदि 

आह ेि त्याबद्दल दमुत असण्याचे काहीही कािि नाही.  पिंत ुआघाडी सिकािमध्ये 

एखाद्या पक्षाकडे अथवखाते आह े म्हिजे सिव पैसे त्या पक्षाचे नसतात.  उदाहिि 

द्यायचे झाले ति सन २०२२-२३ मध्ये खचावसाठी १ लाख ४३ हजाि ६०० कोटी ७८ 

लाख रुपये दाखसिले आहते.  ह ेपैसे मी कोिालाही दऊे शकत नाही.  ह ेपैसे िेतन, 

सनितृ्तीिेतन, इत्यादी बाबींसाठी आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले यांनी काल असधकािी / 

कमवचाऱ्यांच्या सनितृ्तीितेना बद्दलचा मदु्दा मांडला.  त्यामळेु मी जासििपिूवक 

ित्तीसर्ड, िाजस्थान आसि मध्य प्रदशे सिकािने घेतलेले सनिवय पासहले.  मी 

सन्माननीय सदस्यांना सांर् ू इसच्ितो की, आज िोजी आपि सनितृ्तीिेतनािि ४५ 

हजाि ५११ कोटी रुपये खचव किीत आहोत.  तसेच आपि जी िेर्िेर्ळी कजे घेत 

असतो त्याििील व्याज ४२ हजाि ५२६ कोटी रुपये एिढे आह.े  पिूी घेतलेल्या 

कजावची पितफेड किण्यासाठी ५१ हजाि ९०० कोटी रुपये  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) MMM - 199 

DBC/AKN/MMP प्रथम श्री.कुलकिी 15:25 

 

 

श्री.असजत पिाि..... 

तितदू किण्यात आली आह.े  ह ेसिव समळून १ लाख ४१ हजाि २८८ कोटी होतात.  

हा सिव खचव दखेील िाष्ट्रिादी काँगे्रस पक्षाच्या नािाने सांर्ण्यात येत आह.े  

सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शेलाि यांना मी सिचारु इसच्ितो की, असे असते का 

?  मान्य आह ेकी, सिकाि आिण्यासाठी आपि प्रयत्न किीत आहात पिंत ुअसे 

काहीतिी सांर्नू लोकांमध्ये संभ्रम सनमावि करु नये... (अडथळा...) म्हिजे आपि 

याच्यामध्ये दखेील काडी टाकून सदली.  आपि र्मतीचा भार् सोडून दऊे पिंत ु

सशिसेना पक्षाच्या काही सन्माननीय सदस्य ि कायवकत्याांनी ितृ्तपत्रामध्ये अशी 

बातमी िाचली ति त्यांना िाटेल की, नेमके काय चालले आह े?  माननीय मखु्यमंत्री 

श्री.उद्धि बाळासाहबे ठाकिे यांना काही कळते की नाही, सदसते की नाही, असे त्यांना 

िाटेल.  काँगे्रसचे कायवकते असतील ति त्यांना िाटेल की, असे होत असताना आपले 

माननीय मंत्री श्री.बाळासाहबे थोिात काय किीत आहते ?  त्यामळेु मी सांर् ूइसच्ितो 

की, असे काहीही नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुर्ंटीिाि यांना दखेील 

मासहती आह े की, अथवसंकल्प अंसतम कितिेेळी माननीय मखु्यमंत्रयांची त्यािि 

स्िाक्षिी असत ेि संपिूव मंसत्रमंडळ त्याला मान्यता दते असते.  कोितेही सिकाि 

चालिायचे असेल, सटकिायचे असेल ि पढेु जायचे असेल ति भदेभाि करुन 

चालिाि नाही.  भेदभाि केल्यास चाि सदिस दखेील सिकाि चालिाि नाही.  

सशिसेना, िाष्ट्रिादी काँगे्रस सकंिा काँगे्रस यापैकी कोिताही पक्ष भेदभाि किीत नाही.  

माझी सिनंती आह ेकी, सििोधी पक्षाने दखेील असे करु नये. 

 अध्यक्ष महोदय, महसलू खाते ह े िाज्याला कि समळिनू दिेािे खाते आह.े  

त्यामळेु त्या सिभार्ािि जास्त खचव होत नाही.  माझ्याकडे िाज्य उत्पादन शलु्क 

सिभार् आह.े  त्या सिभार्ातनू केिळ उत्पन्नच समळते.  त्या तलुनेत केिळ िेतनािि 

थोडासा खचव किािा लार्तो. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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जीएसटीच्या माध्यमातनू आपि काही लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न घतेो.  खचव अत्यंत 

थोडासा म्हिजे पर्ािािि असतो.   काही खाती ही आपल्या िाज्याला उत्पन्न दिेािी 

असतात आसि काही खाती खचव कििाि असतात.  त्यामळेु तो खचव मोजायचा 

नसतो.  त्यामध्ये सामासजक न्याय, सािवजसनक बांधकाम, जलसंपदा, आसदिासी 

सिकास, ओबीसी, अल्पसंख्याक ह ेसिभार् असतील.  पि त्या त्या घटकाला न्याय 

दणे्यासाठी ही खाती सनमावि किण्यात आली आहते.  त्यामध्ये सामासजक समता 

पाळली पासहजे.  कुठेही भेदभाि होता कामा नये अशा प्रकािचा प्रयत्न आमचा आह.े  

त्यामळेु दोन्ही बाजचू्या सन्माननीय सदस्यांना मी सांर् ू इसच्ितो की, अमकु येथे 

ठिासिक लोकांना जास्त पैसे सदले जातात सकंिा कोिाला कमी सदले जातात आसि 

ठिासिक जि खचव कितात, असे काहीही नाही.  ही दखेील बाब मला सिाांच्या लक्षात 

आिनू द्यायची आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या सठकािी असेही सांर्ण्यात आले आह ेकी, ३१ माचव िोजी 

अथवसंकल्पाच्या समुािे २० टक्के सनधी खचव किण्यात येतो आसि ह े आसथवक 

सशस्तीचे लक्षि नाही.  त्यांचे ह ेम्हििे बिोबि आह.े  पिंत ुआपल्या सिाांना मासहती 

आह ेकी, आपि कजव काढून काही पेमेंट किीत असतो.  साधाििपि ेअसे बघतो 

की, आता कजव काढून त्यांना सनधी सदल्यासशिाय र्त्यंति नाही.  अशा िळेी ते सजतके 

उसशिा काढता येईल तेिढे व्याजाचे बडवन कमी होईल, असा हते ूत्या मार्ील असतो. 

पिंत ु ज्या ज्या िेळी खिोखिच तो सनधी तेथे सदला पासहजे असे िाटते, त्यािेळी 

सनसितपिे सित्त सिभार्ाने सकंिा सिकािने तो पैसा दणे्याचा प्रयत्न केला आह.े  

मार्ील ३१ माचव २०२१ िोजी १२९४३ कोटी म्हिजे साधािि ०.४३ टक्के सनधी 

खचव केला, त्यामध्ये २० टक्के खचव एका सदिसात झाला, अशी जी आकडेिािी 

सांसर्तली ती चकुीच्या आकडेिािीिि आधारित आह.े  त्याउलट २०१५-१६ ला 

४.९६ टक्के, २०१६-१७ ला ५.२८ टक्के, २०१७-१८ ला ३.९० टक्के अशा 

पध्दतीने खचव झाला आह.े  मला त्यामध्ये भेदभाि दाखिायचा नाही.  पि  
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साधाििपिे अशी परिसस्थती असते.  त्यामळेु यामध्ये दसुिा कोिता हते ू साध्य 

किण्याचा प्रश्न येत नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, २०१९-२० पासनू भांडिली खचावचे प्रमाि तसेच सिकास 

खचावचे प्रमाि कमी झाले असनू ती सचंतचेी बाब आह,े अशा प्रकािे सांर्ण्यात आले.   

पिंत ु मला असे सांर्ाियाचे आह े की, ह े कोसिड महामािीच्या प्रसतबंधासाठी 

लादलेल्या प्रसतबंधामळेु िाज्याच्या महसलूामध्ये मोठ्या प्रमािािि घट झाली.  

तथासप, बांसधल खचावमध्ये मोठ्या प्रमािािि िाढ झाली.  आपि सिाांनी ह ेबसघतले 

आह.े  सभार्हृाने ह ेलक्षात घ्यािे की, लॉकडाऊनमध्ये िाज्यांचा सिचाि किायचा 

असेल ति जम्म ूकाश्मीिपासनू कन्याकुमािीपयांत किायचा झाला ति सिावत जास्त 

फटका महािाष्ट्राला बसला.  कािि महािाष्ट्रातील मुंबई, पिुे, सपंपिी सचंचिड, 

नासशक, नार्पिू या महत्त्िाच्या शहिांमध्ये सेिाधािीत व्यिसाय की ज्याला आपि 

६० टक्के इकॉनॉमी सव्हीस सेक्टि म्हितो त्या सेक्टिमधनू येत असतात.  ते सिव बंद 

होते.  रायडेन्टसािख ेहॉटेल ५ ते ६ हजाि रुपयांना समळत होते.  ज्याची आता सकंमत 

१० ते १२ हजाि आह.े  त्यामळेु महसलू जमा कमी झाली ही िस्तसुस्थती आह.े  तो 

टॅक्स एकदम कमी झाल्याने त्याचा फटका िाज्याला बसला आह.े आता ती परिसस्थती 

पिूवपदािि आिण्याचा प्रयत्न आम्ही सिवजि किीत आहोत.  एकंदिीतच भांडिली 

खचावत जी घट झाली आह.े.. सन २०२१-२२ मध्ये भांडिली खचव १०० टक्के 

सितरित किण्याचा सनिवय घेण्यात आला असनू भांडिली खचावत भिीि िाढ 

किण्याचे काम सरुू आह.े  या िर्षी आम्ही ६० हजाि कोटी भांडिली खचव कििाि 

आहोत आसि सनिडिकू िर्षावमध्ये आपि साधाििपिे ३६५९४ कोटी इतका खचव 

केला होता.  म्हिजे दपुटीला थोडं कमी खचव केला होता.  आपल्या या मताशी सहमत 

आह ेकी, आपि भांडिली खचाविि जास्त लक्ष सदले पासहजे.  त्याकरिता आम्ही 

पंचसतू्री कायविम सदला.  त्यामध्ये दळििळि या र्ोष्टीला अनन्यसाधािि महत्त्ि 

दणे्याचा प्रयत्न केला आह.े   
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 अध्यक्ष महोदय, बजेटमधले आकडे आसि प्रत्यक्ष खचव यामध्ये ताळमेळ 

नाही.  प्रससध्द केलेली आकडेिािी आिबीआयने प्रमासित केली आह.े  एकूि खचव 

३४८३९८ कोटी इतका होता.  पिंत ुसबमच्या प्रिालीनसुाि २९५७२२ कोटी इतका 

खचव सदसनू येतो.   

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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ह े खिे कािि आह े की, सबम्स प्रिालीच्या आकडेिािीत आिबीआयमाफव त केले 

जािािे व्याजाचे प्रदान आसि मदु्दलाची पितफेड यांचा समािेश नाही. त्या अनरु्षरं्ाने 

समुािे ५२ हजाि ६७६ कोटी रुपये इतका खचव झालेला आह.े त्यामध्ये सनधीतील ६६ 

टक्के िक्कम पर्ाि आसि सनितृ्ती िेतनािि खचव होते असे सभार्हृात सांर्ण्यात आले. 

पिंत ु सन २०१६-१७ सालच्या सिकािच्या तलुनेत सन २०२१-२२ आसि सन 

२०२२-२३ या िर्षी ही टक्केिािी कमी झालेली आपल्याला पाहायला समळेल. 

कािि सन २०१६-१७ मध्ये ह ेप्रमाि ५९.७८ टक्के  होते तेच आता सन २०२१-

२२ साली ५५.८१ टक्क्यांिि आले आह.े ५८.२६ टक्के असा आम्ही आमचा 

अंदाज ितविला आह.े अशा प्रकािे आम्हालाही लक्षात येते की, एकूि सनधीपैकी 

आपला कमी टक्के सनधी पर्ाि आसि सनितृ्ती िेतनािि खचव होईल. तसेच सिकासािि  

जास्त खचव किण्याचा आमचा प्रयत्न आह.े सबम्स प्रिालातील आकडेिािीत 

आिबीआयमाफव त केले जािािे व्याजाचे प्रदान ि मदु्दलाची पितफेड यांचा समािेश 

नाही. कािि अथवसंकसल्पय तितदुीच्या केिळ  ४९ टक्केच खचव किण्यात आलेला 

आह,े असे या प्रिालीद्वािे ससद्ध होते हा आिोप किण्यात आला. पिंत ुया अनरु्षंर्ाने 

५२ हजाि ६७६ कोटी रुपये इतका खचव झालेला असनू एकूि खचव ३ लाख ७८ हजाि 

३९८ इतका आह.े तथासप, सबम्स प्रिालीनसुाि २ लाख ९५ हजाि ७२२ रुपये एिढा 

खचव सदसनू येतो. त्यामळेु आपल्याला िाटते की, हा खचव कमी झालेला आह ेपिंत ु

असे काही नाही.  

अध्यक्ष महोदय, दसुिी एक बाब मला सभार्हृाच्या लक्षात आिनू द्यायची 

आह ेकी, कोसिडच्या काळात महसलू जमा होण्याचे प्रमाि कमी झाले आह.े िस्त ु

ि सेिा कि संकलनामध्ये महािाष्ट्र िाज्याचे -१०.३ टक्के िाढ, आयनव कें द्राची -

५.६७  टक्के िाढ आह.े इति िाज्यांची िस्त ु ि सेिा किाची िसलुी महािाष्ट्र 

िाज्यापेक्षा जास्त आह.े अशा पद्धतीने माननीय सििोधी पक्ष नेते श्री. दिेेंद्र फडििीस 

सकंिा सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुर्ंटीिाि यांच्यापैकी एकाने तो आिोप केला  

आह.े िास्तसिक मी मघाशीच सांसर्तले की, आसथवक सेिा के्षत्रातनू जास्तीचा पैसा  
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येत असतो. मला एक बाब सभार्हृाच्या लक्षात आिनू द्यायची आह ेकी, टाळेबंदी 

सशसथल झाल्यानंति यािर्षी कि संकलनासाठी आिश्यक त्या सिसिध उपाययोजना 

िाबसिल्यामळेु िाज्याला कि संकलनामध्ये  सन २०२१-२२ मध्ये ३३ टक्के िाढ 

नोंदसिलेली आह.े त्या तलुनेत दशेाची िाढ २९ टक्के झाली आह.े याचाच अथव ४ 

टक्क्यांनी कमी झालेली आह.े त्यामळेु जिळपास ३ हजाि कोटी रुपयांची कमी 

नकुसान भिपाई या िर्षी िाज्याने कें द्राकडे मासर्तलेली आह.े तसचे सिसिध 

उपाययोजनेमध्ये दशेाच्या िस्त ु ि सेिा किाच्या एकूि कि संकलनात महािाष्ट्र 

िाज्याचा सन २०२०-२१ मधील िाटा १४.५४ िरुन आता िधािलेला असनू सन 

२०२१-२२ मध्ये १४.७० टक्कं्यािि र्ेलेला आह.े िस्तसुस्थतीिरुन असे सदसते की, 

िस्त ुि सेिा कि िसलुी किण्यामार्े िाज्य शासनाने आिश्यक त्या उपाययोजना 

िाबसिलेल्या आहते. 

अध्यक्ष महोदय, या उत्तिानंति मला एक सिधेयक सादि किायचे आह.े आज 

त्या सिधेयकाचे पनु:स्थापन आह.े पिंत ुते चचलेा आल्यानंति त्या मार्ची भसूमका 

मी सनसितपिे सभार्हृाच्या लक्षात आिनू दईेल. 

अध्यक्ष महोदय, आपल्या माफव त मला िाज्याला एक बाब सांर्ायची आह े

की, महासिकास आघाडी सिकािने नार्रिकांच्या जीिाला प्राधान्य सदले त्यामळेु 

कोिोनामध्ये काही सनबांध घातले होते. आता अथवव्यिस्था पिूवपिे पिूवपदािि 

येण्यासाठी शासन सिव प्रयत्न किीत आह.े काही सन्माननीय सदस्यांनी अशी सदु्धा 

टीका केली की, आपि खपू काळ ह ेसिव सनबवध लािले यामळेु अनेकांचा िोजीिोटीचा 

प्रश्न सनमावि झाला.  

अध्यक्ष महोदय, दसुिी एक बाब अशी सांर्ण्यात आली की, सजल्हा िासर्षवक 

योजनेसाठी काही ठिासिक शहिांना सनधी िाढिनू सदला. या माध्यमातनू मला 

सभार्हृाच्या एक बाब लक्षात आिनू द्यायची आह ेकी, कोिीही अथवमंत्री असले 

तिी दखेील त्यांना काही सतू्र असतात. दोन ते तीन टक्क्यांपयांत िक्कम कमी जास्त 

किता येते. पिंत ुसजल्याच्या एकूि सिवसाधािि लोकसंख्येला ३० टक्के  , सजल्याची  
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ग्रामीि लोकसंख्येला २० टक्के, सजल्याच्या क्षेत्रफळाला ३० टक्के, सजल्याच्या 

मानि सिकास सनदशेांकाला २० टक्के अशा प्रमािात सनधीची िाटप केले जाते.  

यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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हा सनधी दते असताना असे लक्षात आले आह ेकी, महािाष्ट्राची लोकसंख्या १२ 

कोटी धिली ति मुंबई परिसि ज्याला एमएमआि  म्हटले जाते, तेथील  अंदाजे 

लोकसंख्या २ कोटी आह.े आपल्या एकंदरित िाज्याच्या लोकसंख्येच्या साडे १६ 

टक्के लोकसंख्या येथे आह.े त्याचा सहशोब काढला ति त्यांना खपू मोठी िक्कम द्यािी 

लार्ेल. मार्ील काळात या प्रमािात सनधी सदला जात नव्हता. आता नार्िीकिि 

मोठया प्रमािात झाले आह.े  ज्या शहिांमध्ये लोकसंख्या जास्त आह े  असे 

औिंर्ाबाद शहि, नार्पिू, नासशक , पिुे सपंपिी सचंचिड, मुंबई, ठािे इ. शहिे आहते.  

मुंबई ि मुंबई उपनर्िला १९९ कोटी रुपये  ि ठाण्याकरिता १४३ कोटी रुपये एिढी 

सनधीमध्ये िाढ झालेली आह.े सजल्हा िासर्षवक योजनेत माननीय पालक मंत्री सिव 

आमदािांना तसेच  सजल्हा परिर्षद अध्यक्ष या सिव टीमला एकत्र घेऊन बसतात ि 

सनधीचे िाटप कितात. या पिूी एिढया मोठया मुंबईमध्ये कमी िक्कम सदली जात 

होती. आता ही िक्कम िाढिण्याचा प्रयत्न केला आह.े त्याचे खिे ति कौतकु केले 

पासहजे. आता या िक्कमा पिूीच्या तलुनेत िाढल्या आहते. १३ हजाि ३४० कोटी 

रुपये ३६ तालकु्यांना दणे्याचा प्रयत्न केलेला आह.े नंदिूबाि, उस्मानाबाद, िासशम ि 

र्डसचिोली या ४ सजल्यांकरिता २५ टक्क्यांचा असधक सनयतव्यय सदला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  काही सन्माननीय सदस्यांनी सांसर्तले की, या भार्ातील 

परिसस्थती लक्षात घेता मानि सिकास सनदशेांक  ि इति बाबींचा  सिचाि किता सनधी 

सदला पासहजे. या करिता सध्या आपल्याकडे सन २०११ ची जनर्िना आह.े सन 

२०२१ ची जनर्िना नाही. सन २०२१ ची जनर्िना आपल्याकडे आता असती ति 

अजनू थोडा सनधी िाढला असता. मुंबईकिांना एिढया मोठया लोकसंख्येकरिता 

सनधी सदला जात  आह.े यामळेु मोठया प्रमािात लोकांना मदत होत असते. 

अध्यक्ष महोदय,  मी मघाशी सांसर्तले की, िस्त ूि सेिा किाची नकुसान भिपाई 

आता २६ हजाि ४७८ कोटी रुपये आह.े तसेच कें द्र शासनाकडून साधाििपिे साडे 

२६ कोटी रुपये येिे आह.े   सद. १ जलैु पासनू ही योजना बंद किण्याचे कें द्र 
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श्री. असजत पिाि.... 

 शासनाचे धोिि आह.े ' िन नेशन िन टॅक्स.' स्ित:च् या ताकदीिि िाज्यांना पढेु जाि े

लार्िाि आह.े सिाांची अशी भािना आह े की, िाज्यातनू कि जेिढया मोठया 

प्रमािात र्ोळा होतो, त्या प्रमािात  सहस्सा समळाला पासहजे. खिे ति  अशी भसूमका 

पसहल्या पासनूच आपली आह.े  

अध्यक्ष महोदय,  कोस्टल िोडच्या संबंधी आिोप किण्यात आला होता. 

इनोिेव्ह टेक या कंपनीला ८३ ते ८५ कोटी रुपयाचे काम सदले. कामाची चौकशी 

केली असता या कामाच ेस्िरुप, कामाची िक्कम, काम केव्हा सदले, टेंडि प्रसिया पाि 

पाडण्यात आली काय या बाबी तपासण्यात आल्या. िास्तसिक मुंबई सकंनािी िस्ता 

ज्याला कोस्टल िोड म्हटले जाते पॅकेज ४ करिता Yooshin Engineering 

Corporation & Tec cuatro यांना संयकु्त भार्ीदािीमध्ये प्रकल्प सल्लार्ाि सनयकु्त 

केले आह.े सदि कामाची कंत्राटी सकंमत ८५ कोटी रुपये होते. यामध्ये असे नमदू 

किण्यात येते की, महानर्िपासलकेमध्ये इनोिेव्ह टेक कंपनीस कोितेही कंत्राट प्रदान 

किण्यात आले नाही. िास्तसिक काही िेळेस बोलत असताना, जबाबदाि व्यक्तींनी 

आिोप किताना बािकाईने मासहती घेऊन सांसर्तले ति जास्त बिे होईल. मी आता 

काही सांसर्तले ति चॅनेलला तेच सरुु िाहते.  असजत पिाि यांनी असे सांसर्तले अशी 

बातमी सदली जाते. यामळेु बोलताना असधक मासहती घेऊन, चकुीचे िक्तव्य केले 

जािाि नाही, याची खबिदािी घेतली पासहजे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला 

उदाहिि सांर्तो. महािाष्ट्र िाज्य िक्फ बोडावच्या संबंधी येथे उल्लेख केला र्ेला ि 

पेनराईव् ह सदला र्ेला. यामध्ये डॉ.मदुसस्सि लांबे यांचे सदस्यांच्या सनयकु्तीबाबत 

संभार्षि दाखिण्यात आले. माझ्याही बघण्यात ते आले. एक लक्ष सकंिा जास्त 

उत्पन्न असलेल्या िक्फ संस्थांचे मतुिल्ली या संिर्ावतनू सनिडिकुीद्वािे दोन 

सदस्यांची सनयकु्ती िक्फ बोडावच्या सदस्यपदी किण्यात येते.  

       यानंति श्रीमती सर्िप... 
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श्री.अदजत पवार … 

त्या सदस्यांची संख्या साधारणपणे १२ आह.े या िक्फ बोडावची १ लाख एकि इतकी 

जमीन आह.े त्यातनू काही सदस्य सनिडले जातात. सिसहत के्षत्रातील १२ मसु्लीम 

सदस्य नेमण्याची तितदू आह.े सद्य:सस्थतीत ११ सदस्य आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, ही सनिडिकू सद. ३१.८.२०१९ िोजी झाली. त्यािेळेस ति 

माननीय श्री.उद्धिजी ठाकिे यांचे सिकाि नव्हते. आम्ही कोिी मंसत्रमंडळात दखेील 

नव्हतो. त्यािेळेस माननीय श्री.दिेेंद्र फडििीस यांचे ि अथवमंत्री माननीय श्री.सधुीि 

मनुर्ंटीिाि यांचे सिकाि होते. ...(अडथळा)... सशिसेना होती पिंत,ु त्यांना सकती 

असधकाि होता, ते आपल्यालाही माहीत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, सदि सनिडिकू प्रसिया पाि पाडण्यासाठी सजल्हासधकािी, 

मुंबई यांना सनिडिकू सनिवय असधकािी घोसर्षत किण्यात आले होते. सनिडिकू सनिवय 

असधकाऱ्यांनी त्या व्यक्तीला, डॉ.लांबेला सद.३१.८.२०१९ िोजी ते प्रदान केले. 

सद.१३.९.२०१९ िोजी असधसचूना काढली. एिढे सर्ळे असताना धडधडीत 

सांर्ण्यात आले. सर्ळ्यांना असे दाखिले की, या सिकािच्या काळात ... हा दाऊद 

काही तिी ... आता त्या दाऊदला ति ... पाठीमार्च्या काळात माननीय श्री.शिद 

पिाि ह ेमखु्यमंत्री असताना, त्यांचे दाऊदशी संबंध आहते, असे काय काय सांर्नू 

त्यांची एिढी बदनामी केली की, न सांसर्तलेले बिे.... ती र्ोष्ट िेर्ळी.  

  अध्यक्ष महोदय, मला एिढेच सांर्ाियाचे आह ेकी, यामध्ये कुठलेही तर्थय 

नाही. कुठे तिी कोिािि तिी आिोप किाियाचा असेल ति त्यांनी चकू केली असेल 

ति जरुि आिोप किािा. कािि कोिालाच चकुीची कामे किण्याकरिता जनतनेे 

प्रसतसनसधत्ि सदलेले नाही, ही र्ोष्ट आम्हाला मान्यच आह.े त्यामध्ये दमुत असण्याच े

काहीच कािि नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्ष नेत्यांनी संत ज्ञानेश्वि माऊली ि त्यांच्या 

भािंडांच्या ७२५ व्या समाधी महोत्सिाकरिता काही तितदू किण्याबाबत सांसर्तले 

होते. आमच्याकडून ते चकूुन िाहून र्ेले होते. त्याबाबत लक्षात आिनू सदले....  
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श्री.अदजत पवार … 

महािाष्ट्र ही संतांची भमूी आह ेअसे आपि नेहमीच म्हितो. िािकिी संप्रदायातील 

ही भािंडे आहते. त्यातील संत सनितृ्तीनाथ महािाज यांची पालखी त्रयंबकेश्वि येथनू 

सनघते. संत ज्ञानेश्वि महािाज यांची पालखी आळंदी येथनू, संत सोपानदिे महािाज 

यांची पालखी सासिड येथनू ि संत मकु्ताई यांची पालखी मकु्ताईनर्ि येथनू सनघते. 

या समस्त संत पिंपिेबाबत केिळ आम्हालाच नाही ति महािाष्ट्रातील प्रत्येक 

व्यक्तीला सनतांत श्रध्दा आह.े मी जाहीि कितो की, त्यांच्या ७२५ व्या समाधी िर्षव 

महोत्सिाच्या सनसमत्ताने .... माननीय श्री.सदलीप िळसे-पाटील संत ज्ञानेश्वि 

महािाजांच्या बाबतीत आपल्याला आठित असेल, स्िर्ीय सिलासिाि दशेमखु 

असताना आपि त्यांच्या बिोबि होतो. त्यांनी पंढिपिू, दहूे, आळंदी ि भंडािा डोंर्ि 

येथील  ४०१ कोटी रुपयांचा कायविम जाहीि केला होता. ते काम ति चाललेलेच 

आह.े िासहलेल्या त्रयंबकेश्वि, सासिड, मकु्ताई नर्ि, जळर्ाि येथे या ७२५ व्या 

समाधी िर्षावच्या महोत्सिाच्या सनसमत्ताने या संतांच्या समाधीस्थळाच्या 

सिकासासाठी तसेच, यिेाऱ्या आर्षाढी महोत्सिाच्या सनसमत्ताने होिाऱ्या पालखी 

सोहळ्याच्या सजािटीचा सकंिा आिश्यक जो काही खचव किािा लार्ले, जो काही 

सनधी द्यािा लार्ले तो िाज्य सिकाि १०० टक्के दईेल. त्याबद्दल मी सभार्हृाला 

आश्वाससत करु इसच्ितो. 

  अध्यक्ष महोदय, बोर्स सबयाण्यांच्या बाबतीत दखेील सांर्ण्यात आले. खिे 

ति माननीय श्री.दादाजी भसेु येथे आहते. बोर्स सबयािे अस ूद्या, बोर्स खत अस ू

द्या सकंिा पीक सिम्याच्या संदभावतील सिर्षय अस ूद्या कृर्षी मंत्री या नात्याने  त्यांच े

याकडे बािकाईने लक्ष आह.े िेळ पडेल त्यािळेेस ते मखु्यमंत्री महोदयांना सांर्तात. 

मखु्यमंत्री महोदय, स्ित: त्याबाबत पत्रव्यिहाि कितात. एकदा ति मखु्यमंत्री 

महोदयांसमिेत मी, माननीय श्री.बाळासाहबे थोिात तसेच तत्कालीन मखु्य ससचि, 

श्री.सीतािाम कंुटे आम्ही स्ित: पंतप्रधान महोदयांना भेटलो होतो. बीड सजल्याच्या 

धतीिि आपि जो पीक सिम्याचा कायविम आिलेला आह,े तशा पध्दतीने आम्हाला 

िाज्यामध्ये सर्ळीकडेच करुन द्या, अशा प्रकािची मार्िी केली होती.  
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नंति श्री.सशंद े.... 
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श्री.असजत पिाि... 

त्यानंति कृसर्ष मंत्री महोदय कें द्रीय मंत्री महोदयांना भेटले आहते. असधिेशन 

संपल्यानंति सििोधी पक्ष नेता ि दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य यांच्या समिेत त े

चचाव कििाि असल्याच ेत्यांनी सांसर्तले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपि अनेक िेळा १० हजाि कोटी रुपयांचा पीक सिमा 

घेतो.  त्यातनू शेतकऱ्यांना ४ सकंिा ३.५ हजाि कोटी रुपये सिमा समळतो. पीक सिमा 

कंपन्यामधील बहुतेक कंपन्या कें द्र सिकािच्या अख्त्यािीमध्ये येतात. र्जुिात 

िाज्यानेही सिमा उतसििे बंद करुन पयावयी व्यिस्था केली आह.े शेतकिी, िाज्य  

सिकाि ि कें द्र सिकािने सिम्यामध्ये एिढी मोठी िक्कम र्ुंतिनूही शेतकऱ्यांना न्याय 

समळत नाही. यामाध्यमातनू सिमा कंपन्यांना मोठे किण्याचे काही कािि नाही. 

यासंदभावत आम्ही सतूोिाच केले आह.े यामध्ये बदल किण्याच्या संदभावत अभ्यास 

करुन माह ेजनूपयांत सनिवय घेण्यात येईल. बळीिाजाच्या सहताच्या बाबी अंमलात 

आिण्यात येतील.  

 अध्यक्ष महोदय, बोर्स सबयािांमळेु शेतकऱ्यांचे झालेले नकुसान भरुन 

काढण्यासाठी महासबज ि खाजर्ी कंपन्यांच्या माध्यमातनू ५,६२६ शेतकऱ्यांना 

६,२७८ क्िींटल सबयाि ेि ९,३७८ शेतकऱ्यांना समुािे ७ कोटी रुपये अशा पद्धतीने 

समुािे १५ हजाि शेतकऱ्यांना मदत केली होती. िाज्यातील सीमा भार्ातील शेतकिी 

बाजचू्या िाज्यात निीन सबयािे सििीस आले ति ते घेऊन येतात ि त्याचा िापि 

कितात. कृसर्ष सिभार् ि त्यांचे असधकािी कोिते सबयािे कधी, कसे लािािे, याची 

मासहती सतत दते असतात. ते बािकाईने लक्ष दऊेन शेतकऱ्यांना मदत किण्याचा 

प्रयत्न किीत असतात.  

 अध्यक्ष महोदय, सिकाििि आिोप किण्यात आला की, सन २०२०-२०२१ 

या आसथवक िर्षावमध्ये कजव दिेाऱ्या सािकािांमध्ये २० टक्के िाढ ि सािकािी 

कजावच्या िकमेत ४२ टक्के िाढ झाली आह.े यासंदभावत आम्ही खोलिि अभ्यास 

केला. कोसिड काळामध्ये अनेक लोकांच्या नोकऱ्या र्ेल्या होत्या ि त्यांच्या इति  
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श्री.असजत पिाि... 

अडचिी होत्या. त्यािळेी त्यांना कें द्र शासनाने मोफत धान्य सदले त े त्यांच्यापयांत 

िाज्य सिकािने पोहोचसिण्याचे काम केले. त्यांना िाज्य शासनानेही आिखी काही 

मदत केली आह.े लोकांनी मीठ, मीिची ि इति बाबींसाठी खािटी कजव घेतले होते. 

त्या कालािधीत व्यापािी बँका बंद असल्याने अल्प भधूािक शेतकिी ि लहान 

फेिीिाले यांना कजव दणे्यास बँका नाखशू असतात. मात्र, पििानाधािक मोजक्या 

कार्दपत्रािि सिना सिलंब कजव दते असल्याने अशा र्िज ू व्यक्ती पििानाधािक 

सािकािाकडून कजव घतेात. अशी परिसस्थती होती. यापढेु याची पनुिाितृ्ती होिाि 

नाही, याची सनसितपिे खबिदािी घेण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री कृसर्ष ससंचन योजनेंतर्वत सकू्ष्म ससंचन संच 

बससिलेल्या शेतकऱ्यांना मखु्यमंत्री शाश्वत कृसर्ष ससंचन योजनेंतर्वत पिुक अनदुान 

दणे्याकरिता शासनाने आता २०० कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े हा 

सनधी लाभाथीचं्या बँक खात्यात िर्व किण्याचा िाज्य सिकािचा प्रयत्न आह.े  

त्यामानाने िक्कम कमी र्ेली असली तिी सिव कार्दपते्र आल्यानंति त्यामध्ये िाढ 

झाल्याचे सनसितपिे सदसेल.  

 अध्यक्ष महोदय, सभार्हृाने एक र्ोष्ट लक्षात घतेली पासहजे की, एखाद ेनिीन 

धोिि आिले त्या िर्षावत त्याचा सिव सनधी खचव होत नाही. त्याची र्ाडी रुळािि 

येण्यासाठी िर्षव सहा मसहन्यांचा कालिधी लार्तो. त्या लर्तच्या िर्षावपासनू त्या 

धोििासाठीचा सनधी खचव होण्यास सरुुिात होते.  

 अध्यक्ष महोदय, आता सभार्हृामध्ये माननीय मंत्री श्री.अशोकिाि चव्हाि 

उपसस्थत नाहीत. नार्पिू प्रशासकीय इमाितीला सनधी सदला नाही, अशी खतं व्यक्त 

किण्यात आली आह.े यासंदभावतील प्रस्ताि प्राप्त झाल्यास त्याकरिता सनधी उपलब्ध 

आह.े माननीय मंत्री डॉ.सनतीन िाऊत सांर्तील त्यािेळी उक्त प्रकििी सनधी दणे्याची 

तयािी आह.े तो समळाल्यानंति लिकिात लिकि काम सरुु किण्यात यािे. 

यानंति श्री.तेलंर्... 
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श्री. असजत पिाि...... 

 अध्यक्ष महोदय, नैससर्वक आपत्तीमध्य े नकुसान झालेल्या रे्तकऱयांना 

दवलंबाने मदत केली, अर्ी काही सन्माननीय सदस्यांनी टीका केली आह.े मी त्यांना 

सांग ू इदच्ितो की, नकुसान झाल्यापासनू ९० सदिसांच्या आत संबंसधत पात्र 

लाभार्थयाांच्या खात्यािि पैसे जमा केलेले आहते. सनसर्व चिीिादळ आल्यानंति 

काही सदिसातच म्हिजे सदनांक १६ जनू २०२१, सदनांक १८ जनू २०२१, सदनांक ४ 

ऑर्स्ट २०१९ सदनांक  १९ ऑर्स्ट २०२१ असे शासन सनिवय सनर्वसमत किण्यात 

आलेले आहते. शेतकिी ि प्रकल्पग्रस्तांच्या मार्िीप्रमािे शासनाने सनधी उपलब्ध 

करून सदलेला आह.े मार्ील सिकाि पेक्षा या सिकािने शेतकिी ि प्रकल्पग्रस्तांना 

असधक मदत केलेली आह.े  

(सििोधी पक्षातील एक सन्माननीय सदस्य खाली बसनू बोलतात) 

 आपि उपसस्थत केलेल्या प्रश्नाच्या अनरु्षंर्ाने मी सांर् ू इसच्ितो की, 

सजल्हासधकािी, िधाव यांनी सदि प्रस्ताि सिभार्ीय आयकु्त यांच्याकडे सादि किि े

आिश्यक आह.े त्यानंति तो प्रस्ताि सिभार्ीय आयकु्तांनी मदत ि पनुिवसन 

सिभार्ाकडे सादि कििे आिश्यक आह.े या संदभावतील एक ससमती माझ्या 

अध्यक्षतेखाली आह.े सदि प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानंति मी त्या प्रस्तािास मान्यता दतेो. 

अशा अडचिीच्या काळामध्ये उक्त प्रस्तािास मान्यता दणे्यासाठी ह ेसिकाि कधीही 

टाळाटाळ किीत नाही. आपि खाली बसनू बोलला आहात, पिंत ुमी त्या बाबतची 

नोंद घेतलेली आह.े िधाव सजल्यातील आिखी काही कामे असतील ति त्याबाबतचे 

प्रस्ताि सादि किण्यात यािेत, त्यासंदभावत दखेील उसचत कायविाही केली जाईल. 

 अध्यक्ष महोदय, कोिोनामळेु मतृ्य ूझालेल्या संख्ये पेक्षा असधक अजव प्राप्त 

झालेले आहते. तसेच सदि पैसे बँक खात्यामध्ये जमा झाल्याचे संदशे प्राप्त झाले पिंत ु

प्रत्यक्षात खात्यामध्ये पैसे जमा झालेले नाहीत, अशा प्रकािची तिाि किण्यात 

आलेले आह.े पिंत ुमी याबाबत सांर् ूइसच्ितो की, असे कोठेही झालेले नाही.  ज्यांनी 

कार्दपत्राची पतूवता केलेली आह,े त्यांच्या बँक खात्यामध्ये तात्काळ पैसे जमा 

किण्यात आलेले आहते. काही अजवदािाचे बँक खात्याचे तपशील बिोबि 
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नसल्यामळेु त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यामळेु आधाि 

िमांकाच्या आधािे सदि पैसे दणे्याची कायविाही केली जात आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सििोधी पक्ष नेता श्री. दिेेंद्र फडििीस यांनी 

सांसर्तले आह े की, मदत ि पनुिवसन सिभार्ामाफव त मदत किण्यात आलेली 

आकडेिािी सन २००३  पासनूची सदली आह.े त्यामळेु मी संबंसधत असधकाऱ्यांना 

पनु्हा याबाबतची मासहती घेण्याची सचूना केली होती. पिंत ुत्यांनी पिूी नमदू केलेली 

आकडेिािी बिोबि असल्याचे सांसर्तले आह.े म्हिजे माह े सडसेंबि २०१९ पासनू 

आज पयांत २१ हजाि ९९३ कोटी रुपयांचे िाटप किण्यात आले आह.े पिंत ु ही 

आकडेिािी २००३ पासनूची असल्याचे माननीय सििोधी पक्ष नेता यांनी धादांत खोटे 

सांसर्तले. मी संबंसधत असधकाऱ्यांना सांसर्तले होते की, या बाबतची  अचकू मासहती 

मला दणे्यात यािी. आपि सदलेल्या मासहतीच्या आधािे मी सभार्हृांमध्ये मासहती 

दतेो. आपि चकुीची मासहती सदली आसि ती चकुीचीच मासहती सभार्हृाला सदली 

ति सन्माननीय सदस्य  ॲड.आसशर्ष शलेाि माझ्यासिरुद्ध सिशेर्षासधकािाची सचुना 

मांडतील. पिंत ुसंबंसधत असधकाऱ्यांनी ठामपि ेसांसर्तले की, या सिकािने मार्ील 

दोन िर्षाांमध्ये २२ हजाि कोटी रुपयांचे िाटप केले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आजच एक बातमी समळालेली आह ेकी, माननीय उच्च 

न्यायालयाने दखेील कोिोना काळामध्ये केलेल्या कामासंदभावत ि केलेल्या 

मदतीबाबत कौतकु केलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आय. सी. एम. आि. पोटवििील नोंदीनसुाि महािाष्ट्र िाज्यांनी 

सिावत जास्त मदत केलेली आह.े मी कोित्याही िाज्याची तलुना किीत नाही.  दसुिे 

िाज्य चकुले म्हिनू आपि स्ितः पाठ थोपटून घेण्याची आिश्यकता नाही. 

कोिोनामध्ये तमुच्या-माझ्या ि आपल्या समत्र मंडळीच्या परििािातील अनेक जि 

आपल्याला सोडून र्ेले आहते. िाज्य शासनाने ५० हजाि रुपयांची मदत केल्यामळेु 

र्ेलेली व्यक्ती पित येिाि नाही. पिंत ु त्यांच्या कुटंुसबयांना फूल नाही ति फुलाची 

पाकळी दणे्याचा प्रयत्न िाज्य शासनाने केलेला आह.े 
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कोिोना काळामध्ये महािाष्ट्राने सिावत चांर्ले  काम केल्याचे जर्ाने दखेील मान्य 

केलेलेे आह.े धािािी झोपडपट्टीमध्ये कोिोनाचा सशिकाि झाल्यानंति कोिोना 

आटोक्यात येिाि नाही, असे अनेक तज्ज्ञ डॉक्टिांनी सांसर्तले होते. पिंत ुमखु्यमंत्री 

महोदयापासनू खालच्या असधकाऱ्यांपयांत असे सिाांनी अर्दी मनापासनू काम 

केल्यामळेु धािािी झोपडपट्टीमधील कोिोना रुग्िांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. 

 अध्यक्ष महोदय, ित्रपती सशिाजी महािाजांच्या संग्रहालयाकरिता फक्त १२ 

कोटी रुपयांची घोर्षिा किण्यात आली, असा आिोप किण्यात आला. आता 

सन्माननीय सदस्य श्री. सशिेंद्रिाजे भोसले सभार्हृामध्ये उपसस्थत नाहीत. सातािा येथे 

कोिोना रुग्िांसाठी  जार्ा उपलब्ध नव्हती.  त्यािेळी ित्रपती सशिाजी महािाज 

संग्रहालयाची इमाित उपलब्ध होती. त्यामळेु सजल्हासधकािी, सातािा यांनी त्या निीन 

इमाितीमध्ये  जम्बो कोसिड सेंटि उभारून तथेे कोिोना रुग्िाची व्यिस्था केली होती. 

म्हिनू सदि कायविाहीस थोडा उशीि झालेला आह.े पिंत ु ित्रपती सशिाजी 

महािाजांना दखेील चांर्लेच िाटले असेल की, माझ्या संग्रहालयामध्ये िस्त ू

ठेिण्यापेक्षा महािाष्ट्रातील मािसांचे जीि िाचिण्याचे काम केले जात आह.े ित्रपती 

सशिाजी महािाज संग्रहालय कोसिड रुग्िासाठी िापिले याचा आम्हाला दखेील 

असभमान आह.े उक्त संग्रहालय सरुू किण्यास थोडा उशीि झाला. पिंत ुलोकांचे जीि 

िाचिण्यासाठी या सिकािने  प्राधान्य सदलेले आह.े 

यानंतर श्री.कुलकणी....... 
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 अध्यक्ष महोदय, 'द कादश्मर फाईल्स' हा सचत्रपट किमिकू किमकु्त 

किण्याबाबत काही सन्माननीय सदस्यांनी माझ्याकडे सनिेदन सदले आह.े 

याबाबतच्या पत्राची एक प्रत माननीय मखु्यमंत्री श्री. उद्धि बाळासाहबे ठाकिे यांनी 

सदली आह.े त्यािि सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुर्ंटीिाि, सन्माननीय सदस्य 

सिवश्री. मंर्लप्रभात लोढा, ििधीि साििकि, बबनिाि लोिीकि अशा अनेकांची 

स्िाक्षिी आह.े काल याबाबत सभार्हृात दोन्ही बाजचु्या सन्माननीय सदस्यांकडून 

घोर्षिा, प्रसतघोर्षिा सदल्या जात होत्या. सभार्हृाने लक्षात घतेले पासहजे, की मार्ील 

काळात या सिकािने समशन मंर्ल, सपुि ३०, तानाजी आसि पासिपत या चाि 

सचत्रपटांकरिता जीएसटी अंतर्वत किमिकू सेिांना कि सिलतीचा सनिवय घेतला 

होता. जीएसटीमध्ये ५० टक्के सीजीएसटी असतो आसि ५० टक्के एसजीएसटी 

असतो. याची मासहती सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुर्ंटीिाि यांना आह.े कालच 

माननीय पंतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी यांनीही संसदमेध्ये याबाबतचे सतुोिाच केले आह.े 

िाज्य सिकाि एसजीएसटीचा सनिवय घेत असते. कें द्र सिकाि सीजीएसटीचा सनिवय 

घेत असते. त्यामळेु मला असे िाटते की, कें द्र सिकािनेच हा सनिवय घेतला ति संपिूव 

दशेालाच तो लार् ू होईल. त्यामळेु 'द कासश्मि फाईल्स' हा सचत्रपट केिळ 

महािाष्ट्रासाठी लार्,ू असे होईल. जम्म ू आसि कासश्मिपासनू ते कन्याकुमािीपयांत 

सिवच िाज्यांना तो लार् ूझाला पासहजे. (....अडथळा....)  

 अध्यक्ष महोदय, सनयसमत कजवफेड कििाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनदुान 

दणे्याचे मखु्यमंत्री महोदयांनी पसहल्याच बैठकीत जाहीि केले होते. पिंत ु कोिोना 

परिसस्थती लक्षात घेता हा सनिवय िाज्य सिकािला घेता आला नाही. आता हा सनिवय 

घेतला आह.े त्याचे समाधान शेतकऱ्यांमध्ये सदसनू येत आह.े सन्माननीय सदस्य                 

श्री. प्रकाश आसबटकि यांनी भसुिकास बँक आसि इति मदु्द ेउपसस्थत केले आहते. 

त्याबाबत मी सांर् ूइसच्ितो की, या सिर्षयाबाबत िाज्य सिकािने चांर्ला सनिवय घेतला 

आह.े  
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 अध्यक्ष महोदय, अथवसंकल्प सादि किीत असताना मी सांसर्तले होते की, 

डीपीडीसीच्या सनधीतनू पाच टक्के सनधी शाळांकरिता दणे्याचा सनिवय घेतला आह.े 

मला सभार्हृाच्या लक्षात आिनू द्याियाचे आह ेकी, मिाठी आसि ऊदूव शाळांना 

यातील सनधी खचव किता येिाि आहते. त्यामळेु ऊदूव शाळा असधक चांर्ल्या प्रकािे 

किता येतील. थोि १० व्यक्तींनी सशक्षि घेतलेल्या शाळांना १ कोटी रुपयांचा सनधी 

दणे्याचे जाहीि केला आह.े त्यामध्ये पणु्यश्लोक असहल्यादिेही होळकि माध्यसमक 

शाळा, चौंढी ता. जामखडे, सज. अहमदनर्ि यांचाही समािेश आह.े सशक्षि महर्षी, 

कृसर्षित्न डॉ. पंजाबिाि दशेमखु यांची पणू्यभमूी पापळ, ता. नांदर्ाि येथील शाळेचा 

समािेश यात किण्यात येत आह.े तसेच सि.िा. सशििाडकि (कुसमुाग्रज) यांनी 

सशक्षि घेतलेली सजल्हा परिर्षद शाळा, सपंपळर्ाि यांचाही समािेश यात किण्यात 

येत आह.े  

(सििोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य बसहवर्मन कितात.) 

यानंति श्री. चौधिी..... 
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 अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकािची अडचि येऊ नये यासाठी 

माननीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धि बाळासाहबे ठाकरे यांच्या नेततृ्वाखालील महादवकास 

आघाडी सरकारने सवाप्रथम कजामाफी केली.  तसेच दनयदमत कजाफेड करणाऱया 

रे्तकऱयांनाही आता  ५० हजार रुपये सानगु्रह अनदुान ददले जाणार आह.े  र्ेतकरी 

पनु्हा कजाबाजारी होऊ नयते म्हणनू र्नू्य टक्के व्याजदराने त्यांना कजापरुवठा 

करण्याचा दनणाय आपण घेतला.  त्यासाठी समुारे एक हजार कोटी रुपयांचा भार 

सरकारने उचलला आह.े  भ-ूदवकास बँकेच्या संदभाातील अनेक ददवसांपासनू 

प्रलंदबत असलेला प्रश्न दखेील दनकाली काढण्यात आला व त्या रे्तकऱयांचा दखेील 

७/१२ कोरा करुन दणे्यात आला.   

 अध्यक्ष महोदय, सरकारच्या मागे एवढा व्याप असतानाही राज्यातील 

कुठल्याही नागररकावर कोणताही नवीन कर आकारलेला नाही.  त्याउलट गॅसवरील 

कर १३.५ टक्क्यांवरुन ३ टक्क्यांपयांत खाली आणला आह.े  त्यामळेु सरकारचा 

समुारे १ हजार कोटी रुपये महसलू कमी होणार आह.े  सोने-चांदीचा बहतुेक व्यवसाय 

गजुरात राज्याकडे वळला होता.  त्यामळेु सोने-चांदीच्या मदु्रांक र्लु्कावर दखेील 

आपण सवलत ददली.  यामळेु १०० कोटी रुपय ेमहसलू कमी होणार आह.े  परंत ु

असे असले तरीही हा व्यवसाय आपल्या राज्यात वळण्यास मदत होईल. 

 अध्यक्ष महोदय, राज्य कर दवभागाकडून अभय योजना आणली जाणार आह.े  

त्यासंदभाातील दवधेयक आपण याच अदधवेर्नात सभागहृामध्ये मंजरुीसाठी 

आणणार आहोत.  सोप्या आदण सटुसटुीत अभय योजनेमळेु थकीत रकमेचा 

कायदरे्ीर दतढा सटेुल व भदवष्ट्यातील वस्त ूव सवेा कर प्रणालीमध्ये आपला व्यापारी 

वगा यर्स्वी होईल.  महाराष्ट्र ह ेकायमच व्यापारी क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर राहील व 

भदवष्ट्यात १ दरदलयन डॉलरची अथाव्यवस्था करण्याचे आपले स्वप्न लवकरच 

साकार होईल याबद्दल माझ्या मनात रं्का नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, मदु्रांक र्लु्कासंबंधीची अभय योजना दखेील आम्ही 

आणली आह.े   
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त्या माध्यमातनू आपण समुारे १ हजार ५०० कोटी रुपये दडं माफ करणार आहोत.  

यामळेु राज्याच्या महसलुात हानी होणार आह ेपरंत ुकोदवडच्या संकटात आपण 

जनदहतासाठी जादणवपवूाक हा दनणाय घेतलेला आह.े  कुठलाही कर न वाढदवता 

आपण या सवा बाबी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय खासदार डॉ.अमोल कोल्ह ेयांनी ित्रपती संभाजी 

महाराजांच्या जीवनावर आधाररत तयार केलेली मादलका महाराष्ट्रभर लोकांनी 

पादहली.  स्वराज्यरक्षक संभाजी महाराजांचे र्ौया, इदतहास, काया या मादलकेच्या 

माध्यमातनू लोकांसमोर आले.  त्यामळेु सदर मादलका दरुदर्ान-सहयाद्री वादहनीवर 

दाखदवण्यात यावी अर्ी मागणी सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कर जाधव यांनी केली 

आह.े  त्याबद्दल दखेील राज्य सरकार दनदितपण ेदनणाय घेत असनू सदर मादलका 

दरुदर्ान-सहयाद्री वादहनीवर दाखदवण्यात येईल.   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय दवरोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस आदण 

सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीर मनुगंटीवार ह ेआम्ही सरकारमध्ये असताना आमच्यावर 

सातत्याने आरोप करतात की, आम्ही दवदभा मराठवाडयावर अन्याय करतो.  परंत ु

वास्तदवक पाहता तस ेकधीही झालेले नाही.  आम्हाला तर्ा प्रकारची दर्कवणही 

नाही.  ह ेसंपणूा राज्य आपणा सवाांचे आह.े  वैधादनक दवकास मंडळे बंद करुन दवदभा-

मराठवाडयावर अन्याय केला असे सांदगतले जात.े  परंत ुसन २०२१-२२ व २०२२-

२३ या वषाांकररता दवदभा, मराठवाडा व उवाररत महाराष्ट्रासाठी ददलेल्या दनधीची 

टक्केवारी मी सांगतो.  दवदभााला दनधी दणे्याबाबत माननीय राज्यपालांनी ठरवनू 

ददलेल्या सतु्राप्रमाण े२३.३ टक्के दनधी ददला पादहज.े  प्रत्यक्षात सन २०२१-२२ मध्य े

आपण २६ टक्के तर २०२२-२३ मध्ये २६.०४ टक्के दनधी ददला आह.े  म्हणज े३ 

टक्के दनधी जास्तीचा ददला आह.े  तरीही कारण नसताना बदनामी केली जाते.  मी 

दवदभावादसयांना सांग ू इदच्ितो की, उलट आताचा दवरोधी पक्ष सत्तते असताना 

तमु्हाला परेुसा दनधी दते नाही.  आम्ही जास्त दनधी दते आहोत.  एक गोष्ट खरी आह े

की, नागपरू येथे अदधवरे्न घ्यायचे आमच्याकडून रादहले आह.े   
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परंत ुकोरोनाचे सावट दरू झाल्यानंतर ती कमतरता दखेील दरू करुन दवदभावादसयांचा 

अदधवरे्नाच्या संदभाातील हक्क ह ेसरकार मान्य करेल. 

 अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या सतु्रानसुार मराठवाडयासाठी १८.७५ टक्के 

दनधी ददला पादहजे.  त्यानसुार सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्य ेआपण अनकु्रम े

१८.६२ व १८.६६ टक्के दनधी ददला आह.े  मी या दनदमत्ताने सांग ूइदच्ितो की, उलट 

उवाररत महाराष्ट्र व कोकणावर अन्याय झाला आह.े  राज्यपालांच्या सतु्रानसुार या 

भागाला ५८.२३ टक्के दनधी ददला पादहजे परंत ुसन २०२१-२२ मध्ये ५५.३८ टक्के 

तर सन २०२२-२३ मध्ये ५५.२९ टक्के सनधी दणे्यात आला.  त्यामळेु दवदभा-

मराठवाडा यांना करण्यात आलेल्या दनधी वाटपाचे प्रमाण पाहता वधैादनक दवकास 

मंडळे बंद करुन दवदभा-मराठवाडयावर र्ासन अन्याय करीत आह,े ह ेधादांत खोटे व 

चकुीच ेआह.े 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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उलट शासन सिदभाविि जास्त लक्ष दतेे ह ेया आकडेिािीिरुन आपल्या सिाांच्या 

लक्षात येईल.   

 अध्यक्ष महोदय, या सठकािी अनेक सन्माननीय सदस्यांनी आपापले मदु्द े

मांडले आहते.  त्या सिाांच्या मदु्यांिि मी बोल ूशकलो नाही.  कािि िेळ दखेील 

कमी आह.े  पि मी एक र्ोष्ट या सभार्हृाला सांर् ूइसच्ितो की, आमदािांचा स्थासनक 

सिकास सनधी ४ कोटी रुपये इतका होता.  यंदाच्या िर्षावत मी तो ५ कोटी रुपये जाहीि 

कितो.  खासदािांना कें द्र सिकािने ५ कोटी रुपये सनधी दणे्यासाठी का-कू केली.  आता 

माननीय श्री. उद्धिजी ठाकिे यांच्या नेततृ्त्िाखालील महासिकास आघाडीच्या 

सिकािने एक एका आमदािाला ५-५ कोटी रुपयांचा सनधी पढुील िर्षावपासनू आपि 

दिेाि आहोत. 

 अध्यक्ष महोदय, आमदािांच्या रायव्हिला १५ हजाि रुपये पर्ाि आह.े  तो 

आता २० हजाि रुपये किण्याबद्दल मी सनिवय जाहीि कितो.  त्यांच्या स्िीय 

सहायकांना २५ हजाि रुपये इतका आता पर्ाि आह ेतो मी आता ३० हजाि रुपय े

किण्याबद्दल जाहीि कितो.   

(सत्ताधािी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य िाहनाबद्दल मार्िी किीत असतात.) 

 आता आपि इलेक्रीक कािची िाट बघ.ू  इलेक्रीक काि सकती िकमेला येते 

ते पाहून नंति ठिि.ू 

 अध्यक्ष महोदय, समोि आता कोिीच सन्माननीय सदस्य नसल्यामळेु जास्त 

काही बोलत नाही.  आता जो अथवसंकल्प थोडीशी आसथवक ओढाताि असताना 

दखेील सादि केला आह.े  कोिाििही टीका सटप्पपिी न किता ह ेिाज्य सिकासाकडे 

सनघाले आह.े  अथवसंकल्पामध्ये जाहीि केलेल्या घोर्षिा आसि घेतलेल्या सनिवयांची 

अंमलबजाििी किण्यासाठी ह े महासिकास आघाडीचे सिकाि संपिूव शक्तीसनशी 

प्रयत्न किेल.  जबाबदाि सििोधी पक्ष म्हिनू जे आता बाहिे र्ेले आहते त्या सिाांची 

चांर्ल्या सनिवयांसाठी साथ आसि सहकायव समळेल असा प्रकािचा सिश्वास मी व्यक्त  
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श्री. असजत पिाि... 

कितो आसि पनु्हा एकदा सिव सन्माननीय सदस्यांचे आभाि मानतो ि सिाांना धन्यिाद 

दतेो.  जयसहदं, जय महािाष्ट्र ! 

--------- 

  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) VVV - 223 

PPD/AKN/SST प्रथम श्री.चौधिी 16:10 

 

 

(सििोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य सभार्हृात येत असतात.) 

 तागलका सिाध्यक्ष (श्री. संिय गशरसाट) :  आता अथवसंकल्पाििील 

सिवसाधािि चचाव.... 

श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, अथवसंकल्पाििील सिवसाधािि चचलेा 

अनसुरुन माननीय उपमखु्यमंत्रयांनी या सठकािी जे उत्ति सदले आह ेते समाधानकािक 

आह.े  िाज्याला पढेु नेिािे आह.े  शेतकऱ्यांना ५० हजाि रुपये प्रोत्साहन म्हिनू 

दणे्याचे त्यांनी जे मान्य केले आह े त्याबद्दल खाली जनतेमध्ये कन्फ्यजून आह.े  

त्यामळेु त्याबद्दल स्पष्टता यािी.  दसुिे म्हिजे धान उत्पादकांना दणे्यात येिाऱ्या 

बोनसबद्दल खलुासा केला ति सिाांचे समाधान होईल.   

 ॲङ श्री. आसशर्ष जयस्िाल : अध्यक्ष महोदय, मार्ील असधिेशनात अनेक 

सन्माननीय सदस्यांनी हा मदु्दा उपदस्थत केल्यानंतर बोनसची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या 

खात्यात टाकू अशा प्रकािचे आश्वासन माननीय उपमखु्यमंत्रयांनी सदले होते.  दोन िर्षे 

नार्पिूला असधिेशन झाले नाही.  िािंिाि सिदभावतील शेतकऱ्यांचे फोन येत आहते.  

ह ेपसहले िर्षव आह ेकी या िर्षी शेतकऱ्याला बोनस समळाले नाही.  आज सभार्हृात 

बजेट सादि झाल्यानंति लोक त्याबद्दल सिचाििा किीत आहते.  आताच 

उपमखु्यमंत्रयांनी सांसर्तले की, मी सिदभावच्या शेतकऱ्यांना न्याय दईेल.  माझी सिनंती 

आह े की, धानाच्या बोनसच्या संदभावत शासनाने जो सनिवय केला आह े की, थेट 

त्यांच्या खात्यात पैसे टाकले जातील त्याबाबत माननीय उपमखु्यमंत्रयांनी समाधान 

किािे. 

 ॲङ मासिकिाि कोकाटे : अध्यक्ष महोदय, असतशय चांर्ला अथवसंकल्प 

सादि केल्याबद्दल मी माननीय उपमखु्यमंत्री आसि सित्तमंत्री यांचे असभनंदन कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्राचे आिाद्य दिैत ित्रपती सशिाजी महािाज यांच्या 

या सिधानसभेच्या परिसिामध्ये जो पतुळा आह ेतो अत्यंत िोटा आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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ॲड. मासिकिाि कोकाटे.... 

कािि तो ित्रपती दर्वाजी महाराजांच्या आसनापेक्षाही िोटा ददसतो आदण इतर 

पतुळे मोठे ददसतात. त्यासाठी माननीय दवत्त मंत्रयांना माझी दवनंती आह ेकी, तो 

अश्वरुढ ३१ फुटाचा मोठा पतुळा इथे बससिण्यात यािा आसि त्याला आपि मान्यता 

द्यािी. दसुिे असे की, मंत्रालयातनू सिधानभिनमध्ये येण्यासाठीचा िस्ता बऱ्याच 

सन्माननीय सदस्यांना रिस्क घेऊन िॉस किािा लार्तो. त्यासाठी आपि त्याला 

ििच्या बाजनेु स्कायिॉक दऊेन सन्माननीय सदस्यांना आसि त्यांच्या पी.ए.ना 

प्रशासकीय इमाितीमध्ये जाण्यासाठी सोय किािी.  

श्री. असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. मासिकिाि 

कोकाटे यांनी जो मदु्दा उपसस्थत केला आह ेत्याबद्दल सिकािच्या ितीने मी एिढेच 

सांर्तो की, सिधीमंडळाच्या आिािातील सिव भार् हा माननीय सिधानपरिर्षद 

सभापती यांच्या अंतर्वत येतो. तिी दखेील मी आसि माननीय संसदीय मंत्री ॲड. 

असनल पिब आम्ही माननीय सिधानपरिर्षद सभापतींशी चचाव किताना त्यांना सिनंती 

केली की, माननीय मखु्यमंत्रयांची अशी एक सचूना आह े की, ित्रपती सशिाजी 

महािाजांचा पतुळा सिधीमंडळाच्या इमाितीला िोटा िाटतो तो शोभत नाही. त्यामळेु 

आपि सतथे मोठा पतुळा बसिािा. त्याला माननीय सिधानपरिर्षद सभापतींनी 

मान्यता सदली. अथावत मी त्यांच्या संमतीने ह ेजाहीि कितो. कािि तो माझा असधकाि 

नसनू त्यांचाच  असधकाि आह.े यासाठी ज्या सनधीची र्िज लार्ले त्याची पतुवता 

सनसितपिे केली जाईल. त्यासाठी कोितीही अडचि  येऊ सदली जािाि नाही.  

तागलका सिाध्यक्ष (श्री. संिय गशरसाट) : माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. 

असजत पिाि मी आपल्याला सांर् ूइसच्ितो की, आमदाि सनिासाचे काम सदु्धा ठप्पप 

आह.े  

श्री. असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. मासिकिाि 

कोकाटे यांनी स्कायिॉकच्या बाबतीतील दसुिा मदु्दा उपसस्थत केला होता. याबाबत 

काही सदिसांपिूीच बैठक झाली. यासाठी आपि सबिे करुन आिसीसी िॉल किीत 

आहोत. तो सबिे सतकडून येऊन सिधानभिनला जोडला जातो. त्यामळेु तो एकदम  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) WWW - 225 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 16:15 

 

 

श्री. असजत पिाि... 

सिुसक्षत िासहल. याबाबत काहींनी सचुसिले की, िात्रीच्या िेळी सतथे चकुीचे प्रकाि 

होतील ति त्यासाठी आपि दोन र्ेट किीत आहोत. साधाििपिे सकाळपासनू 

संध्याकाळी ७.०० िाजेपयांत पोलीस बंदोबस्त ठेिनू लाईटची व्यिस्था करुन त्यांनी 

आम्हाला त्याचे सादिीकिि केलेले आह.े माननीय सिधानपरिर्षद सभापती आसि 

माननीय सिधानसभा उपाध्यक्ष यांनी सदु्धा ते सादिीकिि पासहलेले असनू बहुतेकांनी 

ते मान्य दखेील केलेले आह.े  

अध्यक्ष महोदय सन्माननीय सदस्य श्री. समीि कुिािाि यांनी आमदाि सनिास 

पनुबाांधिीचा मदु्दा उपसस्थत केला होता. त्याबाबत मी सांर् ूइसच्ितो की, पििाच्या 

सदिशी माननीय सिधानपरिर्षद सभापतींच्या समोि बैठक झाली. आता त्याचा 

सीएसआि आसि इति सिव पििानग्या जिळपास समळालेल्या आहते. एजन्सी दखेील 

अंसतम केली जाईल. ते काम लांबले आह ेही, बाब खिी आह.े या संदभावत माननीय 

सिधानपरिर्षद सभापती आसि माननीय सिधानसभा उपाध्यक्ष यांच्याशी चचाव करुन  

त् यातनू मार्व काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले यांना सनयसमत कजव 

पिुिठा कििाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन िक्कम दणे्याबद्दल सदनांक ६ माचव, २०२० 

िोजीच्या भार्षिात असे म्हटले होते की, सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ आसि सन 

२०१९-२० या िर्षीच्या घेतलेल्या पीक कजावची सदनांक ३० जनू, २०२० पयांत पिूवत: 

सनयसमत पितफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सन २०१८-१९ या िर्षावत घेतलेल्या पीक 

कजावच्या िकमेिि ५० हजाि रुपये प्रोत्साहनपि िक्कम दणे्यात येईल. सन २०१८-१९ 

या िर्षावत घतेलेल्या ि त्याची पिूवत: पितफेड केलेल्या पीक कजावची िक्कम ५० 

हजाि रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ या  िर्षावत 

प्रत्यक्ष घेतलेल्या पीक कजावच्या िकमे इतकी प्रोत्साहनपि िक्कम लाभ म्हिनू दणे्यात 

येईल. अशी घोर्षिा केलेली होती. तचे सतू्र आता आपि जिी जाहीि केलेले असले 

तिी दखेील २० लाख शेतकिी बांधिांना त्याचा फायदा होिाि आह.े त्यासाठी सन 

२०२२-२३ मध्ये साधािित:१० हजाि कोटी रुपये खचव अपेसक्षत धिला आह.े  
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श्री. असजत पिाि.... 

सदनांक ३० जनू, २०२० पयांत पिूवत: कजावची सनयसमत पितफेड कििाऱ्या 

शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ समळेल. 

श्री. सधुीि मनुर्ंटीिाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मंत्रयांनी आमदाि सनधी 

िाढिला त्याबद्दल मी त्यांचे असभनंदन कितो. त्यांना एिढीच सिनंती आह े की, 

त्यांच्या भार्षिामध्ये काही स्पष्टता यािी यासाठी मी काही प्रश्न उपसस्थत केले होते त े

मी लेखी स्िरुपातही सदले आहते. पसहला मदु्दा हा धानाच्या बोनसचा होता. या 

संदभावत सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले तसेच सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर्ष 

जैस्िाल यांनी सिर्षय मांडला. याचे उत्ति यािे, अशी अपेक्षा आह.े िैधासनक सिकास 

मंडळ आपि िद्द केले याच्या खचावचा तपशील द्यािा, हा दसुिा मदु्दा होता. तसेच 

माझा सतसिा मदु्दा असा होता की, लोकसंख्येच्या अनपुातामध्ये मिाठिाडा आसि 

सिदभावला ३९ टक्के नोकऱ्या होत्या. या नोकऱ्यांमध्ये सिदभव आसि मिाठिाड्याच े

आिक्षि होते.  

      यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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श्री. सधुीि मनुर्ंटीिाि ... 

 अध्यक्ष महोदय, आता ते िैधासनक सिकास मडंळामधनू सनघनू र्लेे आह.े आम्ही 

आधीच सिकासामध्ये बिेच  मार्े आहोत. आमची मलेु जि मंत्रालयात आली नाहीत 

ति आमची एकही फाईल कधीही सनघिाि नाही. आम्हाला सद. १ मे १९९४ नंति 

आिक्षि प्राप्त झाले. ते आिक्षि िाहिाि आह ेकाय ? नार्पिू असधिेशन आमच्या 

हक्काचे होते. सन १९५३ च्या किािानसुाि ते सनसित किण्यात आले होते. ह ेकधी 

होिाि आह े?  

 अध्यक्ष महोदय, ' पािनसखडं ' ि  ' द कासश्मि  फाईल्स ' या दोन सचत्रपटांना 

कि सिलत दिेे आिश्यक आह.े  मी अथवमंत्री असताना एसजीएसटी माफ केला 

होता. आपल्याकडून  आमची अपेक्षा आह.े या करिता ९२ आमदािांनी सया करुन 

सनिेदन सदले आह.े हा िाजकाििाचा सिर्षय अस ूशकत नाही.आपि असे सांर्ा की, 

आम्हाला ' पािनसखडं'  ि '  द कासश्मि फाईल ' या सचत्रपटाकरिता किामध्ये सिलत 

द्यायची नाही. ठीक आह.े  आम्हाला ते मान्य आह.े मात्र आपल्याकडून ह ेअपेसक्षत 

नाही. या मदु्यांिि  माननीय अथवमंत्री यांनी ससु्पष्टता आिािी. िैधासनक सिकास 

मंडळाचा खचावचा तपशील संबंधी मी सांर् ूइसच्ितो की,  या करिता एकही रुपया 

सदलेला नाही. लोकसंख्येच्या प्रमािात नोकिी या संबंधी मंत्री महोदयांनी खलुासा 

किािा, अशी माझी सिनंती आह.े 

श्री. सदलीप मोसहते –पाटील : अध्यक्ष महोदय, आमदाि सनिास मधील काम 

सरुु असल्यामळेु र्ेल्या दोन िर्षाांपेक्षा असधक काळापासनू आम्ही सिव जि 

हॉटेलमध्ये िाहत आहोत. आम्हाला १ लाख रु. दणे्याचे कबलू केले. प्रत्यक्षात ७० 

हजाि रुपये आमच्या हातात समळतात. हा कि कशाकरिता आम्हाला भिायला 

लाितात ह ेआम्हाला समजत नाही. ह ेउत्पन्नाचे साधन नाही. यापेक्षा जास्त खचव  
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श्री. सदलीप मोसहते –पाटील .... 

आम्हाला किािा लार्तो. हा डोंर्िी सिकासाचा सनधी आह.े या बाबत खलुासा         

किािा. सकती लाख रुपयांची र्ाडी सदस्यांनी घतेली ति त्याििील  व्याज माफ होिाि 

आह,े ह ेशासनाने सांर्ािे, धन्यिाद. 

 तागलका सिाध्यक्ष ( श्री. संिय गशरसाट ) :  अथवसंकल्पाििील शेिटच्या 

सदिसाची चचाव आता समाप्त झाली आह.े 

    ........ 
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  पृ.शी. : कि, व्याज, शास्ती सकंिा  सिलंब शलु्क यांच्या  

     थकबाकीची तडजोड  किण्याबाबत सिधेयक 

   L. A. BILL NO. IX OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF 

ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE FEE 

WHICH WERE LEVIED, PAYABLE OR IMPOSED, 

RESPECTIVELY, UNDER 5 VARIOUS ACTS 

ADMINISTERED BY THE GOODS AND SERVICES TAX 

DEPARTMENT AND FOR THE MATTERS CONNECTED 

THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.) 

 श्री. असजत पिाि ( सित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२ चे सि.स.सि. 

िमांक ९ - िस्त ूि सेिा कि सिभार्ाकडून अमंलबजाििी केल्या जािाऱ्या सिसिध 

असधसनयमांखाली  जो आकािण्यात आला होता, प्रदये होता सकंिा लादण्यात आला 

होता अशा अनिुमे  कि, व्याज,शास्ती सकंिा सिलंब शलु्क यांच्या थकबाकीची 

तडजोड  किण्यासाठी आसि त्यांच्याशी संबंसधत सकंिा तदानरु्षंसर्क बाबींसाठी  

तितदू किण्याकरिता सिधेयक मांडण्यासाठी मी सभार्हृाची अनमुती मार्तो. 

 असे किीत असताना मी सभार्हृाच्या सनदशवनास आिनू दऊे इसच्ितो की, 

भािताच्या संसिधानाच्या अनचु्िेद २०७ याच्या खडं (१) अन्िये महािाष्ट्राच्या 

िाज्यपालांना प्रदान किण्यात आलेल्या शक्तींचा िापि करुन, ते महािाष्ट्र कि, 

व्याज,शास्ती  सकंिा सिलंब शलु्क यांच्या थकबाकीची  तडजोड  किण्याबाबत 

सिधेयक, २०२२ पिु:स्थापनाथव घेण्याबाबत महािाष्ट्र सिधानसभेस सशफािस किीत 

आह.े  
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   प्रश्न मतास टाकून संमत झाला. 

 

 

 तागलका सिाध्यक्ष : : अनमुती दणे्यात आली आह.े 

 श्री.असजत पिाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन  २०२२ चे 

सि.स.सि िमांक ९ मांडतो. 

 तागलका सिाध्यक्ष : सिधेयक मांडण्यात आले आह.े 

     ....................... 
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 पृ. शी. : अनदुानाकरिता मार्ण्या  

 मु. शी. : सन २०२२ -२०२३ च्या अनदुानाकरिता मार्ण्या :   

   १) र्हृ सिभार् 

२) नर्िसिकास सिभार् 

३) र्हृ सनमावि सिभार् 

४) पयावििि ि िातािििीय बदल सिभार्  

 तागलका सिाध्यक्ष :  : आता १) र्हृ सिभार्, २) नर्िसिकास सिभार्,      

३) र्हृ सनमावि सिभार्, ४) पयावििि ि िातािििीय बदल    सिभार्ाच्या मार्ण्या 

म्हिजे मार्ण्या िमांक बी-१, बी-२, बी-३, बी-४, बी-५,  बी-६, बी-७, बी-८, बी-

९, बी-१०, बी-११, बी-१२, एफ-२, एफ-३, एफ-४, एफ-५, एफ-७, एफ-८, क्य-ु 

२, क्य-ु३, क्य-ु४, क्य-ु६, य-ू२, य-ू३, य-ू४, य-ू५ चचेला घेण्यात येतील. या 

मार्ण्यांचा तपशील कायविमपसत्रकेबिोबि सितरित केला आह.े 

( प्रेस : येथे सोबत जोडलले मार्ण्यासंबंधीचे जोडपत्र िापािे ) 

( पढुील भार् निीन पषृ्ठािि घ्यािा ) 
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 तागलका सिाध्यक्ष  : आता१) र्हृ सिभार्, २) नर्िसिकास सिभार्,३) र्हृ 

सनमावि सिभार्, ४) पयावििि ि िातािििीय बदल  सिभार् या सिभार्ाच्या मार्ण्या  

चचलेा घेण्यात येतील.  सिभार्ांच्या मार्ण्यांचा तपशील  सदस्यांना  टपालखिाद्वािे  

(सपजन होल) सितरित किण्यात आला आह.े कपात सचूना दणे्याची मदुत र्रुुिाि,    

सद १७ माचव, २०२२ िोजी सायंकाळी  ५.०० िाजे पयांत  सनसित किण्यात आली 

असल्याने मान्य कपात सचूनांची यादी सदस्यांना स्ितंत्रपिे  सितरित किण्यात येईल.  

या चचेसाठी तीन तास िेळ दणे्यात येईल. या तीन तासापैकी सत्तारुढ पक्षास 

संबंसधत मंत्रयांच्या  उत्तिासह  सनम्मा िेळ  ि सििोधी पक्षास सनम्मा िेळ दणे्यात येईल. 

सदस्य िेळेच ेबंधन पाळून मला सहकायव कितील,  अशी मी अपेक्षा व्यक्त कितो. 

आता चचलेा सरुुिात होईल.  

        यानंति श्रीमती सर्िप... 
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 ॲड.आसशर्ष शलेाि (िांद्र ेपसिम) :  अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सन २०२२-२०२३ च्या अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि बोलण्याकरिता 

उभा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, र्हृ सिभार्, नर्िसिकास सिभार्, र्हृसनमावि सिभार्, 

पयावििि ि िातािििीय बदल सिभार् अशा ४ सिभार्ाच्या अनदुानाच्या मार्ण्यांिि 

आज या सदनामध्ये चचाव होिाि आह.े आपि आम्हाला चचाव किण्याकरिता अधाव 

िेळ सदलेला आह.े आमच्या पक्षातफे बोल ूइसच्ििाऱ्या सन्माननीय सदस्यांची संख्या 

जास्त आह.े त्यामळेु मी जास्त िेळ बोलिाि नाही. मी र्हृ ि पयावििि ि िातािििीय 

बदल या दोनच सिभार्ांिि बोलिाि आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, र्हृ सिभार्ाच े मंत्री महोदय सभार्हृात उपसस्थत आहते. 

आमची अशी कल्पना होती की, पयावििि सिभार्ाचे मंत्री महोदय दखेील सभार्हृात 

थांबतील. पिंत,ु ते सभार्हृात उपसस्थत नाहीत. त्या सिभार्ाचे िाज्यमतं्री महोदय 

दखेील मला सदसत नाहीत... (अडथळा)... बिोबि आह,े तमु्हाला पयाविििापासनू त े

पयवटनापयांत सिाांचीच उत्तिे दतेा येतात. आम्हाला तमुच्या इटेंसलजन्सिि काही 

म्हिाियाचे नाही. पिंत,ु आमची अपेक्षा होती. आपल्याला योग्य िाटले ति आपि 

पयावििि मंत्री महोदयांना सभार्हृात बोलिािे, म्हिजे ही चचाव ते स्ित: ऐकतील ि 

उत्ति दतेाना दखेील ते उपयोर्ी होईल. 

  अध्यक्ष महोदय, या अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि चचाव किताना 

आमचे मत आम्ही मांडत आहोत. मी मत याकरिता म्हित आह ेकािि कोित्या 

मार्ण्यांना समथवन द्यािे आसि समथवन दणे्यासािखा कािभाि असािा अशी 

महािाष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा आह.े पिंत,ु प्रत्यक्षात मी केिळ चाि प्रकििे येथे 

मांडिाि आह.े ही चािही प्रकििे असतशय र्ंभीि आहते. ही प्रकििे र्ंभीि 

असल्यामळेु अशी जि आपली सस्थती असेल आसि अशा पध्दतीने िाज्य सिकाि 

जि कािभाि किीत असेल ति या अनदुानाच्या मार्ण्यांना आम्ही समथवन कसे दिेाि? 
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ॲड.आसशर्ष शलेाि.... 

  अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे एक यादी आह,े ती मी माननीय र्हृ मंत्री 

यांच्याकडे पाठिेन. महािाष्ट्रातील सिसिध िाष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांच्या बँकेत 

झालेल्या रॉडमळेु पोलीस काििाई किण्यासाठी िाज्य सिकािकडे पििानर्ी 

मासर्तली आह…े. सीबीआयला पत्र सलसहले आह.े सीबीआयने िाज्य सिकािची 

पििानर्ी मासर्तली आह.े माननीय र्हृ मंत्री अन्य केसेसमध्ये आपि एक िेळेस 

बाजलूा ठेि,ू त्या केसेसमध्ये कदासचत तमुचे-आमचे म्हििे िेर्ळे असेल. पिंत,ु 

कुठलेही सिकाि ज्यािळेेस सिकाि म्हिनू काम किते त्यािेळेस नार्रिकांच्या 

मालमत्ता ि सजिाची सिुक्षा या दोन्हीला आपल्याला प्राथसमकता द्यािी लार्ते. 

  अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्रातील नार्रिक मेहनतीने कमसिलेला पैसा सिसिध 

बँकामध्ये ठेितात. ज्यािेळेस बँकेच्या ह ेलक्षात येते की, यामध्ये रॉड झाला आह,े 

त्यािेळेस बँक त्या प्रकििांची चौकशी किण्यासाठी सकंिा एफआयआि दाखल 

किण्यासाठी सीबीआयला सिनंती कितात. सीबीआय सदल्ली स्पेशल पोलीस 

एस्टॅसब्लशेंट ॲक्टच्या सेक्शन ६ अंतर्वत या सिव प्रकििामध्ये सद.८ सडसेंबि, २०२० 

पासनू महािाष्ट्र सिकािकडे सिनंती किीत आह.े  

   अध्यक्ष महोदय, एकूि १२ प्रकििे आहते. मी ती सिव प्रकििे िाचेन. बँक 

ऑफ बिोडा यांनी सद. ११ जानेिािी, २०२१ िोजी सिनंती केली आह े की, 

आमच्याकडे ७३९ कोटी रुपयांचा रॉड झाला आह.े तो रॉड इएमआय रान्ससमशन 

सलसमटेड कंपनीने केला आह.े आम्हाला काििाई करु द्या. पिंत,ु महािाष्ट्र सिकािने 

पििानर्ी सदली नाही. पंजाब नॅशनल बँक यांनी सद. ८ सडसेंबि, २०२० िोजी पििानर्ी 

मासर्तली होती. महािाष्ट्रातील सामान्य लोकांच्या ११०७ कोटी रुपयांचा रॉड तथेे 

झाला. पिंत,ु महािाष्ट्र सिकाि त्यािि काििाई किण्यास पििानर्ी दणे्यास तयाि नाही. 

स्टेट बँक ऑफ इसंडया यांनी सद.३० माचव, २०२१ िोजी सिनंती केली.    

                                      नंति श्री.सशंद े.. 
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ॲड.आसशर्ष शलेाि... 

बँकेतील जनतेच्या पैशांचा ४४३ कोटी रुपयांचा रॉड झाला आह.े सदनांक १३ 

ऑर्स्ट, २०२१ िोजी यसुनयन बँक ऑफ इसंडया मधील जनतेच्या ४४८ कोटी 

रुपयांचा रॉड झाल्याने कळिनू काििाई किण्यासाठी पििानर्ी मासर्तली आह.े 

त्यानंति सदनांक १३ ऑर्स्ट, २०२१ िोजी यसुनयन बँक ऑफ इसंडया मधील 

जनतेच्या ४४८ कोटी रुपयांच्या रॉड प्रकििी ससक्कीम फेिो कंपनीच्या सिरुद्ध 

काििाई किण्यासाठी पििानर्ी दणे्याची मार्िी केली आह.े सदनांक ८ सप्पटेंबि, 

२०२१ िोजी यस बँकेतील ९८७ कोटी रुपयांच्या रॉड प्रकििी आयएलएफएस 

कंपनी सििोधात काििाई किण्याची पििानर्ी मार्िी केली आह.े सदनांक ८ सप्पटेंबि, 

२०२१ िोजी यस बँकेतील ५६९.४० कोटी रुपयांचा रॉड प्रकििी आयएलएफएस 

रान्सपोटव कंपनीिि काििाई किण्यासाठी पििानर्ी मासर्तली आह.े सदनांक ८ 

सप्पटेंबि, २०२१ िोजी यस बँकेतील ५२९.५ कोटी रुपयांचा रॉड प्रकििी 

आयएलएफएस मेिीटाईम कंपनीिि काििाई किण्यासाठी पििानर्ी मासर्तली आह.े 

सदनांक २ माचव, २०२१ िोजी स्टेट बँक ऑफ इडंीयामधील ६२४ कोटी रुपये रॉड 

प्रकििी श्री.अजय पीटि केळकि यांचेसिरुध्द काििाई किण्यास पििानर्ी मासर्तली 

आह.े तसेच श्री.अजय केिकि, डीजीएम, स्टेट बँक ऑफ इसंडया यांनी सदनांक १८ 

नोव्हेंबि, २०२१ िोजी १,९८७ कोटी रॉड प्रकििी काििाई  किण्यास कळसिले 

त्यासंदभावत काििाई किण्याची पििानर्ी मासर्तली आह.े सदनांक ३१ मे, २०२१ 

िोजी  ४,०३७ कोटी रुपयांच्या रॉड प्रकििी काििाई किण्यास पििानर्ी मासर्तली 

आह.े सदनांक ११ फेब्रिुािी, २०२१ िोजी यस बँकेतील १,३५३ कोटी रुपये रॉड 

प्रकििी काििाईची पििार्नी मासर्तली आह.े सदनांक १६ फेब्रिुािी, २०२१ िोजी 

यस बँकेतील २२५ कोटी रुपये रॉड प्रकििी काििाई किण्याची पििानर्ी मासर्तली 

आह.े यासिव प्रकििी र्हृ सिभार्ाने काििाई किण्यास अद्याप पििानर्ी सदली नाही.  
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ॲड.आसशर्ष शलेाि... 

अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील सिसिध बँकामध्ये नार्रिकांचे १२ प्रकििांत 

समुािे १३,०४३.५७ कोटी रुपये जिळपास बडुाले आहते. स्ित:बँका रॉड झाला 

असल्याचे सीबीआयला सांर्त आहते. सीबीआय काििाई किण्यास तयाि आह.े 

पिंत ुिाज्य शासनाचा र्हृ सिभार् त्यास पििानर्ी दणे्यास तयाि नाही. त्यांना सिकाि 

पाठीशी का घालत आह.े या बँकेतील पैसा िाज्यातील सामान्य जनतेचा आह,े त्यांना 

सिुक्षा दणे्याकरिता सीबीआय काििाई किण्याची पििानर्ी मार्त असेल ति र्हृ 

सिभार् पििानर्ी का दते नाही ? 

अध्यक्ष महोदय, सामान्य नार्रिकांच्या मेहनतीच्या १३ हजाि कोटी रुपयांचा 

रॉड किण्यात आला आह,े त्यासंदभावत सिकािला अद्याप पाझि फुटत नाही. केिळ 

िाजकीय स्िाथावपोटी सामान्य नार्रिकांच्या पैशांच्या संदभावत दलुवक्ष किण्यात येत 

आह.े सकंबहुना रॉड कििाऱ्यांच्या उपयोर्ी भसूमका घेण्यात येत आह.े या मार्ील 

कािि काय, यामार्े कोिी बोलिता धनी आह ेकाय ? याचे र्हृ मंत्री महोदयांनी 

स्पष्टीकिि द्यािे, अशी माझी मार्िी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी पयावििि सिभार्ातील काही सिर्षयांिि बोलिाि आह.े 

मुंबईकिांिि अन्याय झाला आह,े त्यांच्या पैशांचा अपव्यिहाि झाला आह.े एका 

स्कॅमस्टि बिोबि आसथवक व्यिहाि किण्याचा प्रयत्न महानर्िपासलकेच्या माध्यमातनू 

ि पयावििि सिभार्ाच्या कृपेने सरुु आह,े असे सचत्र उभे आह.े हा स्कॅमस्टि 

आंतििाष्ट्रीय स्तिाििील र्नु्हरे्ाि आह.े त्याच्या बाबतीत िेळीच सनिवय घेतला नाही 

ति त्याने केलेल्या घोटाळ्यांना, स्कॅमला आपि समथवन दते आहात, असा समज 

होईल. 

यानंति श्री.तेलंर्... 
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ॲड.आसशर्ष शलेाि....... 

महािाष्ट्र सिकािने िाजतर्ाजत एका कंपनीशी MOU केला. त्यािेळी उद्योर् मंत्री 

महोदयासह अन्य एक मंत्री उपसस्थत होते. आता सदि दोन्ही मंत्री महोदय 

सभार्हृामध्ये उपसस्थत आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांिि आिोप कििाि नाही. आिोप किाियाच े

असते ति मी आपिास थेट नोटीस सदली असती. आपि दखेील या र्ोष्टीच्या 

सत्येतेमध्य े जाऊन तातडीने सनिवय किाल, अशी मला आशा आह.े कािि सदि 

प्रकिि येथेच थांबेल, असे िाटत नाही. या प्रकििाचे धार्ेदोिे आंतििाष्ट्रीय 

स्तिापयांत जािाि आहते. आपि याबाबत योग्य तो सनिवय घेतला नाही ति शेिटी 

कें द्रीय तपास यंत्रिेला हस्तक्षेप किािा लार्ेल. पिंत ुमला असे िाटते की, आपिासह 

मला दखेील महािाष्ट्राची बदनामी किाियाची नाही. त्यामळेु उक्त प्रकििाकडे मंत्री 

महोदय सिशेर्ष लक्ष दतेील, अशी माझी अपेक्षा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सदनांक १ ऑक्टोबि, २०२१ िोजी महािाष्ट्र सिकाि आसि 

Causis E-Mobility या कंपनीशी MOU झाला. त्यानंति सन्माननीय सदस्य 

श्री.समसहि कोटेचा यांनी दखेील या सिर्षयािि बोलण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े  मुंबई 

महानर्िपासलकेच्या अतंर्वत येिाऱ्या बीईएसटीने इलेसक्रकल व्हईेकल्ससाठी २०० 

बसेसचे टेंडि काढले. आज मी टेंडिसंदभावत काहीही बोलिाि नाही. सदि टेंडि rig 

कस ेझाले, एकाच व्यक्तीने तीन टेंडि कस ेभिले, escalated cost कशी होती, ती 

कॉस्ट जर्ातील इति कॉस्टशी व्यिहािीक आह ेकी नाही, ह ेपासहले काय, ती बस 

मुंबईतील िस्त्यांने चालण्यासाठी योग्य आह ेकाय, यापैकी मी कोित्याही सिर्षयािि 

बोलिाि नाही.  

अध्यक्ष महोदय, त्यादिम्यान आसि त्यानंति महािाष्ट्र सिकािचे एक 

सशष्टमंडळ Glasgow, Scotland येथे Climate Change Conference साठी 

र्ेले होते. अशा प्रकािच्या कायविमासाठी जािे आिश्यक आह.े पिंत ुत्यानंति २०० 

बसेस ऐिजी ९०० बससे घेण्याचा सनिवय बीईएसटीने घेतला. आपि एकाच िेळी 

७०० बसेसची िाढ केली. ९०० बसेस खिेदी किण्यााठी सामान्य मुंबईकिाच्या 
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ॲड.आसशर्ष शलेाि....... 

 किातील २ हजाि ८०० कोटी रुपये Causis E-Mobility या कंपनीला दणे्याचा 

सनिवय घेण्यात आला.   

अध्यक्ष महोदय, ९०० बसेस खिेदी करुन दखेील त्यांचे समाधान झाले नाही. 

सदनांक २६ फेब्रिुािी, २०२० िोजी बीईएसटीने  असे सांसर्तले की, २०० बसेस खिेदी 

किण्याचे टेंटि काढलेले आह.े आता आम्ही ९०० बसेस खिेदी कििाि आहोत. पिंत ु

आता आम्हाला १४०० बसेस खिेदी किाियाच्या आहते. याबाबतची प्रसिया पिूव 

केली की नाही, याबाबत दखेील मी आज बोलिाि नाही. माझा महत्त्िाचा सिर्षय पढेु 

आह.े  

अध्यक्ष महोदय, Causis E-Mobility ही कंपनी काय आह,े ह े मी 

सांर्ण्याचा प्रयत्न किीत आह.े या कंपनीचे प्रसतसनधी Mr. Tumuluri ह े मंत्री 

महोदयांना मासहती असतील. त्यांना मासहती नसतील ति त्यांचे फोटो माझ्याकडे 

आहते. आपि त्यांच्याबाबत नंति चचाव करु. Mr. Tumuluri यांना European 

Union, Malta, Vancouver यांनी "He is the biggest fraud" म्हिनू घोसर्षत 

केले.  ज्यांना 'defaulter' आसि 'fraud' म्हिनू घोसर्षत केले अशा Mr. Tumuluri 

यांच्या कंपनीसोबत िाज्य शासनाने MOU केलेला आह.े Mr. Tumuluri यांच्या 

कंपनीकडून बीईएसटीने २०० बसेसिरुन ९०० ि ९०० िरुन १४०० बसेस खिेदी 

किण्याचा सनिवय घेण्यात आला. Mr. Tumuluri ह ेसदि कंपनीच ेमखु्य कायवकािी 

असधकािी आहते. ह ेमळू कॅनेसडयन नार्रिक आहते.  

अध्यक्ष महोदय, Mr. Tumuluri यांच्यािि कॅनेडाच्या माननीय सिोच्च 

न्यायालयामध्य े रॉड केल्याचे असंख्येे र्नु्ह े आहते. अशा व्यक्तीबिोबि िाज्य 

शासनाने १४०० बसेस खिेदी किण्याचा व्यिहाि केलेला आह.े माझ्याजिळ एक 

अहिाल आह,े त्या अहिालाची एक प्रत अध्यक्ष महोदयांना सादि कििाि आह.े  

अध्यक्ष महोदय, Mr. Tumuluri  यांनी Malta दशेामध्ये १८ हजाि कोटी 

रुपयांचा रॉड केलेला आह.े  

यानंति श्री.कुलकिी....... 
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ॲड. आसशर्ष शलेाि... 

ज्यांनी १८ हजाि कोटी रुपयांचा रॉड केला आह,े त्या Mr. Tumuluri यांना 

िाज्यातील पयावििि सिभार् आसि बीईएसटी िेड कापेट दते आह.े याबाबतचा ररपोटा 

मी आपणाकडे दईेन. तसेच Mr. Tumuluri यांच्याबाबत कॅनडा सरकारने काय 

म्हटले आह,े ते मी िाचनू दाखसितो. "Citing Supreme Court documents, it 

has been said that Mr. Tumuluri had failed in his obligation to pay 

VAT to the Canadian authorities, that he had deleted the company's 

accounting record......". याचा अथव त्याने कॅनडा दशेातनू अकाऊंसटंर् िेकॉडवही 

पसूनू टाकले आहते. त्याचेही कार्दपते्र मी आपिाकडे दईेन. अशा प्रकािे कॅनडातनू 

पळालेल्या या व्यक्तीसोबत िाज्य सिकािने MOU केले आह.े तसेच त्यांना 

बीईएसटीचे काम सदले आह.े माझ्याकडे Supreme Court of British 

Columbia यांचे सपटीशन आह.े Mr. Tumuluri यांनी Vancouver येथे कि 

चोिी, जार्ा चोिी केली आह.े तसेच तेथील सनयम पायदळी तडुिनू हजािो कोटी रुपये 

पळसिलेले आहते. अशा प्रकािे आंतििाष्ट्रीय रॉड त्यांनी केला आह.े त्याचीही 

कार्दपत्रे मी आपिाकडे सादि कििाि आह.े अशा या व्यक्तीसोबत पयावििि 

सिभार्ाने MOU केला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, Mr. Tumuluri कोि आहते, त्यांच्या कंपन्या कशा 

चालतात, त्यांच्या कंपन्यामध्ये पैसे कोठून येतात, यामार्े बेनामी होल्डि कोि 

आहते, त्यांचे फंडि कोि आहते, याची मासहती मी घेतली आह.े खिे ति याचा due 

diligence िाज्य सिकािने किाियास हिा होता. पिंत ुतो केला सकंिा नाही, ह ेमला 

मासहती नाही. हा due diligence मदु्दाम केला नाही, का तो किाियाचा नव्हता, 

याची मला कल्पना नाही. मी माननीय पयावििि मंत्री श्री. आसदत्य ठाकिे यांना सांर् ू

इसच्ितो की, या सिव र्ोष्टींना थांबसिण्याची हीच िेळ आह.े कािि अशा स्कॅमस्टि 

सोबत व्यिहाि किािा, अशी त्यांची इच्िा नसेल, असे मला िाटते. ज्यांनी Malta 

दशेामध्ये १८ हजाि कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाि केला, ज्यांनी Vancouver मध्ये पैस े

लपसिले आहते, ज्याला British Columbia ने, कॅनसडयन सिकािने ब्लॅक सलस्ट  
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ॲड. आसशर्ष शलेाि... 

केले आह ेतेथनू तो भर्ोडा म्हिनू पळाला आह.े तो व्यक्ती Glasgow येथे कोिाला 

भेटला आह,े याबाबत मी असधक भाष्ट्य करु इसच्ित नाही. या व्यक्तीच्या कंपनीच े

फंडि ह ेशौकत अली अब्दलु र्फुि ह ेआहते. [***] 

 अध्यक्ष महोदय, Panama Leaks चे पेपि ऑनसाईट आहते. त्यािि 

जर्ाभिातनू चौकशी होत आह.े शौकत अली अब्दलु र्फुि ह ेMr. Tumuluri यांच े

कंपनीतील फंडि आहते. त्यांच्यासोबत महािाष्ट्र िाज्य सिकाि किाि किीत आह.े 

शौकत अली ह ेपासकस्तानी एजन्ट असनू ते Libya मध्ये काम किीत आहते. त्यांनी 

Mr. Tumuluri यांच्या कंपनीमध्ये र्ुंतििकू केलेली आह.े असे असताना िाज्य 

सिकाि या कपंनीसोबत व्यिहाि किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या शौकत अली ह े Arms Deal आसि हिालाचे काम 

किीत असतात. अशा आसथवक व्यिहाि असलेल्या कंपनीसोबत िाज्य सिकाि किाि 

किीत आह ेआसि बीईएसटी २,८०० कोटी रुपयांचे काम त्यांना दते आह.े शौकत 

अली यांचा श्री. पििेझ मशुविफ यांच्यासोबत फोटो आह.े तो मी दाखसिण्यासाठी 

आिला आह.े तसचे Glasgow येथील फोटोही आहते. पिंत ु मंत्री महोदयांनी 

व्यिहािात्मक उत्ति सदले ति मी व्यक्तीर्त फोटोसदु्धा िाज्य सिकािकडे दईेन. पिंत ु

यांना लपसिण्याची िेळ आिली ति ही बाब सािवजसनक किण्याची िेळ येईल. त्यांच े

दसुिे फंडि ह ेअझद अली शौकत आहते. त ेदबुईसस्थत पासकस्तानी नार्रिक आहते. 

ते ससिेट डीलमधील हिाला किण्याचे काम किीत असतात. यांची Panama 

Leaks मध्ये नािे आहते. िाज्य सिकािच्या पयावििि सिभार् आसि उद्योर् 

सिभार्ाला Mr. Tumuluri यांच्या VGF आसि Causis E-Mobility या 

कंपनीसोबत का किाि किािा लार्त आह े?  

[***] आदशेानसुाि सिलोसपत मजकूि 

 

यानंति श्री. चौधिी... 
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ॲड.आसशर्ष शलेाि..... 

माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, अशी काय मजबिुी होती की आपि त्याचा due 

diligence घेतला नाही ?  Due diligence न किता Glasgow च्या दिम्यान २०० 

बसेस, नंति ९०० आसि Glasgow नंति १४०० असे एकूि २८०० कोटी रुपयांच े

काम याच कंपनीला दणे्यामार्चे कािि काय आह े ?  ज्या कंपनीमध्ये Arms 

Dealer असलेला पासकस्तानी नार्रिक आसि सलसबयामध्ये एजंट म्हिनू काम 

कििाऱ्या शौकत अलीचे फंसडंर् आह ेअशाच कंपनीसोबत व्यिहाि किण्याची र्िज 

काय आह,े असा माझा प्रश्न आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मखु्यमंत्रयांच्या भार्षिाचा सामना ितृ्तपत्रामध्ये 

आलेला ितृ्तांत माझ्या हातात आह.े  सामना ितृ्तपत्रातील असल्यामळेु ते असधकृत 

असेल असे मानायला काही हिकत नाही.  मुंबई िाताििि कृती आिाखडा 

अहिालाचे लोकापवि कायविमात माननीय मखु्यमंत्री म्हिााले की, "सिकास हा 

मळुािि उठिािा नव्ह ेति शाश्वत असािा.  सिकास किण्याच्या घाईमध्ये मािसाने 

अनेक र्ोष्टी र्मािल्या आहते.  पयावििि बदल हा त्याचाच दषु्ट्परििाम आह.े  त्याची 

जािीि झाल्यानंति दखेील सधुाििेला नेमकी कोिी सरुुिात किायची याची 

जर्भिात सद्वधा मन:सस्थती आह.े  असे असताना महापासलकेने मुंबई िातािििीय 

कृती आिाखडयातनू सिाांसमोि आदशव घालनू सदला आह.े"   

 अध्यक्ष महोदय, ही कल्पना असतशय चांर्ली आह ेि त्याला आमचा सििोध 

नाही.  Mumbai Climate Action Plan-2022 म्हिजेच मुबंई िाताििि कृती 

आिाखडा-२०२२ अन्िये आपि सन २०५० पयांतचे उसद्दष्ट ठिसिले आह.े  माननीय 

मखु्यमंत्री म्हित आहते की, पयाविििीय बदलािि आपि आिश्यक त्या र्तीने काम 

किीत नाहीत.  अशीच सस्थती मी मांडत असलेल्या प्रकििात आह.े  माहुल येथील 

नार्रिक श्री.चारुदत्त कोळी, श्री.दयाविाम माहलुकि, श्री.मोहन म्हाते्र, श्री.दत्तािाम 

कोळी... ह ेसिव मुंबईकि ि मिाठी लोक आहते.  ते िाहत असलेल्या माहुलच्या 

आजबुाजचू्या कंपन्यांचा त्यांना होत असलेला त्रास, या कंपन्यांमधनू सनघिािा 

सिर्षािी िाय ूि त्यामळेु होिािा परििाम या सििोधात या नार्रिकांनी  
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ॲड.आसशर्ष शलेाि..... 

संघर्षव सरुु केला आह.े  त्यांनी िाष्ट्रीय हरित लिादामध्ये ि न्यायालयामध्ये दाि े

दाखल केले आहते.  या माध्यमातनू त्यांनी मुबंईसह स्ित:च्या आिोग्याची दखेील 

सचंता किण्यास सरुुिात केली आह.े  सदनांक १४ ऑर्स्ट, २०२० िोजी िाष्ट्रीय हरित 

लिादाने आदशे सदले की, "स्थासनक परिसस्थती जिळजिळ र्ॅस चेंबि 

असल्यासािखी आह.े"  ही बाब मंत्री महोदयांना दखेील मासहती आह.े  मुंबईतील 

नार्रिकांना आपि कृती आिाखडा दते असताना माहुलच्या नार्रिकांच्या समस्येिि 

दखेील तातडीने सनिवय घेिे आिश्यक आह.े  ह ेखाते माननीय मंत्री श्री.आसदत्य 

ठाकिे यांच्याकडे आह ेि ते असतशय र्सतमान मंत्री आहते.  सदनांक १४ ऑर्स्ट, 

२०२० िोजी िाष्ट्रीय हरित लिादाने सनिवय दऊेन चाि कंपन्यांना २८६ कोटी रुपयांचा 

दडं आकािला.  त्यामध्ये HPCL, BPCL यांच्याव्यसतरिक्त Aegis Logistics 

Ltd. (ALL) आसि Sea Lord Containers Ltd. (SLCL) यांचा समािेश आह.े  

या दोन कंपन्यांना १४२.२ कोटी रुपये कॉम्पेन्सेशन दणे्याचे आदशे दणे्यात आले 

आहते.  हा मुंबईच्या पयाविििाचा सिर्षय आह.े  सन २०५० पयांत १/३ मुंबई 

पाण्याखाली जाऊ शकते असा अंदाज असताना मंत्री महोदयांनी र्सतमानतेने काम 

किण्याची आिश्यकता आह.े  आमचा त्यांच्यािि भिोसा होता कािि त्यांनी त्यांच्या 

सिभार्ाच्या बैठकीनंति सदनांक १८ जानेिािी, २०२० िोजी ट्सिट केले होते की,  "I 

also took a detailed review of Mahul issue. This week I have sought 

a joint meeting with all concerned authorities to decide further 

action for all those in high risk areas, and also steps to ensure that 

pollution control norms are followed in any case.". 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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ॲङ आसशर्ष शलेाि... 

अध्यक्ष महोदय,  एन.जी.टी.चा अहिाल सदनांक १४ तािखलेा आला आसि 

हा अहिाल आल्यानंति १९ तािखलेा मंत्री महोदय सिकािच्या ितीने असे म्हिाले 

की, "This afternoon, I met with the Environment Department and 

MPCB to follow up on the commitments from various Departments 

of the Government on climate change action. We also discuss the 

NGT order on Mahul and the role of our Department in terms of 

following it up.".  पनु्हा २३ ऑक्टोबिला ते असे म्हिाले की,  "Held a 

review meeting with officials from Environment Department, 

MPCB, Mumbai Police Traffic Department and companies 

operating in Mahul......".  

अध्यक्ष महोदय, आमची अशी कल्पना होती की, या कंपनीच्या लोकांसमिेत 

बैठक झाल्यानंति ह े१४२ कोटी सिकाि भरुन घेईल.  पि प्रत्यक्षात असे झाले की, 

सिकािसमिेत बैठक घेतली आसि त्या बैठकीचा बहािा घेतला.   एका बाजलूा यांना 

बैठकीमध्ये र्ुंतित बसले आसि दसुऱ्या बाजलूा सपु्रीम कोटावत र्लेे.  सपु्रीम कोटावत 

जाण्यापासनू आपि कोिालाही थांबि ूशकत नाही.  त्यांनी कोटावमध्ये जाऊन ‘स्टे’ 

घेतला.  माझा सिाल आह े की, ज्यािेळी माहूल र्ािचा नार्रिक र्सॅ चेंबिमध्य े

जर्तो आह ेआसि ज्यािळेी त्याच्या मतृ्यचूे कािि तेथनू सनघिाऱ्या या ALL आसि 

SLCL या कंपन्यांच्या र्ॅसमळेु होत आह ेत्यािळेी ते तातडीने सपु्रीम कोटावत जाऊ 

शकतील ही कल्पना करुन कॅव्हीएट दाखल कििे अपेसक्षत होते.   पि शासनाने त े

केले नाही.  मी आिोप कििाि नाही की आपि त्यांना सपु्रीम कोटावत जायला 

सदले.  पि आपि कॅव्हीएट दाखल केले नाही.  त्यामळेु त्यांना मभुा 

समळाली.  एिढेच नाही ति जेव्हा एन.जी.टी.समोि केस सरुू होती त्या काळामध्ये 

सधु्दा िाज्य सिकािच्या एमपीसीबीने या सिव सिर्षयात आमच्या माहूलिाससयांना 
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न्याय समळाला पासहजे म्हिनू प्रत्यक्षात अभ्यास किण्यासाठी 'सनिी' अंतर्वत एक 

ससमती बनसिली  

ॲङ आसशर्ष शलेाि... 

होती.  त्या सनिीच्या ससमतीने असा अहिाल सदला की, जि आपल्याला Mitigation 

Plan किायचा असेल ति या चािही कंपन्यांना १४००० कोटी रुपयांचा दडं 

आकािला पासहजे.  सिकािच्या लेखी 'सनिी'चा हा रिपोटव होता.  म्हिनू माझा सिाल 

आह ेकी, आपि हा अहिाल एनजीटीसमोि का सादि केला नाही.  

अध्यक्ष महोदय, दसुिा मदु्दा असा आह ेकी, जेव्हा 'सनिी' असे म्हिते की, 

आपि या सिदशेी कंपन्यांकडून १४००० कोटी रुपयांचा दडं िसलू केला पासहज े

तेव्हा १४२ कोटी रुपयांिि मांडिली किायची होती काय, अशी शंका सनमावि 

होते.  त्यामार्चे कािि दसुिे आह.े  सतसिा मदु्दा असा आह े की, आपि सपु्रीम 

कोटावसमोि कॅव्हीएट का दाखल केले नाही आसि माहूलच्या नार्रिकांना धळू खात 

त्या र्ॅस चेंबिमध्ये आजही सोडले आह.े मर् आपि कसले Climate Action Plan 

किीत आहात?  ह े सनिडिकुा समोि आल्यानंति मोती साबि काढण्याचा प्रकाि 

आह.े म्हिजे सदिाळीच्या पसहल्या आंघोळीला मोती साबि बाहिे काढतात तसे.  

अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्षात ज्या सठकािी केस सरुू आह ेआसि १४ हजाि 

कोटी रुपये िसलू किा असे सनिी सांर्ते, एमपीसीबी सांर्ते.  त्यानंति १४२ कोटी 

रुपयांची ऑडवि आली त्यानसुािही आपि िसलुी केली नाही.  त्याच काळामध्ये एक 

भयंकि र्ोष्ट अशी घडली की ज्यािेळी अशाच िसहिाशी भार्ामध्य े असलेल्या 

आस्थापनांमळेु प्रदरु्षि होते म्हिनू काििाई किा, जशी केस या माहूलच्या प्रकििात 

झाली तशीच केस डोंसबिलीच्या प्रकििात झाली.  तेथील स्थासनक आमदाि 

सन्माननीय सदस्य श्री िसिंद्र चव्हाि या सठकािी उपसस्थत आहते.  त्यािेळी सिव 

मिाठी लोक सकंिा भाितीय नार्रिकांच्या समुािे १५६ फॅक्टऱ्या त्या सठकािी प्रदरु्षि 

होते म्हिनू तातडीने एमआयडीसीमधनू बदलनू त्यांना पाताळर्ंर्ाला हलसिण्यात 
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आले होते.  म्हिजे मुबंईतील, महािाष्ट्रातील मिाठी मािसाला त्याच्या १५६ 

फॅक्टऱ्या प्रदरु्षिाच्या नािािि हलसिण्यास सांर्ता. पि या ALL आसि SLCL या  

ॲङ आसशर्ष शलेाि... 

कंपन्या काय आपल्या जािई आहते.  या सिदशेी कंपन्या आहते.  त्यांच्याकडून 

आपि दडंाची िक्कम िसलू केली नाही आसि त्यांना असधकचा दडं आकािला 

नाही.  त्यासशिाय आपि त्या स्थलांतरित किण्याचेही आदशे सदले नाहीत.  मर् 

आपि कोित्या बैठका घेतल्या आसि आता कोिता Action Plan कििाि 

आहात?  त्यामळेु या मल्टीनॅशनल कंपन्यांना केिळ आसि केिळ मदत व्हािी म्हिनू 

सिकािने ही भसूमका घतेली की काय अशी दाट शक्यता सनमावि होते.  म्हिनू मंत्री 

महोदयांनी यािि उत्ति द्यािे, अशी माझाी सिनंती आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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ॲड. आसशर्ष शलेाि..... 

अध्यक्ष महोदय,  आता मी माझा र्ेवटचा मदु्दा मांडणार आह.े माननीय सित्त 

मंत्री श्री. असजत पिाि यांनी भार्षि किताना एका िाक्यािि खपू भि सदला आसि 

सांसर्तले की, "आम्ही जंर्ल िाढिले. तसेच या काळात आम्ही पयाविििाला 

िाचसिण्याची भसूमका घेतली." सन्माननीय सदस्य श्री. िोसहत पिाि यांनी इसंडयन 

स्टेट फॉिेस्टच्या अहिालाचा दाखला सदला होता. माझ्या हातात दखेील "India 

State of Forest Report, 2021 याची कॉपी आह.े हा अहिाल असे सांर्तो की, 

महािाष्ट्रामध्ये बांबचुे जंर्ल सन २०१९ मध्ये १५ हजाि ४०८ एिढे स्क्िेअि 

सकलोमीटि होते. सन २०२१ मध्य ेम्हिजे दोन िर्षावमध्ये १३ हजाि ५२६ स्क्िेअि 

सकलोमीटि झाले आह.े याचा अथव दोन  िर्षावमध्ये आपला जंर्ल िाढसिण्याचा एिढा 

प्रताप होता की, दोन िर्षावमध्ये बांबचुे जंर्ल १ हजाि ८८२ स्क्िेअि सकलोमीटि र्ायब 

झाले, नष्ट झाले, व्यपर्त झाले, ते उडून र्ेले. त्या बांबचुी सकंमत जिळपास १ हजाि 

कोटी रुपये असेल. त्याची स्मर्सलंर् झाली की काय अशी आमच्या मनात शंका 

सनमावि होते. १ हजाि कोटी रुपयांच्या स्मर्सलंर्च्या बाबतीत सिकाि कानाडोळा 

किीत आह ेकी काय, पयावििि सिभार् लक्ष दते ेनाही की काय, असे आमचे प्रश्न 

आह.े या पद्धतीने सिकाि चालिाि असेल म्हिजे सजथे लोकांचे बँकेतील पैसे १३ 

हजाि कोटी रुपये र्ेले तिी दखेील आम्ही पििानर्ी दिेाि नाही.१ हजाि ८८२ 

स्क्िेअि सकलोमीटिचे जंर्ल र्ेले, स्मर्सलंर् झाले तिी आम्ही लक्ष दिेाि नाही. 

माहुल येथील लोकांसाठी १४ हजाि कोटी रुपयांचे फाईन घ्या असे सांसर्तल्यानंति 

सदु्धा आम्ही कंपन्यांना मदत करु. मुंबईकिांबिोबि िाहिाि नाही आसि मुंबईतील 

इलेक्रीक बसेस घेताना आम्ही त्यांच्याशी व्यिहाि करु. पासकस्तानी एजेंट म्हिनू जे 

सलसबयामध्ये काम कितात त्यांचा आसथवक सनधी असलेल्या कंपनीशी करु. अशा 

पद्धतीने िाज् य शासनाचा व्यिहाि सरुु आह े त्याचा मी सनर्षेध कितो आसि 

अनदुानाच्या मार्ण्यांना सििोध करुन मी माझे भार्षि संपसितो. धन्यिाद ! 

श्री. सदलीप िळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर्ष 

शेलाि यांनी सीबीआयच्या पििानग्यांच्या संदभावतील सिर्षय सभार्हृामध्ये उपसस्थत  
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श्री. सदलीप िळस-ेपाटील.... 

केला आह.े या संदभावत काल संसदमेध्ये चचाव झाली. कालच मला माननीय श्री. शिद 

पिाि यांचा फोन आला होता की, महािाष्ट्र शासन यासाठी पििानर्ी का दते नाही. 

त्यानंति आम्ही त्याच्या संदभावत सिव मासहती घतेली. सकती प्रकििामध्ये पििानर्ी 

सदली, सकती प्रकििे सीआयडीकडे प्रलंसबत आहते, सकती प्रकििे डीजी ऑसफसकडे 

प्रलंसबत आहते याची मासहती मी माझ्या उत्तिामध्ये सांर्तो. या सिव प्रकििामध्ये 

ताबडतोब पििानर्ी सदली जाईल.  

-------- 

      यानंति श्रीमती किंदीकि... 

      



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FFFF - 248 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसर्िे 17:00 

 

 

 श्री. िसिंद्र िायकि  ( जोर्ेश्विी पिूव) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ 

च्या अथवसंकल्पाििील पिुििी मार्ण्यांििील र्हृ सनमावि सिभार्, नर्ि सिकास 

सिभार् ि पयावििि सिभार्ाच्या संदभावत मी चचाव किण्याकरिता उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  या अथवसंकल्पात पोलीस कमवचािी िर्व ि पोलीस दलाच े

आधसुनकीकिि या करिता तितदू केलेली आह.े माझ्या मतदािसंघात  जोर्ेश्विी 

पोलीस स्टेशन, मेघिाडी पोलीस स्टेशन ि आिे पोलीस स्टेशन या तीन पोलीस 

स्टेशनचा भार् येतो. जोर्ेश्विी हा दरं्लग्रस्त भार् आह.े सन १९७४, १९८४, १९७९ 

ि सन१९९२   मध्ये येथे दरं्ल झाली होती. येथे जोर्ेश्विी ि मघेिाडी ह ेदोन पोलीस 

स्टेशन झाले आहते. या सतन्ही पोलीस स्टेशनची ददुवशा झालेली आह.े जोर्ेश्विी 

पोलीस स्टेशन  दि िर्षी  पाण्यामध्ये जाते. ते भाड्याच्या जार्ेत आह.े अशा पोलीस 

स्टेशनचे काम व्हािे, या करिता अनेक िर्षे म्हिजे जिळजिळ १०-१२ िर्षाांपासनू 

पाठपिुािा केला जात आह.े मात्र अद्याप या संबंधी सनिवय झालेला नाही. मेघिाडी 

पोलीस स्टेशन  ह ेदरं्लग्रस्त ि संिेदनशील भार्ात असल्यामळेु, तेथे भमूापन ि. ३ 

पैकी २ हजाि १८ चौ. मी. जार्ा दणे्यात आली. मेघिाडी पोलीस स्टेशन  करिता 

जोर्ेश्विी हायिे जिळ जार्ा दणे्यात आली. या पोलीस स्टेशनच्या कामाकरिता 

अथवसंकल्पात २-३ िर्षावत २ कोटी रुपयांचा सनधी समळाला. मात्र अद्याप मेघिाडी 

पोलीस स्टेशनचे काम  झाले नाही. तेथे २२ घिे ि एक दऊेळ दखेील सशफ्ट किण्यात 

आले. शासनाने प्रयत्न केल्यानंति २२ घिांना घिकुल दणे्यात आले. येथील मंसदिाच े

दसुऱ्या सठकािी बांधकाम केले. मात्र मेघिाडी  पोलीस स्टेशन  अद्याप बांधले नाही. 

या करिता सनधी उपलब्ध आह,े जार्ा समळालेली आह,े लोकांचे स्थलांति केले आह े

मात्र तिी दखेील ह ेकाम पिूव होत नसेल ति ह ेअसतशय ददुिै आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  सन १९६० नंति आिे पोलीस स्टेशनची स्थापना पदमुच्या 

जार्ेत झाली. आिे पोलीस स्टेशनमध्ये पािसाळयात आपि बसहूी शकत नाही. तथेे 

सिव प्रािी येतात. मखु्यमंत्री यांच्या दालनात या संबंधी बैठक घेतली तेव्हा पदमु  
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श्री. िसिंद्र िायकि  .... 

सिभार्ाची ५ एकि जार्ा र्हृ सिभार्ाला दणे्याच े कबलू झाले होते. पदमु सिभार्ाने 

जार्ा हस्तांतरित केली मात्र अद्याप कोितीही कायविाही झालेली   नाही. या सतन्ही 

पोलीस स्टेशनचा सिकास व्हािा, तेथे आिश्यक ते  मनषु्ट्यबळ असािे, तसेच त्यांना 

लार्िाऱ्या बाबींची पतूवता अथवसंकल्पातनू व्हािी, अशी मी या माध्यमातनू मार्िी 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  मुंबई शहिािि आतंकिादी यांनी हल्ला केला, तेव्हा नॅशनल 

ससकयरुिटी र्ाडव, योध्द,े जिान सदल्लीिरून बोलिािे लार्ले. या धतीिि मुंबई 

शहिात फोसव १ ची स्थापना किण्यात आली. या नंति त्यांना मुंबई सिद्यापीठाच्या 

बाजलुा थोडीशी जार्ा सदली. या संबंधी असतरिक्त आयकु्त यांच्या बाबत चचाव केली 

र्ेली. आिे कॉलनीतील ९८ एकिची जार्ा फोसव १ करिता सदली आह.े त्यांचे काम 

सरुु झाले. तथेे िसाहती दखेील झाल्या. मात्र या फोसव १ च्या बाजलुा केल्टी पाडा 

१, केल्टी पाडा२, चाफ्याचा पाडा ह े तीन पाडे  आहते. या पाड्यांचे स्थलांति 

किण्यासाठी फोसव १ ने आपली जार्ा या लोकांना दऊे केली. या संबंधी अनेक बैठका 

झाल्या मात्र अद्याप त्यांचे स्थलांति केलेले नाही. तेथे बाजलुाच िस्ती असल्यामळेु 

फोसव १ ला किायती, फायरिंर् या बाबी किता येत नाहीत. या सतन्ही पाड्यांच े

स्थलांति किािे, असे शासनाने  सनदशे सदलेले  आहते. ही बाब म्हाडाच्या माध्यमातनू 

झाली पासहजे. या करिता सव्ह ेकरुन लोकांचे स्थलांति किि ेआिश्यक होते. या 

आसदिासी लोकांिि कोित्याही प्रकािे अन्याय होऊ नये, या दृष्टीने त्यांना नोकिीत 

सामािनू घ्यािे.  ह ेलोक जि शेती किीत असतील ति त्यांना तेिढी जार्ा द्यािी, 

अशी त्यांची मार्िी होती. 

       यानंति श्रीमती सर्िप... 
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श्री.िसिंद्र िायकि ... 

या मार्िीचा सिचाि करुन फोसव िनसाठी त्या सठकािी ती जार्ा सदली ति, फोसव 

िनला त्याचा उपयोर् होईल. िाज्याच्या दृष्टीने, दशेाच्या दृष्टीने फोसव िन कायावसन्ित 

होिे ह ेअत्यंत र्िजेचे आह.े फोसव िनच्या जिानांचे प्रात्यसक्षक आम्ही पाहतो. इगं्रजी 

ससनेमामध्ये आपि ज्या पध्दतीने पाहतो, त्या पध्दतीने ह ेफोसव िन काम किीत आह.े 

त्यांच्या िाहण्याची सोय होिे दखेील र्िजेचे आह.े आपले जिळजिळ ५०० ते ५५० 

जिान तेथे आहते. तेथे फक्त १८५ लोकांना तेथे घिकुल सदले आह.े त्यांना २४ तास 

अटेन्टीव्ह िाहिे र्िजेचे असते. ते दसुिीकडे िाहत असतील ति त्यांची जथेे 

आिश्यकता आह ेतेथे पोहोचण्यास त्यांना उशीि झाला ति ते बिोबि होिाि नाही. 

त्यामळेु त्यांच्या घिकुलांच्या सिर्षयािि दखेील सनिवय कििे अत्यंत र्िजेचे आह.े 

याबाबत दखेील र्हृ सिभार्ाकरिता अथवसंकल्पामध्ये प्रामखु्याने तितदू किािी, अशी 

माझी सिनंती आह.े   

  अध्यक्ष महोदय, बल र्ट म्हिनू आपल्याकडे एसआिपीएफ कॅम्प आह.े त्या 

सठकािी दखेील िस्त्यांची अिस्था अत्यंत सबकट झालेली आह.े ज्यािेळेस 

एसआिपीएफमध्ये भिती असते त्यािेळेस बाहिेचे हजािोंच्या संख्येने उमेदिाि 

मलुाखतीकरिता येतात. पिंत,ु त्या लोकांना िस्त्यािि झोपाि ेलार्ते. कािि त्यांना 

िाहण्याकरिता सोय नसते. ते र्ािार्ािातनू आलेले असतेात. त्यांच्या िाहण्याची, 

एकत्र उठण्या-बसण्याची सोय कििे र्िजेचे आह.े एसआिपीएफ भितीसाठी 

आलेल्या उमेदिािांना िस्त्यािि सकंिा अन्य सठकािी िाहण्यास लार्िे, ही अत्यंत 

ददुिैाची र्ोष्ट आह.े याबाबतीत दखेील आपि र्हृ सिभार्ाच्या माध्यमातनू सिचाि 

किि ेर्िजेचे आह.े  

   अध्यक्ष महोदय, माझ्या येथे म्हाडा कॉलनीमध्य ेपोलीस िसाहतेी आहते. 

त्या िसाहतीेंची अिस्था दखेील ददुवशा झालेली आह.े तेथे जि आपल्या 

माध्यमातनू रिडेव्हलपमेंट केले ति, ४ एफएसआय समळेल. ४ एफएसआय समळत 

असताना मार्च्या सिकािमध्य े आम्ही असताना त्यािेळेस दखेील पोसलसांनी 

हक्काचे घिकुल समळण्याबाबत मार्िी केली होती.  
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  अध्यक्ष महोदय, यािि  अनेक बैठका झाल्या होत्या. ज्यांची सेिा २५ 

िर्षाांच्यािि झालेली असले अशा पोलीस सशपाई सकंिा असधकाऱ्यांना त्यांचे हक्काच े

घिकुल त्याची कन्स्रक्शन कॉस्ट घेऊन त्यांना दणे्यात यािे. कािि ४ एफएसआय 

समळत असेल ति १ एफएसआय बांधकामामध्ये जाईल, १ एफएसआयमध्ये आपि 

कन्स्रक्शन कॉस्ट घेऊन घिकुल सदले ति त्यांना ससुिधा होईल ि २ एफएसआय 

पोलीस सिभार्ासाठी घिकुल बांधण्यासाठी उपयकु्त होऊ शकेल. मी याबाबत 

आपल्याला सिनंती किीत आह.े 

   अध्यक्ष महोदय, नर्िसिकास सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि बोलत असताना मला 

ह ेसांर्ाियाचे आह ेकी, अनेक र्ाडवन्स आहते. अनेक कन्सरक्टीव्ह र्ोष्टी नर्िसिकास 

सिभार्ाच्या माध्यमातनू किाियाच्या आहते. मी याबाबत एक सिनंती केली होती 

की, मुंबई शहिामध्ये  अनेकिेळा अनसधकृत बांधकामे होतात. ही अनसधकृत 

बांधकाम े सनयसमत किण्यासाठी पोलीस सिभार्ाची नेहमी आिश्यकता भासत.े 

ज्यािेळेस िॉडवमधील इमाित सिभार्ाचा इसंजसनअि सकंिा ए.ई. पोलीस स्टेशनला 

त्याबाबत पत्र दतेो, त ेपत्र कसमशनि ऑसफसला जाते.  

  अध्यक्ष महोदय, कसमशनि ऑसफसमधनू मान्यता समळाल्यानंति त्याला 

संिक्षि सदले जाते. पिंत,ु जोपयांत पोलीस समळत नाहीत तोपयांत इमाित सिभार्ाच े

कमवचािी अनसधकृत बांधकाम तोडू शकत  नाहीत. त्यामळेु मुंबई शहिामध्य ेदखेील 

अनसधकृत बांधकामे िाढत चालली आहते. याकरिता मी अशी सिनंती केली होती 

की, पोलीस दलातील जी काही क्षमता असेल ती सकंिा ४०० जिान मुंबई 

महानर्िपासलकेच्या सेिेमध्य ेघ्यािेत. त ेपोलीस दलाच्या सेिेतच असतील पिंत,ु 

त्यांच े िेतन मुंबई महानर्िपासलकेच्या माध्यमातनू द्यािे. इस्टनव सबअबवन, िेस्टनव 

सबअबवन ि सीटी असे १००-१०० पोलीस त्या महानर्िपासलकेच्या 

अखत्यािेीमध्य ेत्या त्या सिभार्ाला सदले ि १०० पोलीस ह ेहॉकसव ि बाकीच्या 

र्ोष्टींकरिता िापिले ति, या ४०० पोसलसांचा उपयोर् मुंबईमध्ये होिाऱ्या अनसधकृत 

बांधकामाच्या सिरुध्द चांर्ल्या पध्दतीने होऊ शकतो.  
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श्री.िसिंद्र िायकि ... 

  अध्यक्ष महोदय, कधी कधी एखाद े बांधकाम झालेले असते, ते जि एक 

आठिड्यामध्ये तोडले र्ेले नाही ति तो कोटावमध्ये जातो. कोटावतनू स्टे सदला जातो 

ि त ेबांधकाम कालांतिाने पक्के होते, अशी अनेक उदाहििे आहते. त्यामळेु त्या 

र्ोष्टीचा सिचाि दखेील र्हृ सिभार् ि नर्िसिकास सिभार्ाच्या माध्यमातनू व्हािा. हा 

एकसत्रत सिर्षय आह े कािि मुंबई महानर्िपासलका नर्िसिकास सिभार्ाच्या 

अखत्यारित येत ेि पोलीस ह ेर्हृ खात्याच्या अखत्यारित येतात. 

  अध्यक्ष महोदय, िाजेश्वि िार्ीनिाि स्मशानभमूीच्या आत जिळजिळ ८२ 

रुम्स होत्या. जेथे पे्रतांच ेदहन केले जाते, ज्याला आपि फ्यनुिल प्रेअि म्हितो ती 

केली जाते तेथे ८० ते ८२ रुम्स होत्या. त्यातील ४० रुम्स सशफ्ट किण्यात आल्या. 

अजनू ४२ रुम त्या सठकािी आहते. त्या ४२ रुम्स दखेील सशफ्ट केल्या ति तेथील 

जार्ा स्मशानासाठी उपयोर्ी ठिेल. 

नंति श्री.सशंद े... 
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श्री.िसिंद्र िायकि... 

त्या स्मशानभमूी येथील लहान मलुांना दफन किण्याची जार्ा अत्यंत लहान 

असल्याने त्यासाठी ४२ खोल्यांचे स्थलांति कििे र्िजेचे आह.े सदिहू स्मशानभमूी 

येथे लाकडाचा िापि करुन अंत्यसिधी किण्यात येतो त्याऐिजी सिद्यतु सकंिा र्ॅस 

दासहनी उपलब्ध करुन सदल्यास पयाविििास फायदा होईल. या दृष्टीकोनातनू पयावििि 

मंत्री महोदयांनी कायविाही किािी, अशी माझी सिनंती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, डीपी िोडिि अनेक झोपडपट््टया आहते. त्यांचा सिकास कििे 

ही महत्त्िाची बाब आह.े त्यासाठी एसआिए ि नर्ि सिकास सिभार्ाच्या माध्यमातनू 

बैठका घेऊन सनिवय घतेला ति डीपी िोडचा सिकास किण्यास मदत होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायालयाने आदशे सदले होते की, जोर्ेश्विी 

र्ुंफेपासनू ५०० मीटि के्षत्रात कोितेही बांधकाम किता येिाि नाही, त्यानंति ३०० 

मीटि के्षत्राची मयावदा घालण्यात आली. त्यानंति पिुातन िास्तचू्या जतनाच्या 

अनरु्षंर्ाने पीआयएल ि. २४४५/२०१० दाखल किण्यात आली होती. या 

प्रकििीच्या सनिवयामध्य े २५ मीटि के्षत्रात बांधकामास प्रसतबंध घालण्यात आला 

होता ि १०० मीटि के्षत्रात खाजर्ी बांधकामास प्रसतबंध घालण्यात आला होता. 

जोर्ेश्विी र्ुफंा येथील अध्यावपेक्षा असधक झोपडपट्टीचे स्थलांति किण्यात येईल, असे 

शपथपत्र मुंबई महानर्िपासलकेने न्यायालयात सादि केले. त्यानंति माननीय 

न्यायालयाच्या आदशेानसुाि ८० ते ९० टक्के झोपडपट्टीचे स्थलांति किण्यात आले 

आह.े सदिहू सठकािी नर्ि सिकास सिभार्ाच्या माध्यमातनू सशल्पग्रामच्या धतीिि 

एक उद्यान सिकसीत किािे ि त्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा, अशी 

माझी मार्िी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक र्हृसनमावि प्रकल्प अधविट अिस्थेत आहते ि 

त्यानरु्षंर्ाने अनेक सिकासक जेलमध्ये र्ेले आहते. माझ्या सिभार्ातील बांद्रा प्पलॉट 

ि कुलाबा प्पलॉट येथे ५० हजाि मसु्लीम िस्ती आह.े सतचा पनुसिवकास किण्याचे काम 

ओमकाि डेव्हलपसव या सिकासकाने हाती घेतले होते. त्याने तेथील २ हजाि घिे  
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श्री.िसिंद्र िायकि... 

तोडली आहते ि त्या लोकांना समुािे ३-४ िर्षाांपासनू भाड्याची िक्कम समळत नाही. 

तेथील लोक बेघि झाले आहते ि सिकासक जेलमध्ये आह.े त्यामळेु उक्त भार्ातील 

र्ांधी नर्ि, हिी नर्ि, िॉयल पाम येथील लोकांच्या पनुसिवकास प्रकल्पासाठीचा प्रयत्न 

किण्यात यािेत, अशी माझी मार्िी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आिे कॉलनीमध्ये अनेक सदिसांपासनू आर्ी लार्ण्याच े

प्रमाि िाढले आह.े त्याचा शोध पोलीस ि पयावििि सिभार्ाच्या माध्यमातनू घेतला 

ति त्यामार्ील कािि समोि येईल. सदिहू सठकािी अनसधकृत बांधकाम किण्यासाठी 

आर् लािण्याचे प्रकाि घडत आहते. यसुनट ि.१९ मधनू उच्च दाबाची िीज िासहनी 

केबल र्ेली आह.े त्याखाली अनेक घिे आहते त्यांना काही बाधा होऊ नये. याकरिता 

त्या भार्ातील झाडे तोडण्यात आली आहते. सदिहू भार्ातील लोकांचे स्थलांति 

कििे सकंिा त्यांना घिकुल उपलब्ध करुन दिेे असतशय महत्त्िाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आजच्या कामकाज पसत्रकेमध्ये दशवसिलेल्या सिभार्ांच्या 

मार्ण्यांना माझा पासठंबा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदस्य यांना बोलाियाचे असल्याने मी 

माझे भार्षि पिूव कितो. मला बोलण्याची संधी सदली त्याबद्दल मी आपला आभािी 

आह.े धन्यिाद ! 

------------ 
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श्री.अतलु भातखळकि (कांसदिली पिूव) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-

२०२३ च्या अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शेलाि यांनी सीबीआयने 

रॉड प्रकििी किाियाच्या काििाई संदभावत पििानग्या दणे्याची कायविाही आजही 

िाज्य सिकािकडे प्रलंसबत आह.े यासंदभावत त्यांनी लेखाजोखा मांडला आह.े त्याच े

र्हृ मंत्री महोदयांनी लर्चे उत्ति सदले, याबद्दल मला चांर्ले िाटले.  

यानंति श्री.तेलंर्... 
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श्री.अतलु भातखळकि..... 

 अध्यक्ष महोदय, र्हृ सिभार् हा कायदा ि सवु्यिस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत 

महत्त्िाचा सिभार् आह.े असे असताना या सिभार्ाच्या बाबतीत अशा प्रकािच्या 

घटना का घडत आहते? सिकाि ज्या सदशाने पािले टाकत आह,े ज्याप्रमािे कृती 

किीत आह,े त्यािरून या सिकािचा हते ू काय आह,े ह े स्पष्ट सदसत आह.े  र्हृ 

सिभार्ेासंदभावत सिवसामान्य मािसांमध्ये शंका सनमावि व्हािी, असे िाज्याचे र्हृ  

सिभार् काम किीत आह.े  ददुिेाने अशा प्रकािची सस्थती या िाज्यामध्ये सनमावि 

झालेली आह.े िाज्याला एक चांर्ले र्हृमंत्री लाभले होते. पिंत ुत्यांच्यािि तत्कालीन 

पोसलस आयकु्त, मुंबई यांनी अनेक आिोप केले. त्यानंति काही जिांनी मुंबई उच्च 

न्यायालयामध्ये यासचका दाखल केली. उक्त यासचकेिि सनिवय दतेाना माननीय मुंबई 

उच्च न्यायालयाने श्री.असनल दशेमखु यांची सीबीआयमाफव त चौकशी किण्याचे 

आदशे सदले. खिे पाहता िाज्य शासनाने माननीय उच्च न्यायालयाने  सदलेल्या 

चौकशी आदशेाचे स्िार्त किाियास पासहजे होते. सदि चौकशीस माननीय 

श्री.असनल दशेमखु यांनी सििोध केला, ह े आम्ही समज ू शकतो. पिंत ु माननीय 

श्री.असनल दशेमखु यांची सीबीआयमाफव त चौकशी किण्यात येऊ नये, यासाठी  िाज्य 

शासनाने माननीय उच्च न्यायालयामध्ये यासचका दाखल केली. महािाष्ट्राच्या 

इसतहासामध्ये असे केव्हाही घडले नव्हते. पि ते या महासिकास आघाडी सिकािच्या 

काळामध्ये घडले आह.े   

अध्यक्ष महोदय, िाज्य सिकािने या सिव कायविाहीसाठी सिकािी िसकलाची 

नेमिकू न किता सिशेर्ष िसकलाची नेमिकू केली. किदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी 

करून भ्रष्टाचािी मंत्रेी महोदयांना िाचिण्यासाठी िाज्य शासन प्रयत्न किीत होते.  

भ्रष्टाचािाची चौकशी करु नका, िाज्य शासन कसे काय म्हि ूशकते? िाज्य शासनाचे 

सल्लार्ाि कोि आहते, ह ेमला कळत नाही. माननीय मुबंई उच्च न्यायालयाच्या 

मखु्य न्यायासधशांनी सदलेल्या चौकशी आदशेासििोधात िाज्य शासनेाने माननीय 

सिोच्च न्यायालयामध्ये यासचका दाखल केली. उक्त यासचकेिि सनिवय दतेाना  

सिोच्च न्यायालयाने न्यायसनिवयामध्ये असे नमदू केले आह ेकी, 
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श्री.अतलु भातखळकि..... 

 "The court was so convinced with the SC order that the opposite 

party did not have to argue the case." असे म्हटले आह.े उक्त प्रकििी 

यसुक्तिाद किण्याची दखेील र्िज नाही, असे सिोच्च न्यायालयाने नमदू केले आह.े 

मार्ील अडीच िर्षाांमध्ये िाज्य शासनाने अशा प्रकािे अनेक पिािम केलेले आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाने संसिधानामध्ये तितदू नसलेल्या प्रभािी 

पोलीस महासंचालक पदािि श्री.संजय पांडे यांची सनयकु्ती केली. प्रत्यके िाज्याच े

पोलीस महासंचालक ह े िाजकीय हस्तके्षपासशिाय सनयकु्त झाले पासहजे, असे सन 

२००५ मध्यचे माननीय सिोच्च न्यायालयाने आदरे् सदले होते. 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्याचे पोलीस महासंचालक पद रिक्त होण्यापिूी िाज्य 

शासनाने पात्र अदधकाऱयांच्या नावाची यादी कें द्रीय लोकसेिा आयोर्ाकडे पाठसिि े

आिश्यक असते. त्यानंति कें द्रीय लोकसेिा आयोर् पात्र अदधकाऱयांचा र्ोपनीय 

अहिाल पाहून त्यापैकी तीन नािांची सशफािस संबंसधत िाज्याच्या माननीय 

मखु्यमंत्रयाकडे कितात.  त्यानंति मखु्यमंत्री महोदय सशफािस केलेल्या तीन 

व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीची राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हिनू सनयकु्त कितात. हा 

सनिवय माननीय सिोच्च न्यायालयाचा आह.े म्हिजे तो कायदा आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, जेव्हा श्री.सबुोध जयस्िाय कें द्र सिकािच्या आस्थापनेिि 

प्रसतसनयकु्तीिि र्ले्यानंति िाज्य शासनाने पात्र १०-१५ असधकाऱ्यांची नािे कें द्रीय 

लोकसेिा आयोर्ाकडे पाठसिले. त्यानंति कें द्रीय लोकसेिा आयोर्ाने बैठक घेऊन 

त्यापैकी तीन नािांची सशफािस केली. सदि सशफािस पत्रािि कें द्रीय लोकसेिा 

आयोर्ाच्या सदस्यांसह तत्कालीन िाज्याचे मखु्य ससचि श्री. सीतािाम कंुटे यांची 

दखेील स्िाक्षिी होती. कािि सदि बैठकीस ते दखेील उपसस्थत असिे अपेसक्षत 

असते. पिंत ु कें द्रीय लोकसेिा आयोर्ाने सशफािस केलेले सतन्ही व्यक्ती िाज्य 

शासनास पसंत नव्हतेे. कािि त्यांना त्यांच्या मनासािखा पोलीस महासंचालक 

सनयकु्त किायचा होता.  

यानंति श्री.कुलकिी........ 
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श्री. अतलु भातखळकि..... 

म्हिनू श्री. संजय पांडे यांना ॲक्टींर् डीजी म्हिनू सनयकु्त केले. ॲक्टींर् डीजी ह े

असंिैधासनक आह.े पिंत ुत्यािि कोिी बोलण्यास तयाि नव्हते. शेिटी माननीय उच्च 

न्यायालयात यासचका दाखल किण्यात आली होती. ॲक्टींर् डीजी ही संकल्पना 

नाही. माननीय सिोच्च न्यायालयाच्या सनकाला सििोधातील ही र्ोष्ट आह.े माननीय 

उच्च न्यायालयात जनसहत यासचका दाखल केल्यानंति िाज्य सिकािने आधीच्या 

प्रकििासािखाच याही प्रकििाचा प्रसतिाद केला होता. मी माननीय न्यायालयातील 

सिव रिपोटव िाचनू दाखसििाि नाही. पिंत ुया िाज्य सिकािला माननीय न्यायालयाने 

जेिढ्या चपिाक मािल्या आहते, तेिढ्या महािाष्ट्र िाज्याच्या इसतहासात कोित्याही 

िाज्य सिकािला समळाल्या नसतील. पिंत ुयाचा उपयोर् होत नाही. आदििीय श्री. 

शदि पिाि ह ेएकदा म्हिाले होते की, ''शहाण्याला शब्दाचा माि पिेुसा असतो.' ही 

बाब खिी आह.े पिंत ुह ेजि शहािे नसतील ति माननीय उच्च न्यायालयाने सकतीही 

सस्रक्चसव सदले तिीही काही फिक पडत नाही. िाज्य सिकाि या प्रकििात प्रसतिादी 

झाले आह.े घटनाबाय सनिवयाचे िाज्य सिकािने समथवन केले ि सांसर्तले की, 

यपुीएससीचा सनिवय िाज्य सिकािला मान्य नाही. त्यामळेु आम्ही यपुीएससीला पनु्हा 

एक पत्र सलहून पाठसििाि आहोत. माननीय उच्च न्यायालयाने सांसर्तले की, 

यपुीएससीच्या सनिवयािि तत्कालीन मखु्य ससचि श्री. ससतािाम कंुटे यांची सही आह.े 

त्या सनिवयािि त्यांनी सही केलेली आह.े पिंत ुइकडे आल्यािि एक आठिड्यानंति 

यपुीएससीला पत्र सलसहण्यात आले होते. त्यािि सिकािने यकु्तीिाद केला होता.              

श्री. संजय पांडे ह ेत्या प्रकििात प्रसतिादी होते. घटनाबाय असलेल्या याही प्रकििात 

सिशेर्ष िकील सनयकु्त केले होते. माननीय उच्च न्यायालयाने शेिटी सांसर्तले की, "It 

seems that Sanjay Pande is your blue eyed boy." ह ेसनिीक्षि माननीय 

उच्च न्यायालयाच्या न्यामतुीचे आह.े त्यात पढेु असे म्हटले आह ेकी, "... and 

there is tangible quid pro quo.."  'मी तमु्हाला ॲक्टींर् डीजी कितो.  

त्याबदल्यात आम्ही जसे म्हितो तसे तमु्ही िार्ािे.' यपुीएससी ने श्री. संजय पांडे 

यांचे नाि न घेण्याचे कािि होते की, त्यांच्या काही शेऱ्यांमध्ये "Very Good" असा 

शेिा नव्हता.  िाज्य सिकाि श्री. संजय पांडे यांचे िकील झाले होते. ते असे म्हिाले  
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श्री. अतलु भातखळकि..... 

की, 'त्यांचे शेिे चांर्ले होण्याकरिता अजव केला आह.े' त्यािि माननीय उच्च 

न्यायालयाने सांसर्तले की, या प्रकििातील फाईल न्यायालयासमोि सादि किाव्यात. 

याचे कािि न्यायालयास मासहत होते की, शेिे चांर्ले किा, ह े नाकािण्याचे काम 

तत्कालीन र्हृ ससचि श्री. ससतािाम कंुटे यांनीच केले होते. श्री. कंुटे हचे आता 

न्यायालयात सिकािची बाज ू मांडत होते. शेिे चांर्ले किण्यासंदभावतील फाईल 

दणे्यात याव्यात, ह े न्यायालयाने सांसर्तले होते. त्यानंति पढुच्या तािखसे िाज्य 

सिकािने माननीय उच्च न्यायालयात प्रसतज्ञापत्र दाखल करुन सांसर्तले की, काही 

हिकत नाही. आपि म्हित आहात तसे यपुीएससीच्या सलस्टमधील सतघांपैकी 

एकास मी पोलीस महासंचालक पदािि सनयकु्त कितो. ॲक्टींर् पोलीस 

महासंचालकांना काढून टाकले जाईल.   

 अध्यक्ष महोदय, ह े िाज्य सिकाि आह े का ही सकव स आह.े बाहिेच्या 

तमाशामळेु लोकांची किमिकू होते. पिंत ुया तमाशामळेु लोकांचे जीि जात आहते. 

ॲक्टींर् डीजी असतो काय ? श्री. ससतािाम कंुटे यांनी कशा पद्धतीने प्रसतज्ञापत्र दाखल 

केले आहते ? या सिव बदल्यांच्या प्रकििाची चौकशी ई.डी. आसि सीबीआय किीत 

आह.े त्यांना श्री. कंुटे यांनी जबाब दऊेन सांसर्तले आह े की, तत्कालीन र्हृमंत्री            

श्री. असनल दशेमखु ह ेमाझ्याकडे बदल्यांची यादी दते असत आसि त्या याद्या.....  

 अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी द्यािी. मी आमच्या पक्षातनू भार्षि 

कििािा दसुिा सदस्य आह.े मला अजनू नर्ि सिकास सिभार्ाच्या पिुििी मार्ण्यांिि 

बोलाियाचे आह.े  

 तागलका सिाध्यक्ष : मी आपिास सांर् ूइसच्ितो की, सन्माननीय सदस्य 

ॲड. आसशर्ष शेलाि ह े ३२ समसनटे बोलले आहते. आपली दहा समसनटांची िेळ 

संपलेली आह.े तिीही मी आपिास बोलण्यासाठी दहा समसनटे िाढिनू सदली आहते, 

याची मी आपिास जािीि करुन सदली आह.े   

यानंति श्री. चौधिी.... 
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श्री.अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, आपि मला जािीि करुन 

ददल्याबद्दल मी आपला आभारी आह.े  तो आपला अदधकार आह.े 

अध्यक्ष महोदय, श्री.सीताराम कंुटे यांनी दलहून ददले की, "श्री.अदनल दरे्मखु 

ह ेमाझ्याकडे बदल्यांच्या याद्या द्यायचे व त्या याद्या मी तत्कालीन गहृमंत्रयांकडे 

द्यायचो."  आय.ए.एस., आय.पी.एस. अदधकाऱयांना घटनेने संरक्षण ददलेले आह.े  

त े यासाठी आह े की, राजकारणी दकंवा सत्ताधाऱयांनी दबाव आणला तरीही 

कायद्याच्या व घटनेच्या दवरोधात त्यांनी काम करु नय.े  परंत ुह ेसांगत आहते की, 

गहृमंत्रयांनी माझ्याकडे बदल्यांची यादी ददली.  सन २००५ च्या प्रकार् दसंग दवरुध्द 

यदुनयन ऑफ इदंडया या प्रकरणावरील दनकालामध्य े 'बदल्या कर्ा करायच्या' ह े

सवोच्च न्यायालयाने आखनू ददले आह.े  असे असतानाही एक आय.ए.एस. 

असधकािी अर्ा प्रकारच ेदनवेदन करीत आहते ही गंभीर बाब आह.े 

अध्यक्ष महोदय, एवढेच नव्ह ेतर श्रीमती रश्मी र्कु्ला यांच्यावर दखेील काही 

आरोप झाले.  प्रेस स्टेटमेंट काढून सांगण्यात आले की, त्यांनी चकुीचे फोन टॅदपंग 

केले.  मी त्याच्या खोलावर जात नाही.  आपण त्या प्रकरणाची जरुर चौकर्ी करावी. 

आम्हाला काहीही अडचण नाही.  जे असले त्याची चौकर्ी करावी.  परंत ुसरकारने 

काढलेल्या प्रेस स्टेटमेंटमध्य ेश्री.सीताराम कंुटे यांनी मखु्य सदचव म्हणनू म्हटले आह े

की, "त्यांनी मी परवानगी न ददलेल्या फोनचे टॅदपंग केले. परंत ुत्या माझ्याकडे नंतर 

रडत-रडत आल्या व मी त्यांना माफ केले."  कायद्याने कोणाला माफ करण्याचा 

अदधकार आह ेका ?  पिंत ुश्री.कंुटे यांना ह ेमासहती होते की, असतरिक्त मखु्य ससचि, 

र्हृ असताना त्यांनीच फोन टॅसपंर्साठी लेखी पििानर्ी सदली होती.  नंति िाजकीय 

दबािापोटी त्यांना चकुीचे स्टेटमेंट द्यािे लार्ले.  जे आय.ए.एस. असधकािी घटना 

आसि कायद्यांचे उल्लंघन करुन िाज्यातील सत्ताधीशांसमोि नम्र होतात ते आता 

आपल्या माननीय मखु्यमंत्रयांचे सल्लार्ाि आहते.  मखु्य ससचि म्हिनू सनितृ्त होताना 

त्यांना मदुतिाढ समळािी म्हिनू जीि काढला र्लेा, दोन-तीन िेळा सदल्लीला फोन 

किण्यात आले.  पिंत ु मदुतिाढ न समळाल्यामळेु ते आता माननीय मखु्यमंत्रयांच े

सल्लार्ाि आहते.  या चचेच्या सनसमत्ताने माझी मार्िी आह ेकी,  
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श्री.अतलु भातखळकि..... 

श्री.सीतािाम कंुटे यांना तात्काळ त्या पदािरुन काढले पासहजे ि त्यांच्या या सिव 

भसूमकेची चौकशी झाली पासहजे.  असे अनेक सिर्षय आहते.  सध्या कायवित पोलीस 

महासंचालकांचा दखेील सिर्षय आह.े   

अध्यक्ष महोदय, िाज्याची र्नु्हरे्ािीच्या संदभावतील काय सस्थती आह ेत्याच्या 

जास्त खोलात मी जािाि नाही.  पिंत ुमी मघाशी टी.व्ही. िि बातमी पासहली की, 

पणु्यामधील सशिसेनेच्या एका नेत्याने मसहलेिि बलात्काि केला असा त्यांच्यािि 

आिोप लार्ला होता.  पिंत ुआता ती मसहला र्ायब आह.े  महािाष्ट्रामध्ये दसुिी पजुा 

चव्हाि होिाि आह,े अशी परिसस्थती आह.े  िीस-बािीस िर्षाांच्या मलुीचा र्भवपात 

करुन सतला यितमाळपासनू पणु्यापयांत आिण्यात आले.  त्यामध्ये त्या मलुीचा जीि 

र्ेला.  याचे िेकॉसडांर् दखेील पोसलसांकडे आह.े  त्यामध्ये कोित्या तत्कालीन 

मंत्रयांचा आिाज आह ेह े दखेील पोसलसांना कळाले आह ेपिंत ुअद्यापपयांत सदि 

माजी मंत्रयाच्या सििोधात एफ.आय.आि. दाखल केलेला नाही.  ही िाज्याची सस्थती 

आह.े  एका बाजलूा काही मंत्री बायका लपित आहते ति काही मंत्री प्रॉपटयाव लपित 

आहते.  प्रसतज्ञापत्रामध्ये सांर्नू दखेील त्यांच्यािि काििाई होत नाही.  मी टाईम्स 

ऑफ इसंडया या ितृ्तपत्रातील अलीकडची एक बातमी िाचनू दाखसितो. "12 

Thefts, 2 Rapes a day, City crime up by 27%." पिंत ुददुिै ह ेआह ेकी, 

कंुपिच शेत खात आह.े  त्यांच्यािि काििाई होत नाही. एका सत्ताधािी पक्षाच्या 

यिुक काँगे्रसच्या अध्यक्षासििोधात एका तरुिीने बलात्कािाची तिाि केली.  सपसडत 

मसहला दखेील मसुस्लम होती.  पिंत ुसाधा एफ.आय.आि. दखेील नोंदसिण्यात आला 

नाही.  उलट सत्ताधािी पक्षाच्या कायावलयामध्य ेयेऊन त्या पदासधकाऱ्याने पत्रकाि 

परिर्षद घेतली.  असे असेल ति सनभवया प्रकििानंति कशासाठी ३५४ चा कायदा 

केला आह,े असा माझा प्रश्न आह.े   

अध्यक्ष महोदय, या िाज्यातील कायदा ि सवु्यिस्था अत्यंत खालच्या 

स्तिािि पोहचली आह.े   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. अतलु भातखळकि... 

अध्यक्ष महोदय, ही दसुिी बातमी आह.े  त्यात असे नमदू केले आह ेकी, SC 

on CCTV at police station, State defying" ह ेमी म्हित नाही ति मुंबईच े

माननीय उच्च न्यायालय म्हिते.  सन २०२० मध्य ेमाननीय सिोच्च न्यायालयाने 

एक सनिवय सदला की, िाज्यातल्या, दशेातल्या सिव पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 

बससिले पासहजेत. आपि अडीच िर्षावत काय केले ?  माननीय उच्च न्यायालयाचे 

मत ऐका.  मा. उच्च न्यायालयाने या संदभावतील आदशेात असे नमदू केले आह ेकी, 

"Whenever we ask for cctv footage it is never given.  The purpose 

of the Supreme Court passing the order is loss. It is done 

intentionally." ह े ठििनू केले जाते की पोलीस ठाण्यांमध्ये र्हृ सिभार्ाकडून 

सीसीटीव्ही कॅमेिे बससिले जात नाहीत, अस े माननीय उच्च न्यायालय म्हिते. 

त्यामळेु या िाज्यातील कायदा ि सवु्यिस्था अत्यंत खालच्या पातळीिि र्ेली 

आह.े  माझी र्हृमंत्री महोदयांना सिनंती आह े की... व्यक्तीश: मला त्यांच्याबद्दल 

आदि आह.े  अत्यंत सज्जन आसि प्रामासिक म्हिनू मला ते परिसचत आहते.  म्हिनू 

आपि या सिाांच्या िि उठून ह ेॲक्टींर् डी.जी. नािाचे प्रकिि आपल्या प्रभािामळेु 

घडले की आपले जे ििचे प्रमखु आहते त्यांच्यामळेु घडले.  कािि आता त्यांच्या 

रिटायिमेंटला ३-४ मसहने सशल्लक असताना आपि लर्चे त्यांना सी.पी. 

केले.  आमची त्याला हिकत नाही.  कािि आपला तो असधकाि आह.े 

          अध्यक्ष महोदय, नर्िसिकास सिभार्ाच्या मार्ण्या सधु्दा या सठकािी चचलेा 

घेतल्या आहते.  नर्िसिकास सिभार्ेािि आधीच्या अनेक िक्त्यांनी भार्षिे केली 

आहते.  

(संबंसधत मंत्री सभार्हृात नसल्याने सििोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य 

तशी मार्िी कितात.)     
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          तागलका सिाध्यक्ष (श्री. दीपक चव् ाण) : इति मंत्री महोदय त्याबाबत 

नोंद घेत आहते. 

          श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, पयाविििाच्या नािाखाली मुंबई 

शहिातल्या सिकासाचा बट््टयाबोळ आसि त्या नािाखाली मुंबई महापासलका 

सिकण्याचे एक मोठे र्षड्यंत्र आह.े  

          अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातात एक ितृ्तपत्रीय कात्रि आह.े  त्यामध्ये अस े

म्हटले आह ेकी, मुंबई शहिाचा पढुच्या ५० िर्षावचा पािी प्रश्न सोडसििािा “र्ािर्ाई 

धिि” नािाचा प्रकल्प िद्द. कािि काय ति आम्हाला त्या सठकािची झाडे तोडािी 

लार्तील.  श्री. माधििाि सचतळे यांचे नाि या सभार्हृातील अनेक सन्माननीय 

सदस्यांना मासहती असेल.  ते फाि मोठे जलतज्ज्ञ आहते.  जर्ातले सिोच्च पिुस्काि 

या व्यक्तीला समळाले आहते.  आपल्या िाज्याचे ते ससचि होते.  त्यांना जेव्हा या 

प्रश्नािि त्यांचे मत सिचािले तेव्हा त्यांनी एका िाक्यात सांसर्तले की,“र्ािर्ाई धिि 

प्रकल्प िद्द कििे, हा शधु्द िेडेपिा आह.े”   पि त्यासाठी कािि काय सांसर्तले ति 

झाडे तोडली जातात.  

अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानर्िपासलकेचे िैसशष््टय असे आह े की, प्रकल्प 

कधीही होिो.  पि आधी त्यािि सल्लार्ाि नेमा, एिढे एकमेि धोिि आह.े  त्यानंति 

आिेमध्य ेकािशेडचे काम थांबसिले.  ह ेका केले ति आिेमध्ये पयाविििाचा ऱ्हास 

होता कामा नये. मी याला बालहट्ट िर्ैिे मी म्हििाि नाही. 

अध्यक्ष महोदय, आता मी पढुच्या बातमीची मासहती दतेो.  त्यामध्ये अस े

म्हटले आह ेकी,“आिेमधील त्या झाडांची अखिे कत्तल”.  ही कत्तल कोिी केली 

ति त्या सठकािी काि डेपोच ेकाम कििािे लोक आहते त्यांनी या झाडांची कत्तल 

केली.  

(सत्तारुढ पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलत असतात.) 
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तागलका सिाध्यक्ष : होय.  दोन्ही बाजलूा समान िेळ दणे्यात येईल. 

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, दसुिे म्हिजे ज्या आिे कॉलनीमध्ये 

मेरोची कािशेड न किण्याचा सनिवय घेऊन मुंबई शहिाच्या एकासत्मक प्रकल्पाचा 

बट््टयाबोळ या सिकािने आपल्या अहकंािापायी केला त्या आिेमध्येच आि.टी.ओ.च े

ऑसफस सनमावि किण्याची सचूना आता सदली आह.े  म्हिजे तेथे आिटीओचे 

ऑसफस चालते.  पि मेरोची कािशेड चालत नाही.  मी पििा एका प्रश्नाच्या 

उत्तिामध्ये िाचले की आता तथेील आमदािांच्या मार्िीिरुन आिे कॉलनीमध्ये 

िधृ्दाश्रम सधु्दा उभा िाहण्यासाठी पििानर्ी दिेाि.  

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. अतलु भातखळकि.... 

 पण पणूा र्हराच्या दहताचा आरे कारर्ेडचा प्रकल्प मात्र कििाि नाही. मुंबई 

महानर्िपासलकेमध्ये काय सरुु आह ेयाबाबतची अजनू एक बातमी अशी आह े की, 

" िाहनतळ प्रासधकििासाठी आिखी एक िर्षव प्रसतक्षा." ह ेसिवजि मुबंई शहिाच े

प्रश्न सोडििाि आहते. 

 तागलका सिाध्यक्ष (श्री. दीपक चव् ाण) : सन्माननीय सदस्य श्री. अतलु 

भातखळकि मी आपल्याला सांर्तो की, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर्ष शेलाि ह े

३२ समसनटे बोलले आसि आपले बोलिे सरुु होऊन २० समसनटे झालेली आहते. मर् 

आपल्या पक्षाचा िेळ सशल्लक िाहिाि नाही. त्यामळेु इति सन्माननीय सदस्यांनी 

बोलण्याची संधी मासर्तली ति त्यांना ती संधी समळिाि नाही. त्यामळेु आपि जिा 

िेळेची मयावदा पाळािी. आता मी आपल्याला २ समसनटांचा िेळ दतेो. तेिढया िेळात 

आपि आपले भार्षि पिूव किािे.  

 श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय,  कृपया मला ५ समसनटांचा िेळ 

दणे्यात यािा कािि मी जेन्ययुन प्रश्न मांडत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मुबंई शहिाची रासफक सोडसिण्यासाठी दोन मार्व होते. एक 

म्हिजे मेरो. त्याचा आपि बट्याबोळ केला आह.े सन २०३४ च्या डीपीमध्य े

िाहनतळाची आसि त्याच्या प्रासधकििाची एक संकल्पना आिली. पिंत ु साधे 

प्रासधकिि आसि त्याची सससस्टम उभी किण्यासाठी मुंबई महानर्िपासलकेकडे िेळ 

नाही. आताच्या सिकािच्या कालखडंात या प्रासधकििाला जिळपास १२ ते १३ 

मसहने पिूव िेळ व्यक्ती नव्हती. भसूमर्त िाहनतळाचे काय धोिि आह े ह े मुंबई 

महानर्िपासलकेकडे नाही. इस्टेट सडपाटवमेंट म्हिते ते िोड किेल आसि िोड म्हिते 

इस्टेट सडपाटवमेंट किेल. त्यामळेु मुंबई शहिाच्या दोन्ही प्रश्नांचा बट्याबोळ केलेला 

आह.े  
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अध्यक्ष महोदय, आपि मला कमी िेळ दते आहात त्यामळेु मी शेिटच्या 

मदु्याकडे जात आह.े मघाशी मुंबई िातािििीय बदल २०२० चा उल्लेख झाला.  

श्री. अतलु भातखळकि.... 

यामध्ये दशेाच्या माननीय पंतप्रधानांनी सन २०७० चे उसद्दष्ट ठेिलेले आह.े ही चांर्ली 

बाब आह.े मुंबई महानर्िपासलकेने हचे उसद्दष्ट सन २०५० पयांत ठेिले आह.े जी बाब 

पिूव दशेाला सन २०७० साली जमेल त्याच्याऐिजी आम्ही २० िर्षव आधी किीत 

आहोत. पिंत ुसस्थती काय आह ेति पयाविििातील बदल. असे किीत असताना मुंबई 

शहिातील मलुभतू प्रश्न अजनू सटुत नाहीत. एचटीपी, ससव्हिेज सरटमेंट प्पलॅन्ट, २५ 

िर्षव सत्ता आह ेतिी दखेील १.२५ मुंबईकिांचा मलैा आसि सांडपािी ह ेसरटमेंटसशिाय 

समदु्रात सदले जाते. त्यांचे एचटीपीची टेंडि काढले. त्याची सस्थती अशी आह ेकी, 

पसहले टेंडि २६ हजाि कोटी रुपयांचे आले. पिंत ुपिुे महानर्िपासलकेने १/३ पेक्षा 

कमी सकमतीमध्येा काढले. शेिटी लोक सिोच्च न्यायालयामध्ये र्ेले तेव्हा 

न्यायालयाने एका हअेरिंर्साठी मुंबई महानर्िपासलकेच्या आयकु्तांना बोलािनू घेतले 

आसि सांसर्तले की, तमु्ही स्ित: आमच्यासमोि उभे िाहा. मर् ते टेंडि कॅन्सल 

करुन...एिढेच नाही ति दशेाच्या सिोच्च न्यायालयाने सांसर्तले की, आपि 

एचटीपीचे जे टेंडि काढिाि आहात ते आम्ही मॉसनटि करु. कािि आमचा तमुच्यािि 

सिश्वास िासहलेला नाही. त्यामळेु नर्ि सिकास आसि मुंबई शहिाच्या सिकासाच्या 

नािाखाली मुंबई शहिाची िाट ति लािलीच आह ेपिंत ुमुंबई सिकण्याचा डाि आह.े 

प्रसतक्षा नर्िच्या बस डेपोसाठी १ रुपया सदला आसि आसिक नर्िचा बसडेपो, 

खाजर्ी बसिाल्यांना १ रुपया सदला. यासाठी ठिाि पास केला जात आह.े सन्माननीय 

सदस्य ॲड. आसशर्ष शेलाि यांनी बसचे सांसर्तले त्यामळेु मिाठीच्या  नािाखाली.. 

पोयसि नदीच्या रंुदीकििामध्ये आमच्या मतदािसंघातील लोकांना माहूल आसि 

त्याच्याही पढेु सिस्थासपत केले जात आह.े ह ेधोिि बदलले पासहजे. ज्या सठकािी 

लोक आहते सतथेच त्यांना िाहायला समळाले पासहजे. तिच या नद्यांचा पनुसिवकास 

होईल. त्यामळेु या सिव मुंबई शहिाचा बट्याबोळ केलेला आह.े अध्यक्ष महोदय, मी 
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फाि सडटेलमध्ये जात नाही.  पि एिढेच सांर्तो की, मुंबई महानर्िपासलकेच्या स्थायी 

ससमतीचे माजी अध्यक्षांिि आयकि सिभार्ाने िेड टाकली त्याचे रिपोटव माझ्याकडे  

 

श्री. अतलु भातखळकि.... 

आहते. ते मी आता िाचनू दाखित नाही. त्यामळेु मुंबई महानर्िपासलकेमध्ये सरुु 

असिािा भ्रष्टाचािाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायसधशामाफव त स्ितंत्र चौकशी किािी, 

अशी मी मार्िी कितो आसि माझे भार्षि संपसितो.  

-------- 

यानंति श्रीमती किंदीकि.... 
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    माग तीच्या मुद्दयाबाबत 

 श्री अब ूआजमी : अध्यक्ष महोदय, पिेू महािाष्ट्र के सिकािी मेसडकल कॉलेज 

के टीचसव औि डॉक्टसव हड़ताल पि ह.ै सम्माननीय मंत्री श्री असमत दखेमखु जी की 

ओि से डॉक्टिों से मलुाकात औि चचाव हुई थी. ऐसा आश्वासन सदया र्या था सक ८० 

प्रसतशत मांर्े पिूी हो जाएर्ी. लेसकन अभी तक शायद उनको जानकािी नहीं समली ह ै

या उनकी मांर्े पिूी नहीं हुई ह.ै िे सभी हड़ताल पि बैठे ह.ै मेिा सनिेदन ह ैसक सिकाि 

ने इसकी नोंद लेनी चासहए औि उस काम को जल्द से जल्द किना चासहए, तासक िे 

हड़ताल खत्म कि सके. सम्माननीय मंत्री महोदय इस बािे में कुि जानकािी देंर्े तो 

अच्िा होर्ा.  

 श्री.असमत दशेमखु : अध्यक्ष महोदय,   सन्माननीय सदस्य श्री. अब ुआजमी 

यांनी या सठकािी एक  मदु्दा मांडला आह.े या संबंधी काल संचालक, ससचि ि मी 

स्ित: या सिव आंदोलकांशी चचाव केली.  त्यांच्या मार्ण्या आम्ही तत्ित: मान्य 

केलेल्या आहते. काही मार्ण्यांबाबत माननीय मखु्यमंत्री श्री. उद्धि ठाकिे यांची एक 

बैठक घडिनू आिायची आह.े या नंति सनिवय होईल. त्यांचा एक मदु्दा  असनू त्या 

संबंधी प्रशासकीय बाबीमध्ये चचाव होत आह.े या बाबत मार्व सनघले. िाज्य शासन 

सकािात्मक आह.े  मी त्यांना आिाहन करु इसच्ितो की, त्यांनी ह ेआदंोलन मार् े

घ्यािे. िैद्यकीय सशक्षि घेिाऱ्या सिद्यार्थयावचे ह ेआंदोलन सरुु आह.े यामळेु त्यांच े

नकुसान होत आह.े आता परिक्षा होत आहते, यामळेु सदनाच्या माध्यमातनू या 

सिाांनी आंदोलन मार्े घ्यािे, माघाि घ्यािी, असे मी त्यांना आिाहन कितो 

     ----------  
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   पृ.शी : अनदुानाकरिता मार्ण्या  

   मु.शी : सन २०२२-२३ च्या अनदुानाकरिता मार्ण्या : 

१) र्हृ सिभार् 

२) नर्िसिकास सिभार् 

३) र्हृ सनमावि सिभार् 

४) पयावििि ि िातािििीय बदल सिभार्  

    (चचाव पढेु सरुु...) 

 श्री.  िोसहत पिाि ( कजवत – जामखडे ) :   सन २०२२-२३ च्या 

अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उभा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, र्हृ सिभार्ाच्या संबंधी मी या सठकािी बोल ूइसच्ितो. या 

सठकािी माननीय मंत्री उपसस्थत आहते. मी शासनाला सांर् ू इसच्ितो. िाज्यातील 

एकूि के्षत्रफळाच्या दृष्टीने  नर्ि सजल्हा हा सिावत मोठा सजल्हा असनू त्याचे के्षत्रफळ 

१७ हजाि ४१३ चौ.सक.मी आह.े  या सजल्यात पोसलसांची संख्या केिळ ३२०० 

आह.े  येथे साधाििपिे १४१६ लोकांमार्े एक पोलीस सशपाई सकंिा असधकािी 

आह.े इति सजल्यांची तलुना केली ति आपिास सदसनू येईल की,  जळर्ाि सजल्याच े 

क्षेत्रफळ  साडे ११ हजाि चौ.सक.मी. असताना येथे ३५०० पोलीस आहते. मला 

कोित्याही सजल्यातील पोसलसांची संख्या कमी किा असे म्हिायचे नाही. नर्ि हा 

मोठा सजल्हा  असनू येथील िाईम िेट दखेील जास्त आह.े  मंत्री महोदयांना मी सिनंती 

कितो. आता जी पोलीस भिती केली जािाि आह,े त्यात नर्ि सजल्यासाठी 

असधकासधक पोलीस बळ आपि सदले ति तेथील लोकांना त्याचा फायदा नक्कीच 

होईल. नर्ि सजल्यामध्ये असतशय मध्यभार्ी पोसलसांची जार्ा आह.े तेथे पोसलसांना  
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श्री.  िोसहत पिाि…. 

िाहण्याची व्यिस्था केली ति त्यांना फायदा होऊ शकतो. पोलीस िसाहतीच्या बाबत 

शासनाने सिचाि किािा, अशी मी सिनंती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्या िाज्यात  िाहतकू पोलीस, पोलीस सिव सठकािी 

उपसस्थत असतात. िात्री सकेतीही िाजले तिी  आपल्या सिाांसाठी ते डयटुी कितात. 

सदिाळी असो सकंिा कोिताही सि असो, पढेु मार्े काहीही न बघता आपले पोलीस 

अहोिात्र लोकांची सेिा किीत असतात. मी अनेक पोसलसांशी  चचाव केली असता 

त्यांनी असे सांसर्तले की, आमची हक्काची सटु्टी अबासधत िासहली पासहजे. याचा 

फायदा आम्हाला ि आमच्या कुटंुबीयांना होईल. पिूी सेिेत  असलेल्या पोलीस 

असधकािी सकंिा कमवचािी यांच्याकरिता शासनाकडून बँकेशी टाय अप करुन एक 

योजना सरुु केलेली होती.  

        यानंति श्रीमती सर्िप...  
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श्री.िोसहत पिाि ... 

त्यामध्ये पोलीस सेिते असताना तो एखाद्या घिासाठी लोन घेत होता. तो ग्रामीि 

भार्ातील असेल ति तथेे एखाद ेघि बांधायचे असेल ति तो बांध ूशकत होता. शहिी 

भार्ातील असले ति एखादा फ्लॅट त्या सठकािी घेत होता. त्यात सिकािकडून काही 

प्रमािात सहकायव होत होते. त्यामळेु या बाबतीत दखेील एक सकािात्मक सिचाि 

िाज्य सिकािकडून व्हािा, अशी मी सिनंती कितो. 

    अध्यक्ष महोदय, पोसलसांच्या मलुांकरिता सशक्षि कजावकरिता आपल्याला 

काही मदत किता येईल का, याबाबतीत एक सिचाि सिकािकडून व्हािा. नर्ि 

सजल्यातील एस.पी. श्री.मनोज पाटील यांच्या पढुाकािाने नर्ि सजल्यामध्य ेई टपाल 

सेिा कायावसन्ित केली र्लेी आह.े ती जि महािाष्ट्रामध्य ेस्िीकािली र्ेली ति त्याचा 

फायदा नक्कीच महािाष्ट्रातील इति सजल्यांना होऊ शकतो.  

  अध्यक्ष महोदय, नर्िसिकास सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि बोलताना मला ह े

सांर्ाियाचे आह ेकी, माझ्या कजवत जामखडेमध्य ेकजवत नर्िपंचायत ि जामखडे 

नर्िपरिर्षद आह.े मधल्या काळात असा सनिवय घेतला होता की, एखाद्या 

तालकु्यामध्ये जि कुठलीही नर्िपंचायत, नर्िपरिर्षद नसले ति तेथील जे प्रमखु 

तालकु्याच ेसठकाि आह ेत्याचे रुपांति लर्चे नर्िपरिर्षद नाही ति नर्िपंचायतीमध्ये 

व्हािे. त्यामध्ये असे झाले की, पिूी जी ग्रामपंचायत होती तेथे जे र्ायिान होते म्हिज े

त्या परिसिाला र्ायिान असे नाि आह.े तेथे अनेक लोक ३० त े४० िर्षे झाली िाहत 

आहते. त्यांचा िास्तव्याचा ३० िर्षाांचा कालािधी आह.े तस ेपासहले ति, ते त्यांच्या 

मालकीचेच आह.े तिी दखेील त्या जार्ेला र्ायिान ह ेनाि असल्यामळेु त्या सठकािी 

घिकुल दतेा येत नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, मेी सिनंतीपिूवक सांर्तो की, माझ्या मतदािसंघात आम्ही 

या संदभावत पाठपिुािा किीतच आहोत. पिंत,ु त्यासाठी महसलू ि नर्िसिकास या २ 

सिभार्ांनी समळून एक योजना आिली ि जेथे अशा काही अडचिी असतील त्या 

सोडसिण्यासाठी त्या योजनेमध्य ेसिचाि केला र्लेा ति त्या सठकािी असलेल्या  
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श्री.िोसहत पिाि ... 

सामान्य लोकांना त्याचा नक्कीच फायदा होऊ शकेेल. त्या योजनेंतर्वत येत्या 

काळामध्य ेआपल्याला त्या लोकांना त्या सठकािी नक्कीच घिकुल दतेा येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, एक शेिटचा पि महत्िाचा सिर्षय मला मांडाियाचा आह.े 

खिे ति हा सिर्षय कोित्या सिभार्ाच्या अंतर्वत येईल ह ेआज सांर्ता येिाि नाही. 

शहिी िोजर्ाि हमी योजना येत्या काळामध्य ेआपल्या महािाष्ट्रामध्ये आिण्यासाठी 

सिचाि व्हािा. िाजस्थानमध्य ेयाबाबतीत सिचाि केला र्ेला होता. काही प्रमािात 

तेथे सरुुिात दखेील झाली. महािाष्ट्रामध्ये दखेील अप्रत्यक्षपिे... आताच्या या 

अथवसंकल्पामध्ये संत जनाबाई सामासजक सिुक्षा ि कल्याि योजना आिली र्ेली 

आह.े या योजनेेंतर्वत असंघसटत क्षेत्रातील मसहलांसाठी २५० कोटी रुपये सबज 

भांडिल उपलब्ध .... ही असतशय स्िार्त किण्यासािखी योजना आह.े पिंत,ु 

असंघसटत क्षेत्रातील इतिही लोक आहते. त्यामध्ये शहिी भार्ामध्ये ४५ टक्क्यांपेक्षा 

जास्त लोक िाहतात. आपि पासहले ति, असंघसटत क्षेत्रामध्य ेमेजॉरिटीने लोक काम 

किीत असतात. आपि एकूि आत्महत्या पासहल्या ति, महािाष्ट्रात सकंिा दशेामध्य े

होिाऱ्या आत्महत्यांपैकी २५ टक्के आत्महत्या या शहिामध्ये िोजंदािीने काम 

कििाऱ्या लोकांच्या होत असतात. त्यामळेु येत्या काळामध्य ेआपल्याला जि शहिी 

िोजर्ाि हमी योजना आिता आली ति Intergeneration poverty cycle म्हिज े

एखाद्या र्िीब कुटंुबातील व्यक्ती त्याला सशक्षि न घेता आल्यामळेु सकंिा आसथवक 

अडचिीत असल्यामळेु पढेु त्याला कुठल्याही प्रकािचे कौशल्य, सशक्षि मर् ते 

प्राथसमक असो माध्यसमक असो असे कुठलेही सशक्षि न समळाल्यामळेु आई-

िडेील जो व्यिसाय कितात त्याच व्यिसायामध्य े त्यांची पढुची सपढी अडकून 

िाहते. त्यामळेु त्यांची प्रर्ती होत नाही.   

  अध्यक्ष महोदय, त्या सपढीला जि आपल्याला त्यातनू बाहिे काढाियेाच े

असेल ति, येत्या काळामध्य ेशहिी िोजर्ाि हमी योजनेचा सिचाि किािा लार्ेल. तो 

सिचाि झाल्यानंति तो सडमांड सरव्हन असल्यामळेु ज्या व्यक्तीला या योजनेमध्य े

यायचे आह ेत्यांनेी नोंदिी किि ेमहत्िाचे आह.े त्यामळेु  पढेु िाज्यािि कुठलीही 
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श्री.िोसहत पिाि ... 

आपत्ती आली ति शहिी भार्ात िाहिाऱ्या अशा नोंदिी केलेल्या लोकांना मदत 

किण्यासाठी आपल्याला फायदा होऊ शकतो. 

 अध्यक्ष महोदय, पयावििि ि िाताििि सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि बोलताना 

मला ह ेसांर्ाियाचे आह ेकी, एअि पोल्यशूनच्या बाबतीत मुंबई शहि ह ेभाितामध्य े

पसहल्या नाही ति दसुऱ्या िमाकांिि आह.े त्या बाबतीत एक दीघवकालीन धोिि 

असिे सततकेच महत्िाचे आह.े इलेसक्रक व्हईेकलच्या बाबतीत सिकािने चांर्ला 

सनिवय केला. त्याचे स्िार्तच केले पासहजे. पिंत,ु आपि पासहले ति शहिी भार्ामध्य े

जे एअि पोल्यशून िाढत ेत्याचे मखु्य कािि रॅसफक आह.े रॅसफक कमी किण्यासाठी 

जि आपल्याला त्या त्या नर्िपासलका, महानर्िपासलकांमध्ये र्रु्ल बेस्ड रॅसफक 

कंरोल ससस्टीम लािता आली ति त्याचा फायदा नक्कीच होऊ शकतो. 

  अध्यक्ष महोदय, मांडण्यासािख ेअनेक सिर्षय आहते. मात्र अनेक सन्मानीय 

सदस्यांना दखेील बोलाियाचे असल्याने मी जास्त बोलनू जास्त िेळ घिेाि नाही. मी 

ज्या काही िोट्या पिंत,ु महत्िाच्या मार्ण्या केल्या आहते, त्याबाबत सिकाि 

सकािात्मक असले अशी अपेक्षा कितो. आपि मला बोलण्याची संधी सदली, 

त्याकरिता आपले आभाि व्यक्त कितो ि थांबतो. जय सहदं. जय महािाष्ट्र. 

.......... 

  नंति श्री.सनतनििे ... 
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 श्री झीशान ससद्दीकी  (िांद्र ेपिूव) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ के 

अथवसंकल्प में की अनदुानों की मांर्ों पि बोलने के सलए मैं खड़ा हुआ हू.ं  

 अध्यक्ष महोदय, मैं र्हृ सिभार्, नर्ि सिकास सिभार्, र्हृसनमावि सिभार् औि 

पयावििि ि िातािििीय बदल सिभार् के बािे में बोलना चाहता हू.ं 

 अध्यक्ष महोदय, मैं मुंबई की सड़कों के बािे में बात किना चाहूरं्ा. हम सभी 

को पता ह ैसक आज मुंबई में सड़कों की सस्थसत कैसी ह ैऔि सड़कों में सकतने र्ढ्ढे 

ह.ै यह एक इकॉनॉसमक ऑफेन्स ही नहीं, तो इसको एक सिसमनल ऑफेन्स भी कहा 

जाएर्ा. क्योंसक हि सबुह जब हम उठते ह,ै तो हम दखेते ह ैसक कई एसक्सडेंट हो िह े

ह,ै कई लोर्ों की जान खिाब सड़कों के कािि जा िही ह.ै  इसका ब्लेम मैं कॉन्रैक्टि 

पि डालना चाहूरं्ा. जो कॉन्रैक्टसव ह,ै कॉन्रैक्टि का जो काटेल महानर्िपासलका में 

बना ह,ै उसके कािि नये कॉन्रैक्टसव को इसमें आने को नहीं समलता ह.ै ये जो 

कॉन्रैक्टसव ह,ै िे ब्लैकसलस्ट होकि, अलर् अलर् कंपनी खोलकि, सफि से आ जाते 

ह ैऔि सफि बिुा काम किते ह.ै 

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई की हि एक सड़क के बािे में मैं सझुाि दनेा चाहूरं्ा. मेिे 

मतदाि के्षत्र िांद्र ेपिूव में सड़कों की हालत बहुत खिाब ह.ै मैं चाहता हू ंसक हिेक सड़क 

पि कोअि-सॅम्पसलंर् हो जाए, जो सक सटीफाईड लैब के द्वािा होनी चासहए. ये जो 

सॅम्पल के कोअि सलए जाएंर्े, िह कोई भी एजेन्सी नहीं, मर्ि िेप्पयटेुड एजेन्सी, जैसे 

सक आईआईटी औि व्हीजेटीआय से हो. उसके बाद पता चलेर्ा सक सड़कों पि 

सकतना डांबि ह ैऔि मटेरियल कैसा ह.ै डांबि की जो क्िाँटीटी इस्तेमाल होती ह ैिह 

काफी हद तक कम होती ह.ै मेिे मतदाि क्षेत्र में सड़कों के जो काम हो िह ेह,ै उसके 

बािे में मैंने महानर्िपासलका के आयकु्त साहब को भी कई बाि सलखा ह.ै जो भ्रष्टाचाि 

मेिे मतदाि के्षत्र िांद्र ेपिूव में हो िहा ह,ै उसके बािे में भी मैंने आयकु्त साहब को कई बाि 

सलसखत रुप में पत्र सदया ह.ै लेसकन मझुे इसका कभी भी सही जिाब नहीं समला ह.ै मैं 

सजस सिभार् के बािे में सशकायत किता हू,ं तो िे उसी सिभार् से कहते ह ैसक इसके 

बािे में आप कािविाई कीसजए. तो कािविाई कौन किेर्ा औि अपने आप पि कािविाई  
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श्री झीशान ससद्दीकी...... 

कैसे किेर्ा ?   इससलए मेिी यही सिनती िहरे्ी सक एच पिूव िॉडव में जो भ्रष्टाचाि ह,ै उस 

ओि ध्यान सदया जाए.  

 अध्यक्ष महोदय, मेिे मतदाि क्षेत्र में व्ही.एन. दसेाई अस्पताल ह,ै सजसमें 

मिम्मत की बहुत जरुित ह,ै िहां पि सिकास किने की बहुत जरुित ह.ै यसद आप 

अस्पताल में जाकि दखेेंर्े तो पता चलेर्ा सक िहां पि डॉक्टसव की बहुत कमी ह,ै 

स्पेसशयासलस्ट डॉक्टसव की कमी ह.ै िहां एक मटेिसनटी िॉडव होता था, लेसकन अब 

िह इस्तेमाल में नहीं ह.ै मेिे मतदाि के्षत्र िांद्र ेपूिव में महानर्िपासलका का व्ही.एन. 

दसेाई यह एक ही अस्पताल ह.ै लेसकन िहां भी आईसीय ूएक प्राईव्हटे कंपनी लोर्ों 

से ज्यादा पैसे लेकि चला िही ह.ै  मैंने इस बािे में आयकु्त साहब के साथ चचाव भी की 

ह.ै मैंने उनसे एक सडन सिसजट किने के सलए सिनती की ह.ै इस अस्पताल की सस्थसत 

बहुत खिाब ह.ै इसके कािि िांद्र ेपिूव के लोर्ों को बहुत कसठनाई का सामना किना 

पड़ िहा ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मेिे मतदाि क्षेत्र में बीकेसी का एरिया आता ह.ै बीकेसी के 

स्माटव पाकीरं् का उद्घाटन सम्माननीय मखु्यमतं्री जी ने सकया. हमािे पालक मंत्री 

सम्माननीय श्री आसदत्य ठाकिे जी भी िहां उपसस्थत थे औि मैं भी था. उसका उद्घाटन 

तो हो र्या, लेसकन आप बीकेसी में जाकि स्माटव पाकीरं् दखेेंर्े, तो पाकीरं् के बािे में 

कुि स्माटव नहीं ह.ै ऐसा सदखायी दरे्ा. मेिे पास कुि तस्िीिें ह ैजो मैं आपको दनेा 

चाहूरं्ा. स्माटव पाकीरं् तो दिू की बात ह,ै उसकी कंसडशन इतनी बिुी ह ैसक नॉमवल 

र्ासड़यां भी िहां पाकव  नहीं हो पाती ह.ै इससलए सकस कंपनी को इस स्माटव पाकीरं् का 

कॉन्रैक्ट सदया र्या ह,ै उस पि ध्यान दनेा चासहए. 

       .....यानंति श्री तेलंर् 
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श्री झीशान ससद्दीकी...... 

अध्यक्ष महोदय, मेिे मतदाि क्षेत्र में जब भी मैं कोई काम किने की कोसशश 

किता हू,ं जब मैं एनओसी मांर्ता हू,ं तो एमएमआिडीए का यह कहना ह ैसक एअिपोटव 

से लेकि मासहम तक एक लक्ष्य ॲडव्हिटाईजमेंट नामक प्राईव्हटे कंपनी ह,ै जो पिूा 

काम किेर्ी औि उसके रिटनव में िह ॲडव्हिटाईजमेंट किेर्ी. आज तक लक्ष्य 

ॲडव्हिटाईजमेंट कंपनी ने ब्यसुटसफकेशन का कुि भी काम हाईिे पि नहीं सकया ह.ै 

मैं िहां की जनता का प्रसतसनधी होने के बाद भी मझुे काम किने नहीं सदया जा िहा ह ै

औि लक्ष्य ॲडव्हिटाईजमेंट कंपनी की सािी होडीरं् उधि लर् चकुी ह.ै लेसकन उन्होंने 

ब्यटुीसफकेशन का कोई काम नहीं सकया ह.ै यह बहुत दभुावग्यपिूव बात ह.ै  लक्ष्य 

ॲडव्हिटाईजमेंट कंपनी अपने ॲडव्हिटाईज के बोडव से किोड़ों रुपये कमाती ह.ै यही 

चीज सिकाि खदु कि सकती थी. मैं खदु अपना फंड उसमें इस्तेमाल किना चाहता 

था. मर्ि लक्ष्य ॲडव्हिटाईजमेंट कंपनी को यह कॉन्रैक्ट सदया र्या ह,ै लेसकन 

ब्यसुटसफकेशन का काम नहीं हुआ ह.ै हमािे पालक मंत्री सम्माननीय श्री आसदत्य 

ठाकिे जी सदन में उपसस्थत ह.ै मैं उनसे सिनती किना चाहूरं्ा सक इस ओि ध्यान 

दीसजए सक ये काम ॲडव्हिटाईजमेंट कंपनी को क्यों सदया र्या ह ै? अब तक यसद 

ब्यसुटसफकेशन का कोई काम नहीं हुआ ह,ै तो उनको ॲडव्हिटाईजमेंट किने के सलए 

क्यों सदया जा िहा ह ै?  

 अध्यक्ष महोदय,  मेिे मतदाि क्षेत्र के बीकेसी इलाके में एक साइसकल रैक का 

भी उद्घाटन हुआ था. सम्माननीय मंत्री श्री आसदत्य ठाकिे जी का यह रीम प्रोजेक्ट 

था. मेिे पास साइसकल रैक की कुि तस्िीिे ह.ै साइसकल रैक का जब उद्घाटन होता 

ह,ै तो तब बहुत ही िोटासा स्रेच का उद्घाटन होता ह.ै साइसकल रैक पि साइसकल 

चलाना तो िोड़ दीसजए, िहां पि इसंान पैदल भी नहीं चल सकता ह.ै एमएमआिडीए 

के माध्यम से बीकेसी में जो साइसकल रैक का काम हो िहा ह,ै िह काम सकस 

कॉन्रैक्टि को सदया र्या ह?ै उस पि कािविाई होनी चासहए. क्योंसक जो साइसकल  

इन्थसुजयास्ट ह ैिो उस रैक पि साइसकल नहीं चला पा िह ेह.ै  जो काटेल कॉन्रैक्टसव 

का बना ह,ै उस टेंडि में रान्सपिंसी होनी चासहए. क्योंसक इसी के कािि बड़ी बड़ी  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQQQ - 277 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सशंद े 17:55 

 

 

श्री झीशान ससद्दीकी...... 

कंपसनयां जैसे लासवन ॲण्ड टुब्रो, शापिुजी औि पालनजी कंपसनयां नहीं आ िही ह.ै 

क्योंसक र्लत तिीके से कॉन्रैक्ट समल िह ेह ैऔि इसमें काटेल बना हुआ ह,ै उसी 

कॉन्रैक्टि को काम समला ह.ै  मैं सिनती किना चाहूरं्ा सक इस बािे में एमएमआिडीए 

का एक शे्वत पसत्रका  इश्य ूहोनी चासहए. उसमें बताया जाना चासहए सक एमएमआिडीए 

के माध्यम से सकतनी होडीरं् लर्ी ह,ै सकतना िेिेन्य ूसमल िहा ह,ै उनके सकतने माशवल्स 

ह ैजो सक एमएमआिडीए के माध्यम से बीकेसी में जा िह ेह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मैं सिधायक के तौि पि चनुकि आने के पि भी मझुे ६-६ 

महीने एमएमआिडीए से एनओसी नहीं समलती ह.ै मर्ि जो लक्ष्य ॲडव्हिटाईज 

नामक कंपनी ह,ै जो सबना ब्यसुटसफकेशन के काम किती ह,ै िह अपना 

ॲडव्हिटाईजमेंट का काम कि िही ह.ै तो यह ऐसा क्यों हो िहा ह ै? एमएमआिडीए ने 

बीकेसी में एक कोसिड सेंटि भी बनाया था, बाद में उसने िह बीएमसी को हणॅ्डओव्हि 

सकया था. कोसिड सेंटि बहुत ही अच्िा बनाया र्या था. मर्ि उस कोसिड सेंटि पि 

काफी आिोप लर्े ह.ै इन आिोपों को बंद किने के सलए हमें एक शे्वत पसत्रका कोसिड 

सेंटि के बािे में बनाना बहुत जरुिी ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, यसद आप मेिे मतदाि क्षेत्र में दखेेंर्े, तो एक तिफ बीकेसी 

जरुि ह,ै जो अच्िा सदखता ह.ै मर्ि उसके पीिे तीन बंर्ला, डाििी नर्ि, बेहिाम 

नर्ि, ज्ञानेश्वि नर्ि, नौपाडा, शांसतलाल कम्पाऊंड आसद एरिया भी ह.ै सजसमें 

ससििलाईन की कमी ह.ै ससििलाईन की समससंर् सलंक्स ह.ै मैं चाहता हू ंसक इसका भी 

सिकास हो औि यहाँ पि ससििलाईन जल्द से जल्द डाली जाए सजससे लोर्ों को 

आसानी हो सके.  

....यानंति श्री कुलकिी 
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श्री झीशान ससद्दीकी...... 

अध्यक्ष महोदय, हम हि साल मीठी नदी औि नाला सफाई की बात कित ेह.ै 

हि साल बिसात में बारिश के कािि मीठी नदी का पानी बाहि बहता ह,ै सजससे  

महािाष्ट्र नर्ि औि अन्य इलाकों में पानी भि जाता ह,ै ५००-६०० घि डूबने की 

सस्थसत में आ जाते ह.ैकिोड़ों रुपया खचव किने के बाद भी मीठी नदी का कचिा साफ 

नहीं हो िहा ह.ै सजतना कचिा, सजतनी र्ाद मीठी नदी से सनकलता ह,ै यसद आप उसकी  

ऑसफसशयल सडटेल्स में दखेेंर्े, तो पता चलेर्ा सक मुंबई में र्ाद का एक पहाड़ बन 

जाएर्ा, सजसे मैं दखे नहीं सकता. इससलए मेिा यही सजेशन िहरे्ा सक िहां पि कौनसी 

रक जाती ह ै...(व्यिधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पक्ष की ओि से बोलने िाला 

पहला िक्ता हू.ं  मझुे औि भी मदु्दों पि अपनी बात कहनी ह.ै मझुे बोलने के सलए समय 

दीसजए.  

 अध्यक्ष महोदय, जो र्ाद मीठी नदी से सनकल िही ह ैिह र्ाद यसद ॲच्यअुल 

में इतनी सनकल िही ह,ै तो उससे एक पहाड़ बन जाना चासहए सजसको मैं दखे नहीं 

सकता. जो रक इस र्ाद को सनकालती ह ैउसके नंबि प्पलेट औि फोटोग्राफ सिकाि ने 

मांर्ना चासहए औि सािा डेटा एक्सेल शीट में होना चासहए. आज माननीय मखु्यमंत्री 

महोदय सदन में नहीं ह,ै लेसकन मैं उनसे एक सनिेदन किना चाहूरं्ा सक उन्होंने कोसिड 

के काल में बहुत अच्िा काम सकया. कोसिड के काल में सम्माननीय मखु्यमंत्री श्री 

उध्दि ठाकिे जी जब मुंबई औि महािाष्ट्र के लोर्ों को संबोसधत किते थे, तो मुंबई 

औि महािाष्ट्र के लोर्ों ने उनकी बात सनुकि लोर् घि में बैठे िह.े लेसकन इसके कािि 

लोर्ों को नकुसान का बहुत सामना किना पड़ा. लोर्ों की िोजी-िोटी चली र्ई. 

तकिीबन ९० हजाि किोड़ रुपये महानर्िपासलका का सफक्स सडपॉसजट ह.ै उस पि 

यसद उनको पांच प्रसतशत भी ब्याज समलता ह,ै तो िह साल का तकिीबन साढे चाि 

हजाि किोड़ रुपये होता ह ैऔि मुंबई का जो असेसमेंट टैक्स ह,ै िह ५ से ६ हजाि 

किोड़ रुपये होता ह,ै ऐसा मैं मानता हू.ं माननीय मखु्यमंत्री महोदय से मेिी यह सिनती 

ह ैसक कम से कम एक साल का असेसमेंट टैक्स उन्होंने माफ किना चासहए. 
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 तागलका सिाध्यक्ष : सभार्हृाची िेळ सभार्हृाचे कामकाज संपेपयांत 

िाढसिण्यात येत आह.े 

 श्री झीशान ससद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पक्ष की ओि से बोलने िाला  

पहला िक्ता हू.ं मझुे बोलने के सलए आप िक्त दीसजए. जैसा सक मैं कह िहा था सक 

महानर्िपासलका एक साल में ब्याज के तौि पि साढे चाि हजाि किोड़ रुपये कमाती 

ह.ै यसद हम मुंबईकि को हमािी बात सनुने के सलए एक तोहफा दनेा चाहते ह,ै तो हमें 

उनका असेसमेंट टैक्स माफ किना चासहए. हमने यह सोचना चासहए सक हमने एक 

साल टैक्स नहीं कमाया ह ैऔि इस साल के अंत में, सदसम्बि में तकिीबन १३ हजाि 

किोड़ रुपये सबसल्डंर् प्रपोजल के सलए बीएमसी के सलए आए ह.ै इससलए सम् माननीय 

मखु्यमंत्री साहब के सलए यह बड़ी बात नहीं होनी चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं एसआिए के बािे में किना चाहूरं्ा. झोपड़पट्टी में िहने िाले 

हमािे जो भाई-बहन होत ेह,ै िे पांच साल तक जमीन खिीदी सबिी का व्यिहाि नहीं 

कि सकते. इस बािे में कोई स्पष्टता नहीं ह ैसक कब से पांच साल तक जमीन खिीदी 

सबिी का व्यिहाि नहीं कि सकते. कई बाि ऐसा होता ह ैसक सिकासक २०-२५ सालों 

तक प्रोजेक्ट को अटकाकि िखता ह.ै मेिे मतदाि के्षत्र में भी ऐसा ही हआु ह.ै जो 

झोपड़पट्टीिासी ह,ै उसे यसद अपनी जर्ह बेचनी ह ैतो िह बेच नहीं पाता ह.ै १५-२० 

सालों में बहुत चेंजेस होते ह.ै लेसकन िह खिीदी सबिी नहीं कि सकता ह.ै मेिी मांर् 

ह ैसक जब सिकासक उसको पजेशन दतेा ह,ै तो उसके बाद पांच साल का समय सर्ना 

जाना चासहए. मेिे मतदाि के्षत्र में एसआिए के ऐसे कई प्रोजेक्ट्स ह.ै जैसे बेहिाम नर्ि, 

भाित नर्ि, सशिशसक्त, र्ोलीबाि, संजय नर्ि, जय सशिशाही, महािाष्ट्र नर्ि, 

आंबेडकि नर्ि ह ैऔि एक ऐसा सबल्डि ह ैसजनका नाम मैं हमेशा सदन में लेता हू.ं 

सशिासलक सबल्डि ह.ै मझुे पता नहीं ह ैसक इस सबल्डि का नाम मझुे लेना चासहए या 

नहीं. क्योंसक इसे कौन प्रोटेक्ट कि िहा ह?ै  यह बात मझुे पता नहीं ह.ै इस सदन में मैंने 

इस बािे में सजतनी भी बाि आिाज उठायी ह,ै उसके बािे में मझुे कोई जिाब नहीं समल 

िहा ह.ै इससे र्ोलीबाि इलाके के िसहिाससयों को कसठनाईयों का सामना किना पड़  
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श्री झीशान ससद्दीकी...... 

िहा ह.ै मर्ि िह सिकासक चनुाि के पहले जरुि आता ह.ै चेक्स दतेा ह ैऔि सफि 

र्ायब हो जाता ह.ै पता नहीं सक उसे कौन प्रोटेक्ट कि िहा ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई में तकिीबन ६० प्रसतशत स्लम ह.ै मेिे मतदाि के्षत्र िांद्र े

पिूव में तो इससे भी ज्यादा स्लम ह.ै एक तिफ तो हमािी सिकािी िसाहत ह.ै उनके 

मासलकाना हक के सलए मैं लड़ िहा हू.ं दसूिी तिफ झोपड़पट्टी में िहने िाले हमािे भाई-

बहन ह.ै इससलए हमें य.ुडी. के फंड की ज्यादा से ज्यादा जरुित ह.ै मेिी सिनती ह ैसक 

कोसिड के समय में बहुत अच्िा काम हुआ. लेसकन बहुतसी ऊंर्सलयां भी उठी ह.ै 

अलर् अलर् तिह के आिोप लर्े ह.ै कोसिड सेंटि को लेकि, पीपीई कीट को लेकि, 

ऑक्सीजन मास्क को लेकि आिोप लर्े ह.ै मैं चाहता हू ंसक जो लोर् इस तिह के 

आिोप लर्ा िह ेह,ै उनका मुंह बंद किने के सलए कोसिड के दौिान हुए काम औि 

बाकी सब कुि एक व्हाईट पेपि पि लाना चासहए. पसवनली तौि पि हमने भी बहतु 

अनाज बाटा ह.ै पीपीई कीट खिीद ेह,ै मास्क खिीद ेह.ै लेसकन कुि लोर् कहते ह ैसक 

िह मास्क उस समय बीएमसी पांच र्नुा ज्यादा भाि पि खिीद िही थी. इसका जिाब 

दनेे के सलए एक व्हाईट पेपि सनकालना बहुत जरुिी ह.ै हम सभी के एमएलए फंड से 

कुि प्रसतशत सहस्सा कोसिड रिसलफ फंड के सलए र्या था. मैंने भी अपने मतदाि क्षेत्र 

के सलए ॲम्ब्यलंुस मांर्ी थी. मर्ि दो साल हो र्ए, कोसिड खत्म होने को आया, 

लेसकन ॲम्ब्यलंुस नहीं आयी. कुि लोर् कहते ह ैसक ॲम्ब्यलंुस में महानर्िपासलका 

को कसमशन नहीं समलता ह.ै इसका जिाब मझुे पता नहीं ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हू ंसक एसआिए की रिहबॅ की सािी सबसल्डंर् का 

स्रक्चिल ऑसडट होना चासहए औि एक पॅिामीटि होना चासहए, तासक सेल सबसल्डंर् 

की क्िॉसलटी यसद अच्िी होती ह ैऔि रिहबॅ िालों को जो सबसल्डंर् समलती ह,ै उसकी 

क्िॉसलटी अच्िी नहीं होती ह,ै तो इस बािे में कोई र्ाईडलाईन होनी चासहए. रिहबॅ में 

झोपड़पट्टीिाससयों को जो एक घि समलता ह ैउसका भी पॅिामीटि होना चासहए, उसकी 

भी क्िॉसलटी चेक होनी चासहए. 
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श्री झीशान ससद्दीकी...... 

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरो के बािे में बताना चाहूरं्ा. मुंबई शहि में अंडिग्राऊंड 

मेरो ह.ै लेसकन मुंबई उपनर्ि सजले में एसलिेटेड मेरो ह.ै मुबंई शहि से १० सिधायक 

ह ैऔि मुंबई उपनर्ि से २६ सिधायक ह.ै इसी सदन में मेिे सपताजी सम्माननीय सदस्य 

श्री बाबा ससद्दीकी जी ने भी यह मदु्दा उठाया था औि कहा था सक मुंबई उपनर्ि में भी 

अंडिग्राऊंड मेरो की जरुित ह.ै तब माननीय परृ्थिीिाज चव्हाि जी ने इस पि स्टे भी 

सदया था. सफि भी मुंबई उपनर्ि सजले को सौतलेे व्यिहाि का रीटमेंट समल िहा ह.ै 

उसके कािि रासफक औि कन्जेशन हो िहा ह.ै मेिी मांर् ह ैसक रासफक औि कन्जेशन 

के बािे में कुि सोचा जाए. मझुे सिश्वास ह ै सक सम् माननीय मंत्री महोदय मेिे द्वािा 

उपसस्थत सकए र्ए मदु्दों पि र्ौि किेंर्े औि कुि सझुाि देंर्े. आपने मझुे बोलने का 

मौका सदया, उसके सलए मैं आपको धन्यिाद दतेा हू ंऔि अपना भार्षि पिूा किता हू.ं 

जय सहदं, जय महािाष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हासफज. 

      ----------- 

                                              ...यानंति श्री चौधिी 
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 श्री.र्िेश नाईक (ऐिोली) : अध्यक्ष महोदय, अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या 

मार्ण्यांिि चचाव किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई र्हरामध्य े गदी वाढली, ठाणे दजल्हयामध्य े

औद्योदगकीकरण सरुु झाले आसि भदवष्ट्यकाळात मुंबईमध्ये आिखी जास्त गदी होऊ 

नय े म्हणनू सन १९९५ मध्य े नवी मुंबईची स्थापना करण्यात आली.  ठाण े

दजल्हयातील ठाणे तालकु्यातील ठाणे-बेलापरू पट्टा, उरण तालकु्याचा अधाा भाग 

आदण पनवेल तालकु्याचा अधाा भाग अर्ा एकूण ९५ गावांमध्ये नवी मुबंई वसली.  

त्यािेळी मळू गावठाणांच्या बाहरे स्थासनक र्ेतकरी, नागररकांच्या भावी दपढयांसाठी 

एक्स्टेंडेड गावठािे दनमााण होणे गरजचेे होते.  परंत ुददुवैाने दवदवध कालखडंामध्ये त े

होऊ र्कले नाही.  पररणामी, लोकांनी गरजेपोटी आपापली घरे बांधली.   

 अध्यक्ष महोदय, सन २०१० साली यासंदभाात दनणाय होऊन २०१३ मध्य े

त्यात सधुारणा करण्यात आली.  अंसतमत: ददनांक २५ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी 

नगरदवकास मंत्री माननीय श्री.एकनाथ दरं्द े यांच्या आदरे्ानसुार र्ासन दनणाय 

दनगादमत करण्यात आला.  परंत ुत्यामध्ये अनेक बाबींची स्पष्टता आली नाही. र्ासन 

दनणायामध्य े नमदू केले आह े की, "सदर जागा भाडेतत्त्वावर ददल्या जातील."  

आमच्या मळू मालकीच्या जागा र्ासनाला ददलेल्या असताना आम्ही त्या 

र्ासनाकडून भाडेतत्त्वावर का घ्याव्यात याबाबत माननीय नगरदवकास मंत्रयांनी 

स्पष्टता द्यावी.  ७/१२ उताऱयावर आम्ही मालक असताना दसडकोने आमच्या जागा 

घेतल्या आदण आता आम्हालाच भाडेकरुसारखी वागणकू दणे्याची भदूमका घते 

असाल तर ते कदादप सहन केले जाणार नाही, ह ेमी नम्रपणे सांग ूइदच्ितो. 

 अध्यक्ष महोदय, या र्ासन दनणायातील अजनू बऱयाच गोष्टींची स्पष्टता 

आलेली नाही.  मळू गावठाणापासनू २५० मीटिपयांतच्या व त्यापढुील बांधकामांचा 

एक मदु्दा आह.े  २५० मीटरपयांतच्या घरांना ३० टक्कयांप्रमाणे व त्यापढुील ५०० 

मीटरपयांतच्या घरांना ६० ररझव्हा प्राईसच्या टक्क्यांप्रमाणे दर लावला जाईल अस े

सांगण्यात आले आह.े  परंत ुएखाद्याचे रे्त मळू गावठाणापासनू जवळ असेल म्हणनू 

त्याने तेथे घर बांधले असेल तर त्याउलट एखाद्याचे शेत ५०० मीटर अंतरावर  
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श्री.र्िेश नाईक..... 

असल्याने त्याने तेथे घर बांधले असेल.  राज्य र्ासनाला पनुवासनाच्या धतीवर 

जदमनी दणेाऱया लोकांचे अदस्तत्त्व दटकदवण्यासाठी भदूमका घ्यायची असले तर काही 

रे्तकऱयांना ३० टक्के व काही रे्तकऱयांना ६० टक्के दकंमत ही गोष्ट मनाला पचत 

नाही.  त्यामळेु माननीय नगरदवकास मंत्रयांनी याबाबत अदधक स्पष्टता आणावी. 

 अध्यक्ष महोदय, ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्य े असताना मळू गावठाणात 

कमदर्ाअल बांधकामे करण्यात आली होती.  तेथील दनवासी घरे व व्यापारी बांधकाम े

याबाबत भदूमका स्पष्ट करण्याची गरज आह.े   

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. र्िेश नाईक... 

र्िजेपोटी बांधलेल्या घिांमध्ये सधु्दा मळू शेतकऱ्यांकडून काही जार्ा सिकत घेतल्या.  

त्यांचे भसंूपादन झाले होते.  पि तिी सधु्दा काही लोकांनी अज्ञानापोटी बाहिेच्या 

लोकांना जार्ा सदल्या आसि त्या लोकांनी तेथे घिे बांधली आहते.  आता प्रश्न असा 

आह ेकी, प्रकल्पग्रस्त लोकांबिोबि जे लोक ४०-४० िर्षावपासनू तेथे िाहत आहते त्या 

लोकांच्या असस्तत्त्िाचा दखेील प्रश्न सनमावि झाला आह.े  त्याबाबत सधु्दा स्पष्टता 

येिे र्िजेचे आह.े  म्हिनू याबाबत एक पसुस्तका सनमावि केली पासहजे.   उदाहिि 

द्यायचे झाले ति एखाद्या र्ािाचा मळू नकाशा घतेला पासहजे.  त्या पसुस्तकेमध्ये मळू 

र्ािठाि, आसि त्या मळू र्ािठािापासनू १५० ते ५०० समटिपयांत िाज्य शासनाच्या 

नर्िसिकास सिभार्ाने कोिती भसूमका घतेली याची स्पष्टता येिे र्िजेचे आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळात नर्िसिकास मंत्री श्री. एकनाथ सशंद ेयांनी 

Unified D.C.R. जाहीि केला. मी सिनम्रपिे सांर्तो की, ज्या शहिामध्ये 

एफएसआयची िाढ होिाि असले आसि त्या शहिाचा Impact Assessment 

Report  जि तयाि झालेला नसेल आसि अंदाजाने म्हिजे "आले िाजाजींच्या मना, 

तेथे कोिाचे चालेना", अशा प्रकािचा लहिी कािभाि असेल ति तेथे िाहिाऱ्या 

नार्रिकांचे नार्रिकशास्त्र आसि त्यांचे आिोग्य सांभाळले जाईल, याची शाश्वती दतेा 

येत नाही.  बऱ्याच लोकांना Impact Assessment Report मासहती असेल.  पिंत ु

माझ्या मनात त्याबद्दल असे आह ेकी, एकूि असलेले के्षत्रफळ, त्यामध्ये असलेले 

िस्ते, त्या िस्त्यांच्या अनरु्षंर्ाने असलेली मैदाने, बार् बर्ीचे, हॉसस्पटल, शाळा, 

बाजािांच्या जार्ा, खलु्या जार्ा, पोलीस ठाण्याची जार्ा, फायिसब्रर्ेडची जार्ा या 

सिाांचा सिचाि करुन नार्रिकांना सिुळीतपिे तेथे िािि किता यािा, अशा प्रकािची 

नर्िाची िचना असिे अपेसक्षत आह.े  त्यामध्ये एफएसआय १, दीड, दोन, अडीच, 

तीन यापैकी सकती असािा,  याचा सिचाि झाला पासहजे.    
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श्री. र्िेश नाईक... 

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या सनदशवनास आिनू दऊे इसच्ितो की, ज्यािेळी 

२६ जलैुला मुंबई संपिूव पाण्याने भिली होती त्यानंति तत्कालीन मखु्यमंत्री कै. 

सिलासिाि दशेमखु यांनी असे सचूसिले होते की, या शहिामधनू एसलव्हटेेड िोड 

सनमावि झाले पासहजेत.  त्यानंति "री-िे" या िोडची सनसमवती झाली.  आज आपि 

अनेक सठकािी सब्रजेस बांधलेले बघतो.  मेरो िेल्िचेे आसि मोनो िेल्िचेी कामे सरुू 

असल्याचे पाहतो.  पि मी आपल्याला सांर् ूइसच्ितो की, आजच्या क्षिी एखाद्या 

सदिशी अपघात घडला ति रासफक जाम होते.  आपि भसिष्ट्याच्या दृष्टीने जो साडे 

चाि इतका एफएसआय िाढसिला आह ेत्या अनरु्षंर्ाने िाढिािी िस्ती जि लक्षात 

घेतली ति असा एक सदिस असेल की तेथे र्ाडी न नेता चालत जाऊन ४-५ सक.मी.चे 

अंति र्ाठािे लार्ेल.  त्यािेळी सायकल जाण्याची सधु्दा सोय नसेल.  म्हिनू मी 

नर्िसिकास मंत्री महोदयांना सांर्तो की, आपि Unified D.C.R. नसुाि जो 

एफएसआय िाढसिला आह े त्या अनरु्षंर्ाने होिाऱ्या भसिष्ट्यकाळातील धोक्यांना 

आपि कशा पध्दतीने सामना कििाि आहात, याची स्पष्ट कल्पना दिेे र्िजेचे आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, निी मुंबईमध्ये काही मळू र्ािे आहते.  आता तथेे 

औद्योसर्किि झाले आह.े उद्योर्धंद्यामध्ये काम कििाऱ्या लोकांनी तथेे बांधकाम 

करुन झोपडपट््टया बांधल्या.  आज पनिले, उिि, निी मुंबईमध्ये मळू र्ािठाि, 

झोपडपट््टया आसि अद्ययाित बांधलेली कॉलनी अशा ३ प्रकािच्या स्िरुपात तथेे 

िचना झाली आह.े  माझे म्हििे असे आह ेकी, नसुता र्ािठािांचाच सिचाि करु 

नका ति झोपडपट्टीमध्ये िाहिाऱ्या लोकांना ती जार्ा मालकी हक्काने द्यािी.  आता 

ससडकोचा कािभाि पिेू झाला.  सकती िर्षे 'ससडको' िाहिाि आह.े  जीिनाच्या 

अंतापयांत 'ससडको' िाहिाि असेल ति त्या लोकांनी कायम 'ससडकोचे' भाडेकरु 

म्हिनू सकती िर्षे िहायच े?  
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श्री. र्िेश नाईक... 

 अध्यक्ष महोदय, मी फक्त र्ािठािातील र्ािकऱ्यांसाठीच बोलत नाही ति 

ज्यांनी ससडकोच्या माध्यमातनू घिे घतेली आसि बांधली आहते त्या लोकांसाठी 

सधु्दा बोलत आह.े  त्यांना स्ित:च्या मालकीची जी जार्ा आह ेती त्यांच्या नािाची 

आह,े हा आनंद समळायला नको काय ?  आता त्या सठकािी 'कोस्टल िोड' बांधण्यास 

सरुूिात केली आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. र्िेश नाईक....  

घनसोली नंतर ऐरोली यथेे तो रस्ता थांबलेला आह.े तो रस्ता ३०० कोटी रुपयांचा 

असनू यासाठी १५० कोटी रुपये महापादलका आदण १५० कोटी रुपये दसडको खचा 

करणार आह.े दसडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना मी पत्र ददले आह ेआदण फोन 

वर दखेील बोललो आह.े याबाबत त्यांनी दखेील मला एक पत्र ददले की, तमु्ही काम 

करा त्यानंतर आम्ही त े पैसे दऊे. दोन वषाापासनू दतथे प्रर्ासनाचा कारभार सरुु 

झालेला आह.े सतथे अनािश्यक असलेली १०० ते १५० कोटी रुपयांची काम े

सनघतात. तसेच सतथे र्िज नसतानाही टेंडि सनघतात. मर् आपि ते टेंडि न काढता 

त्यातील १५० कोटी रुपय ेिस्त्यासाठी िापिले असते ति सनसितपिे घनसोली-ऐिोली 

िस्ता झाला पिूव असता. प्रशासकीय यंत्रिेबद्दल सकंिा आयकु्तांबद्दल माझी तिाि 

नाही. पिंत ु आयकु्तांना मंत्रालयातील मंत्री स्तिािरुन सकंिा प्रशासकीय स्तिािरुन  

फोन जातात त्यामळेु सतथे अनािश्यक कामे सनघतात. िाष्ट्रिादी काँगे्रसच्या यिुक 

अध्यक्षांनी माननीय आयकु्तांची भेट घेतली. उपाध्यक्ष श्री. सनतीन चव्हाि यांनी ४५ 

कोटी रुपयांची कामे झाली असे सांसर्तले. त्यानंतिही त्याचे टेंडि सनघत आहते. त े

टेंडि कोिाच्या आदशेाने सनघाले आहते याची माननीय मंत्री श्री. एकनाथ सशंद ेयांनी 

चौकशी किािी. तसेच आपि आपल्या उत्तिामध्ये या बाबीची चौकशी किण्यात 

येईल असा उल्लेख किािा. 

अध्यक्ष महोदय, ऐिोली मध्ये ६ कोटी रुपयांची स्मशनभमूी दरुुस्तीचे काम ेसरुु 

आहते. ज्या कंत्राटदािाची पात्रता नाही अशा कंत्राटदािाला ते काम दणे्यात आले 

आह.े  

तागलका सिाध्यक्ष (श्री. दीपक चव् ाण ) : सन्माननीय सदस्य मी 

आपल्याला सांर् ू इसच्ितो की, आता आपल्या पक्षाचा फक्त १० समसनटांचा 

कालािधी िासहलेला आह ेत्यामळेु आपि िळेेचे सनयोजन किािे.  

श्री. र्िेश नाईक : अध्यक्ष महोदय,  आपि थोडी िेळ िाढिनू द्यािी, अशी 

माझी सिनंती आह.े  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) UUUU - 288 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 18:15 

 

 

तागलका सिाध्यक्ष :  अशा प्रकािे िेळ िाढिता येत नाही. सत्ताधािी 

पक्षाचा सनम्मा िेळ पिूव झाला पासहजे नंतिच िळे िाढिता येऊ शकते.  

श्री. र्िेश नाईक : अध्यक्ष महोदय, ठीक आह ेमी िेळेच्या आत माझे भार्षि 

पिूव किण्याचा प्रयत्न कितो.  

अध्यक्ष महोदय, निी मुबंई शहि ह ेखपू शहि सुंदि आह.े पिंत ुत्या शहिाच्या 

अथवकाििाची िाट लािण्याचे काम सरुु झालेले आह.े ह ेआिोप मी केलेले नाहीत 

ति िाष्ट्रिादी काँगे्रस पक्षाच्या एका उपाध्यक्षांनी सांसर्तले आसि त्यांनी नोटीस  

सदलेली आह ेकी, जि या बाबींची चौकशी झाली नाही ति आम्ही आदंोलन करु. 

सििोधी पक्षातील एखादा मािसू खोटे आिोप करु शकेल. पि सत्ताधािी, आघाडी 

पक्षातील एखादा मािसू आिोप कितो तेव्हा त्याला गॅ्रसव्हटी येते. आता या शहिात 

जी चांर्ली कामे सरुु आहते ती भसिष्ट्यकाळात तशीच सरुु िाहण्यासाठी आम्हाला 

सिाांचे सहकायव अपेसक्षत आह.े कािि ह ेशहि आमचे एकट्यांचे नाही ति सिाांचेच 

आह.े निी मुंबई शहिात दर्डाच्या खािी आहते. त्या माननीय कै. बाळासाहबे ठाकिे 

यांनी एकदा पयाविििाच्या काििािरुन बंद केल्या होत्या. पि पनु्हा त्या खािी सरुु 

झाल्या आहते. कािि तेथील दर्ड ससडकोच्या सिकासासाठी कामी यािेत यासाठी 

ससडकोमध्ये ज्यांच्या जसमनी र्ले्या आहते त्यांचे पनुिवसन किण्यासाठी त्यांना त्या 

दर्डाच्या खािी दणे्यात आल्या आहते. ससडको फक्त एजन्सी होती. प्रकल्पग्रस्त 

लोकांनी त्या जसमनीची मळू सकंमत ससडकोच्या माफव त भिलेली आह.े याची 

आपल्याला कल्पना आह ेकाय ? ज्यांनी ही मळू सकंमत फॉिेस्टला भिली असेल ति 

तो त्याचा मालक होतो. त्यामळेु दर्डाच्या खािी बंद झाल्या असल्या तिी सदु्धा 

त्याचा िापि बदलनू उद्योर् किण्यासाठी त्या समळाल्या पासहजेत अशी माझी मार्िी 

आह.े या बाबत आपल्या सिभार्ाच्या असधकाऱ्यांनी चचाव करुन सिधी ि न्याय 

सिभार्ाचा सल्ला घ्यािा ि त्या खािी शेतकऱ्यांच्या नािािि किण्याची प्रसकया सरुु 

किािी, अशी माझी सिनंती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मी पयाविििाच्या सिर्षयािि बोलिाि होतो पिंत ुआता िेळ 

कमी असल्यामळेु मी थांबतो. निी मुंबई मध्ये स्मशानभमुीच्या दरुुस्तीचे अयोग्य  
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श्री. र्िेश नाईक....  

कंत्राटदािाला सदलेले टेंडि आसि त्यानंति झालेली प्रसिया आसि ससडकोने सदलेली 

िक्कम याबाबत स्पष्टता द्यािी, अशी माझी आपल्याला सिनंती आह.े  

     यानंति श्रीमती किंदीकि... 
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 श्री. िमेश कोिर्ािकि ( भांडूप पसिम ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ 

च्या अथवसंकल्पाििी अनदुानाच्या मार्ण्यांिि माझे सिचाि व्यक्त किण्याकरिता मी 

उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, नर्ि सिकास सिभार्  मार्िी ि. एफ-२,बाबत मी बोल ू

इसच्ितो.  महानर्िपासलका के्षत्रातील पायाभतू ससुिधा सिकासाकरिता सनधी सदलेला 

आह.े भांडूप पसिम मतदािसंघ डोंर्ि पायर्थयाशी िसलेला असनू येथे दाटीिाटीने  

िसलेली झोपडपट्टी आह.े येथे पािसाळ्यात अनेकदा भसू्खलन होऊन 

झोपडपट्टयांची पडझड होते ि जीसितहानी होत.े जीसित हानी टाळण्याकरिता पिूी 

बांधण्यात आलेल्या ि सध्या असस्तत्िात असलेल्या संिक्षि सभंती बहुतांशी 

तांसत्रकदृष्टया कमकुित झाल्या आहते. त्यांच्या दरुुस्तीचे काम कििे अत्यंत  र्िजेच े

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघातील ित्रपती सशिाजी महािाज 

तलािामध्ये र्िेशमतूी, दरु्ावमाता मतूी यांचे सिसजवन केले जाते तसेच तेथे अनेक 

धासमवक कायविम केले जातात. येथे स्थासनक नार्रिक,  ज्येष्ठ नार्रिक, लहान मलेु 

आपला िेळ घालिण्याकरिता िोज येतात. हा परिसि आकर्षवक ि दखेिा 

होण्याकरिता तलाि परिसिाचे सौंदयीकिि होिे अत्यंत आिश्यक आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सदनात अथवसंकल्पाििील चचेमध्ये मला बोलता आले 

नाही. आता या सठकािी माननीय सित्त मंत्री उपसस्थत आहते. हा प्रश्न सिव 

आमदािांच्या दृष्टीने महत्त्िाचा आह.े महािाष्ट्र शासनाच्या ितीने शहिी ि ग्रामीि 

भार्ात सिसिध नार्िी ससुिधांचे काम पाि पाडण्याकरिता िेर्िेर्ळया सिभार्ांमाफव त 

सिधानसभा ि सिधानपरिर्षद सदस्यांना सनधी सदला जातो. सदि सनधी सनयोजन 

सिभार्ाच्या पातळीिि सजल्हासधकािी यांच्या माफव त आमदािांच्या के्षत्रात सिसिध 

सिकास कामे पाि पाडण्याकरिता सदला जातो. या कामाकरिता ई टेंडरिंर् किण्यात 

येते. यासाठी सिसिध मान्यताप्राप्त ठेकेदािाकडून सनसिदा भिल्या जातात. ठेकेदाि २०  
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श्री. िमेश कोिर्ािकि ..... 

ते ४० टक्के अशा कमी दिाने कामे कितात.  यामळेु २० ते ४० टक्क्याच्या सनधीचा 

िापि न होता तो पनु्हा शासनाकडे जमा होतो. आमदािांचा सनधी आता ५ कोटी रुपय े

झाला आह.े िक्कम २० टक्के कमी केली ति आमचा १ कोटी रुपयांचा सनधी िाया 

जातो. मुंबई महापासलकेत असा सनधी  जो कामाच्या कमी दिाने  जात असेल  तो 

नर्िसेिकांना पनु्हा निीन कामासाठी िापिता येतो. महापासलकेत अशा प्रकािची 

कामे कमी दिाने कििाऱ्या ठेकेदािांना पनु्हा निीन कामे सचूिनू कमी केलेल्या 

सनधीमध्ये काम किता येते.  कमी दिाने काम केल्यामळेु सशल्लक िासहलेला सनधी 

शासनाकडे पित जातो. हा सनधी आम्हाला पित दऊेन दसुिी कामे किण्याकरिता 

दणे्यात यािा असे धोिि शासनाने तयाि किािे ि सनधीची उपलब्धता किण्यात यािी.  

अध्यक्ष महोदय,  मुंबई महापासलका के्षत्रातील अनेक इमािती जनु्या झाल्या 

असनू इमाितीला तडे र्लेेले आहते. येथे सलकेजची समस्या सनमावि होतात. यामळेु 

इमाितींचे आयषु्ट्य कमी होते. अशा इमाितींच्या ितािि पत्रयाचे शेड बांधण्यासाठी 

पििानर्ी द्यािी जेिेकरुन िताची कायवक्षमता िाढेल. यामळेु या इमाितींना आिखी 

आयषु्ट्य समळेल. या इमाितींचा कमसशवयल िापि होिाि नाही या करिता सनयमाच े

पालन किािे. या िताला ४ फुटाचीच उंची दणे्यात यािी. भांडूप मतदािसंघामध्ये 

बाजीप्रभ ूमैदान,धोंडू पाटील मैदान येथे ज्येष्ठ नार्रिकांकरिता कट्टा बसििे, लहान 

मलुांकरिता खळेाचे सासहत्य बसििे, जॉसर्ंर् रॅक इ. ससुिधा उपलब्ध करुन दणे्यात 

याव्यात, अशी मी सिनंती किते.  

 

        यानंति श्रीमती सर्िप...  
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श्री.िमेश कोिर्ािकि ... 

  अध्यक्ष महोदय, र्हृ सिभार्ाच्या पिुििी मार्िी िमांक बी-६ िि बोलताना 

मला ह े सांर्ाियाचे आह े की, मी प्रसतसनसधत्ि किीत असलेल्या भांडूप पसिम 

सिधानसभा क्षेत्रात भांडूप पोलीस स्टेशन ि त्या अंतर्वत एकता पोलीस चौकी, 

प्रतापनर्ि सखडंीपाडा चौकी, सखडंीपाडा उर्षानर्ि पोलीस चौकी, सव्हलेज िोड सबट 

कायवित आहते. सदि पोलीस स्टेशन ि त्या अतंर्वत येिाऱ्या सबटमध्य ेकायवित पोलीस 

कमवचाऱ्यांची मोठी र्ैिसोय होत असनू भांडूप पोलीस स्टेशन ि त्या अंतर्वत येिाऱ्या 

सबटचे अत्याधनुीकीकिि किि ेअत्यंत र्िजेचे आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, र्हृ सिभार्ाचाच एक सिर्षय मला मांडाियाचा आह.े 

र्नु्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटंुसबयांना नकुसानभिपाई समळण्याबाबतचा 

हा सिर्षय आह.े एखाद्या र्नु्यातील आिोपीला जन्मठेप झाल्यास सकंिा सशक्षा भोर्त 

असताना त्याचा मतृ्य ू झाल्यास सकंिा एखाद्या अपघातात मतृ्य ू झाल्यास सदि 

र्नु्हरे्ािांच्या कुटंुसबयांच्या उदिसनिावहासाठी शासनामाफव त आसथवक सहाय्य केले 

जाते. पिंत,ु सदि आसथवक सहाय्य िेळेिि समळत नसल्याने त्यांच्या कुटंुसबयांची 

कुचंबिा होतेे. बळी पडलेल्या र्नु्हरे्ािांच्या कुटंुसबयांकडे अनेक जाचक 

कार्दपत्रांची मार्िी किण्यात येत.े त्यामळेु त्यांना िािंिाि पोलीस स्टेशनच्या फेऱ्या 

मािाव्या लार्तात. काही कुटंुबांना ह ेआसथवक सहाय्य समळत दखेील नाही. त्यामळेु 

शासनाने बळी पडलेल्या र्नु्हरे्ािांच्या कुटंुसबयांना दणे्यात येिाऱ्या आसथवक 

सहाय्यामध्ये ससुतू्रता आिािी ि कुटंुबाची होिािी कुचंबिा थांबिािी. एिढे बोलनू 

मी माझे दोन शब्द पिूव कितो. आपि मला सन २०२२-२०२३ च्या अथवसंकल्पातील 

अनदुानाच्या मार्ण्यांिि माझे बोलिे मांडण्याची संधी सदली त्याबद्दल मी आपले 

आभाि मानतो. 

......... 

  तागलका सिाध्यक्ष (श्री.दीपक चव् ाण) : सन्माननीय सदस्यांना सिनंती 

आह े की, त्यांनी आपले मदु्द े थोडक्यात मांडािेत. सायंकाळी ७.०० िाजेपयांत 

सन्माननीय सदस्यांना बोलण्याची संधी दणे्यात येईल. त्यानंति मंत्री महोदयांची उत्तिे 

होतील. 
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............ 

  श्री.यशिंत माने (मोहोळ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि चचाव किण्याकरिता 

ि पासठंबा दणे्यासाठी उभा आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मी पयावििि ि िातािििीय सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि 

बोलिाि आह.े फेब्रिुािी मसहन्यामध्ये िाज्यातील र्ौि खसनज म्हिजेच मरुुम, दर्ड, 

माती ि उत्खननाबाबतचा प्रश्न ऐििीिि आला आह.े मरुुम, दर्ड, माती यासाठी 

सजल्हा प्रशासनाकडून दणे्यात येिाऱ्या पििानग्यांिि िाष्ट्रीय हरित लिादाने 

बेकायदशेीि ठिित बंधने घातलेली आहते. मरुुम, दर्ड, माती उत्खनन किण्यासाठी 

पयावििि सिभार्ाची मजंिुी बंधनकािक असल्याचे आदशेात नमदू केले आह.े 

त्यामळेु िाज्यातील मखु्यत: सोलापिू सजल्यातील र्ौि खसनज उत्खननािि प्रसतकुल 

परििाम झाला आह.े सोलापिू सजल्यातील मखु्यत: मरुुम ि दर्ड उत्खनन या 

माध्यमातनू किोडो रुपयांचा महसलू शासनाला समळतो. 

  तागलका सिाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपि केिळ मदु्द ेमांडािेत. 

  श्री.यशिंत माने : अध्यक्ष महोदय, मार्च्या मसहन्यापासनू तो बंद झालेला 

आह.े माझ्या सांर्ण्याचा उद्दशे हा आह े की, सोलापिू सजल्यामध्य े सकंिा 

महािाष्ट्रामध्ये महािाष्ट्र शासनाची, कें द्र सिकािची कामे मोठ्या प्रमािािि सरुु आहते 

पिंत,ु तात्पिुता पििाना सध्या बंद केलेला आह.े तहसीलदािांना ५०० ब्रासला, प्रांत 

असधकाऱ्यांना २००० ब्रास ि सजल्हासधकाऱ्यांना १ लाख ब्रासची पििानर्ी दणे्याचा 

असधकाि आह.े पिंत,ु प्रत्येक पििान्यासाठी पयावििि सिभार्ाची पििानर्ी घिेे  

र्िजेचे आह े असे लिादाने जाहीि केल्यामळेु शासनातील सिव कामे सध्या ठप्पप 

होण्याच्या मार्ाविि आहते.   

  अध्यक्ष महोदय, िाज्य शासनाकडील मखु्यमंत्री ग्राम सडक योजना असेल, 

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना असेल, एडीबीचे काम असेले, बजेटचे काम असेल, 

लेखार्ीषा २५१५, ३०५४ खालील कामे अर्ा सिव कामांकरिता मरुुम, दर्डाची 

आिश्यकता असते. शासनाने याबाबत लिकिात लिकि सनिवय घेऊन पिूीप्रमािचे 
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तहसीलदािांना ५०० ब्रासला, प्रांत असधकाऱ्यांना २००० ब्रास ि सजल्हासधकाऱ्यांना 

१ लाख ब्रासपयांत पििानर्ी दणे्याची र्िज आह,े एिढीच सिनंती मी कितो. 

श्री.यशिंत माने ... 

  अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्याचे उप मखु्यमंत्री ि अथव मंत्री माननीय 

श्री.असजत पिाि यांचे मी मनापासनू आभाि मानतो. आमदाि सनधी २ कोटी रुपये 

होता तो सन २०२० मध्य े३ कोटी, सन २०२१ मध्य े४ कोटी ि सन २०२२ मध्य े५ 

कोटी केला, त्याबद्दल मी सभार्हृाच्याितीने त्यांचे मनापासनू आभाि मानतो ि माझ े

दोन शब्द संपितो. 

.......... 

नंति श्री.सनतनििे ... 
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 श्री अब ू आजमी (मानखदुव-सशिाजीनर्ि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-

२०२३ के अथवसंकल्प में की अनदुानों की मांर्ों पि बोलने के सलए मैं खड़ा हुआ हू.ं  

 अध्यक्ष महोदय, मैं र्हृ सिभार् के बािे में बोलना चाहता हू.ं बजट में र्हृ 

सिभार् के सलए ३३,०३६ किोड़ रुपये, मुंबई पसुलस के सलए ४,२०० किोड़ रुपय,े 

सडस्रीक्ट पसुलस फोसव के सलए १६,१२५ किोड़ रुपये, िेल्िे पसुलस, जीआिपी के सलए 

५२९ किोड़ रुपये, हाबवि पसुलस के सलए १९० किोड़ रुपये, एटीएस के सलए ९५ 

किोड़ रुपये, इन्टेसलजन्स के सलए ३३७ किोड़ रुपये, ॲन्टी किप्पशन के सलए १७० 

किोड़ रुपये का प्रािधान सकया र्या ह.ै इससे ऐसा लर्ता ह ैसक यहां सक पसुलस सब  

ठीकठाक किना चाहती ह.ै यही इस बजट से यह जासहि होता ह.ै मर्ि पसुलस औि 

जनता के बीच जो दिूी ह ैिह सकसी तिह से खत्म होनी चासहए. पसुलस का डि आम 

जनता से खत्म होना चासहए. पसुलस सिभार् में किप्पशन बढता जा िहा ह.ै मैं यह नहीं 

कह िहा हू ंसक सािे पसुलस िाले किप्पट ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, पसुलस सिभार् में कुि ऐसे लोर् ह ैजो किप्पट ह,ै सजसके कािि 

पसुलस सिभार् का नाम खिाब हो िहा ह.ै ॲन्टी किप्पशन सिभार् के सलए ११७ किोड़ 

रुपये सदए र्ए . ॲन्टी किप्पशन सिभार् में जब सकसी पसुलस िाले को भेजा जाता ह ै

तो िह यह समझता सक यह मेिी साईड ब्रांच ह.ै इससलए ॲन्टी किप्पशन सिभार् के 

बािे में ऐसा कुि सकया जाए तासक िहां पसुलस िाले खशुी से जाए. अर्ि इस सिभार् 

में श्री पिमिीि जैसे लोर्ों को भेज देंर्े, जो किप्पट ही होंर्े, तो आप किप्पशन को कैसे 

िोकें र्े?  िहां सकसी को भेजने से पहले कम से कम यह पता लर्ाना चासहए सक कौनसा 

असधकािी ॲन्टी किप्पशन के सखलाफ ह.ै इस ओि ध्यान दनेा बहुत जरुिी ह.ै   

 अध्यक्ष महोदय, यहाँ पि ऐसा सदखायी दतेा ह ैसक २० हजाि से ज्यादा िकम 

खचव हो िही ह.ै लेसकन प्रजा नामक एक एनजीओ ह.ै उसकी रिपोटव ऐसी ह ै सक 

इन्िेस्टीर्ेशन के जो पेंडींर् केसेस ह ैउसकी संख्या सन २०२० में ९६,०६७ थी औि 

रायल के सलए पेंडींर् केसेस २४,९०७ थे. इससे पता चलता ह ै सक मुंबई शहि में 

पेंडींर् केसेस औि रायल इन्िेस्टीर्ेशन के कई केसेस बढे हुए ह.ै मेिा ऐसा मानना ह ै 
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श्री अब ूआजमी..... 

सक जब तक आिोपी को सजा नहीं होर्ी तब तक इनका हौसला बढता िहरे्ा. सिकाि 

ने दो काननू अच्िे बनाए ह.ै एक तो पास्को काननू बनाया ह ैऔि दसूिा काननू शसक्त 

सिधेयक के बािे में बनाया ह.ै यह काननू अच्िा ह,ै लेसकन फास्ट रैक कोटव औि एक 

साल में सजा होने के बािे में सिकाि ने जो कहा था, उस पि सबल्कुल अमल नहीं हो 

िहा ह.ै ३-४ सालों तक केसेस चल िह ेह.ै आिोपी को जल्द से जल्द सजा होनी 

चासहए.  हमािे यहाँ जो जेल ह ैिह ओव्हि िाऊडेड ह.ै अंडि रायल कैसदयों की 

भिमाि ह.ै मैं चाहता हू ंसक पेंडींर् केसेस का सनपटािा जल्द से जल्द होना चासहए औि 

जो अंडि रायल ह ैिह जल्द से जल्द िूट सके. िाईम ज्यादा बढने की सबसे बड़ी 

िजह रग्ज ह.ै रग्ज के बािे में सिकाि ने कुि सनसित किना चासहए. सिकाि ने पसुलस 

सिभार् को ऐसा आदशे दनेा चासहए सक मुंबई को रग्ज री किना ह.ै इससे सकसी की 

क्या मजाल होर्ी सक रग्ज की सबिी हो सके. मैं सम्माननीय दादा से कहना चाहता 

हू ंसक रग्ज को लेकि मुंबई में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो र्ई ह.ै रग्ज के कािि 

िाईम बढ िहा ह,ै लटू मच िही ह,ै लैंसर्क र्नुाह हो िह ेह.ै इस बािे में कहीं न कहीं 

िोक लर्नी चासहए. सजस तिह ॲन्टी नाकोसटक्स सेल में एक ही डीसीपी ह.ै सजस तिह 

से इकॉनॉसमक ऑफेन्स के सलए सेपिेट सेल ह,ै उसी तिह से ज्िाईटं कसमश्नि के अंडि 

में हि पसुलस स्टेशन में इस तिह का सेल बनाया जाना चासहए. 

 अध्यक्ष महोदय, एनपीआि के सलए १ किोड़ ३० लाख रुपये की प्रोसव्हजन 

की र्ई ह.ै सपिले साल ८४ लाख रुपये औि उसके पहले ५० लाख रुपये की प्रोसव्हजन 

की र्ई थी. ये सेंरल स्पॉन्सडव स्कीम ह,ै तो सफि हि साल बजट में प्रोसव्हजन क्यों सकया 

जा िहा ह?ै  आबादी का एक बहुत बड़ा सहस्सा एनपीआि, सीएए...  एनसीआि 

एनपीआि के सखलाफ ह ैजो शक की नजि से इस काननू को दखेता ह.ै इसके पीिे 

दसूिा खले खलेा जा िहा ह.ै हम इसकी पिूी मखुासलफत किते ह.ै एनपीआि के सलए 

फंड सदया जा िहा ह.ै सजन लोर्ों पि शक ह,ै उनको बलुाकि शक दिू सकया जाए. 

उसके बाद ही इसको लार् ूसकया जाए.  
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श्री अब ूआजमी...... 

 अध्यक्ष महोदय, पिेू मुबंई की सड़कों पि जब कोसिड के समय में बडे़ बडे़ 

शेड्स बनाए र्ए थे, तो पसुलस िहां पि बैठती थी. अब िह शेड्स िहां से हट जानी 

चासहए. अब भी िहां पि शेड्स को लेकि आधी सड़क िोककि िखी र्ई ह.ै मेिा कहना 

ह ै सक शेड्स को हटाया जाना चासहए. जहां पि नाकाबंदी होती ह ैउसकी सव्हसडयो 

शटुींर् होनी चासहए. लोर्ों की सशकायत ह ैसक एक समदुाय को ज्यादा पिेशान सकया 

जा िहा ह.ै  लोर्ों की शक्ल औि पहनािा दखेकि लोर्ों को पिेशान सकया जा िहा ह,ै 

ऐसी लोर्ों की सशकायत ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मैं नर्ि सिकास सिभार् के बािे में यह कहना चाहता हू ंसक 

इस सिभार् के सलए ४४,३०६ किोड़ रुपये का बजट ह.ै महानर्िपासलका को नर्ि 

सिकास सिभार् की ओि से बहुत फंड सदया जाता ह.ै बेससक ॲसमसनटीज के सलए पैसा 

सदया जा िहा ह.ै मेिा कहना ह ैसक मानखदुव-सशिाजीनर्ि सबल्कुल र्या-र्जुिा इलाका 

ह.ै सािी मुंबई का कचिा िहां पि आता ह.ै मेसडकल के सािे सडस्पोजल का कचिा 

िहां पि आता ह ैऔि िहीं पि सब जलाया जाता ह.ै िहां पि जो डम्पींर् ग्राऊंड ह ै

उसको खत्म सकया जाए. एसएमएस कंपनी को खत्म सकया जाए. सड़कों को अच्िी 

तिह से बनाया जाए. आज अस्पतालों में दिाई नहीं समलती ह.ै लोर्ों को बाहि से 

दिाई लाने के सलए कहा जाता ह.ै अस्पतालों में सही दिाई समलनी चासहए. सफाई के 

बािे में ऐसा इतंजाम किना चासहए सक जो लेबि सदए जाते ह,ै उसमें नर्िसेिक औि 

असधकािी समलकि पैसा खा जाते ह.ै ५० लेबि की जर्ह पि ५ लेबि से काम कििाया 

जाता ह.ै इसकी जांच होनी चासहए.  इसमें भ्रष्टाचाि होता ह.ै मेिे इलाके में अच्िी तिह 

से सफाई का काम होना चासहए. मझुे उम्मीद ह ैसक इस ओि ध्यान सदया जाएर्ा. 

 अध्यक्ष महोदय, आपने मझुसे पहले कहा ह ै सक एमएमआिडीए के बािे में 

आप कसमश्नि से कहेंर्े. एमएमआिडीए के कसमश्नि औि  महानर्िपासलका के आयकु्त 

की एक संयकु्त बैठक आपकी अध्यक्षता में कििा दीसजए. इससे कई समस्याएं हल 
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श्री अब ूआजमी..... 

हो जाएर्ी. आपने मझुे बोलने के सलए समय सदया उसके सलए मैं आपको धन्यिाद 

दतेा हू ंऔि अपना भार्षि पिूा किता हू.ं  

      ------- 

        ...यानंति श्री तेलंर् 

 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) YYYY - 299 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशंद े 18:35 

 

 

पृ.शी. : श्री.प्रिीि दिेकि, सि.प.स. तथा सििोधी 

पक्ष नेता, महािाष्ट्र सिधानपरिर्षद, 

यांच्या सिरुद्ध दाखल झालेल्या 

र्नु्याबाबत 

मु.शी. : श्री.प्रिीि दिेकि, सि.प.स. तथा सििोधी 

पक्ष नेता, महािाष्ट्र सिधानपरिर्षद, 

यांच्या सिरुद्ध दाखल झालेल्या 

र्नु्याबाबत या संबंधी माननीय सहकाि 

मंत्रयांचे सनिेदन 

 श्री.शामिाि ऊफव  बाळासाहबे पाटील (सहकाि मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सिधानसभा सनयम ४७ अन्िये पढुील सनिेदन कितो :- 

( प्रेस : येथे सोबत जोडलेले सनिेदन िापािे. ) 

--------- 
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   पृ. शी. : अनदुानाकरिता मार्ण्या 

    मु. शी. : सन २०२२-२०२३ अनदुानाकरिता मार्ण्या : 

(चचाव पढेु सरुु........ 

 श्री.सििमससंह सािंत (जत) अध्यक्ष महोदय, २०२२-२०२३ च्या 

अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि चचाव  किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मार्ील १५ सदिसांपासनू जत तालकु्यातील र्नु्हरे्ािीच्या 

प्रमािात मोठ्या प्रमािािि िाढ झालेली आह.े उमदी येथे दोन व्यक्तींची हत्या 

किण्यात आलेली आह.े त्याच बिोबि चोिीचे प्रमाि दखेील मोठ्या प्रमािािि 

िाढलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सोसायटी सनिडिकुीमधील हाि-पिाजय लक्षात घेऊन काही 

लोकांकडून धाब्याला आर् लािण्यात आलेली आह.े जत आसि उमदी येथील 

पोलीस सनिास्थानासाठी र्हृ सिभार्ाने सिशेर्ष सनधीची तितदू किािी, अशी मी 

सिनंती कितो.  

यानंति श्री.कुलकिी....... 
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श्री. सििमससंह साितं ..... 

 अध्यक्ष महोदय, जिळपास ७९ कमवचािी, असधकाऱ्यांच्या सनिासस्थानाच्या 

मार्िीचा प्रस्ताि शासनाकडे पाठसिण्यात आला आह.े उमदी यथेील सनिासस्थान 

ह ेसन १९६७-६८ मध्ये बांधलेले आहते. तसेच जत येथील पोलीस सनिासस्थाने ही 

संस्थान काळातील घोड्याच्या पार्ांमध्ये बांधले आहते. पोलीस स्टेशनच्या 

सनिासस्थानाकरिता तितदू किािी, अशी मी या पिुििी मार्ण्यांच्या माध्यमातनू 

सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, नर्ि सिकास सिभार्ासंदभावत मी बोलिाि आह.े माझ्या 

मतदािसंघात जत नर्िपरिर्षद आह.े या नर्िपरिर्षदमेध्ये ६० ते ६५ हजाि लोकसंख्या 

आह.े येथील पािी पिुिठा योजनेला जिळपास ३० ते ३५ िर्षे झालेले आहते. मी 

या सनसमत्ताने सांर् ूइसच्ितो की, या नर्िपरिर्षदमेध्ये निीन पािी पिुिठा योजना मंजिू 

व्हािी. त्याचप्रमािे डंसपंर् याडवचा ४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताि शासनाकडे पाठसिण्यात 

आला आह.े त्याचाही या पिुििी मार्ण्यांच्या अनरु्षंर्ाने सिचाि किािा, अशी सिनंती 

कितो. जत नर्ि परिर्षदचे्या प्रशासकीय इमाितीकरिता चाि कोटी रुपयांचा सनधी मंजिू 

किािा.  

 अध्यक्ष महोदय, पयावििि आसि िातािििातील बदल आपि लक्षात घतेला 

पासहजे. माझा मतदािसंघ कायमस्िरुपी दषु्ट्काळी आसि आिर्षविग्रस्त भार् आह.े येथे 

िनीकििाची जिळपास ११ हजाि ३६३ हके्टि जमीन आह.े या जसमनीिि िकृ्ष 

लार्िड किािी. जेिेकरुन िातािििातील बदल िोखण्यासाठी मदत होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या पिुििी मार्ण्यांिि आपि मला 

बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल मी आपले आभाि मानतो आसि माझे भार्षि संपसितो. 

 धन्यिाद ! 

------- 
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 श्री. कासलदास कोळंबकि (िडाळा) : अध्यक्ष महोदय, र्हृ सिभार्, नर्ि 

सिकास सिभार्, र्हृसनमावि सिभार्ाच्या पिुििी मार्ण्यांिि बोलण्यासाठी आसि 

त्यािि माझे मत मांडण्यासाठी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहिात जिळपास १९ हजाि ६३२ इमािती सेसमधील 

आहते. या इमािती असतशय नादरुुस्त अिस्थेत आहते. त्या इमाितींचा मालक या 

इमािती सिकससत किण्यासाठी नो ऑप्पशन दणे्यास तयाि नसतो. आमदािांच्या एका 

ससमतीने एक सनयम केला आह.े एखाद्या इमाितीचा मालक ऐकत नसले ति म्हाडा 

आसि सोसायटीने एकत्र येऊन सिकास किािा. मालक जािनुबजुनू सिकास किीत 

नाहीत. अशा परिसस्थतीत आमदाि ससमतीने तयाि केलेले सनिदेन माननीय 

िाष्ट्रपतींकडे पाठसिलेले आह.े त्यािि त्यांची स्िाक्षिी झाली ति भसिष्ट्यातील मुंबई 

शहिाचा प्रश्न सनकाली सनघेल.    

 अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहिामध्ये ५३ सर्िण्या आहते. या सर्िण्यांच्या चाळीचा 

प्रश्न असतशय महत्त्िाचा आह.े  

 

यानंति श्री. चौधिी..... 
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श्री.कासलदास कोळंबकि..... 

अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहिामध्ये एकूि ५३ सर्िण्या आहते.   या सर्ििी 

कामर्ािांच्या चाळी १०० िर्षे जनु्या झाल्या आहते.  सर्िण्यांच्या मोकळया भखूडंािि 

सिकास किण्यास शासनाने पििानर्ी सदली पिंत ुचाळींना मात्र १०० िर्षे होऊनही 

पििानर्ी समळत नाही.  माझी सिनंती आह ेकी, ती कामे थांबिा.  ती कामे थांबसिली 

तिच सर्ििी कामर्ािांच्या घिांच्या कामांना र्ती समळू शकेल.   

अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा ि अत्यंत महत्त्िाचा मदु्दा बी.डी.डी. चाळींचा 

आह.े  माननीय मंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे यांच्या मतदािसंघामध्ये दखेील बी.डी.डी. 

चाळी आहते.  या चाळी पोसलसांच्या आहते.  आता त्यांना सशफ्ट किण्याची 

कायविाही सरुु आह.े पिंत ुअसे किताना त्यांना हमीपत्र सदले पासहजे, अशी माझी 

सिनंती आह.े  कािि त्यांना सशफ्ट करुन उद्या पित तेथे घि सदले नाही ति त्यांनी काय 

किायचे ?  त्यामळेु र्हृसनमावि सिभार्ाने याबाबत कायविाही किािी, ही सिनंती... 

(अडथळा...)  माननीय मंत्री डॉ.सजतेंद्र आव्हाड यांनी बी.डी.डी. चाळींच्या 

पनुसिवकास कामाला र्ती सदली आह ेह ेमी या सनसमत्ताने सांर् ूइसच्ितो.   

अध्यक्ष महोदय, एस.आि.ए. मधील घिे सिकण्यासाठी पिूी १० िर्षाांची अट 

होती आता ती ५ िर्षे केली आह.े.. (अडथळा...) अडीच िर्षाांचा केला असेल पिंत ु

अद्याप त्याबाबतचे आदशे पारित झालेले नाहीत. मंत्री महोदयांना सिनंती आह ेकी, 

याबाबत लिकिात लिकि आदशे पारित किािते. 

अध्यक्ष महोदय, मुबंई महानर्िपासलकेच्या सफाई सिभार्ात समुािे ४० हजाि 

कमवचािी कायवित आहते.  त्यांना हक्काची घिे दणे्याबाबत कायदा पारित किण्यात 

आला आह.े  असे असतानाही या कमवचाऱ्यांना अद्याप घिे दणे्यात आलेली नाहीत. 

या कमवचाऱ्यांनी कोिोना काळात दोन िर्षे िस्त्यािि उतरुन काम केले नसते ति मुंबई 

शहिाची भयानक सस्थती होऊन जनतेचीही प्रचडं र्ैिसोय झाली असती.  शासन 

सनिवय सनर्वसमत होऊन दखेील या कमवचाऱ्यांना हक्काची घिे समळत नसतील ति माझा 

प्रश्न आह ेकी, सदि शासन सनिवय कशासाठी सनर्वसमत केला आह े?   
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श्री.कासलदास कोळंबकि..... 

सदि शासन सनिवयानसुाि मुंबई महापासलकेतील सफाई कमवचाऱ्यांना हक्काची घिे 

द्यािीत, अशी माझी सिनंती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहिातील अत्यंत महत्त्िाच्या मदु्दयांिि मी या सनसमत्ताने 

चचाव केली आह.े  माननीय अथवमंत्री, माननीय नर्िसिकास मंत्री यांनी माझ्या प्रश्नांच्या 

अनरु्षंर्ाने मला न्याय द्यािा एिढी सिनंती करुन माझे भार्षि संपसितो.  धन्यिाद. 

--------- 
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डॉ.िाहुल पाटील (पिभिी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि चचाव किण्यासाठी ि त्यांना समथवन 

दणे्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आमच ेयिुा नेते, िाज्याचे पयावििि ि िातािििीय बदल 

मंत्री माननीय श्री.आसदत्य ठाकिे यांच्या सिभार्ाचे मी सिवप्रथम असभनंदन कितो.  

कािि पयावििि ि िातािििीय बदल या सिभार्ाला त्यांनी आंतििाष्ट्रीय सकती 

समळिनू सदली आह.े  सिसिध सिकासकामांच्या माध्यमातनू केिळ महािाष्ट्रातच नव्ह े

ति दशेभिामध्ये आसि जर्भिामध्ये या सिभार्ाच्या कामाची िाप पडली आह.े  

त्यातनूच महािाष्ट्र िाज्याला एक पिुस्काि दखेील प्राप्त झाला आह.े  संयकु्त िाष्ट्र 

हिामान बदल परिर्षदनेे या सिभार्ाच्या कामाची दखल घेऊन स्कॉटलँड येथे 

सन्मासनत केले आह.े  या सिभार्ाने िाज्यभि िेर्िेर्ळे उपिम िाबसिले आहते. 

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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डॉ. िाहुल पाटील... 

मर् त्यामध्ये इलेक्रीक व्हईेकल असेल, माझी िसुंधिा असेल, हरेरटेज री असतील 

दकंवा प्लॅस्टीक बंदी असेल.  आज आपण पाहतो की, या दवभागाला फार महत्त्ि 

आलेले आह.े  मनषु्ट्याला सजिंत िहायचे असेल ति ज्या प्रकािे आज काबवन सनमावि 

होत आह ेत्या काबवन इसमशनसाठी आपल्याला मोठ्या प्रमािात काम किािे लार्ेल.  

म्हिनू मी म्हितो की, काबवनचे िेडीट आपि ज्याप्रकािे औद्योसर्कििाला दतेो 

तशाप्रकािे काबवन िेडीटचे धोिि शेतकऱ्यांसाठी सधु्दा आपि िाबसिले पासहजे 

आसि त्यामध्ये बांबचूी लार्िड, आंबा लार्िड, सचचं लार्िड अशा सिसिध 

प्रकािच्या झाडांच्या माध्यमातनू शेतकऱ्याला काबवन िेडीट दऊे शकलो ति त्यातनू 

मोठ्या प्रमािात 'अथविांती' ग्रामीि भार्ामध्ये सनमावि होईल.  ज्या प्रकािे काबवन 

सनमावि होतो तो िातािििातील काबवन दिू किण्याच्या दृष्टीकोनातनू एक चांर्ला 

सनिवय होऊ शकतो. इलेक्रीक व्हईेकल्स सकंिा इलेक्रीक बायससकल यांना प्रमोट 

किण्यासंदभावत चांर्ल्या प्रकािचे अनदुान शासनाने सदले पासहजे, अशी माझी मार्िी 

आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, अपािंपारिक उजेच्या बाबतीत सधु्दा शासनाने एक निीन 

धोिि जाहीि किािे.  त्यासाठी शासनाने चांर्ल्या प्रकािचे अनदुान द्यािे.  सोलिच्या 

माध्यमातनू आपल्याकडे मोठ्या प्रमािात ऊजाव सनमावि होऊ शकते.  त्यासाठी एक 

स्ितंत्र सिद्यापीठ आपि स्थापन करुन शकलो ति त्याबाबत आपल्या दशेातील 

आसि िाज्यातील सिद्यार्थयाांना त्यातनू चांर्ला लाभ होईल.  आपि जि बसघतले ति 

सोलिचे पॅनेल्स आज चायनामधनू येतात, कोरियामधनू येतात.  त्यांची सनसमवती 

आपल्याकडे झाली आसि त्यासाठी चांर्ले टेसक्नसशएन आपि सनमावि करु शकलो 

ति सनसितपिे िोजर्ाि सनसमवती सधु्दा होईल.  ज्याप्रमािे िातािििात बदल होत आह े

त्या दृष्टीने सधु्दा याचा उपयोर् होईल.   

 अध्यक्ष महोदय, बायो डायव्हससवटी असेल सकंिा आपि पाहता की, 

औद्योसर्किि िाढत असल्यामळेु काबवनचे प्रमाि िाढत आह.े  या िातािििातील  
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काबवनचे प्रमाि कमी किायचे असेल ति आपल्याला अपािंपारिक उजेसशिाय दसुिा 

पयावय नाही, एिढेच मी या सनसमत्ताने सांर्तो. 

 अध्यक्ष महोदय, जे केसमकल फसटवलायझसव आहते त् यांच्याििही आपल्याला 

थोडे बंधन आिािे लार्ेल.  ऑिर्ॅसनक फसटवलायझि असेल, बायो-फसटवलायझि 

असेल त्यांनाही आपल्याला प्रोत्साहन द्यािे लार्ेल.  आपल्याला मोठ्या प्रमािात 

सोलि पाकव  सनमावि किािे लार्तील, एिढेच या सनसमत्ताने सांर्तो. 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या नर्िसिकास सिभार्ाच्या बाबतीत काही मार्ण्या 

आहते.  आपि पाहतो की, आता नार्िीकिि मोठ्या प्रमािात होत आह.े  आज ५० 

टक्के शहिीकिि होत आह.े  त्यामळेु शहिांिि मोठ्या प्रमािात लोड येत आह.े  या 

सठकािी आमचे माननीय नर्िसिकास मंत्री श्री. एकनाथ सशंद ेउपसस्थत आहते.  मी 

त्यांना सांर् ू इसच्ितो की, आमच्या पिभिी महानर्िपासलकेतील भयुािी र्टािे 

असतील सकंिा नाट्यर्हृांसाठी आपि १० कोटी रुपयांचा सनधी मंजिू किािा.  

आमच्या सजल्यातील प्रशासकीय इमाित सकंिा समांति पािी पिुिठा योजना 

असेल... आता हद्द िाढल्यानंति पिभिी शहिाच्या लर्तचे कािेर्ांि, िांर्ी ही र्ाि े

शहिात समासिष्ट होतील आसि त्यामळेु तथेील लोक पाण्याची मार्िी किीत आहते.  

या शहिातनू पािी पिुिठा किािा अशी मार्िी किीत असल्यामळेु ही हद्दिाढ व्हािी, 

अशी माझी सिनंती आह.े  या सनसमत्ताने समांति पािी पिुिठा योजना मजंिू किािी, 

अशीही माझी मार्िी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आज शहिीकिि झालेले असल्याने सिावत मोठा प्रश्न 

कचऱ्याचा सनमावि झाला आह.े  म्हिनू बायो-मायसनंर् योजनेला शासनाने मोठ्या 

प्रमािात अनदुान सदले पासहजे.  येिाऱ्या काळात पयाविििाच्या दृष्टीकोनातनू 

घनकचऱ्याचा एक प्रश्न सनमावि होिाि आह.े  त्यामळेु प्पलॅस्टीक आसि कचिा 

यांच्यापासनू आपि चांर्ल्या प्रकािचे पॉसलथीन सकंिा त्यापासनू मोठ्या प्रमािात 

आपि ऑईल काढू शकतो.  तसेच गॅ्रन्यअूल् स सनमावि करु शकतो, जेिेकरुन  
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आपल्याला प्पलॅस्टीक िोड सनमावि किता येईल.  म्हिनू माननीय नर्िसिकास मंत्रयांनी 

त्यासाठी अनदुान जाहीि किािे.   

 अध्यक्ष महोदय, पिभिी सजल्यातील जिळपास ३३ िैद्यकीय पदांना सनयसमत 

किण्यासंबंधीचा प्रस्ताि नर्िसिकास मंत्री महोदयांकडे आलेला आह.े  त्यािि त्यांनी 

सकािात्मक सनिवय घ्यािा.  पिभिीला अबवन पसब्लक हले्थ सेंटि खपू मोठ्या 

प्रमािात म्हिजे ४ आहते.  पि तेथे पिेुशा ससुिधा उपलब्ध नाहीत.  म्हिनू तथेे 

एखाद ेरॉमा केअि सेंटि सरुू किािे, अशी माझी मार्िी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझी सतसिी मार्िी र्हृ सिभार्ाच्या बाबतीत आह.े  मी र्हृ 

सिभार्ाचे मन:पिूवक असभनंदन कितो की या सिभार्ाच्या माध्यमातनू आता ७ हजाि 

पोलीस भिती प्रसिया आता सरुू केली आह.े  पोसलसांिि बिाच ताि आह.े  आज 

आपि पाहतो की, १ लाख लोकसंख्येमार्े फक्त १६९ पोलीस उपलब्ध आहते. 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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परभणी सजल्यात जवळपास २०० ररक्त जागा आहते. त्यामळेु शासनाने जी पोलीस 

भिती प्रसिया काढलेली आह े त्या बाबत मी त्यांचे मन:पिूवक असभनंदन कितो. 

आपि पासहले असेल की, आता मोठ्या प्रमािािि टेक्नॉलॉजी अपगे्रड होत आह.े 

सायबि िाईम, फायनासन्शयल रॉड सकंिा पेपिलेस किन्सी यांना जि थांबिायच े

असेल ति शासनाने प्रत्येक सजल्यासाठी सॉफ्टिेअि इसंजसनयि उपलब्ध करुन सदले 

पासहजेत. तसेच सस्कल रेसनंर्च्या बाबतीत आंतििाष्ट्रीय दजावची एखादी शाळा सकंिा 

संस्था शासनाने काढली पासहजे. यानंति चोिीचे तसेच र्नु्याचे प्रमाि बदलले आह े

आसि सायबि िाईम मोठ्या प्रमािािि होत आहते. त्यामळेु शासनाने याची सदु्धा 

दखल घ्यािी, एिढेच मी या सनसमत्ताने सांर्तो.  

 अध्यक्ष महोदय, पिभिी सजल्याची एमआयडीसी पोलीस स्टेशनसाठी खपू 

सदिसांपासनूची मार्िी आह.े पि आजपयांत ह ेपोलीस स्टेशन झाले नाही. त्यामळेु 

शासनाने या बाबतीत सदु्धा सकािात्मक सनिवय घ्यािा. पिभिी सजल्यात पोलीस 

हाऊससंर्ची जिळपास ५०० घिे आहते. त्यापैकी २५० घिे तिी सनमावि किािीत 

कािि त्याला ५० िर्ष े झाले आहते. त्यामळेु ते पाडण्याचा प्रस्ताि शासनाकडे 

प्रलंसबत आह.े पिभिी सजल्यासाठी हाऊससंर् योजना मंजिू किािी, यासाठी मी 

माननीय मंत्रयांना मार्िी किीत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  र्हृसनमावि सिभार्ाच्या सिर्षयािि बोलत असताना मी 

एिढेच सांर् ूइसच्ितो की, प्रधानमंत्री आिास योजनेमध्ये अनेक त्रटुी सदसनू येतात. 

िमाई आिास योजनेप्रमािेच प्रधानमंत्री आिास योजनेमध्ये जार्ेची िसजस्री मार्िली 

जाते. पि िमाई आिास योजनमध्ये जार्ेचे नोटिाईज डॉक्यमुेंट असले तिी दखेील 

ग्राय धिले जाते. त्यामळेु माननीय मंत्रयांना माझी सिनंती आह ेकी,  िमाई आिास 

योजनेसाठी जे सनयम आहते तेच सनयम प्रधानमंत्री आिास योजनेला लािण्यात 

यािेत. प्रधानमंत्री आिास योजनेला २.५० लाख रुपयांचे अनदुान सदले जाते. पिंत ु 
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आज स्टीलचे भाि ५० रुपयांिरुन ९० रुपये झालेले आहते.  त्यामळेु या सनसमत्ताने 

अनदुानात िाढ किण्यात यािी, एिढेच मी सांर् ूइसच्ितो.  

अध्यक्ष महोदय, माननीय सित्त मंत्री श्री. असजत पिाि यांनी असतशय चांर्ला 

अथवसंकल्प मांडलेला आह ेत्याबद्दल मी त्यांच ेअसभनंदन कितो आसि या पिुििी 

मार्ण्यांना माझे समथवन जाहीि कितो आसि माझे भार्षि संपसितो. धन्यिाद ! 

------- 
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ॲड. अशोक पिाि (सशरुि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि चचाव किण्यासाठी आसि पाठींबा 

दणे्यासाठी मी उभा आह.े मी िेळेचे भान ठेिनू माझे मदु्द ेथोडक्यात मांडतो. सशरुि 

तालकु्यामध्ये माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. असजत पिाि यांनी उप सिभार्ीय पोलीस 

असधकाऱ्यांचे कायावलय मंजिू केलेले आह.े त्याचबिोबि ऊिळी कांचन येथे पोलीस 

स्टेशन मंजिू केलेले आह.े ते लिकिात लिकि कायावसन्ित व्हािे, अशी मी सिनंती 

कितो. त्याचबिोबि सशरुि तालकु्यातील टाकळी हाजी र्ािामध्ये एका पोलीस 

स्टेशनची मार्िी आह.े सतथे पोलीस स्टेशन मजंिू किण्यात यािे, अशी मी सिनंती 

कितो. नर्ि सिकास सिभार्ामध्ये अनेक साखि कािखांन्यामध्ये १००० पयांत 

कामर्ाि आसि असधकािी असतात. त्या सठकािी कॉलनी उभी किायची असते. पिंत ु

त्यासाठी लिकि पििानग्या समळत नाहीत. खिे म्हिजे, कािखाना आसि तथेील 

कमवचािी,असधकािी सतथेच असल्यामळेु त्यांची र्िज लार्ते. ति हा लालसफतीतील 

कािभाि कुठेतिी थांबिला पासहजे आसि त्या उद्योर्ातील कामर्ािांना.... माझ्यासमोि 

काही कािखान्यांची उदाहििे आहते. एका िर्षावपासनू नर्ि सिकास सिभार्ाकडे 

फाईल पडून आह ेपिंत ुती फाईल फक्त सफित आह ेआसि त्याला पििानग्या समळत 

नाहीत त्यामळेु या संदभावत न्याय समळािा अशी माझी माननीय उप मखु्यमंत्री श्री. 

असजत पिाि यांना सिनंती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, पिुे सजल्यात जे पीएमआिडीएचे काम सरुु आह.े त्याबाबत 

आमचे काही ऑब्जेक्शन होते त्यासाठी सनुािण्या सरुु आहते. पिंत ुकाही सठकािी 

सनिासी झोन द्यायला पासहजे होते सतथे इडंसस्रयल झोन टाकले आसि सजथे 

इडंसस्रयल झोन होते सतथे सनिासी झोन टाकले.  

      यानंति श्रीमती किंदीकि...  
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ॲड. अशोक पिाि..... 

यामध्ये सधुाििा व्हािी. आमच्या परिसिात सिसिाडी ह े एक र्ाि आह.े येथे  

औद्योसर्क झोन आिसक्षत केला आह.े तो काढािा, यामध्ये सधुाििा व्हािी.माझ्या 

मतदािसंघात िाघोली ह ेमोठे र्ाि असनू ते  नर्िपासलकेत नकुतेच समासिष्ट झाले 

आह.े या र्ािाची लोकसंख्या २ लाखाहून असधक आह.े घनकचिा, सांडपािी, 

आिोग्याच्या ससुिधा, िस्ते सिकास या करिता सनधीची र्िज आह.े या कामाकरिता 

सनधी सदला ति िाघोली र्ािात चांर्ले काम किता येईल. या करिता पििानर्ी 

समळािी, अशी माझी सिनंती आह.े 

अध्यक्ष महोदय,   सशिापिू येथे नदीच्या पात्रात एका व्यक्तीने पाच मजली 

इमाित बांधली. या बाबत आम्ही पाठपिुािा केली की, ही इमाित बेकायदशेीि, 

धोक्याची आह.े मात्र त्यास नर्िसिकास सिभार्ाकडून स्टे सदला जातो. कोिी तिी 

असधकािी यास जबाबदाि आह.े  असे असताना शासनाकडून र्रिबांच्या झोपड्या 

का पाडल्या जातात, सामान्यांची एक र्ुंठ्याची घिे का पाडली जातात ? या घिांना 

दखेील आपि हात लािता कामा नये. या संबंधी नर्ि सिकास सिभार्ाने तशा सचूना 

सदल्या पासहजेत. आपि  चकुीच्या र्ोष्टींना पांघरुि घाल ू नये. र्रिबांनाही न्याय 

दणे्याची भसूमका या सिभार्ाने घेतली पासहजे. 

अध्यक्ष महोदय,  कालच्या बजेटमध्ये माननीय सित्त मंत्री यांनी इदं्रायिी 

मेडीससटीचे काम सदले आह.े ह े काम चांर्ल्या एजन्सीकडून किािे. ह े काम  

पीएमआिडीने केले तिी चाल ूशकते. एसआिए योजना पिूी केिळ पिुे-मुंबईमध्ये 

होती. आता या योजनेचा सिस्ताि सिकािने केला आह.े माझ्या मतदािसंघात लोिी 

काळभोि, उिळी-कांचन, कदम-िाघ िस्ती, थेऊि ही र्ािे मोठी आहते. ही र्ाि े

पणु्याच्या शहिालर्त आहते. एसआिए योजना या सठकािी िाबिािी. ग्रामीि भार्ात 

सनसितपिे या योजनेचा उपयोर् होईल. आज या भार्ातही जार्ेची टंचाई आह.े 

जार्ेचा भाि चौ.फू या प्रमािे  आह.े या र्ािांमध्ये झोपडपट्टया बऱ्याच आहते. त्यांना 

टॉिि उभे करुन सदले ति त्याचा फायदा होईल.  
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 अध्यक्ष महोदय,  पीएमआिडीए च्या ितीने कचऱ्याकरिता बॅटिी ऑपिेटि 

घंटा र्ाडी सदल्या ति चांर्ले काम होईल. माननीय सित्त मंत्री यांनी िाघोली पयांत मेरो 

सरुु करु, असे सांसर्तले आह.े पििा पिुे येथे  माननीय पंतप्रधान आले हाेते. त्या 

सभेत ही चचाव झाली. दादांना सिनंती आह ेकी, ही मेरो िाघोली पयांत आली ति 

त्याचा फायदा होईल. िाघोलीत काही खाि कामर्ाि आहते. त्यांची िाहण्याची 

व्यिस्था नाही. त्यांचा एसआिए योजनेत समािशे किािा.  

 अध्यक्ष महोदय,  अनेक सिर्षयांबाबत शासनाने भिीि काम केलेले आह.े 

माननीय अथव मंत्री यांनी बिीच मदत केली. त्यांनी २ कोटी रुपयांचा आमदाि सनधी ५ 

कोटी रुपयांपयवत नेला आह.े  सििोधी पक्षातील आमदािांना २ हजाि कोटी रुपये जादा 

समळिाि आह.े केिळ २ कोटी रुपयांिरुन  ३ कोटी रुपये, ४ कोटी  ि आज ५ कोटी 

सदले आहते. पढुील २ िर्षावत सििोधी पक्षाच्या आमदािांना २ हजाि कोटी रुपये जास्त 

समळिाि आहते. माननीय सित्त मंत्री यांनी कोिामध्येही भेद केला  नाही. सिाांना 

समान न्याय सदला, या बद्दल मनापासनू मी त्यांचे असभनंदन कितो ि माझे दोन शब्द 

पिूव कितो. 

     ------- 

 श्री.असमत साटम (अधंेिी –पसिम ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ 

च्या अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मांर्ण्यांिि र्हृ सिभार्,नर्ि सिकास ि पयावििि 

या सिभार्ांिि चचाव किण्याकरिता मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  िेळ कमी असल्याने थोडक्यात एक –एक मदु्दा प्रत् येक 

सिभार्ािि मी मांडतो. र्हृ सिभार्ािि मी बोल ूइसच्ितो. आज या सिभार्ाची अिस्था 

काय आह ेया बाबत आजच्या टाईम्स ऑफ इसंडयामध्ये बातमी आली आह.े 

 तागलका सिाध्यक्ष :  िेळ कमी असल्याने थोडक्यात सिर्षय मांडािा. 
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 श्री. असमत साटम : अध्यक्ष महोदय, सिर्षय मांडण्याकरिता पाश्ववभमूी सांर्ािी 

लार्ेल.  दसक्षि मुबंईचे डीसीपी सौिभ सत्रपाठी फिाि आहते. अरं्सडयांकडून 

खडंिीच्या  मार्िीच्या केसमध्ये ते फिाि आहते. 

        यानंति श्रीमती सर्िप... 
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श्री.असमत साटम ... 

िाझे जेलमध्ये र्ेला पिंत,ु पोलीस खात्यातील, र्हृ खात्यातील ि या सिकािची 

िाझेसर्िी काही अजनूपयांत संपलेली नाही. [***] 

  अध्यक्ष महोदय, [***] मुंबईच्या कायदा, सवु्यिस्था, सिुके्षच्या 

दृसष्टकोनातनू... सन १९९२-१९९३ मध्ये, सन २००५ मध्ये, सन २००६ मध्ये 

बॉम्बस्फोट झाले, २००८ मध्ये हमला झाला. [***]. अध्यक्ष महोदय, आपि मला 

मार्िी किण्यास सांर्त होता, ही माझी मार्िी आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, दसुिा मदु्दा नर्िसिकास खात्याच्या माध्यमातनू मी आश्रय 

योजनेचा संदभव दऊे इसच्ितो. आश्रय योजनेमध्ये सफाई खात्यातील जे कमवचािी 

आहते त्यांच्या म्यसुनससपल हाऊससंर् कॉलनी आहते. त्यांचे सडमॉसलश करुन तेथे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** आदशेानसुाि सिलोसपत मजकूि. 
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श्री.असमत साटम ... 

नव्या प्रकािचे रिडेव्हलपमेंट किण्याचा हा मदु्दा आह.े ज्या सफाई कमवचाऱ्यांनी 

कोसिडच्या काळात आपल्या स्ित:च्या ि आपल्या कुटंुबाच्या सजिाची पिाव न 

किता िस्त्यािि उतरुन काम केले, ज्यांच्या कामाच्या आधािािि आज मुंबई 

महानर्िपासलकेचे आयकु्त ह ेइकडेसतकडे जाऊन ज्या काही फुशािक्या माितात, त्या 

सफाई कमवचाऱ्यांना आता नोकिीिरुन काढून टाकण्यात येत आह.े त्यांना सस्पेंड 

किण्यात येत आह.े कािि सप्पटेंबि, २०१९ मध्ये आश्रय योजनेचे टेंडि काढले. 

फेब्रिुािी, २०२० मध्ये ते टेंडि िद्द केले. कोसिडच्या काळात जेव्हा ितवमानपत्राचे 

सितिि बंद होते. ितवमानपत्र बंद होते, आपि ई ितवमानपत्र िाचत होतो त्यािेळेस 

ितवमानपत्रात जासहिात दऊेन या सनसिदा मार्सिल्या ि ससंर्ल सबडि येऊन दखेील 

शायोना कापोिेशन नािाच्या एका कंपनीशी मुंबई महानर्िपासलकेचे असतरिक्त 

आयकु्त श्री.िेलािास ू जे मुंबई महानर्िपासलकेमध्ये सििप्पपन र्ँर् चालसितात... 

सििप्पपन र्ँर् चालसितात ते श्री.िेलािास ू ि मुंबई महानर्िपासलकेचे आयकु्त 

श्री.इक्बालससंह चहल त्यांनी त्यांच्याशी संर्नमत करुन या ससंर्ल सबडि असलेल्या 

कंपनीला ह ेकाम सदले. आता त्या सठकािी आपली घिे खाली किा अन्यथा तमु्हाला 

कामािरुन काढून टाकू अशा प्रकािच्या केिळ धमक्याच सदल्या नाहीत ति त्यांना 

कामािरुन सस्पेंड केले.  

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघातील ४५ सफाई कामर्ािांना कामािरुन 

सस्पेंड केलेले आह.े या संपिूव आश्रय योजनेमध्ये १८०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचाि 

झालेला आह.े माननीय िाज्यपाल यांच्याकडे तिाि झालेली आह.े माननीय 

िाज्यपाल यांनी ती तिाि लोकायकु्तांकडे सदलेली आह.े  त्याची अजनूपयांत सनुाििी 

झालेली नाही तिी दखेील त्या सठकािी जबिदस्तीने त्यांना नोकिीिरुन काढून 

टाकण्याची धमकी दऊेन, त्यांची घिे खाली किण्याचे काम सरुु आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माफव त या सिकािला ि नर्िसिकास 

खात्याला सिनंती आह ेकी, या कामािरुन सस्पेंड केलेल्या सफाई कमवचाऱ्यांना  
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श्री.असमत साटम ... 

ज्यांनी कोसिडच्या काळात आपल्या या शहिाला सिुसक्षत ठेिले, साफसफाई केली 

त्यांना त्िरित कामािि घणे्यात यािे. अशा प्रकािची कोितीही जोिजबिदस्ती न किता 

ही आश्रय योजना िाबि ूनये. लोकायकु्तांच्या ... 

  तागलका सिाध्यक्ष (श्री.दीपक चव् ाण) : सन्माननीय सदस्य आपि 

आपल्या भार्षिाचा समािोप किािा. 

  श्री.असमत साटम : अध्यक्ष महोदय, मी शेिटचा सिर्षय मांडतो. अजनू 

पयावििि सिभार्ाििील बोलिे बाकी आह.े मखु्य मदु्दा ति पयाविििाचा आह.े 

  तागलका सिाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपल्याला बोलण्याकरिता 

सदलेला िेळ संपलेला आह.े 

नंति श्री.सशंद े... 
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तागलका सिाध्यक्ष (श्री.दीपक चव् ाण)... 

 सन्माननीय सदस्य यांनी आपले भार्षि एक समसनटांमध्ये पिूव किािे. 

श्री.असमत साटम : अध्यक्ष महोदय, Mumbai Climate Action Plan या 

उपिमाचे पयावििि सिभार् आसि मुंबई महानर्िपासलकेने मोठ्या थाटामध्ये िसििािी 

घोसर्षत केला. यामध्ये पसहला मदु्दा waste management चा आह.े मुंबई शहिातील 

१० मेरीक टन कचिा िोज डम्पींर् ग्राऊंड येथे जातो, त्यािि कोितीही प्रसिया दणे्यात 

येत नाही, त्यासंदभावत सन्माननीय सदस्य श्री.अब ुआझमी यांनी त्यांच्या भार्षिात 

सांसर्तले आह.े मुंबईिि सशिसेना पक्षाने २५ िर्षे िाज्य करुन सदु्धा मुंबईच्या 

कचऱ्याची सिल्हिेाट लािली नाही आसि Mumbai Climate Action Plan 

बाबत सांर्त आहते. 

अध्यक्ष महोदय, मला माझे भार्षि िेळे अभािी नाईलाजास्ति पिूव किाि े

लार्त आह.े धन्यिाद ! 

--------------- 

(काही सन्माननीय सदस्य एकाच िेळी बोलण्याचा प्रयत्न किीत असतात.) 

 तागलका सिाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्य आपि आपले भार्षि लेखी 

स्िरुपात पटलािि ठेिािे. सन्माननीय सदस्य श्री.ससुनल प्रभ ूि सन्माननीय सदस्य 

श्री.असमत साटम यांनी त्यांच्या आसनािि बसाि.े 
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श्री.लहु कानडे (श्रीिामपिू) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ या 

अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े मी र्हृ 

सिभार् ृ नर्िसिकास सिभार्, र्हृसनमावि सिभार्, पयावििि ि िातािििीय बदल 

सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि बोलिाि आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी र्हृ सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि सरुुिातीला बोलिाि आह.े 

र्हृ मंत्री महोदयांनी अनेक निीन पोलीस स्टेशनला मान्यता सदली, त्याबद्दल मी त्यांच े

आभाि मानतो. माझ्या मतदािसंघामध्ये िाहुिी तालकु्यातील दिेळाली नर्िपरिर्षद ि 

३२ र्ािांचा समािेश आह.े दिेळाली प्रििा, तालकुा िाहुिी येथे स्ितंत्र पोलीस स्टेशन 

उभािण्याची दीघव कालािधीपासनूची मार्िी आह.े ती अद्याप मंजिू झाली नाही, ती 

मान्य किण्यात यािी, अशी माझी सिनंती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदाि संघातील काही र्ािे िाहता तालकु्यातील 

पोलीस स्टेशनला जोडण्यात आलेली आहते. सभार्हृामध्ये यापिूी मी याप्रकििी 

मार्िी केली आह ेि अनेक िेळा पत्र सदले आह.े लोिी पोलीस स्टेशनला जोडण्यात 

आलेली श्रीिामपिू तालकु्यातील र्ािे श्रीिामपिू पोलीस स्टेशनला जोडण्यात यािीत, 

अशी माझी आग्रही मार्िी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी आता नर्िसिकास सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि बोलिाि 

आह.े माझ्या तालकु्यातील एक महत्त्िाची बाब सनदशवनास आिनू दऊे इसच्ित आह.े 

अहमदनर्ि सजल्हा आकािाने सिावत मोठा सजल्हा आह.े या सजल्यात अहमदनर्ि ि 

श्रीिामपिू येथे टाऊन प्पलॅसनंर्ची दोन कायावलये आहते. श्रीिामपिू येथील कायावलये 

आसबवरेशन ि टी.पी.साठी सनमावि किण्यात आले आह.े आता तेथील काम 

जिळपास पिूव झाले आह.े नर्िसिकास सिभार्ास आम्ही एक प्रस्ताि पाठसिला 

आह.े 

यानंति श्री.तेलंर्... 
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श्री.लहु कानडे....... 

तेथील सहाय्यक आयकु्त, नर्ि िचनाकाि यांच ेकायावलय अहमदनर्ि सजल्यातील 

उत्ति तालकु्यांचे स्ितंत्र कायावलय म्हिनू त्यास नर्िसिका सिभार्ाने मान्यता द्यािी, 

अशी मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी आता र्हृसनमावि सिभार्ाच्या मार्ण्यािि बोलिाि आह.े 

श्रीिामपिू येथे म्हाडाने १४९८ सदसनका बांधलेल्या आहते. पिंत ु त्या सदसनकांची 

सकमत ही अन्य सिकासकाने बांधलेल्या सदसनकापेक्षा जास्त असल्यामळेु त्या 

सदसनका मार्ील सहा-सात िर्षाांपासनू पडून आहते. र्रिबांना माफक दिामध्ये घिे 

समळािीत म्हिनू शासनाने सदि योजना आखली होती. सदि सदसनका आशाच पडून 

िासहल्या ति त्या खिाब होण्याची शक्यता नाकािता येत नाही.  कोिोना काळामध्य े

सदि सदसनकांच्या सकंमती कमी किण्याबाबत म्हाडा संचालक बोडावसमोि प्रस्ताि 

सादि किण्यात आलेला आह.े सदि प्रस्तािाचा शासनाने सिचाि करुन तेथील 

सदसनकांचे सकंमती कमी किाव्यात, अशी मी सिनंती कितो. सदि सदसनकांच्या 

सकंमती कमी केल्या तिच र्रिबांच्या घिाची योजना प्रत्यक्षात लोकांच्या उपयोर्ाची 

होऊ शकेल, असे मला िाटते.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघामध्ये प्रििा, र्ोदाििी, मळुा अशा तीन 

नद्या िाहतात. या सतन्ही नद्यांमध्ये कािखान्याचे दसूर्षत पािी समसळून नदीमधील 

अनेक मासे मतृ पािलेले आहते. सदि सतन्ही नद्यांच्या आजबूाजूंच्या र्ािामध्ये अंडि 

ग्राउंड िॉटिमधनू केसमकल समसश्रत पािी येत असल्यामळेु अनेक र्ािांमध्ये 

सपण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न सनमावि झालेला आहे. सदि नद्यांच्या काठािि 

ससििेज-सरटमेंट प्पलँट अशा प्रकािचे केसमकलचे कािखाने आहते. त्यामळेु याकडे 

पयावििि सिभार्ाने दखेील लक्ष घालण्याची  आिश्यकता आह.े  त्यामळेु या सिव 

बाबींकडे नर्िसिकास ि पयावििि सिभार्ाने सिशेर्ष लक्ष द्यािे, अशी मी सिनंती कितो 

आसि मी माझे भार्षि संपसितो. धन्यिाद. 

---------  
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 श्री.अजय चौधिी (सशिडी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी प्रथम र्हृसनमावि सिभार्ािि बोलिाि आह.े मुंबई इमाित 

दरुुस्ती आसि पनुिवचना मंडळाच्या १८८ इमाितींच्या पनुसिवकासाचे कोितेही धोिि 

असस्तत्त्िात नव्हते. पिंत ु माननीय र्हृसनमावि मंत्री डॉ.सजतेंद्र आव्हाड, माननीय 

नर्िसिकास मंत्री श्री.एकनाथ सशंद ेि माननीय पयावििि मंत्री श्री.आसदत्य ठाकिे यांनी 

असतशय मेहनत घेऊन सदि धोिि अमलात आिले आह,े त्याबद्दल मी त्यांचे आभाि 

मानतो.  

 अध्यक्ष महोदय, मुबंई ते सशिडी उन्नत मार्ावच ेकाम सरुु आह.े या मार्ावचा 

बहुतांश भार् माझ्या मतदािसंघातनू जातो. त्यामळेु तेथील एक हजाि लोक बासधत 

होत आहते. बासधत झालेल्या लोकांचे पनुिवसन त्याच भार्ामध्ये किि ेआिश्यक 

आह.े त्यामळेु याबाबत माननीय नर्िसिकास मंत्री महोदयांनी सिशेर्ष लक्ष घालनू सदि 

काम तातडीने किािे, अशी मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, म्हाडा ले-आऊटमध्ये मुंबई महानिर्पासलका नार्िी ससुिधा 

उपलब्ध करुन दईेल, असा काही मसहन्यांपिूी ठिाि घेण्यात आला होता. तिी दखेील 

मुंबई महानर्िपासलका म्हाडा ले-आऊटमध्ये नार्िी ससुिधा उपलब्ध करुन दऊे 

इसच्ित नाही. माझ्या अभ्यदुय नर्िमध्ये तीन लाख सलटि पाण्याची टाकी बांधायची 

आह.े त्यासाठी मार्ील तीन िर्षाांपासनू प्रयत्न किीत आह.े पिंत ुमहानर्िपासलका 

म्हडाकडे बोट दाखसित आह ेआसि म्हाडा महानर्िपासलकेकडे बोट दाखसित आह.े 

त्यामळेु याबाबत ताडीने सनिवय घऊेन सदि कामास सनधी उपलब्ध दणे्यात यािा, 

अशी मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये ५६ म्हाडा िसाहती आहते. मदु्रांक शलु्कामळेु या 

५६ म्हाडा िसाहतींच्या पनुसिवकासाचे काम प्रलंसबत आह.े मुंबई महानर्िपासलकेच्या 

भखूडंािि एक हजाि मदु्रांक शलु्क आकारुन सिकासाची पििानर्ी सदली जाते. 
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श्री.अजय चौधिी....... 

त्याच पद्धतीने म्हाडा िसाहतींना दखेील एक हाजाि मदु्रांक शलु्क आकारुन 

पनुसिवकास किण्यास पििानर्ी द्यािी, अशी मी सिनंती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघामध्ये अभ्यदुय नर्ि म्हाडा िसाहत आह.े 

या वसाहतीमध्ये ४८ इमारती आहते. या इमारतींमध्ये ३ हजार ४२० भाडेकरु 

िास्तव्य करतात. त्यांच्या पनुदवाकासाचा प्रकल्प मागील २० वषाांपासनू रखडलेला 

आह.े 

यानंतर श्री.कुलकणी...... 
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श्री. अजय चौधिी.... 

या लोकांनी स्ियं सिकासाकरिता धोिि जाहीि केले. पिंत ु म्हाडाने पिस्पि जाहीि 

करुन सांसर्तले की, म्हाडाकडून या इमाितींचा सिकास केला जाईल. त्यामळेु आज 

लोक संभ्रमात आहते. लोकांना कोित्याही प्रकािे सिश्वासात न घेता, चचाव न किता 

हा सनिवय घेण्यात आला आह.े मी सिचारु इसच्ितो की, हा सनिवय संपिूव ५६ म्हाडा 

िसाहतींकरिता घेतलेला आह े का केिळ अभ्यदुय नर्ि येथील िसाहतींकरिता 

घेण्यात आला आह े? अभ्यदुय नर्ि येथील लोकांना सिश्वासात घेऊन म्हाडाने सनिवय 

घ्यािा. अशी मी यासनसमत्ताने मार्िी कितो. अभ्यदुय नर्ि येथील आिोग्य कें द्र 

म्हाडाने बांधनू ते मुंबई महानर्िपासलकेच्या ताब्यात द्यािे, असे सन्माननीय श्री. सधुीि 

मनुर्ंटीिाि अथवमंत्री असताना जाहीि झाले होते. पिंत ु त्याबाबतचा सनिवय 

अद्यापपयांत झालेला नाही. याचा सनिवय घेिे आिश्यक आह.े पानिाला चाळ इमाित 

मार्ील दहा िर्षावपासनू बंद आह.े माननीय उच्च न्यायालयाने आदशे सदले आहते 

की, सदि इमाित म्हाडाने ताब्यात घ्यािी, तेथील लोकांना रांसझट कॅम्प उपलब्ध 

करुन द्यािेत आसि ती इमाित म्हाडाने असधकृत करुन तेथील लोकांना िाहण्यास घिे 

द्यािीत. पिंत ुतो ही सनिवय अद्यापपयांत घेतला नाही. 

 अध्यक्ष महोदय,  पिळ येथील डीआयटी चाळीमध्ये डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकि यांनी २० िर्षे िास्तव्य केले होते. त्यांचे ऐसतहाससक स्मािक किण्याचा 

सनिवय र्हृसनमावि मंत्री महोदयांनी जाहीि केला आह.े पिंत ु अद्यापपयांत याबाबत 

कोितीही काििाई केली नाही. मी यासनसमत्ताने मार्िी कितो की, तेथे असलेल्या 

सिव इमाितींचा क्लस्टि डेव्हलपमेंट किािे आसि ऐसतहाससक स्मािक तेथे उभािािे.  

 अध्यक्ष महोदय, मी र्हृ सिभार्ासंदभावत एक मार्िी कििाि आह.े िाज्य 

सिकािने सनभवया पथक नेमले आसि शक्ती कायदा संमत केला आह.े या कायद्याची 

अंमलबजाििी ज्या मसहला पोसलसांच्या माध्यमातनू केली जािाि आह,े त्यांची 

आज काय अिस्था आह े? त्यांना आज १२-१२ तास डयटुी किािी लार्त आह.े 

िस्त्यािि ड्यटुी किीत असताना त्यांच्याकरिता कोठेही प्रसाधनर्हृाची व्यिस्था 
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केलेली नसते. मी हा सिर्षय सातत्याने मांडत आह.े मी ज्या ज्या िळेेस पोलीस 

स्टेशनला जातो तेव्हा हा सिर्षय तेथील मसहला पोलीस मला सांर्त असतात. मी 

याद्वािे मार्िी कितो की, या मसहला पोसलसांकरिता प्रसाधनर्हृाची व्यिस्था जेथे 

त्यांचा बंदोबस्त सकंिा ड्यटुी असते तथेे किािी. आता बायोटॉयलेट आलेले आहते. 

तसेच पोसलस सिभार्ाच्या िाहनांमध्ये व्हसॅनटी व्हनॅसािखी पयावयी व्यिस्था किािी, 

अशी सिनंती कितो.  

 धन्यिाद ! 

------- 
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 श्री. िसिंद्र चव्हाि (डोंसबिली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

पिुििी मार्ण्यांििील र्हृ सिभार्ाबाबत मी माझ ेसिचाि मांडण्यासाठी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, र्हृ सिभार्ािि कोट्यिधी रुपये खचव केले जातात. मुंबई 

पोलीस आसि महािाष्ट्र पोसलसांची तलुना स्कॉटलँड पोसलसांसोबत केली जाते. पिंत ु

मला खदेाने सांर्ािे लार्त आह ेकी, भाितीय जनता पक्षाच्या एका श्री. मनोज कटके 

या कायवकत्याविि १७ सदिसांपिूी भ्याड हल्ला झाला होता. या हल्ल्याचा आजही 

तपास लार्लेला नाही. मी माननीय सित्त मंत्री महोदयांना सिनंती कितो की, र्हृ 

सिभार्ाला पिुििी मार्ण्यांद्वािे अनदुान दऊे नये. याचे कािि असे की, र्हृ 

सिभार्ाकडून या प्रकििाकडे लक्ष सदले जात नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, या सभार्हृाच्या प्रथा आसि पिंपिा नष्ट झालेल्या आहते. 

मार्ील पिुििी मार्ण्यांची सिव उत्तिे माननीय उप मखु्यमंत्री श्री असजत पिाि यांनी 

सदलेली आहते. पिंत ु नर्ि सिकास सिभार्ाचे माननीय मंत्री सभार्हृात उपसस्थत 

आहते. या सिभार्ाच्या मार्ण्यांचे एकही उत्ति आजतार्ायत दणे्यात आलेले नाही. 

त्यामळेु मी मार्ील असधिेशनामध्ये नर्ि सिकास सिभार्ासंदभावत ज्या ज्या मार्ण्या 

केल्या होत्या, त्या प्रलंसबत आहते. मी नर्ि सिकास मंत्री महोदयांना सिनंती कितो 

की, मार्ील असधिेशनातील माझे भार्षि आज ग्राय धिािे आसि त्या मार्ण्यांची 

उत्तिे मला लेखी स्िरुपात कळिािी. 

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल मी आपले 

आभाि मानतो. 

 धन्यिाद ! 

 

-------- 
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 डॉ. सकिि लहामटे (अकोले) :अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथवसंकल्पातील पिुििी मार्ण्यांिि चचाव किण्यासाठी आसि माझे मत 

मांडण्यासाठी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी सिव प्रथम र्हृ सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि माझे सिचाि व्यक्त 

करु इसच्ितो. घािर्ाि आसि अकोले येथील पोलीस स्टेशनची इमाित असतशय 

खिाबअिस्थेत आहते. त्या इमाितींच्या निीन बांधकामासाठी मंजिुी द्यािी. तसेच 

तेथे पोलीस िसाहत मजंिू किािी, अशी मी सिनंती कितो. समशेिपिू आसि कोतळू 

येथे पोलीस स्टेशनची इमाित  ि पोलीस िसाहत सनमावि किािी. िाजिू पोलीस स्टेशन 

ह ेिाज्यातील पासहल्या पाच पोलीस स्टेशनमधील आह.े ते आदशव पोलीस स्टेशन 

आह.े तेथे कमी प्रमािात पोलीस कमवचािी, असधकािी आहते. त्यामळेु मी सिनंती 

कितो की, तेथे असधक प्रमािात पोलीस कमवचािी, असधकािी यांची पद ेमंजिू करुन 

द्यािीत.  

 

यानंति श्री. चौधिी.... 
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डॉ.सकिि लहामटे..... 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसंघामध्ये अकोले नर्िपंचायत आह.े  तेथील 

शाहुनर्ि भार्ात झोपडपट्टी िसलेली आह.े  माझी या सनसमत्ताने सिनंती आह ेकी, 

सदि झोपडपट्टी कायम किािी ि तेथील जार्ा िसहिाशांच्या नािािि किािी.  तसेच 

तेथे जागा अपरुी पडत असल्यामळेु गहृदनमााण दवभागाने एखादी योजना तयार करुन 

तेथील लोकांना दोन-तीन मजल्यांची घरे बांधनू द्यावीत.   

 अध्यक्ष महोदय, माझा पढुील मदु्दा पयाावरण व वातावरणीय बदल आदण 

नगरदवकास दवभागार्ी संबंदधत आह.े  माझ्या मतदारसंघातनू जाणाऱया प्रवरा 

नदीमध्य ेगटारीचे पाणी दमसळून ती प्रददुषत झाली आह.े  त्यामळेु नगरपंचायतीमध्ये 

एस.टी.पी. प्लांट बसदवण्यासाठी दनधी मंजरू करावा, ही माझी दवनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ या वषााच्या अथासंकल्पातील अनदुानाच्या 

मागण्यांना पादठंबा दऊेन मी माझे भाषण संपदवतो.  धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.ददलीप लांडे (चांददवली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्यांवर बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील साकीनाका पोलीस स्टेर्न अदतर्य 

धोकादायक दस्थतीमध्य ेआह.े  आपले संरक्षण करणाऱया पोदलसांचाच जीव धोक्यात 

आह.े  त्यामळेु सदर इमारतीची माननीय गहृ मंत्रयांनी पाहणी करुन सदर पोलीस 

स्टेर्नसाठी तातडीने नवीन इमारत मंजरू करावी, ही दवनंती.  या पोलीस स्टेर्नच्या 

र्ेजारीच म्हाडाच्या जागेवर पोलीस वसाहत असनू ती दखेील अदतर्य धोकादायक 

दस्थतीमध्य ेआह.े  या वसाहतीतील काही इमारती मोकळया केल्या आहते.  परंत ु

उवाररत इमारतींमध्य ेराहणारे पोलीस कमाचारी व त्यांच्या कुटंुदबयांवर टांगती तलवार 

आह.े  तेथे कधीही जीदवतहानी होऊन र्ासनाला त्या लोकांची प्रेत ेउलण्याची वेळ 

येऊ र्कते, अर्ी पररदस्थती आह.े  त्यामळेु याबाबत दखेील योग्य ती कायावाही 

करावी, ही दवनंती. 

 अध्यक्ष महोदय, घाटकोपर आदण साकीनाका या पोलीस स्टेर्न हद्दींमध्य े

मोठया प्रमाणात अमंली पदाथाांची दवक्री केली जाते.  त्यामळेु तरुण दपढी बरबाद 

होत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, पवई येथील डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर उद्यान येथे काही 

ददलत समाजाच्या कायाकत्याांवर राजकीय दृष्टीकोनातनू काही केसेस दाखल करण्यात 

आल्या आहते.  सदर केसेस मागे घेण्यात याव्यात, ही माझी दवनंती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, दवनोबा भाव ेपोलीस स्टेर्नच्या कमाचाऱयांना बसण्यासाठी 

दखेील परेुर्ी जागा नाही.  या पोलीस स्टेर्नच्या र्ेजारीच महानगरपादलकेची ररझव्हा 

जागा आह.े  सदर जागा ताब्यात घेऊन तथेे पोदलसांची व्यवस्था करावी, ही दवनंती 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, कोदहनरू हॉदस्पटलच्या र्ेजारी ६५० खाटांचे हॉदस्पटल 

अधावट पडून आह.े  ते शासनाने ताब्यात घ्यावे, ही दवनंती आह.े..(अडथळा...)   
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श्री.ददलीप लांडे..... 

 अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये माननीय उप मखु्यमंत्री, आमच्या दजल्हयाच े

माननीय पालकमंत्री व माननीय नगरदवकास मंत्री दखेील उपदस्थत आहते.  

सभागहृामध्ये र्ेवटचे भाषण करण्याची वेळ माझ्यावर आलेली आह.े  पढुील 

अदधवरे्नावेळी भाषण करण्यासाठी मी असेन दकंवा नसेन अशी पररदस्थती आह.े  

कारण एमएमआरडीए ने ज्या लोकांसाठी घरे बांधलेली आहते त्या लोकांना अद्याप 

घरांचा ताबा दणे्यात आलेला नाही.  ते लोक पावसाळयात वाहून जातील.  परंत ुते 

लोक वाहून जाण्यापवूी मी स्वत: वाहून जाणार आह,े ह े मी या दनदमत्ताने सांग ू

इदच्ितो.  त्यामळेु र्ासनाने माझ्या अंत्यदवधीसाठी या अथासंकल्पामध्ये तरतदू 

करावी, अर्ी माझी मागणी आह.े  एवढे बोलनू मी माझे भाषण संपदवतो. 

--------- 
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 श्रीमती मदनषा चौधरी (ददहसर) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्यांवर बोलण्यासाठी मी उभी आह.े  गहृ दवभाग, 

नगरदवकास दवभाग, गहृदनमााण दवभाग आदण पयाावरण व वातावरणीय बदल 

दवभागावर मी बोलणार आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, नगरदवकास दवभागाने ५०० चौ.फुटांपयांतच्या घरांना कर 

माफ केला आह.े  त्याच धतीवर मुंबईतील कोळीवाडे व गावठाणामध्य ेराहणाऱया 

लोकांचा ॲसेसमेंट कर माफ करावा अर्ी माझी दवनंती आह.े 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्रीमती मसनर्षा चौधिी.... 

अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये झोपडपट्टीत आसि र्ािठािात िाहिाऱ् या लोकांना 

सपण्याच्या पाण्याचे ग्रपु कनेक्शन हिे असेल ति त्यांना १९६२ पिूीचा पिुािा 

मार्तात.  मी आपल्यामाफव त शासनाला सिनंती करु इसच्िते की, र्ािठाि आसि 

कोळीिाड्यात िाहिाऱ्या लोकांना सन २०११ चा पिुािा ग्राय धरुन त्यांना पाण्याच े

कनेक्शन दणे्यात यािे.   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदाि संघात आता खासकरुन दसहसि नदीचे काम 

सरुू आह.े  या प्रकल्पाचे काम सन २०१६ पासनू सरुू आह.े  या प्रकल्पाच्या 

डीपीआिमध्ये समासिष्ट असलेला एस.टी.पी. प्पलॅन्ट अद्याप उभािलेला नाही.  त्या 

एस.टी.पी. प्पलॅन्टचे लिकिात लिकि टेंडि काढून तो प्रकल्प सरुू किण्यात यािा. 

आज आपि ३५० कोटी रुपये खचव करुन दसहसि नदीचे पनुिवसन आपि किीत 

आहोत.  पि समिा िोडची जी बाऊंडिी आह.े.. या सठकािी माननीय पयावििि मंत्री 

आसि पालकमंत्री उपसस्थत आहते.  समिा िोडचे सांडपािी कोिताही एस.टी.पी. 

प्पलॅन्ट न किता थेट आमच्या दसहसि नदीमध्य ेयेत.े  याबाबत आपि समिा भाईदंि 

महानर्िपासलकेला एस.टी.पी. प्पलॅन्ट उभारुन नंति ते सांडपािी या नदीमध्ये सोडािे, 

अशी मी सिनंती किते.   

अध्यक्ष महोदय, या सठकािी माननीय नर्िसिकास मंत्री उपसस्थत आहते.  मी 

त्यांना सिनंती किते की, या दसहसि नदीचे पनुिवसन किीत असताना माझ्या भार्ात 

७० टक्के काम झाले आह ेआसि ३० टक्के काम जे साईनाथ नर्ि आसि शांतीनर्ि 

येथील झोपडपट्टीिाससयांचे पनुिवसन करुन किायचे आह.े  माझ्या मतदाि संघामध्ये 

स.नं. ३१९ आसि स.नं.३७४ या आिसक्षत भखूडंािि पनुिवसन किण्यासाठी 

एमएमआिडीएचे टेंडि सनघाले होते.  पिंत ु आपि त्याला स्थसर्ती सदली होती.  

एमएमआिडीए तेथे ४ हजाि पी.ए.पी.ची घिे बनसििाि असनू त्यापैकी ५० टक्के 

मुंबई महापासलकेला दिेाि आह.े  त्यामळेु एमएमआिडीएचे ते टेंडि तातडीने काढािे. 

----------- 
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श्री. संजय जर्ताप (पिंुदि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथवसंकल्पीय अनदुानाच्या मार्ण्यांिि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े   

अध्यक्ष महोदय, माझ्या पिंुदि सिधानसभा मतदाि संघामध्ये र्हृ सिभार्ाशी 

संबंसधत सिर्षयािि मी बोलिाि आह.े  महािाष्ट्राचे कुलदिैत असलेल्या जेजिुीचे जे 

पोलीस ठािे आह े त्याचे अपगे्रडशन किािे, अशी मार्िी मी आदििीय र्हृमंत्री 

महोदयांना किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  पिुे महानर्िपासलकेमध्ये जी ३३ र्ािे नव्याने समासिष्ट 

झाली आहते त्यापैकी १५ र्ािे ही माझ्या मतदाि संघातील आहते.  त्या भार्ामध्ये 

कोंढिा, उंद्री, सपसोळ या भार्ामध्ये निीन पोलीस ठािे व्हािे, अशी मार्िी मी र्हृ 

सिभार्ाला किीत आह.े तसेच ग्राम सिुक्षा यंत्रिा ही असतशय प्रभािी योजना असनू 

मार्ील दीड िर्षावच्या कालािधीत त्या यंत्रिेच्या माध्यमातनू अनेक चोऱ्या सकंिा 

अनेक आकसस्मक घटनांमध्ये सिवसामान्य नार्रिकांना त्याची मदत झाली आह.े  

यामळेु बिेच र्नु्ह ेउघडकीस होण्यास मदत झाली आह.े  र्हृ सिभार्ाच्या माध्यमातनू 

या ग्राम सिुक्षा यंत्रिचेे दििर्षी नतूनीकिि झाले पासहजे.  जेिेकरुन त्याचा ग्रामीि 

आसि शहिी भार्ामध्ये कायवक्षमतेने िापि होऊ शकेल.   

अध्यक्ष महोदय, नर्िसिकास सिभार्ाच्या मार्ण्यांिि बोलत असताना मला 

नर्िसिकास मंत्री महोदयांना मार्िी किासिशी िाटते की, जेजिुी आसि सासिड या 

दोन्ही नर्िपासलका माझ्या मतदाि संघामध्ये येतात.  त्या दोन्ही सठकािी 'क' आसि 

'ड' िर्ावतील कमवचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा बॅकलॉर् मोठ्या प्रमािात आह.े  मला अस े

समजले की, नोकि भितीच्या बाबतीत 'स्टे' असल्यामळेु कोित्याही प्रकािची नोकि 

भिती होत नाही.  आज जेजिुीसािख्या नर्िपासलकेमध्ये मखु्यासधकािी यांच्यासह 

केिळ ८ कमवचािी कायम स्िरुपी आहते.  आता ति तेथे मखु्यासधकािी सधु्दा नाहीत.  

अशा परिसस्थतीत एखादी स्थासनक स्ििाज्य संस्था चालसििे खपू अिघड आह.े  

म्हिनू त्या बाबतीत एखादा सनिवय लिकिात लिकि नर्िसिकास सिभार्ाकडून 

घेतला जािा.  तसेच पिुे शहिामध्ये सन २०१८ आसि सन २०२१ मध्ये ज्या निीन 

र्ािांचा समािेश झाला आह ेत्या र्ािांना मोठ्या प्रमािात अबवन एरियाचा टॅक्स  
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श्री. संजय जर्ताप... 

लार्ला आह.े  त्या टॅक्समध्ये खपू मोठ्या प्रमािात तफाित आह.े  एका बाजलूा हा 

टॅक्स लाित असताना दसुऱ्या बाजलूा तेथील सिवसामान्य नार्रिकांना कोित्याही 

प्रकािच्या नार्िी ससुिधा सदलेल्या नाहीत.  िस्ते सकंिा पािी या मलूभतू ससुिधा त्यांना 

उपलब्ध झालेल्या नाहीत.  ३ मसहन्यांपिूी आदििीय नर्िसिकास मंत्रयांसमिते 

व्हीडीओ कॉन्फिन्सींर्द्वािे बैठक झाली होती आसि नर्िसिकास मंत्री महोदयांनी पिु े

महानर्िपासलकेला स्पष्टपिे सनदशे सदले होते की, ह ेटॅक्स कमी किािे. 

---------- 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. संजय जगताप....  

...(अडथळा)... फुरसुंगी पररसरामध्ये पणु्याचे डंदपंग याडा झालेले आह.े तेथील 

जवळपास १.५ लाख लोकसंख्येकडे आरोग्याच्या बाबतीत कोणीही लक्ष दते नाही. 

पयाावरण आदण वातावणीय बदल असे केवळ म्हटले जाते. परंत ुत्याची पायमल्ली 

केली जाते. सतथे निीन कचऱ्याच्या प्रसिया प्रकल्पांना पििानर्ी सदली जाते.  

त्यासाठी त्ििीत एखादी ससमती नेमनू तेथील िाताििि बदल आसि दसूर्षत पाण्याच्या 

संदभावत सनिवय घेण्यात यािा, अशी मी मार्िी कितो आसि माझे भार्षि संपसितो. 

धन्यिाद ! 

----- 
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श्री. सहिामि खोसकि (इर्तपिुी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

पिुििी मार्ण्यांिि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े सरुुिातीला मी माननीय उप 

मखु्यमंत्री श्री. असजत पिाि यांचे असभनंदन कितो आसि आभाि मानतो. त्यांनी 

त्रयंबकेश्वि सनितृ्तीनाथाच्या मंसदिाला अथवसंकल्पात तितदू केली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, नर्ि सिकास सिभार्ाच्या बाबतीत बोलताना मी सांर् ू

इसच्ितो की, त्रयंबकेश्वि सकंिा इर्तपिूी या सठकािी मोठ्या प्रमािात पयवटक येतात. 

पिंत ु सतथे सोयी-ससुिधा नसल्यामळेु िािकऱ्यांची कुचबंना होत आह.े त्यामळेु 

माननीय नर्ि सिकास मंत्रयांना माझी सिनंती आह े की, येिाऱ्या अथवसंकल्पामध्ये 

त्रयंबकेश्वि नर्िीला जास्तीत जास्त सनधी उपलब्ध करुन द्यािा. र्ोदाििी ही नदी 

त्रयंबकेश्विमधनू जाते. तसेच सतथे र्ौतमी र्ोदाििी नािाचे मोठे धिि आह.े त्या 

माध्यमातनू आजबुाजचु्या र्ािांना सपण्याचे पािी समळते. पिंत ुह ेपािी दसूर्षत होते. 

माननीय पयावििि मंत्री सभार्हृामध्ये उपसस्थत आहते. या दसूर्षत पाण्याच्या बाबतीत 

त्यांनी उपायोजना किािी, अशी माझी त्यांना सिनंती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, इर्तपिूी शहिामध्ये जंक्शन स्टेशन आह.े... 

तागलका सिाध्यक्ष (श्री. दीपक चव् ाण ): सन्माननीय सदस्य श्री. 

सहिामि खोसकि आपि आपले भार्षि लिकि संपिािे. कािि यानंति माननीय 

मंत्रयांचे उत्ति घेण्यात येईल.   

श्री. सहिामि खोसकि : माझ्या  मतदािसंघामध्ये आिचिू आसि इर्तपिूी 

पोलीस स्टेशन सनलेसखत झालेले आहते. र्ेल्या दोन िर्षावपासनू मी िािंिाि याचा 

पाठपिुािा किीत आह.े माननीय र्हृ मंत्रयांना माझी सिनंती आह ेकी, त्यांनी या दोन्ही 

पोलीस स्टेशनला सनधी उपलब्ध करुन द्यािा. तसेच पयाविििाच्या बाबतीत 

बोलताना मी सांर् ू इसच्ितो की, इर्तपिूी येथे मोठ्या घानीचे प्रदरू्षि होत आह.े 

प्पलासस्टक सकंिा घान कचिा याचे प्रदरू्षि थांबण्यासाठी सतथे भसूमर्त र्टािी झाल्या 

ति नर्ि सिकास आसि पयावििि सिभार्ाच्या माध्यमातनू तेथील लोकांना चांर्ल्या  
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श्री. सहिामि खोसकि.... 

प्रकािच्या सोयी-ससुिधा समळतील. अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची संधी 

सदल्याबद्दल मी आपले आभाि मानतो आसि भार्षि संपसितो. धन्यिाद ! 

------- 
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श्री. सतेज ऊफव  बंटी डी. पाटील (र्हृ(शहिे) िाज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन 

२०२२-२३ च्या अथवसंकसल्पय पिुििी मार्ण्या मंजिू किीत असताना सन्माननीय 

सदस्य ॲड. आसशर्ष शेलाि पासनू सन्माननीय सदस्य श्री. संजय जर्ताप पयांत अशा 

अनेक सन्माननीय सदस्यांनी काही सिर्षय मांडले आहते.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर्ष शेलाि यांनी बँक रॉडच्या 

संदभावत सीबीआयला केसेस दणे्यासंदभावतील प्रस्ताि प्रलंसबत असल्याची मासहती 

सदली. त्याबाबत मी सांर् ू इसच्ितो की, काही प्रस्तािांना मान्यता सदलेली आह.े 

माननीय र्हृ मंत्रयांनी सांसर्तल्याप्रमािे आपि िासहलेल्या प्रस्तािांना दखेील मान्यता 

दणे्याची भसूमका आपि घेत आहोत. अँसटसलयासािख े एनआयएकडे र्ेल्यानंति 

त्याचे काहीच होऊ नये, एिढीच अपेक्षा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. अतलु भातखळकि यांनी अनेक प्रश्न 

मांडलेले आहते. पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बससिण्यासंदभावत सन २०२० 

सिोच्च न्यायालयाने सनिवय सदला. महािाष्ट्र शासन ह ेदशेातील पसहल्या पाच मधील 

िाज्य आह ेकी, त्यांनी हा सनिवय घेतलेला आह.े पिंत ुसिोच्च न्यायालयाने हा सनिवय 

दते असताना सीबीआय, एनआयए आसि एनसीबी या सठकािी दखेील सीसीटीव्ही 

बसिािेत असा सतुोिाच केलेला आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. अतलु भातखळकि 

यांनी उच्च न्यायालयाच ेम्हििे िाचनू दाखिले. त्यामळेु सिोच्च न्यायालय ह ेकाय 

म्हिाले ह ेिाचनू दाखििे मला र्िजेचे आह.े  

      यानंति श्रीमती किंदीकि.... 

     



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LLLLL 

- 

338 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसर्िे 19:40 

 

 

श्री. सतेज उफव  बंटी डी. पाटील.... 

मा. सिोच्च न्यायालयाने आदशेात असे नमदू केले आह ेकी, "It is setting an 

impression that the center is dragging its feet in the matter.   This 

concerns the right of citizens and we are not accepting the excuses."  

सिोच्च न्यायालयाने दखेील सीबीआय ि एनसीबीने सीसीटीव्ही का कायवित केले 

नाहीत हा प्रश्न केला आह.े   

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड. अशोक पिाि यांना सांर् ूइसच्ितो 

की,  सशरुि डीिायएसपी कायावलयाचे काम सरुु आह.े डीपीडीसी कायावलयाकरिता  

६० टक्के सनधी सदला आह.े उिळी कांचन येथे पद ेसनसमवती करुन निीन पोलीस स्टेशन 

कायावसन्ित किण्यात आले आह.े अनेक मतदािसंघात पोलीस स्टेशनच ेनतुनीकिि 

किण्याची तसेच निीन पोली सस्टेशनची मार्िी सन्माननीय सदस्यांनी  केली आह.े 

त्याचा आिाखडा चांर्ल्या प्रकािे किण्याची भसूमका र्हृ सिभार्ाची आह.े 'आझादी 

का अमतृ महोत्सि'  या मधनू ७५ निीन पोलीस स्टेशन तयाि किण्याची भसूमका 

िाज्य शासनाने घतेली आह.े  

अध्यक्ष महोदय,   सन्माननीय सदस्य श्री. िसिंद्र िायकि यांनी फोसव १ बाबत सांसर्तले 

आह.े जोर्शे्विीमधील काही भार्ात आसदिासी पाडे आहते. आसदिासी सिकास 

सिभार्ाकडून सेन्सस कििे ि त्या लोकांचे स्थलांति करुन त्यांचे पनुिवसन कििे ह े

काम सध्या सरुु आह.े या करिता योग्य ती कायविाही सनसितपिे केली जाईल. डीजीपी 

संबंधी मघाशी सांसर्तले की, उच्च न्यायालयात ॲक्टींर् डीजीपी.. मला िाटते पसिम 

बंर्ालमध्ये श्री. मालिीय यांना ॲक्टींर् डीजीपी नेमले आहते. ते कोिाचे नात ूआहते 

ते मी सांर्िाि नाही. एखाद्या उच्च असधकाऱ्याबाबत सदनात बोलिे योग्य होिाि 

नाही. [***] आपि सिधानमंडळाचे सदस्य असताना कोितेही पिुािे नसताना 

एखाद्या असधकाऱ्यािि आिोप करुन त्याला आिोपीच्या कोठडीत ठेििे योग्य होिाि 

नाही, असे माझे िैयसक्तक मत आह.े ह े िेकॉडविि येिे  संयसुक्तक होिाि नाही.   

श्री. सतेज उफव  बंटी डी. पाटील.... 
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[ ***] सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर्ष शेलाि यांना सांर् ूइसच्ितो की,  या सठकािी 

एखाद्या ज्येष्ठ असधकाऱ्याबद्दल बोलिे संयसुक्तक नाही. (अडथळा )  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सिवश्री सििम सािंत, िाहुल पाटील यांनी 

त्यांच्या मतदािसंघातील पोलीस स्टेशन, घि बांधिीच ेसिर्षय मांडले. िाज्य शासनाने 

पोसलसांच्या घा बांधिीकरिता ५-५० घिे कशी उपलब्ध करुन दतेा येतील, या करिता 

ॲक्शन प्पलान  तयाि केला असनू त्याची अंमलबजाििी भसिष्ट्यात केली जाईल.  

सन्माननीय सदस्य श्री. िसिंद्र चव्हाि यांनी सांसर्तले की, डोंसबिलीमध्ये काही घटना 

घडली आह.े... 

श्री. िसिंद्र चव्हाि (बसनू ) : अध्यक्ष महोदय, १५ सदिस झाले, उपोर्षि झाले, 

पोलीस स्टेशनच्या..... हद्दीमध्ये जाण्याकरिता दखेील मज्जाि घालण्यात आला. 

आिोपी सापडत नाही. िािंिाि मी हा मदु्दा उपसस्थत किीत आह.े 

श्री. सतेज उफव  बंटी डी. पाटील : अध्यक्ष महोदय,  या संबंधी सन्माननीय 

सदस्यांच्या मार्िीप्रमािे त्िरित तपास किण्याच्या सचूना दणे्यात येतील. पदभिती 

बाबत मी उत्ति सदलेले आह.े  िासहलेल्या सन्माननीय सदस्यांच्या प्रश्नांना लेखी उत्तिे 

दणे्यात येतील, अशी मी ग्िाही दतेो.  

 अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ या िर्षावकरिता र्हृ सिभार्ाशी संबंसधत 

मार्िी ि. बी १, बी ३, ३०५५ , ००१६ ि ००२५,  ब ४, २०५२ ि 

२०७५,सिवसाधािि सेिा बी ५,बी ६, बी ९, बी १०, ४०५५ पोलीस या ििील 

भांडिली खचव ि ४०७० इति प्रशाससनक सेिा भांडिली खचव ि बी ११ अंतर्वत २७ 

हजाि १११ कोटी ५९ लाख ६८ हजाि इतक्या खचावच्या अथवसंकल्पीय मार्ण्यांना 

मंजिुी दणे्याची मी आपल्या माफव त सदनास सिनंती किीत आह.े  
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 तागलका सिाध्यक्ष ( श्री. दीपक चव् ाण) : दोन्ही बाजचूे जे चकुीच े

असेल ते िेकॉडविरुन काढून टाकण्यात येईल. 

 --------  

-------------------------------------------------------------------------------- 

**** आदशेानसुाि सिलोसपत मजकूि 

    यानंति श्रीमती सर्िप... 
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 डॉ.सजतेंद्र आव्हाड (र्हृसनमावि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, र्हृसनमावि खात्याच्या 

अनदुानाच्या मार्ण्यांिि सन्माननीय सदस्य सिवश्री िसिंद्र िायकि, झेीशान 

सससद्दकी, कालेीदास कोळंबकि, हमेंत पाटील, लहू कानडे, अजय चौधिी, अतलु 

बेनके, र्िेश नाईक, िमेश कोिर्ािकि यांनी भार्षि केले. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.र्िेश नाईक यांना मी सांर् ूइसच्ितो 

की, एसआिएची योजना एमएमआिला लािलेली आह.े अथावतच निी मुंबई त्यामध्ये 

येत.े त्यामळेु तेथे योजना लावली जाईल. तसचे, पनवलेबाबत आपण बोलला 

आहात. पनवले दखेील एमएमआरमध्य ेयेत.े त्यामळेु सवा झोपडपट्टयांना मालक 

घोदषत करुन त्यांना झोपड्या …. 

  श्री.गणेर् नाईक : अध्यक्ष महोदय, माझे अस े म्हििे आह े की, या र्ोष्टी 

शासनामाफव त व्हाव्यात. 

  डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : होय शासनामाफव तच होिाि. सन्माननीय सदस्य 

श्री.असमन पटेल यांनी म्हाडाला जनु्या इमाितीसाठी २५० कोटी रुपये द्यािेत अशी 

मार्िी ... (अडथळा)... 

  काही सन्माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, जे सन्माननीय सदस्य सभार्हृात 

उपसस्थत नाहीत त्यांच्या प्रश्नांची उत्तिे आपि दऊे नका. 

  डॉ.सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सित्त सिभार्ाने उपकिाच्या िक्कमेत 

िाढ करुन सनधी उपलब्ध करुन द्यािा असे आम्ही कळसिलेले आह.े त्या बाबत 

तपासनू काििाई किण्यात येत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.िसिंद्र िायकि यांनी काही 

मदु्द े मांडले. डी.पी. िोड ििील झोपडपट्टी सिकास एसआिए ि बीएमसीच्या 

माध्यमातनू किण्याबाबत, एसआिएमध्ये असलेल्या.... डी.पी. िोड ििील 

झोपडपट्टयांचे पनुिवसन एसआिए माफव त किण्यात येते. डी.पी िोड बांधनू बीएमसीला 

हस्तांतरित किण्यात येतो. िखडलेल्या पनुिवसन प्रासधकििामध्ये ओपन टेंडि JV 
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with MHADA free hold land ि Amnesty scheme जी आपली सिावत 

महत्िाकांक्षी स्कीम आह,े असे प्रस्ताि शासनस्तिािि सिचािाधीन आहते. 

 

डॉ.दजतेंद्र आव्हाड ... 

  अध्यक्ष महोदय, ओमकाि सबल्डसव याबाबत मी काय बोलािे. ओमकाि 

सबल्डसव ह ेसध्या आतमध्ये आहते. ते आसथवक डबघाईला र्ेलेले आहते. त्यामळेु मी 

त्यािि काही बोलत नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.झीशान ससद्दीकी यांना मी सांर् ू

इसच्ितो, मंसत्रमंडळ उप ससमतीमध्ये १० िर्षाांचा सनिवय होता तो अडीच िर्षे किण्यात 

आला आह.े झोपडी तोडल्यापासनू अडीच िर्षावत त्याला ती झोपडी सिकता येईल. 

   अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अजय चौधिी यांनी जे सांसर्तले 

त्यामध्ये मला एक महत्िाची र्ोष्ट सांर्ाियाची आह ेती म्हिजे ....(अडथळा)... दतेो 

तमु्हाला. बीडीडी चाळ तमुचीच आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.कालीदास कोळंबकि 

यांनी एमबीआिआिबी संदभावत चचाव केली. मुंबई शहिामध्ये १९ हजाि जनु्या इमािती 

आहते. त्याला मालक आहते. त्यामध्ये िाहिाऱ्यांना सिकास हिा आह.े मालकांना 

कसेही करुन त्या इमािती पडायला हव्या आहते, अशी त्यांची मानससकता आह.े 

त्यािि एक आमदाि ससमती नेमली र्लेी. त्या आमदाि ससमतीमध्ये.... एकमताने या 

सभार्हृाने ठिाि केला.   

  अध्यक्ष महोदय, [***] ..(अडथळा)... 

*** शब्द मार्े घेण्यात आले (सिलोसपत मजकूि). 

नंति श्री.सशंद े... 
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ॲड.आसशर्ष शलेाि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांच्या उत्तिाला माझी 

हिकत आह ेि त्यांना सिनंती आह.े [****] सदिहू िक्तव्याचा भार् िर्ळण्यात यािा, 

अशी माझी सिनंती आह.े आपल्या इति िक्तव्यास माझी हिकत नाही. 

श्री.सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, ठीक आह.े तो भार् िर्ळण्यात यािा. 

सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शेलाि आपि कें द्रीय र्हृ मंत्री महोदय यांच्या 

सदल्लीच्या ितुवळातील खपू सनकटिती आहात. या कायद्यास मान्यता समळिनू 

दणे्यासाठी सहकायव किािे. हा मुंबईच्या संदभावतील जनुा कायदा असनू यामधील 

सिुधाििेमळेु १९ हजाि इमाितींचा फायदा होिाि आह,े त्यांच्या पनुसिवकासास र्ती 

समळिाि आह ेि त्या लोकांच ेआशीिावद सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शेलाि 

यांना लाभतील. त्यामळेु त्यांनी याप्रकििी लक्ष घालािे ि हा सतढा कायमचा 

सोडिािा.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अजय चौधिी यांनी अभ्यदुय नर्ि 

येथील ले-आऊटचा मदु्दा उपसस्थत केला आह.े मी ले-आऊटच्या बाजनेू आह.े कािि 

सन १९५०-६० या कालािधीत ले-आऊट तयाि किण्यात आले होते. त्यािेळी 

स्रॉमिॉटि रेन, ससव्हिेज, र्ाडवन, प्पले ग्राऊंड, पाकीरं् या ससुिधांचे सनयोजन 

तत्कालीन िसाहतीला पिुतील या दृष्टीकोनातनू केले होते. आता निीन इमािती 

उभािताना एक एक इमाित उभाित र्ेल्यास िस्त्याची रंुदी, नाल्यांचा आकाि, 

ससव्हिेज यामध्ये िाढ किता येिाि नाही. आपि केिळ ससमेंट काँिीटची जंर्ले तयाि 

किािी, यास माझा र्हृसनमावि मंत्री या नात्याने सििोध आहोत. या सिर्षयाच्या संदभावत 

मी माननीय मखु्यमंत्री यांचेशी चचाव केली आह.े या ५६ ले-आऊटकरिता १ हजाि 

रुपये स्टॅम्प ड्यटुी ज्याप्रमािे मुबंई महानर्िपासलकेच्या कोित्याही सिकास कामांना 

द्यािी लार्ते त्याप्रमाि े आकािण्यात यािी. सन्माननीय सदस्य श्री.अजय चौधिी 

यांनी माझे शब्द सलहून ठेिािेत की, ज्या सदिशी आपि हा सनिवय जाहीि किाल  

**** सिलोसपत मजकूि (शब्द मार्े घेण्यात आले.) 
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श्री.सजतेंद्र आव्हाड... 

त्यानंतिच्या ५६ सदिसांमध्ये ५६ ले-आऊट कामाला लार्तील. ही जबाबदािी मी 

सन्माननीय सदस्य सिवश्री.अजय चौधिी, ससुनल प्रभ,ू ि मुंबईतील इति सिव 

सन्माननीय सदस्य यांनी मखु्यमंत्री महोदयांशी चचाव करुन यासंदभावत सनिवय 

सदल्यानंति मी कामाला लार्ेन.  

अध्यक्ष महोदय, एसव्हीपी सकंिा इति कोितेही नर्ि असो, या पढेु ससंर्ल 

इमाितीला म्हाडा पििानर्ी दिेाि नाही. कािि भसिष्ट्यातील धोका फाि र्भंीि आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अजय चौधिी यांनी अभ्यदुय नर्ि 

येथील आिोग्य कें द्राच्या संदभावत माझी भेट घ्यािी, त्यािेळी १५ समसनटांत सनिवय 

घेऊन सिर्षय संपि.ू 

अध्यक्ष महोदय, पानिाल्यांचा पनुसिवकासाचा एक मदु्दा आह.े तो ही आपि 

बसनू संपि ूया... (अडथळा)... मी सन्माननीय सदस्य यांना सांर् ू इसच्ितो की, त े

हमीपत्र नसनू प्रत्येकाच्या घिात आमच्या सिभार्ाचे ॲग्रीमेंट जातात.  ते ॲग्रीमेंट 

आम्ही त्यांना पयावयी घि दणे्याच्या संदभावतील आहते. ते घि सोडण्यापिूी त्यांचेशी 

किािनामा कििाि, त्यामध्ये पयावयी घि दणे्यात येईल, याची कबलुी दणे्यात येईल. 

त्यासिव २,२०० पोलीस कमवचािी ि चाळीतील मळू िसहिाशी यांचेशी ॲग्रीमेंट करुन 

रन्झीट कॅम्प येथे स्थलांतिीत किण्यात येईल. ज्या सदिशी त्यांच्या इमािती पिूव 

उभािण्यात येतील त्यािेळी त्या सिाांना तेथे स्थलांतिीत किण्यात येईल. त्यामळेु 

यासंदभावत कोितीही शंका नसािी. सदिहू ॲग्रीमेंटमध्ये त्यांची ि आमच्या 

सिभार्ाच्या असधकाऱ्यांची स्िाक्षिी असते. 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने र्हृसनमावि सिभार्ाकरिता सन 

२०२२-२०२३ या सित्तीय िर्षावसाठी मार्िी िमांक क्य-ू१ ते क्य-ू६ अंतर्वत 

प्रस्तासित कायविमांसाठी रुपये ९,१७६ कोटी रुपये ि असनिायव खचावसाठी 
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श्री.सजतेंद्र आव्हाड... 

१६३ कोटी ६८ लाख ६१ हजाि रुपये अशा एकूि ९,३३९ कोटी ६८ लाख ६१ 

हजाि रुपये इतक्या िकमचे्या अंतिसंकल्पीय मार्ण्या सभार्हृाच्या मान्यतसेाठी सादि 

किीत आह.े मी सभार्हृाला आपल्यामाफव त सिनंती कितो की, सदि मार्ण्यांना मंजिुी 

द्यािी. 

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने िाज्य उत्पादन शलु्क सिभार्ाकरिता 

सन २०२२-२०२३ या सित्तीय िर्षावसाठी मार्िी िमांक बी-२ अंतर्वत एकूि २१३ 

कोटी, २८ लक्ष ८२ हजाि रुपये इतक्या िकमचेी मार्िी सभार्हृाच्या मान्यतेसाठी 

सादि किीत आह.े मी सभार्हृाला आपल्यामाफव त सिनंती कितो की, सदि मार्ण्यांना 

मजंिुी द्यािी. 

यानंति श्री.तेलंर्... 

 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) OOOO

O - 

346 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सशंद े 19:55 

 

 

 श्री.एकनाथ सशंद े(नर्ि सिकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ 

च्या अथवसंकल्पातील नर्िसिकास सिभार्ाच्या मार्ण्यांििील चचावमध्ये अनेक 

सन्माननीय सदस्यांनी आपले सिचाि मांडले आहते. उक्त चचमेध्ये सन्माननीय सदस्य 

ॲड.आसशर्ष शेलाि, सिवश्री िसिंद्र िायकि, अतलु भातखळकि, िोसहत पिाि, झीशान 

सससद्दकी, र्िेश नाईक, िमेश बोिर्ािकि, अब ुआजमी, सििमससंह सािंत, िाहुल 

पाटील, अशोक पिाि, असमत साटम, लहु कानडे, अजय चौधिी, िसिदं्र चव्हाि, 

सदलीप लांडे, श्रीमती मसनर्षा चौधिी, सिवश्री संजय जर्ताप ि सहिामि खोसकि ििील 

सिव सन्माननीय सदस्यांनी अनेक महत्त्िाचे मदु्द ेमांडलेले आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शेलाि यांनी बेस्टचा मदु्दा 

मांडलेला आह.े उक्त कामासाठी कें द्र सिकािने दखेील सनधी उपलब्ध करुन सदलेला 

आह.े तसेच जीसीसीच्या माध्यमातनू...... तसेच सन्माननीय सदस्य श्री.िसिंद्र िायकि 

यांनी दखेील काही मदु्द े मांडलेले आहते. तसेच श्री.अजय चौधिी यांनी सशिडी 

मतदािसंघामधील पनुसिवकासाच्या कामामध्ये सिस्थासपतांचे पनुिवसन तेथेच किािे, 

अशी सिनंती केली आह.े उक्त प्रकििी काििाई किण्याचे महानर्िपासलका 

आयकु्तांना सचुना सदल्या जातील. सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनर्षा चौधिी यांनी 

र्ािठाि मधील ५०० चौिस फुटांच्या घिांचा मालमत्ता कि माफ किण्याबाबतचा 

मदु्दा उपसस्थत केला होता. र्ािठाि आसि कोळीिाड्यामधील ५०० चौिस फुटांच्या 

घिांना मालमत्ता कि माफीचा सनिवय लार् ूकेलेला आह.े  

 ॲड.आसशर्ष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, मुंबई ि ठािे येथे र्ािठाि आसि 

कोळीिाडे यांची घिे आहते, ह ेआपिास दखेील मासहती आह.े पिंत ुती जनुी घिे 

आहते. र्ािठाि ि कोळीिाडा येथील घिांचे के्षत्र ५०० पेक्षा जास्त झाले ति त्यांना 

मालमत्ता कि भिािा लार्ेल. सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनर्षा चौधिी यांचा मदु्दा 

असा आह ेकी, शासनाने ससमांकन केलेल्या कोळीिाड्यामधील घिे मोठी आहते. 

त्यामळेु या घिांचे मालमत्ता कि माफ किण्याबाबत सिचाि किािा. आिश्यक असेल 

ति याबाबत ससमती घसटत किािी, अशी त्यांची मार्िी होती.   
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 श्री.एकनाथ सशंद े : अध्यक्ष महोदय, महानर्िपासलकेने ५०० चौिस 

फुटापयांतचा मालमत्ता कि माफ केलेला आह.े कोळीिाडे आहते सकंिा भसूमपतु्र 

आहते म्हिनू याबाबत सनसितपिे सिचाि केला जाईल. यासंदभावत मी 

महानर्िपासलका आयकु्त यांच्याशी चचाव करुन ससमती घसटत किण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िाहुल पाटील यांनी समांति पािी 

पिुिठ्यासंदभावत प्रश्न सिचािलेले आहते. ससििेज सससस्टमबाबत नर्िसिकास 

सिभार्ाकडे मार्िी केलेली आह.े पिभिी महानर्िपासलकेमधील कंत्राटी 

कमवचाऱ्यांच्या बाबतीत मदु्द उपसस्थत किण्यात आलेला आह.े याबाबत सकािात्मक 

सनिवय घेतला जाईल. नाट्यर्हृाचे काम पिूव किण्यासंदभावत मदु्दा उपसस्थत केलेला 

आह.े सदि कामास सनधी कमी पडू सदला जािाि नाही, अशी व्यिस्था केली 

जाईल. से  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अतलु भातखळकि यांनी दखेील 

काही मदु्द ेउपसस्थत केलेले आहते. पिंत ुमी त्यांच्या सिव सचुनांची नोंद घतेलेली आह े

ि त्याप्रमािे पढुील कायविाही केली जाईल. सन्माननीय सदस्य श्री.कासलदास 

कोळंबकि यांनी सफाई कामर्ािांचा मदु्दा उपसस्थत केलेला आह.े सर्ििी चाळीच्या 

पनुसिवकासामध्ये काही अडचिी आहते. त्या सिव अडचिी दिू करुन त्यांना न्याय 

दणे्याचा प्रयत्न केला जाईल. आपि सफाई कमवचाऱ्यांचा मदु्दा उपसस्थत केलेला 

आह.े जिळपास २९ हजाि सफाई कामर्ाि आहते. सेिा सनिास्थानाचे काम टप्पप्पया-

टप्पप्पयाने सरुु केलेले आह.े २९ हजाि कमवचाऱ्यांसाठी फक्त ५ हजाि घिे उपलब्ध 

आहते.   त्यामळेु १२ हजाि घिांच्या कामाचा टप्पपा सरुु केलेला आह.े उक्त कामाच े

कायाविंभ आदशे दखेील दणे्यात आलेले आहते.  

(सन्माननीय सदस्य खाली बसनू बोलतात.) 

 यानंति श्री.कुलकिी.......  
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श्री. एकनाथ सशंद े...... 

सन्माननीय सदस्य श्री. कासलदास कोळंबकर यांना सांग ूइदच्ितो की, सरुुवातीला 

सेवा दनवासस्थानांचे काम पणूा करावे लागेल. कारण अनेकदा कमाचाऱयांच े

नातेवाईक, पत्नी, भाऊ, पतुण्या, मलुर्ा ह ेकामाला लार्त असतात. तो कमवचािी 

ज्याचे नाि सांर्ेल सकंिा त्याची जबाबदािी जो कोिी घेईल त्याला नोकिी दणे्याची 

तितदू आह.े त्यामळेु तो कमवचािी घिापासनू िंसचत िाहिाि नाही. मी सांर् ूइसच्ितो 

की, शासनाने ससिवस क्िाटविचा सनिवय घेतला आह.े पसहल्या टप्पप्पयामध्ये १२ हजाि 

घिे बांधण्यात येिाि आहते. सन्माननीय सदस्य श्री. र्िेश नाईक यांनीही काही मदु्द े

उपसस्थत केले आहते. त्यांनी ससडकोमधील स्मशानभमुीचा सिर्षय उपसस्थत केला 

आह.े  

 श्री. र्िेश नाईक : अध्यक्ष महोदय, माझा मदु्दा असा होता की, अपात्र 

कंत्राटदािाला स्मशानभमुीचे काम दणे्यात आले आह.े निी मुंबई महानर्िपासलकेच्या 

आयकु्तांकडे तिाि केली आह.े नर्ि असभयंता यांनी पिस्पि या र्ोष्टी केल्या आहते. 

त्याची चौकशी करुन ते कंत्राट िद्द केले पासहजे.  

 श्री. एकनाथ सशंद े : अध्यक्ष महोदय, मी सांर् ूइसच्ितो की, या प्रकििाची 

चौकशी केली जाईल आसि कंत्राटदाि अपात्र असेल ति त्या कंत्राटदािाचे कंत्राट िद्द 

होईल. (...अडथळा....) प्रकल्पग्रस्तांची घिे िेग्यलुिाईज किण्याचा सनिवय सिभार्ाने 

घेतला आह.े ३० टक्के आसि ६० टक्क्यांचाही सिर्षय उपसस्थत किण्यात आला 

आह.े ससडकोच्या २०० मीटिपयांत िेडीिेकनिच्या िाखीि दिाच्या ३० टक्के आसि 

५०० स्क्िेअि मीटिपयांत ६० टक्के आह.े 

 श्री. र्िेश नाईक : अध्यक्ष महोदय, सपढी िाढल्यामळेु लोकांनी त्यांची घिे 

िाढसिली आहते. ज्यांच ेघिे २०० स्क्िेअि मीटि, २५०, ५००  स्क्िेअि मीटि होत े

त्यांनी घिे बांधलेली आहते. ज्यािेळेस सिाांचे पनुिवसन किण्यात येिाि आह ेतेव्हा 

रिझव्हव प्राईसच्या ३० टक्के, ६० टक्के असा फिक कििे योग्य होिाि नाही. सिाांना 

समान दि आकािािे लार्तील.तसेच व्यािसासयक बाबीसंदभावतही स्पष्टता नाही. 

र्ािठािातील घिे ि दकुाने याबाबत स्पष्टता नाही. मी मांडलेल्या सिव मदु्यांबाबत एक  
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श्री. र्िेश नाईक .... 

पत्र आपिाकडे दईेन. त्या पत्राच्या अनरु्षंर्ाने नर्ि सिकास सिभार्ाचे ससचि, 

सजल्हासधकािी, ठािे,  निी मुबंई महानर्िपासलका आयकु्त यांच्याकडे ते पाठिािे. 

लोकांमध्ये आज र्ैिसमज आहते. शासनाने सनर्वसमत केलेल्या शासन सनिवयात 

स्पष्टता नाही. लोकांमध्ये ही स्पष्टता आली पासहजे. याकरिता मी सिचािलेल्या प्रश्नांची 

उत्तिे आपि मला लेखी स्िरुपात सदली ति मी ती जनतेसमोि प्रदसशवत किीन.  

 श्री. एकनाथ सशंद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांसर्तले ते योग्य 

आह.े मार्ील अनेक िर्षावपासनू र्ािठािामध्ये घिे बांधलेली आहते. कालांतिाने 

कुटंुब िाढल्यामळेु तेथील घिे िाढत र्ेली आहते. याबाबत सिभार्ाने सनिवय घेतला 

आह.े तेथील लोकांच्या डोक्याििील टांर्ती तलिाि दिू किण्याचा सनिवय घेण्यात 

आला आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. र्िेश नाईक यांनी त्यांच्या मदु्यांबाबत माझ्याकडे 

एक पत्र द्यािे. त्याबाबत मी आपिासोबत एक बैठक आयोसजत कितो आसि 

संबंसधत सिभार्ांसोबत चचाव करुन यात स्पष्टता येण्यासाठी कायविाही केली जाईल. 

तेथील भसूमपतु्रांचा फायदा आपिास किाियाचा आह.े या सिर्षयाबाबत सिकाि 

सकािात्मक आह.े घिसोली िस्त्याबाबत ससडकोने ५० टक्के पैसे दणे्याचे मान्य केले 

आह.े  

 श्रीमती मसनर्षा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमािे स्लम एरियात सन २००० 

मधील पिुािा ग्राय धिला जातो. आता लोकांच्या सपढ्या िाढलेल्या आहते. ते तेथे 

घिे बांधतात. पिंत ुमहानर्िपासलकेकडून र्ािठाि आसि कोळीिाडा येथे सन १९६२ 

चा पिुािा मासर्तला जातो. तेथील लोकांना पािी नळ जोडिी घ्याियाची असेल 

तिीही सन १९६२ चा पिुािा मासर्तला जातो. झोपडपट्टीभार्ामध्ये ज्याप्रमािे सन 

२००० चा पिुािा ग्राय धिला जातो त्याचप्रमाि ेर्ािठाि आसि कोळीिाड्याकरिता 

सन २००० चा पिुािा मान्य किािा.  

 

यानंति श्री. चौधिी... 
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श्री.एकनाथ सशंद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेला मदु्दा 

तपासनू घेण्यात येईल.  तसेच आपल्यासह संबंसधत असधकाऱ्यांशी चचाव करुन यातनू 

मार्व काढू.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.र्िेश नाईक यांनी दर्ड खािींचा एक 

मदु्दा मांडला होता.  त्यांनी सांसर्तले की, भसुमपतु्रांनी िन सिभार्ाकडे ससडकोच्या 

माध्यमातनू पैसे भिले आहते.  ही दखेील बाब तपासनू घेण्यात येईल ि भसुमपतु्रांना 

त्यांच्या असधकािाप्रमािे मालकी हक्क दणे्यासंदभावत सकािात्मक कायविाही 

किण्यात येईल...(अडथळा...) ठीक आह,े आपि मला यासंदभावत पत्र द्यािे. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.िसिंद्र चव्हाि यांनी मार्ील िर्षी 

उपसस्थत केलेलेच मदु्द े या सठकािी मांडत असल्याचे सांसर्तले.  मी त्यांना सांर् ू

इसच्ितो की, आपि मार्ील िर्षी उपसस्थत केलेल्या मदु्दयांची मासहती माझ्याकडे 

आह.े  त्याबाबत आपिास ससिस्ति लेखी उत्तिे सदली जातील. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.झीशान सससद्दकी यांनी मेरो िेल्िेसह 

अनेक मदु्द ेउपसस्थत केले.  त्यांच्या दखेील सिव मदु्दयांची नोंद घेण्यात आली आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सदलीप लांडे यांनी उपसस्थत केलेल्या 

मदु्दयाच्या अनरु्षंर्ाने सांर् ूइसच्ितो की, माननीय पयावििि ि िातािििीय बदल मंत्री 

आसि मी स्ित: एमएमआिडीए आयकु्तांना सचूना केल्या आहते.  त्यानसुाि आपल्या 

परिसिातील नार्रिकांना घिे ि घिांच्या दरुुस्तीचे पैसे समळतील.   

ॲड.आसशर्ष शेलाि (खाली बसनू) : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य 

श्री.सदलीप लांडे यांनी मघाशी सभार्हृामध्येच सांसर्तले की, मी जलसमाधी घेिाि 

आह.े  त्यातनूच त्यांची उसद्वग्नता सदसनू येते.  त्यामळेु माझी सिनंती आह ेकी, मंत्री 

महोदयांनी त्यांना असे न किण्याबाबत सिनंती किािी. 

श्री.एकनाथ सशंद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य तळमळीतनू बोलत 

होते की, त्यांच्या भार्ातील लोक पािसाच्या पाण्यामळेु िाहून र्ेले ति मी तसे किीन.   
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श्री.एकनाथ सशंद.े.... 

पिंत ुसन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शेलाि यांना मी सांर् ूइसच्ितो की, सन्माननीय 

सदस्य श्री.सदलीप लांडे यांच्यािि तशी िेळ येिाि नाही.  कािि िाज्याचे नर्िसिकास 

मंत्री सक्षम आहते ि त्यांची मार्िी मान्य होईल. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.र्िेश नाईक यांना मी या सनसमत्ताने 

सांर् ू इसच्ितो की, आपि दखेील मंत्री पदी होते.  त्यामळेु ससडकोची स्थापना ि 

िेर्िेर्ळे सनयम ह े आताच्या सिकािने केलेले नसनू ते पिूीचचे आहते.  त्यांनी 

सलजचा सिर्षय मांडला.  सलज ही री होल्ड होत नसली तिीही संबंसधत व्यक्ती हा त्या 

जार्ेचा मालकच असतो.  ह े सनयम आता तयाि केलेले नसनू ससडकोच्या 

स्थापनेपासनूचे आहते.   

श्री.र्िेश नाईक (खाली बसनू) : अध्यक्ष महोदय, माझा मदु्दा असा आह ेकी, 

एखाद्या भाडेकरुला सलजने जमीन सदली असेल ि नंति त्याला ती सिकायची असेल 

ति हा व्यिहाि किताना पनु्हा ससडकोला पैसे द्यािे लार्तात. 

श्री.एकनाथ सशंद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांचा मदु्दा तपासनू 

घेण्यात येईल.  तसेच भसुमपतु्रांना कोिताही त्रास होिाि नाही याची काळजी घेण्यात 

येईल.  सन्माननीय सदस्यांनी यासंदभावत मला पत्र द्यािे. 

अध्यक्ष महोदय, सिवच सन्माननीय सदस्यांनी केलेल्या सचूनांची मी नोंद 

घेतलेली आह.े  अथावत, सिवच बाबी मी या सठकािी मांडल्या नसतील याचीही मला 

खात्री आह.े पिंत ुघेण्यात आलेल्या नोंदींप्रमािे सनसितपिे कायविाही होईल. 

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने नर्िसिकास सिभार्ाकरिता सन 

२०२२-२०२३ या सित्तीय िर्षावसाठी मार्िी िमांक एफ-१ ते मार्िी िमांक एफ-५ 

ि मार्िी िमांक एफ-७ ते मार्िी िमांक एफ-८ मध्ये कायविमाििील  

 

 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQQQ

Q - 

352 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकिी 20:05 

 

 

श्री.एकनाथ सशंद.े.... 

आसि असनिायव खचावसाठी मार्िी केल्याप्रमाि ेएकूि रुपये ४४ हजाि ३०६ कोटी 

१६ लक्ष ८६ हजाि इतक्या िकमेच्या मार्ण्या सभार्हृाच्या मान्यतेसाठी सादि किीत 

आह.े  मी सभार्हृाला आपल्यामाफव त सिनंती कितो की, सदि मार्ण्यांना मंजिुी 

द्यािी. 

--------- 
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 श्री.आसदत्य ठाकिे (पयावििि ि िातािििीय बदल मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

सन २०२२-२०२३ च्या अथवसंकल्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यांिि बोलताना अनेक 

सन्माननीय सदस्यांनी पयावििि सिभार्ाशी संबंसधत िेर्िेर्ळे मदु्द ेमांडले.   

 अध्यक्ष महोदय, मला ह ेपाहून आनंद िाटला की पयाविििािि दखेील आज 

एिढा िेळ बोलण्यात आले.  सन्माननीय सदस्य ॲड.आसशर्ष शेलाि, श्री.िसिदं्र 

िायकि, श्री.अतलु भातखळकि, श्री.यशिंत माने, श्री.सििमससंह सािंत, डॉ.िाहलु 

पाटील, श्री.अब ुआजमी, श्री.सदलीपिाि बनकि अशा सिाांनी िेर्िेर्ळया मार्ण्या 

ि त्यांचे म्हििे मांडले.  यातील प्रामखु्याने समोि आलेल्या दोन-तीन िोटया 

सिर्षयांिि मी अर्ोदि बोलिाि आह.े  त्यानंति महत्त्िाच्या मोठया सिर्षयांिि मी 

बोलेल.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.िाहुल पाटील यांनी काबवन िेसडट 

आसि सोलाि बँक, सोलाि पॉिि संदभावत मत मांडले.  ही बाब दशे, िाज्य ि ग्रीन 

इकॉनॉमीसाठी अत्यंत महत्त्िाची आह.े   

यानंति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. आसदत्य ठाकिे... 

त्यािि आम्ही सकािात्मक सिचाि किीत आहोत.  पढेु जात असताना सन्माननीय 

सदस्य ॲड. आसशर्ष शेलाि यांनी २ महत्त्िाचे सिर्षय मांडले आहते.  ह ेदोन्ही सिर्षय 

मुंबई आसि दशेासाठी महत्त्िाचे आहते.  पसहला सिर्षय माहूलचा आह.े  या 

माहूलच्या बाबतीत सन २०१६-१७ पासनू मुंबईत आंदोलन सरुू होते.  त्या 

आंदोलनात मी दखेील सहभार्ी होतो.  तत्कालीन मखु्यमंत्रयांना सिनंती केली होती 

की, आपि तेथे यािे आसि तेथील परिसस्थती बघािी.  तेव्हा जेिढे झाले नाही 

त्यानंति थोडे आम्ही किण्याचा प्रयत्न केला आह.े  ते होत असताना पॅिलली 

एनजीटीमध्ये एक केस सरुू झाली.  सन्माननीय सदस्यांनी आज जे येथे नमदू केले 

त्यानसुाि एनजीटीच्या ऑडविप्रमािे दडं आकािला होता.  त्यािेळी एनजीटीने 

न्यायमतूी श्री. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती बनसिली होती.  त्यांना 

सदूचत केले आह ेकी, त्यांनी ती दडंाची िक्कम पढेु न्यािी, घ्यािी.  त्यांचे जे काही 

नॉम्सव आहते त्यामध्ये बसण्यासाठी ती एक ससमती आह.े  त्यामध्ये आमचा थेट संबंध 

येत नाही जेिढा एका सदस्याचा सहभार् असतो.  ते होत असताना आमच्या 

पयावििि खात्याचा िोल काय आह ेति त्यातील जे महत्त्िाचे सिर्षय होते त्यामध्ये ४ 

कंपन्या होत्या.  HPCL आसि BPCL या कें द्र सिकािच्या कंपन्या आहते. तसेच 

त्या सठकािी Aegis Logistics Ltd. (ALL) आसि Sea Lord Containers 

Ltd. (SLCL) या दोन कंपन्या असनू इतिही अनेक िोट्या कंपन्या आहते.  या 

कंपन्या चेंबिू आसि माहूलच्या परिसिात प्रदरु्षि किीत असतात, असे आढळून 

आल्यानंति तत्कालीन पयावििि मंत्री महोदयांसमिेत मी चचाव करुन Air Quality 

Monitoring यंत्र तेथे बससिण्यात आले.  त्यानंति आपल्याला असे आढळून आले 

की, सतकडचे जे प्रदरु्षिकते आहते ते सतकडेच नाही ति कुलाबा, दसक्षि मुंबई या 

भार्ात सधु्दा प्रदरु्षि कितात.  कािि िािे जसे िाहतात तसे ते प्रदरु्षि िाहते आसि 

तसे ते इति सठकािी ही आढळून येते.  तिी दखेील आम्ही सन २०१९ आसि २०२० 

मध्ये त्या चािही कंपन्यांसमिेत बसनू काही महत्त्िाची पािले टाकली आहते.  ती मी 

आज आपल्यासमोि मांडू इसच्ितो. 
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श्री. आसदत्य ठाकिे... 

 अध्यक्ष महोदय, यामध्ये पसहले पाऊल म्हिजे Nitrogen Blanketing ह े

फाि महत्त्िाचे असते.  जेव्हा टँकसवचे सफसलंर् आसि रिसफलींर् होते तेव्हा Nitrogen 

Blanketing महत्त्िाचे असते.  ते आपि करुन घेतले आह.े  दसुिे म्हिजे Bottom 

Filling.  जास्तीत जास्त टँकसवमध्ये िरुन सफसलंर् केले जाते.  ह ेvolatile liquid 

असल्यामळेु ते शिीिाला हासनकािक असे केसमकल आह.े   जेव्हा िरुन टँकिमध्ये ह े

केसमकल पाडते तेव्हा ते bounce back होत ेआसि ते जेव्हा हिमेध्ये समसळले जात े

तेव्हा हिेमध्ये प्रदरु्षि तयाि होते. म्हिनू आपि त्यांना compulsory Bottom 

Filling ची सचूना केली आह.े  कदासचत दशेात ह ेएकमेि सठकाि असेल की जेथे 

टँकसव खालनू भितो त ेिरुन भित नाही.  आपि ते या चािही कंपन्यांना असनिायव 

केल्यामळेु त्यांनी त्या पध्दतीने ससुिधा करुन घेतली आह ेआसि त्यांनी ह ेमान्य सधु्दा 

केले आह.े  त्यामळेु त्याच्यािि काििाई झाली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सतसिी र्ोष्ट म्हिजे ह ेvolatile liquid असल्याने ते थोडे 

फाि उडले ति त्यातील fumes िरुन बाहिे येत असत.  त्यामळेु त्या टँकसवसाठी 

आपि Floating Caps बससिलेल्या आहते.  जे स्टोअसेज असते त्यािि सधु्दा 

आपि या Floating Caps बससिलेल्या आहते.  त्यामळेु त्या सलक्िीडला कुठेही 

धक्का लार्ला तिी त्यामधनू fumes बाहिे येिाि नाहीत आसि ज्या प्रमािात प्रदरु्षि 

व्हायचे त्या प्रमािात ते होिाि नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, चौथी र्ोष्ट म्हिजे तथेे एलएसी, बेन्झीन असे िरे्िेर्ळे 

केसमकल्स होते. आपि एमपीसीबीमाफव त त्यांना ससूचत केले आह ेकी आपि त े

दसुऱ्या बाजलूा न्यािेत.  काही काही र्ोष्टी आपल्याला ज्या आिखी आढळून 

आल्या आहते की त् यामधनू हिा प्रदरु्षि होते, पािी प्रदरु्षि होते.  त्यांना तथेनू त े

बाहिे नेण्यासाठी सचूना सदलेल्या आहते आसि त्या सचूनेनसुाि ती कायविाही झाली 

आह.े   
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श्री. आसदत्य ठाकिे... 

 अध्यक्ष महोदय, आिखी २ र्ोष्टी ज्या प्रॅक्टीकल होत्या.  त्यात पसहली म्हिज े

आपि ईस्टनव री ििेरुन त्यांना जाण्यासाठी आधी पििानर्ी दते नव्हतो.  पिंत ुआता 

त्यांना िात्रीच्या िेळेसाठी तशी पििानर्ी सदली आह.े  त्यामळेु ते टँकसव खड्यांमध्ये 

जात नाहीत आसि त्यामळेु ते केसमकल ज्या प्रमािात उडायचे तेिढे ते उडत नाही 

आसि पिूीच्या प्रमािात ते fumes बाहिे येत नाहीत. 

अध्यक्ष महोदय, त्यांना एक स्ितंत्र पासकां र्ची जार्ा हिी होती.  कािि ते 

टँकसव जेथे जेथे पाकव  असतात तेथनू साहसजकच ते fumes बाहिे येत असतात.  

याबाबत एमएमआिडीएसोबत आम्ही २-३ िेळा चचाव केली.  त्यानसुाि त्या सठकािी 

एमएमआिडीएचे एक कास्टींर् याडव आह.े  त्यासंबंधी बैठक घेऊन ते दखेील त्यांना 

हस्तांतरित किण्याचा सनिवय झाला आह.े  एमएमआिडीए लिकिात लिकि ते मुंबई 

महानर्िपासलकेला हस्तांतिीत किील.  तेथे त्यांची पासकां र्ची व्यिस्था होईल.  ह े

माहूल र्ािच्या बाबतीत झाले. 

अध्यक्ष महोदय, दसुिा सिर्षय सन्माननीय सदस्यांनी जो मांडला तो Causis 

E-Mobility Company संबंधी आह.े  यामध्ये पयावििि सिभार्ाचा नक्की िोल 

काय होता ह ेमी आधी नमदू करु इसच्ितो.  त्यानंति मी ससिस्ति बोलतो.  UKEF 

– United Kingdom Export Finance नािाची एक संस्था आह.े ही 

Government of United Kingdom ची एक संलग्न संस्था आह.े  त्यांचे High 

Commissioner, Trade Commissioner यांनी त्यांची ि आमची ओळख करुन 

सदली.  त्यांच्या बैठकीत आमची भेट झाली आसि त्यांचे त्यामध्ये एिढेच म्हिि े

होते की, आपल्या दशेामध्ये, आपल्या िाज्यामध्ये आसि इति काही िाज्यांमध्ये 

UKEF च्या माफव त आसि High Commissioner of United Kingdom यांच्या 

माफव त येथे र्ुंतििकू किायची आह.े  याबाबत आपि Electric Mobility ला 

जास्त भि सदला आह.े  सन २०२१ मध्ये आपली Electric Mobility Policy 

आली.  त्यानंति आपि महािाष्ट्रात बसघतले असेल ति याबाबतच्या          
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श्री. आसदत्य ठाकिे... 

नोंदिीमध्ये १५७ टक्क्यांनी आपि िाढ केली आह.े  असधकची जम्प घेतली आह.े  

दशेामध्ये असे कोित्याही िाज्यात घडलेले नाही. याबाबत सनती आयोर्ाचे उपाध्यक्ष 

श्री. िाजीिकुमाि यांनी आसि श्री. असमताभ कांत यांनी आपले कौतकु केले आह.े 

यानंति श्रीमती कोळसर्िे.. 



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SSSSS - 358 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 20:15 

 

 

श्री. आददत्य ठाकरे..... 

Electric Vehicle Policy च्या सिर्षयाबाबत मी सांर् ू इसच्ितो की, आपि 

जर्भिातील सिवच कंपन्यांना आमंसत्रत केलेले आह.े येत्या २ तािख ेपासनू पणु्यामध्ये 

Pune Alternate Fuel Conclave आयोसजत किण्यात येत आह.े जर्भिातील टु 

सव्हलि, थ्री सव्हलि, फोि सव्हलि, बसेस, रक सकंिा टेम्पो सनसमवती कििाऱ्या सिव 

कंपन्यांना आपि या सठकािी आमंसत्रत किीत आहोत. आपि या आसि 

महािाष्ट्रामध्ये उद्योर् सरुु किा. आमच्या पॉसलसीमध्ये जे काही आह ेआसि आम्ही 

जे करु शकतो ते करु. तसेच तेलंर्िा आसि र्जुिात िाज्याने दखेील केलेले आह.े 

अध्यक्ष महोदय, Causis E-Mobility कंपनी बाबत मला काही मासहती 

प्राप्त झालेली आह.े ती मासहती अशी आह े की, या कंपनीने तळेर्ाि येथे 

एमआयडीसीची जार्ा घेतलेली आह.े सतथे त्यांनी २०० कोटी रुपयांची र्ुंतििकू 

केलेली आह.े महािाष्ट्रामध्ये ३००० कोटी रुपयांची प्रस्तासित र्ुंतििकू आह.े त्याही 

पढेु जाऊन सतथे एक चांर्ला MOU होत होता. जसे कोसिडच्या काळात ३.२५ 

लाख कोटी रुपयांचे MOU झाले. प्रत्येक सठकािी मी िाज्य सशष्टाचाि मंत्री म्हिनू 

काम किीत होतो. अथावतच पिदशेी र्ुंतििकू आल्यानंति त्या-त्या दशेाचे  Consul 

General सतथे उपसस्थत असतात. बीईएसटीचा सिर्षय हा माझ्या अखत्यारितील 

नाही ति तो नर्ि सिकास सिभार् आसि महानर्िपासलकेच्या अखत्यारितील सिर्षय 

आह.े तिी दखेील मी इथे नमदू करु इसच्ितो की, आपि ७०० सकंिा ९०० बसेसचे 

जे कंत्राट केले आह ेते जीसीसी कंत्राट आह.े यामध्ये बस येईपयांत आपि कोित्याही 

कंपनीला एक रुपयाही दते नाही सकंिा एक रुपयाचा ही व्यिहाि केला जात नाही. ह े

सिव OPEX Model िि आह.े आपल्या िाज्याने सकंिा शहिाच्या ULB ने सकंिा 

संस्थेने ज्या कंपनीची सेिा hire केली असेल आसि त्यांची बस आपल्या शहिात 

येते सकंिा पसहले सकलोमीटि चालते आसि त्यांची सेिा समळाल्यानंतिच आपल्याला 

त्यांना त् याचे पैसे द्याि े लार्तात. सन्माननीय सदस्य ॲड. आसशर्ष शेलाि यांनी 

सांसर्तलेल्या मासहतीच्या अनरु्षंर्ाने आम्ही चौकशी करु. कािि त्यांनी काही 

आंतििाष्ट्रीय लार्ेबांधे सांसर्तले आहते. ते आपि आमच्या डोळयासमोि आिले  



16-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SSSSS - 359 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 20:15 

 

 

श्री. आददत्य ठाकरे..... 

त्याबाबत मी त्यांचे आभाि मानतो. िाज्य शासनाला कें द्र सिकािच्या Department 

of Corporate Affairs सकंिा Ministry of External Affairs यांच्याकडून  या 

अनरु्षंर्ाने काही पत्र येत असतात. आम्ही कें द्र शासनाबिोबि या अनरु्षंर्ाने पत्र 

व्यिहाि करुन यामध्ये काही चकुीचे आढळले ति योग्य तो सनिवय घेण्यात येईल ह े

मी आपल्याला आश्वाससत कितो.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असमत साटम यांनी एक सिर्षय मांडला 

आह.े ती चकुीची मासहती िेकॉडविि िाहू नये म्हिनू मी या सठकािी नमदू करु इसच्ितो 

की, त्यांनी १० हजाि मॅरीक टनचा आकडा सांसर्तला आह,े हा आकडा सन २०१६-

१७ पयांत होता. मुंबई शहिाची २ कोटी लोकसंख्या आह.े ओला आसि सकुा कचिा 

असे सिलर्ीकिि करुन हा आकडा आता ६ हजाि ५०० मॅरीक टनिि आलेला 

आह.े यामध्ये साधािित: ५०० ते ६०० मॅरीक टन पढेु सकंिा मार्े होऊ शकते. याचे 

कािि असे की, कोसिडच्या काळात कचऱ्याचे जास्त कलेक्शन होत नव्हते. 

महत्त्िाची बाब हीच आह ेकी, आम्ही Vision Document काढलेले आह.े आम्ही 

ALMs आसि लोकप्रसतसनधींबिोबि चचाव करुन सतकडच्या सतकडे कंम्पोसस्टंर् कसे 

होईल, सकुा कचिा बाहिे कसा काढता येईल ि कचऱ्याचे सिलर्ीकिि आसि सनचिा 

कसा किता येईल यािि काम किीत आहोत. मला खात्री आह ेकी, आपि लिकिच 

Zero Waste पयांत पोहोच ूशकू.  

ॲड. आसशर्ष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, चचाव चांर्लीच सरुु आह.े आम्ही 

माननीय मंत्रयांच्या उत्तिामध्ये अडचि सनमावि किीत नाही.  

अध्यक्ष महोदय, मी Causis E-Mobility कंपनीच्या आंतििाष्ट्रीय 

संबंधांबाबत येथे भाष्ट्य केले. त्यािि मंत्री महोदयांनी असे सांसर्तले की, कें द्र 

शासनाच्या संबंसधत अथॉरिटीशी संपकव  करुन याची चौकशी करून योग्य असेल ती 

काििाई किण्यात येईल. याचे मी स्िार्त कितो आसि त्यांना धन्यिाद दतेो. माझा 

दसुिा मदु्दा माहूल संदभावत होता. आपल्याला Air Pollution Mitigation Plan 

किाियाचा होता. एन.जी.टी.ने ALL आसि SLCL या दोन कंपन्यांना १४२ कोटी  
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ॲड. आसशर्ष शलेाि.... 

रुपये दडं ठोठािला होता आसि ती िक्कम Air Pollution Mitigation Plan 

अंतर्वत माहूल येथे िापिायची होती. तेथील चािही कंपन्यांकडून १४ हजाि कोटी 

रुपयांचा दडं िसलू केला पासहजे असा NEERI चा अहिाल आला. मी काही मंत्री 

महोदयांिि आिोप किीत नाही. पिंत ुसकािात्मक चचाव व्हािी.... आपि हा प्पलान 

केला नाही ति तो हिेतच िासहल. माहलु येथनू त्याची सरुुिात आह.े  

      यानंति श्रीमती किंदीकि... 
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ॲड. आसशर्ष शलेाि ... 

माहुल भार्ाकरिता Air Pollution Mitigation Plan अंतर्वत १४ हजाि रुपयांचा 

दडं आपि एन.जी.टी.ला सबसमट केला नाही. याचे कािि काय आह ेमला माहीत 

नाही. या सिर्षयी चौकशी कििाि काय  की, हा एन.जी.टी.समोि का आिला र्लेा 

नाही, असा माझा प्रश्न आह.े ह ेआिश्यक नाही की, आपल्या स्तिािि ह ेझाले असेल, 

कोिाच्याही स्तिािि झाले असेल. याबाबत आपि चौकशी केली पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय,  सिोच्च न्यायालयात या दोन कंपन्यांनी स्टे घेतला. आपि 

Air Pollution Mitigation Plan अतंर्वत  ४ र्ोष्टी केल्या आहते. टँकिमधनू जे 

fumes सनघतात त्याला आपि अडििाि या चांर्ल्या र्ोष्टी आहते. आिखी 

असधक काही र्ोष्टी किण्यासाठी हा फाईन उपयोर्ात येिाि होता. ते किण्यासाठी 

सिकाि काय कििाि आह े?  

 श्री. आसदत्य ठाकिे : अध्यक्ष महोदय,  एनजीटीने या संबंधी न्यायमतूी कानडे 

यांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती तयाि केली होती. ती ससमती आमच्या अखत्यारित 

नव्हती. फाईन संदभावतील सिर्षय सदि ससमतीच्या अखत्यारित होता. आमच्या 

माध्यमातनू त्या सठकािी पॅ्रक्टीकल सोल्यशुन काढायचे होते. आम्ही लाँर् टमव ि 

शॉटव टमव उपाययोजने संदभावतील कामे केली आहते.  मी दखेील या आंदोलनात 

सखोल सहभार्ी झालो होतो. या आंदोलनामध्ये समाजातील िेर्िेर्ळे घटक होते. 

उच्च न्यायायलाच्या ऑडवि नंति तेथील दोन हजाि परििािांच्या झोपड्या पाईपलाईन 

िरुन हटसिण्यात आल्या. त्यांना सिस्थासपत करुन माहुल येथे आिले र्ेले.  

सन्माननीय सदस्यांनी  नर्ि सिकास सिभार्ाबाबत प्रश्न मांडला की, जेव्हा एखादा 

प्रोजेक्ट केला जातो तेव्हा तेथील लोकांचे सकती दिू पनुिवसन किाियाचे या बाबत 

चचाव झाली होती.  मी त्यांच्याशी चचाव केली आह.े ह ेजे सिस्थासपत आहते, ते माहलु 

र्ािात िर्षावनिुर्षे िाहत आहते त्यांना कदासचत सिय झाली असेल, ते इम्यनु झाले 

असतील.  मात्र या बाबत काही प्रश्न सनमावि झाले नाहीत. तिी दखेील आम्ही 

National Clean Air Policy अंतर्वत सिव सठकािी २४ तास air monitoring  
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श्री. आसदत्य ठाकिे... 

किीत आहोत. CPCB आसि MPCB जिळून काम किीत आहोत. जि काही  

फाईन लािण्याची आिश्यकता असले तिी तो आम्ही लाि.ू सन्माननीय सदस्यांनी 

सिर्षय मांडला आह ेकी, फाईन सकंिा नीिीच्या रिपोटवचे पढेु काय झाले. मी याबाबत 

सांर् ूइसच्ितो की, यासिर्षयी आम्ही चौकशी करु. 

 अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ या आसथवक िर्षावकरिता पयावििि ि 

िातािििीय बदल या सिभार्ाच्या मार्िी ि. य-ु१ ते य-५ अंतर्वत असनिायव 

घटकांतर्वत रु. १६ कोटी ४३ लक्ष ५ हजाि फक्त ि घटकांतर्वत कायविम करिता       

रु. ४७३ कोटी ५० लक्ष १ हजाि असे एकूि रु. ४८९ कोटी ९३ लक्ष ६ हजाि फक्त  

इतकी अथवसंकल्पीय तदतदू सदनाने मंजिू किािी, अशी मी सिनंती किीत आह.े  

 तागलका सिाध्यक्ष : आता मी १) र्हृ सिभार् २) नर्ि सिकास सिभार् ३)  

३) र्हृसनमावि सिभार् ४) पयावििि ि िातािििीय बदल सिभार् या सिभार्ाच्या 

मार्ण्या म्हिजे मार्ण्या िमांक बी-१, बी-२, बी-३, बी-४, बी-५,  बी-६, बी-७, 

बी-८, बी-९, बी-१०, बी-११, बी-१२, एफ-२, एफ-३, एफ-४, एफ-५, एफ-७, एफ-

८, क्य-ु २, क्य-ु३, क्य-ु४, क्य-ु६, य-ू२, य-ू३, य-ू४, य-ू५,  आजच्या सदिसाच्या 

कामकाज पसत्रकेसोबतच्या ससूचत दशवसिल्याप्रमािे  एकसत्रतपिे मतास टाकतो.  

   मार्ण्या मतास टाकून संमत झाल्या. 

     --------- 
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    सभार्हृातील कामकाजाबाबत 

 

 तागलका सिाध्यक्ष (श्री. दीपक चव् ाण): आजच्या कामकाजपसत्रकेतील 

सनयम २९३ अन्ियेचा प्रस्ताि ि अशासकीय कामकाज पढेु ढकलण्यात येत आह.े 

  

  आता सभार्हृाची बैठक स्थसर्त होत आह.े सभार्हृाची सिशेर्ष  बैठक 

सोमिाि, सद. २१ माचव ,२०२२ िोजी सकाळी १०.०० ते १०.४५ या िेळेत भिेल. या 

बैठकीत लक्षिेधी सचूनेिि चचाव होईल. सकाळी ११.०० िाजता सभार्हृाची 

सनयसमत बैठक भिेल.  

  ( सभार्हृाची बैठक  िात्री ८ िाजनू २४ समसनटांनी, सोमिाि सदनांक 

२१ माचव, २०२२ च्या सकाळी १०.०० िाजेपयांत स्थसर्त झाली ) 

     ------  

 


